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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมกราคม 2025 (2568) 

 

 รายงานฉบับเดือนธันวาคม 2567 ที่รำลึกถึงท่านประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม ในวัย 100 ปี มิได้กล่าวถึงการที่ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพ 

 ประธานาธิบดีคนที่ 39 ของสหรัฐ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2002 หลายปี

หลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากผลงานของท่านไม่เพียงแต่การสร้าง สันติภาพใน

ตะวันออกกลางเท่านั้น แต่รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การช่วยคนป่วยทั่วไปในโลกจากโรค

ระบาดที่เรื้อรังมานาน การสร้างเคหะสถานสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ตามโครงการ HABITAT FOR 

HUMANITY โดยท่านและภริยาลงมือในการก่อสร้างเอง การจัดตั้ง CARTER CENTER เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ซึ่งยังคงอยู่ต่อมาจนทุกวันนี้ และ ฯลฯ 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศเริ่มปีที่จัดทำ E-BOOK ด้วยรายงาน

การสังหารหมู่กองบรรณาธิการนิตยสารชาลีเอ็บโดกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2015 หรือ 2558 โดยกลุ่มก่อการร้ายสากล ซึ่งแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง เช่น  

อัลเคดาภายใต้โอซามาบินลาเดน แต่ได้นำไปสู่ขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศในนาม  

“รัฐอิสลาม” ซึ่งยังก่อเหตุร้ายต่อมา แม้มิใช่ด้วยตัวเอง ก็ยังบันดาลใจให้ผู้มีความโน้มเอียง 

รับไปก่อเหตุ 

 วันที่ 1 มกราคม 2025 หรือ พุทธศักราช 2568 เริ่มจากเหตุชายคนหนึ่งได้ขับรถกระบะ

ยี่ห้อฟอร์ดสีขาวเข้าไปในหมู่คนบนทางเท้าของถนนบูร์บองในถิ่นฝรั่งเศสของเมืองนิวออร์ลีนส์ 

ในสหรัฐตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหญิงและชาย 14 ศพ บาดเจ็บประมาณ 35 คน 
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 เมื่อทับคนแล้ว ผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงไปที่ตำรวจซึ่งได้ยิงโตก้ลับมา ทำให้คนร้ายถึงแก่

ความตายเมื่อเขาก้าวลงจากรถอันถือเป็น “วิสามัญฆาตกรรม” ตำรวจบาดเจ็บไม่สาหัส 2 คน  

การตรวจรถกระบะพบปืนและระเบิดชนิดแสวงเครื่องอีก 2 ชุดและธงของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส 

ตำรวจท้องที่ได้มอบให้เอฟบีไอเพ่ือสืบสวนต่อ เพราะอาจเป็นการก่อการร้าย  

 ผู้ก่อเหตุมีชื่อว่า Shamsud-Din Jabbar วัย 42 ปี เกิดในอเมริกาที่มลรัฐเท็กซัส เคยเป็น

ทหารอยู่ประมาณ 10 ปีมีหน้าที่ด้านกำลังพลและระบบไอทีและเคยไปประจำการในอัฟกานิสถาน 

เมื่อปลดจากกองทัพเป็นทหารกองหนุน จับบาร์ได้ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษา Deloitre ในหน้าที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในชั้นต้น ประธานาธิบดี ไบเดนเห็นว่าเขาคงได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส 

 ในเวลาใกล้เคียงกันของวันที่ 1 มกราคม รถยนต์ไฟฟ้าเท้สลาหรือ Tesla Cybertruck เกิด

ระเบิดขึ้นที่หน้าโรงแรมทรัมป์ที่ลาสเวกัสในมลรัฐเนวาด้า รายงานชั้นต้นทราบแต่ว่าเป็นรถเช่ามา

จากเครือบริษัททูโร่เช่นเดียวกับรถกระบะที่อยู่ในเหตุก่อการร้ายที่นิวออร์ลีนส์ โดยทราบว่าผู้เช่า

มาจาก Colorado Spring แต่เจ้าหน้าที่ยังหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุร้ายทั้งสองที่เกิดขึ้นต่าง

เมืองไม่พบ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งได้รับรายงานข่าวร้ายมาโดยตลอดยังมิได้เปิดเผยข้อยุติของเขา 

โดยได้นดัประชุมในห้องสถานการณ์ในทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอยู่ขณะนี้ 

 ตำรวจท้องที่ซึ่งในไทยเรียกว่า “นครบาล” นำโดย Anne Kirkpatrick ผู้บัญชาการ 

นายกเทศมนตรีเมืองนิวออร์ลีนส์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ว่าการมลรัฐฯ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความ

ปลอดภัยของมาตุภูมิ และผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ได้สืบสวน/สอบสวนหลักฐาน

และพยานบุคคล ห้องพักค้างคืนที่ Airbnb ของจับบาร์ เคร่ืองแล็ปท้อพ 2 เครื่องและอุปกรณ์ที่

เขาใช้ ตลอดจนวิธีการสื่อสารต่างๆ ของเขา และความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ลาสเวกัส ถ้ามี 

 ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม นายคริสโตเฟอร์ รายอะ ผู้อำนวยการเอฟบีไอที่มลรัฐ หลุยเซียน่า

ได้แถลงว่า 

1. นาย Shamsud-Din Jabbar ได้กล่าวถึงความตั้งใจของเขาที่จะก่อเหตุดังที่เกิดขึ้น  

คำเตือนภัยร้ายปรากฏอยู่ใน “วิดิโอ” ของเขา (ไมท่ราบแน่ว่าบันทึกอยู่ในแล็พท้อพ

หรือในอุปกรณ์ต่างหาก) 
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2. Jabbar ได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส “หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์” อันที่จริง หลักฐาน 

ของเขาเองยืนยันว่า เขาได้แสดงความภักดีต่อไอซิสมาก่อนแล้วทางออนไลน์ 

3. Jabbar ก่อเหตุร้ายขึ้นเพียงคนเดียว 

4. เหตุระเบิดที่ล้าสเวกัสไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายที่นิวออร์ลีนส์แต่อย่างใด 

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานด้วยว่า เมื่อปี 2023 จับบาร์เดินทางไปยังมณฑล 

ออนทาริโอในแคนาดาและอียิปต์ โดยมิได้ชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลัง 

สืบหารายละเอียดเพิ่มเติม 

 รายงานการสอบสวนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของมาตุภูมิสอดรับกับของเอฟบีไอ

ว่า เหตุระเบิดที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในล้าสเวกัส แม้จะมีบางอย่างคล้ายคลึงกับเหตุร้ายที่นิวออร์ลีนส์ 

แต่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้วางระเบิดที่ล้าสเวกัสเป็นทหาร “Green Beret” เคยได้รบัเหรียญกล้าหาญ

หลายคร้ัง  และเคยไปประจำการในอัฟกานิสถานมาด้วย แต่กำลังรอผลการชัณสูตรศพอยู่

เนือ่งจากถูกไฟไหม้เกรียม เพราะในรถที่ไฟลุกไหม้มีเชื้อเพลิงจาก “Fireworks, gas tanks and 

camping fuels” ส่วนนาย Matthew Alan Livelsberger วัย 37 ปี ตัวการ นั้น เสียชีวิตด้วย

แรงระเบิดและไฟที่ลุกไหม้ โดยมีรอยกระสุนที่ศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานต่อมาว่า เขาคงฆ่าตัว

ตาย 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 4 มกราคม แจ้งว่า คนบริติชที่เสียชีวิตในเหตุร้ายที่ นิวออร์

ลีนส์เป็นบุตรเล้ียงของหญิงที่เป็น NANNY ของทั้งเจ้าชายวิลเลียมและแฮร์ร่ีหลังจากพระราชบิดา

และพระราชมารดาทรงหย่ากัน และกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สามทรงทราบข่าวเศร้าแล้ว 

 ผู้ชายซึ่งถูกรถที่คนร้ายชนบนทางเท้าในนิวออร์ลีนส์ชื่อ Edward Pertifer อายุ 31 ปี เป็น

บุตรเลี้ยงของ Alexandra “Tiggy” Pertifer ชื่อตั้งแต่เกิด Legge Bourke เข้าทำงานในกลุ่ม 

Staff ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตั้งแต่ปี 1993 แต่ถวายงานแก่เจ้าหญิงไดอาน่าและพระโอรสทั้งสอง

พระองค์ เมื่อทรงทราบเหตุร้ายแก่ลูกเลี้ยงชายของเธอ เจ้าชายวิลเลียมแสดงพระทัย “Shocked 

and saddened” ในขณะที่นายเดวิดแลมมี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช

อาณาจักร ได้แสดงความเสียใจและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการปราบปราม 

การก่อการร้ายต่อไป 
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 สำหรับเหตุระเบิดในรถเท้สลาที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในเมืองลาสเวกัส นั้น นายอีลอนมัสก์

แย้งว่า ปกติรถเท้สลาจะไม่ระเบิดขึ้นทางหลังคา แต่ตามรายงานของฝ่ายสืบสวน เหตุระเบิดและ

ไฟที่ลุกไหม้เกิดจากเชื้อเพลิงนานาชนิดที่วางอยู่ในรถ ไม่แต่เท่านั้น เจ้าหน้าที่ยังสันนิษฐานว่า เขา

อาจจะปลิดชีวิตตัวเอง เนื่องจากเขาระบายไว้ในจดหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายรีพับลิกันว่า พรรคเด

โมแคร็ตยังอยู่ในรัฐบาลแม้เขาต้องการให้พ้นไปจากวงจรของอำนาจ เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าอดีตกรีน

แบร์เร่ต์ผู้นี้อาจมีปัญหา mental health อยู่บ้าง ทหารหน่วยรบพิเศษซึ่งเคยพบเขาขณะเป็นกรีน

แบร์เร่ต์ด้วยกันตั้งข้อสังเกตว่า ตอนเขาล้มป่วยระหว่างประจำการ เขามีอาการทางสมองด้วย 

 

 ที่นิวออร์ลีนส์ เจ้าหน้าทื่สืบสวนและสอบสวน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ATF อันได้แก่ด้านอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ แถลงเมื่อวันที่ 5 มกราคม ว่าเหตุการณ์อาจจะร้ายแรงย่ิงขึ้นหาก นายจับบาร์ 

จุดระเบิดที่นำไปด้วยในกระติกน้ำเย็น เนื่องจากสารประกอบระเบิด มีพิษร้ายแรงกว่าธรรมดา 

นายกเทศมนตรีหญิงของเมืองนิวออร์ลีนส์เข้าใจว่า นายจับบาร์ประกอบระเบิดในห้องพักภายใน

แอร์บีเอ็นบีก่อนออกไปก่อเหตุ ทุกฝ่ายไม่แน่ใจว่า อะไรเกิดขึ้นทำให้เขาจุดระเบิดไม่สำเร็จ 

 นายกเทศมนตรีนิวออร์ลีนส์กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยว่า ได้เลื่อน

กำหนดการแข่งขันฟุตบอลล์อเมริกัน “Super Bowl” และงานฉลอง MARDI GRAS ไปแล้วเพราะ

ทั้งสองกำหนดการจะมีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก แม้จะได้วางแผนรักษาความปลอดภัยไว้

เรียบร้อยแล้ว แต่จะได้หารือกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่จะมากับประธานาธิบดีไบเดนและสตรี

หมายเลขหนึ่งในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม อีกชั้นหนึ่ง 

 Nick Paton Walsh ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศอาวุโสของซีเอ็นเอ็น นำเสนอวิเคราะห์ข่าว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม แสดงความแปลกใจว่าเพราะเหตุใดกลุ่มไอซิสจึงยังมิได้อา้งความเกี่ยวข้องกับ

เหตุก่อการร้ายที่ผู้ภักดีต่อกลุ่มก่อขึ้นบนถนนบูร์บองในมลรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่รุ่ง

สางของวันขึ้นปีใหม่ อันผิดวิสัยของกลุ่ม 

 ว้อลช์ได้ศึกษาความเห็นของผู้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มหลายคน รวมทั้ง Professor 

Peter Neumann แห่ง King’s College of London ด้วย โดยย้อนกลับไปถึงเหตุยิงสังหารหมู่ใน
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กลุ่มชนที่ไปร่วมมหกรรมดนตรีที่ล้าสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคม 2017 ซึ่งไอซิสพยายามอ้าง แต่ต้องรีบ

ถอนเพราะไม่ได้เกี่ยวจริง อันเป็นคร้ังเดียว 

 สำหรับครั้งนี้ยิ่งจำเป็นเนื่องด้วยฝ่ายที่อ้างความรับผิดชอบอยู่บ่อยคร้ังได้แก่ ISIS-K ซึ่งมี

ฐานอยู่ในอัฟกานิสถานและสาขาย่อยในแอฟริกา ไม่แต่เท่านั้น ผู้ก่อเหตุร้ายใน   นิวออร์ลีนส์ยังมี

ธงไอซิสอยู่ในรถกระบะที่ใช้ก่อการร้ายด้วย จึงเกิดคำถามอันกระทบถึงความน่าสะพรึงกลัวของ

ขบวนการก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามว่า “หย่อนเขี้ยวเล็บ” ไปแล้วหลังจากที่ระบอบอาสสาดได้ล่ม

สลาย รวมทั้งสถานะของไอซิสซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านในซีเรียฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ในขณะที่ปรากฏรายงาน

ว่า ในวันถัดจากการโค่นล้มบาชาร์อัล-อาสสาด  (วันที่ 8 ธันวาคม) กองบัญชาการกลางสหรัฐใน

ตะวันออกกลางแถลงว่า เครื่องบินรบสหรัฐได้ทิ้งระเบิดกลุ่มไอซิสในซีเรียและอริัก 75 เป้าหมาย 

 11 วันหลังจากนั้น CENTCOM แถลงข่าวว่า เป้าหนึ่งได้แก่ Abu Yusif หรือนามแฝงว่า 

Mahmud ที่จังหวัด Deir Ezzor หัวหน้าขบวนการไอซิสโดยส่วนรวม ซึ่งถึงแก่ชีวิต และยังไม่มี

การแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ ไอซิสจึงอยู่ในสถานะฝ่ายรับ (Defensive) ขณะที่สำนักงานส่ือหลักของ

ไอซิสในชื่อว่า Almag  ตั้งอยู่ในซีเรียและอิรัก แต่แมว้่า  Al-Naba อันเป็นหนังสือพิมพ์เชิง “สื่อ

สังคม” ก็มิได้ลงข่าว เปตั้นว้อลช์จึงคาดเดาว่า บางทีไอซิสอาจจะรอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ 

“ปฏิญาณตน” เข้ามารับตำแหน่งเสียก่อน เนื่องจากเป็นข่าวที่เหมาะจะให้คนอเมริกันตระหนักถึง

การฟื้นสถานะของไอซิส  

  

 

 วันที่ 6 มกราคม รองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสต้องทำหน้าที่ในการยืนยันหรือ “ให้

ใบรับรอง” หรือ CERTIFICATION ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ แม้ว่าเธอจะเป็นผู้

แพ้  

 เมื่อ 4 ปีมาแล้ว ซึ่งนายทรัมป์พ่ายแพ้แก่นายโจไบเดน นายทรัมป์ที่ไม่ยอมรับผลการ

เลือกตั้งตราบใดที่เขาไม่ชนะ ได้ปลุกปั่น “ให้มีการขบถภายในอาณาจักร” สื่อหลายสำนักเปรียบ

ว่าเป็นการพยายามก่อรัฐประหาร ด้วยการยุยงให้พวกหัวรุนแรงซึ่งเขามีอยู่มากก่อการจลาจลและ

บุกเข้ายดึอาคารรัฐสภา แต่อัยการพิเศษจำต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป เพราะทรัมป์ได้เป็น
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ประธานาธิบดี แม้กระทั่งคดี HUSH MONEY ซึ่งคณะลูกขุนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทรัมป์มี

ความผิดตามข้อกล่าวหาทั้ง 34 กระทง ผู้พิพากษาก็จำต้องเลื่อนวันกำหนดโทษหลายครั้ง ล่าสุด

จะไม่พิพากษาให้เขาต้องถูกจำคุก 

 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม วันนี้ ผู้พิพากษา Juan Merchan แห่งศาลสูงนิวยอร์ก—

Supreme Court of New York ได้นัดประกาศคำพิพากษานายโดนัลด์ทรัมป์ แม้จะเป็นที่ทราบ

กันว่า เขาคงจะไม่ถูกตัดสนิให้ต้องจำคุก นายทรัมป์พร้อมทนายฟังอยู่ที่บ้านพัก โดยเขาได้สั่งให้โชว์

ธงชาติอเมริกันเป็น Background หรือฉากหลังจากที่เขานั่ง ทั้งๆ ที่ใม่ควร แต่ผู้พิพากษามาชองก็

ได้กล่าวว่า ความเคารพที่เขามีหมายถึงตำแหน่งหรือ OFFICE  มิใช่บุคคล ไม่แน่ว่านายทรัมป์

เข้าใจความหมายหรือไม่ เนื่องจากเขามักตีความเข้าข้างตัวเองเสมอ และถึงแมค้ำพิพากษาจะ

กล่าวถึง UNCONDITIONAL DISCHARGE แตท่ี่แนน่อนก็คือ ทรัมป์เป็น “CONVICTED FELON” 

เพราะกระบวนการยุติธรรมบ่งชัดแล้วว่า นายทรัมป์กระทำผิดอาญา สิ่งซึ่งเขากล่าวหรือกระทำ

ต่อไปไม่สามารถเปลี่ยนคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนได้ ส่วนที่เขาจะอุทธรณ์คำพิพากษาจะต้องใช้

เวลาอีกหลายเดือน ไม่แต่เท่านั้น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาพ้นตำแหน่งไม่มีใครคาดเดาได้ในชั้นนี้ แต่

ที่ชัดเจนในขณะนี้ได้แก่ นายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่เป็น 

CONVICTED FELON ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง 

 สำหรับรายงานการสอบสวนและการตรวจหลักฐานการกระทำของนายทรัมป์ทั้งหมดซึ่ง

นาย Jack Smith อัยการพิเศษ ได้รับมอบหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมโดยถูกต้องตามกฏหมาย 

อันรวมถึงคดีแทรกแซงการเลือกตั้งด้วย นั้น นายทรัมป์ได้พยายามขัดขวางมาโดยตลอด รวมทั้ง

การให้ผู้พิพากษาแคนน่อนซึ่งเขาเป็นคนแต่งตั้งมาบ่อนทำลาย ทั้งโดยการกล่าวหาว่า อัยการ

พิเศษสมิธได้รับการแต่งตั้งมาอย่างไม่ถูกขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญและการออกคำสั่งให้ชะลอการ

เปิดเผยรายงาน นั้น รัฐมนตรียุติธรรมได้ให้ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์พิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยได้ 

และศาลฯ วินิจฉัยโดยละเอียดแล้วเห็นชอบด้วย 

 อัยการพิเศษสมิธ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว แถลงข่าวว่า ด้วยหลักฐานตาม

รายงานของเขา นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดแน่ หากมีการดำเนินคดีต่อ

เขา แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า คดีเช่นนี้มีอายุความหรือไม่และรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่จะดำเนินการ
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เพ่ือล้างคดีได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากนายทรัมป์ยึดมั่นมาตลอดว่า เขาอยู่เหนือกฎหมาย และ

กล่าวอ้างเสมอมาว่าเขาไม่เคยกระทำความผิด  

  

 เมื่อเวลา 22.40 น. ของวันที่ 15 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย เจเรมีไดอามอนด์แห่ง

ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า กาตาร์ให้ข่าวว่า อิสราเอลและฮาม้าสบรรลุความตกลงให้มีการหยุดยิงแล้ว 

แต่ยังมิได้ลงนาม เพราะเนตันยาฮูจะนำไปให้ฝ่ายขวาจัดในสภารับทราบ ในเวลาใกล้เคียงกัน นาย

แอนโตนีบลิงเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ยืนยันในทำนองเดียวกันในการ

ให้สัมภาษณ์คร้ังสุดท้ายแก่คริสเตียนอามันพอร์ บรรณาธิการข่าวระหว่างประเทศของซีเอ็นเอ็น ว่า

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลของความพยายามที่จะให้ข้อเสนอ 3 ขั้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนริเริ่มมา

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นกรอบที่คู่พิพาทยอมรับ เจเรมีไดอามอนด์คาดว่า การหยุดยิง 

และการปล่อยตัวประกันในขั้นแรก น่าจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ศกใหม่นี้จนครบ 33 คน 

ซึ่งบลิงเก้นเชื่อว่าน่าจะดำเนินไปอย่างดีจนสามารถก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ 2 และ 3 ได้ บลืงเก้นกล่าว

ด้วยว่าสหรัฐ เจรจาร่วมกับอียิปต์ กับฮาม้าสโดยผ่านคนกลางอันได้แก่กาตาร์     

 เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม นายแม็ตธิวช้านส์แห่งซีเอ็นเอ็นได้ทราบจากฮา

ม้าสว่า กลุ่มเห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้ว 

 ประมาณสองชั่วโมงต่อมา ประธานาธิบดีโจไบเดนไดแ้ถลงอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาว

ว่า ข้อเสนอของเขาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ศกที่แล้ว เป็นที่ตกลงกันแล้ว ช้าไปประมาณ 7 เดือน 

นายอันโตนีโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวต้อนรับ และให้หน่วยงานต่างๆ ใน

องค์การฯ เร่งดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อไป ประชาชนในกาซ่าได้ฉลองรับข่าวดีด้วยความ

ปรีดี แม้ฉนวนจะเกลื่อนไปด้วยเศษปรักหักพังทั่วไป ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์ได้ปราศรัยถึง

สถานะล่าสุดในการเจรจา ขยายความต่อมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ 

 ตามรายงานด่วนมากในวันที่ 16 มกราคม อิสราเอลยังโจมตีกาซ่าทางอากาศต่อมา ทำให้

ชาวปาเลสไตน์ 43 คนเสียชีวิต หรือ 81 คนนับจากเวลาที่ประกาศข้อตกลง และมีข่าวด้วยว่า 

คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอล อันหมายถึงฝ่ายขวาจัด ยังมิได้ให้ความเห็นชอบกับ

ความตกลง จึงไม่แน่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น 
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 โฆษกรัฐบาลอิสราเอลชี้แจงต่อมาว่า ฮาม้าสเป็นฝ่ายทำให้ยังไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากได้

ยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าไม่สู้จะแน่ใจในคำกล่าวอ้างของอิสราเอลเท่าใดนัก ในประเด็นนี้ ผู้

สังเกตการณ์ รวมทั้งนายอาร่อนมิลเลอร์ อดีตผู้แทนสหรัฐในกระบวนการสันติภาพ เห็นว่า ความ

ล่าช้าเกิดขึ้นเน่ืองจากสมาชิกจากพรรคขวาจัดไม่เห็นด้วยกับความตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้า

สู่ขั้นที่ 2 อันย่อมหมายถึงการยุติการสู้รบ โดยขู่ที่จะถอนตัวจากรัฐบาลผสม ซึ่งนายเนตันยาฮูเกรง

ว่าจะทำให้รัฐบาลเขาอยู่ต่อไปไม่ได้ แม้นายแยร์ลาปิด หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะได้เสนอที่จะเข้ามา

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสม แต่เนตันยาฮุยังเห็นว่าเสียงไม่มากพออยู่ดี และอาจทำให้รัฐบาลของเขา

ต้องเผชิญกับการเลือกตั้ง ซึ่งเขาไม่ต้องการในชั้นนี้ 

 ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม นายแอนโตนีบลิงเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐได้มาที่ห้องกล่าวถ้อยแถลงที่อาคารของกระทรวงเพื่อสรุปผลงานของฝ่ายการ

ต่างประเทศทั่วโลก แต่ผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่มคนฟัง 3-4 คนได้ตะโกนเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับกาซ่าจน

เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาขอให้อยู่ในความสงบก่อน ขณะที่       บลิงเก้นเองได้ขอให้กล่าวคำปราศรัย

ตามที่เตรียมมาเสียก่อน จะตอบคำถามให้ กว่าเหตุการณ์จะสงบเงียบก็ใช้เวลาพอสมควร 

 คำปราศรัยของแอนโตนีบลิงเก้นเป็นทำนอง TOUR D’HORIZON ของผลงานด้านระหว่าง

ประเทศของรัฐบาลไบเดน อันรวมถึงอย่างน้อย 2 กรณีที่ยังไม่ยุติลงแม้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะยัง

ดำเนินการสืบต่อมา รวมทั้งการทำคดีกับกองกำลังสนับสนุนเร็วในซูดานต่อศาลอาชญากรรม

ระหว่างประเทศด้วย กล่าวโดยสรุป สถานการณ์รอบโลกกลับดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจขณะนี้มากกว่า

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว อิหร่านซึ่งระรานไปทั่ว รวมทั้งระดมยิงขีปนาวุธไปยังดินแดนของอิสราเอล โดย

สหรัฐและประเทศในภูมิภาคได้ช่วยปกป้องได้และกองกำลังติดอาวุธจากอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่

แล้ว ส่วนความเข้มแข็งของสหรัฐก็ปรากฏชัดกว่าที่เคยเป็นมา ในกรณียูเครน ซึ่งถูกรุกรานมาเมื่อ

สามปีที่แล้ว ยังรักษาเอกราชไว้ได้อย่างมั่นคง และประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกว่า 50 

ประเทศได้ร่วมกันให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันทั้งในขณะนี้และต่อไป กองกำลังทั้งของรัสเซีย

และต่างชาติก็ไดถู้กส่งเข้าสู่  ”เคร่ืองบดเนื้อ” เช่นเดียวกัน เขาเสริมด้วยว่ารัสเซียเองเสียทหารไป

ไม่ต่ำกว่า 750,000  ทั้งจากการตายและบาดเจ็บ การนำทหารเกาหลีเหนือไปเสริม ก็สูญเสียไป

แล้วไม่น้อยกว่าสามพันคน   
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 ในส่วนที่เกี่ยวกับกาซ่า นั้น ทุกคนทราบดีว่าสลับซับซ้อนปานใด และเพราะเหตุนี้ ตั้งแต่

เช้าของวันนี้ (16 มกราคม)  เขาได้โทรศัพท์ติดต่อกับในพ้ืนที่มาตลอด บลิงเก้นยืนยันว่า ความตก

ลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันจะมีผลปฏิบัติ “ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม” เขากล่าวต่อไป

ว่ายังมีประเด็นอื่นๆ อีก เช่นสันติภาพของปาเลสไตน์และการดำเนินการเกี่ยวกับกาซ่า 

 เช้าวันศุกรท์ี่ 17 มกราคม นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูยืนยันต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่า 

ความตกลงกับฮาม้าส (เพื่อการหยุดยิงในกาซ่าและแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับ

ปาเลสไตน์) มีขึ้นแล้ว เขามิได้กล่าวว่า ฝ่ายขวาจัดอันได้แก่นายเบ็นกวีร์และนายสโมกริชไม่ยอมรับ

ขั้นตอนที่สองเพราะไม่ต้องการให้การสู้รบยุติลง แต่จะอย่างไรก็ตาม รัฐบาลฯยังอภิปรายกันอยู่ 

โดยจะลงมติกันหลังพลบค่ำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ส่อเจตนาของอิสราเอลที่จะโจมตีทิ้งระเบิด

ต่อไปจนนาทีสุดท้ายก่อนการหยุดยิง แม้ชาวปาเลสไตน์จะเสียชีวิตไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยศพนับแต่

การประกาศเมื่อวันพุธว่าตกลงหยุดยิงกัน 42 วันได้แล้ว 

 อย่างไรก็ดี รายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันกล่าวตามความ

จริงว่ามาจากข้อเสนอของไบเดนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว อันอาจสื่อความหมายว่าว่าที่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้มีส่วนโดยตรง แม้เขาจะมีหน้าที่สานต่อก็ตาม จึงมีรายงาน

ว่าทรัมป์คงได้เร่งรัดให้เนตันยาฮูรีบตกลงใจ เนื่องจากปรากฏว่า เนตันยาฮูได้เสนอวาระนี้เข้า

คณะรัฐมนตรีความมั่นคง ซึ่งอนุมัติความตกลงไปแลว้ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีทั้งคณะอันมีจำนวน 33 คน คาดว่ารัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดไม่สามารถมีเสียงมากกว่าได้  

มติสุดท้ายไม่จำต้องชะลอถึงวันเสาร์ดังที่รายงานไว้ก่อนนี้ 

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ได้พิจารณาร่วมกันจึงได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 

24 แต่มีรัฐมนตรี 8 คนจากพรรค Otzma Yehdit นำโดยนายอิตามาร์เบ็นกวีร์ ฝ่ายขวาจัดไม่เห็น

ด้วย สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานว่า รัฐบาลได้เสนอความตกลงไปยังศาลสูงเพื่อพืจารณา

ให้ความเห็นชอบภายใน 24 ชั่วโมง และว่า ความตกลงอันครอบคลุมขั้นที่ 1 ในเวลา 42 วัน โดย

จะมีการมอบตัวประกันทั้งหญิง เด็กและคนป่วย 33 คน เป็นเช่นเดียวกับข้อเสนอของ

ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งนายเนตันยาฮูไม่ยอมรับมาแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยรัฐมนตรีบลิงเก้น

ได้รับแจ้งมาแต่บัดนั้น และได้พยายามให้อิสราเอลเปลี่ยนท่าทีมาตลอด ส่วนการชะลอการตอบรับ

ครั้งหลังสุด นั้น เนื่องจากนายเนตันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลได้ระดมการกระจายข่าวว่า ฮาม้าส 
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ยื่นข้อเรียกร้องมาใหม่ ซึ่งรายงานของข้าพเจ้าก่อนนี้ไม่ได้ยอมรับเสียทีเดียว บัดนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า

เป็นข้ออ้างเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเอง 

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้กล่าวคำปราศรัยต่อ

สาธารณชนเป็นครั้งแรกนับแต่วันที่ได้ประกาศว่าจะมีการตกลงในการหยุดยิงและแลกตัวประกัน

ต่อไป โดยแถลงว่าการหยุดยิงไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก ฮาม้าสคงไม่ต้องการให้หยุดปฏิบัติการ

ทางการรบ โดยมิได้แจ้งชือ่ตัวประกันมาให้อิสราเอลจนบัดนี้ อิสราเอลจึงถือว่าความตกลงหยุดยิง

ยังไม่มีผลใช้บังคับ และโดยที่ยังไม่มีข้อตกลง อิสราเอลจึงถือว่า การสู้รบยังมีอยู่ อันตรงตามความ

ประสงค์ของเขาอยู่แล้ว 

 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เครื่องบินรบอิสราเอลได้โจมตทีิ้งระเบิดที่ภาคกลางของกาซ่า

เป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 4 ศพ (ตัวเลขดังกล่าวอาจมากกว่านี้) และบาดเจ็บ 25 คน  

ตามรายงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกาซ่า แต่รถลำเลียงเคร่ืองบรรเทาทุกข์ 

600 คัน ได้แต่เรียงแถวอยู่ด้านนอกของด่าน Karem Shalom 

 ต่อมา ปรากฏรายงานว่า อิสราเอลได้รับชื่อตัวประกันหญิง 3 คนแล้วกับยังได้รายชื่อ

ทั้งหมดด้วย ทุกฝ่ายก็เตรียมรับการมอบตัว ซึ่งช้ากว่าที่ได้ตกลงกันประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ 

 เมื่อมีการหยุดยิงและตัวประกันหญิงอิสราเอล 3 คนได้รับการส่งมอบให้แก่กาชาดซึ่งฝ่าย

อิสราเอลได้รับต่อโดยนำขึ้นเฮลิค็อปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้ว 

ประธานาธิบดีไบเดนได้เดินทางในวันสุดท้ายของการครองตำแหน่งไปที่เมือง ชาร์ลสตั้น  

มลรัฐเซ้าธ์แคโรไลน่า เขาพอใจที่ข้อเสนอของเขาเริ่มคืบหน้าไปด้วยดี และเขาได้ให้เบร็ตต์แม็คเกิ๊อร์ก 

ผู้แทนของเขาในการประชุมที่กรุงโดฮาประสานงานกับผู้แทนของนายทรัมป์เพราะจะต้องติดตาม

การเจรจาต่อไป อันที่จริง เมื่อคราวที่นายทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 1 ทรัมป์ก็ได้ขอ

มอบหมายให้เบร็ตต์แม็คเกิ๊อร์ก ซึ่งอยู่ในอิรักอยู่แล้วในฐานะที่ปรึกษากองกำลังผสมที่ปราบปราม

กลุ่มไอซิสจนหมดไปจากนครโมซูลของอิรัก และตามขับไปจากนครรัคก้าของซีเรีย ช่วยควบคุม

สถานการณ์ให้แก่รัฐบาลทรัมป์ต่อไป ล่าสุดก่อนหน้านี้ แม็คเกิ๊อร์กได้ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนสหรัฐใน

การประชุมปรึกษาครั้งแรกกับคณะรัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย 

   



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฏในบทความเป็นขอ้คดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

12 
 

 

 รายงานข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแจ้งว่า บริษัท Nippon Steel ของญี่ปุ่นขอซื้อบริษัท US Steel 

ของสหรัฐในมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้เสนอที่จะให้คนอเมริกันเป็นผู้บริหารระดับสูงและ

มีส่วนในการทำงานในบริษัทตามส่วน 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงความตั้งใจว่า เขาไม่เห็นด้วยกับ

การให้ต่างชาติมาครอบครองอุตสาหกรรมสำคัญเช่นบริษัทเหล็กกล้าขนาดนี้ ส่วนประธานาธิบดีไบ

เดน นั้น โดยพื้นฐานย่อมเห็นได้ว่าการที่อุตสาหกรรมเหล็กกล้านี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Pittsburgh 

ในมลรัฐเพ็นซิลเวเนีย คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองสำหรับเขาในปีที่จะมีการเลือกตั้ง จึงไม่น่า

แปลกใจที่ไบเดนมิไดแ้ถลงปฏิกิริยาต่อต้านอย่างแจ้งชัดอาจจะเนื่องจากเป็นคำขอจากญี่ปุ่นซึ่งเป็น

พันธมิตรใกล้ชิดในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

  คณะกรรมการด้านการลงทุนจากต่างประเทศ อันมี Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเป็นกรรมการ เสนอแนะมาว่า   

การจำหน่ายอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ประธานาธิบดีไบเดนจึง

ต้องทบทวนแนวคิดของเขาอย่างรอบคอบ แม้เขาจะตระหนักดีว่าเขาจะพ้นจากตำแหน่งในอีกสอง

สัปดาห์เศษ  

 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2025 ประธานาธิบดีไบเดนได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารมิให้ขาย US 

Steel แก่ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสหบาลแรงงาน แต่ Nippon Steel ยังไม่ลดราความ

พยายาม อันเป็นหน้าที่ของไบเดนที่จะทำความเข้าใจกับญี่ปุ่น แต่ตามรายงานจากบีบีซีในวันที่ 6 

มกราคม ฝ่ายเอกชนญี่ปุ่นกำลังหารือกับฝ่ายกฏหมายในสหรัฐที่จะดำเนินการทางคดีกับรัฐบาล

สหรัฐ  

 จนถึงวันที่ 10 มกราคม นิตยสาร Nikkei ยังรายงานว่า “กาพย์” เรื่อง อุตสาหกรรม

เหล็กกล้าของสหรัฐคงไม่จบลงง่ายๆ แม้ประธานาธิบดีไบเดน ผู้ออกคำสั่งมิให้จำหน่ายแก่ต่างชาติ 

(ญี่ปุ่น) จะพ้นจากตำแหนง่ใน 10 วันจากวันนี้ก็ตาม 

 ในความเห็นของ Nikkei การที่สหรัฐเพ่งเล็งญี่ปุ่นน่าแปลกใจ เนื่องจากในบรรดา

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าขนาดใหญ่ 10 แห่งในโลก 6 แห่งเป็นของจีน ใหญ่ที่สุดได้แก่ China 
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Baowu Steel Group เมื่อเป็นเช่นนี้จึงคิดไม่ถึงว่า ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดของสหรัฐจะ

ดำเนินคดีกับสหรัฐอันสืบเนื่องมาจากการที่ Nippon Steel จะซื้อ US Steel  

 

 

 ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปอย่างเหลือเชื่อในหลายประการ เพราะ

ไม่แต่เพียงนายทรัมป์จะไดต้ำแหน่งประธานาธิบดี เท่านั้น พรรครีพับลิกันซึ่งเต็มไปด้วยความ

แตกแยกกลับได้ครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและในสภาผู้แทนราษฎร 

 สมัยประชุมใหม่ของรัฐสภาสหรัฐเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนหลังวันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาส

และปีใหม่ ซึ่งสำหรับวุฒิสภามิได้มีปัญหาเท่าใดนักเนื่องจากได้ดำเนินการมาก่อนในการเลือก

วุฒิสมาชิก John Thune เป็นหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภา ด้วยดังที่รายงานมาก่อนแล้ว 

การที่พรรครีพับลิกันกลับมาเป็นเสียงข้างมากอีกวาระหนึ่ง ย่อมมีผลให้พรรคเดโมแคร็ตต้องเป็น

เสียงข้างน้อยไป แต่โดยทีค่ามาล่าแฮร์ริส ยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เมื่อวันที่ 6 มกราคม จึงต้อง

ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งในการประกาศคะแนนคณะผู้เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งต่อโจไบเดน 

พยายามจะบังคับให้นายไม้ค์เพ็นส์ รองประธานาธิบดีของเขาเปลี่ยนแปลงตัวเลข อันทำไม่ได้ พล

พรรคของนายทรัมป์ที่บุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาจึงตะโกนลั่นว่า “แขวนคอนายเพ็นส์-HANG MIKE 

PENCE” แต่หาตัวไม่พบเพราะหลายคนพาเขาไปหลบซ่อนในห้องอื่นได้ทัน 

 วันแรกที่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระก่อนอื่นได้แก่การเลือกตั้งประธานซึ่งนาย

ไม้ค์จอห์นสัน ประธานคนก่อนได้ไปเกาะติดอยู่กับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มาร์-อา-ลาโก้ เพื่อส่ง

สัญญาณว่าทรัมป์สนับสนุนเขาให้เป็นต่อ แต่สมาชิกแนวอนุรักษ์นิยมในพรรคในจำนวนเริ่มแรก 6 

คนต่อต้านเขา 

 ปกติข้าพเจ้าจะไม่ติดตามดูว่า ใครจะได้เสียงสนับสนุนเท่าไร เพราะแม้ว่า พรรครีพับลิกัน

จะเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก แต่ก็ไม่มากนัก จึงลองตามดู ปรากฏว่า หัวหน้าพรรคเดโมแคร็ต อันได้แก่

นาย Hakeem Jeffries ได้ลงแข่งด้วย เนื่องจากทราบว่า พรรครีพับลิกันยังผนึกกำลังได้ไม่

เพียงพอ การเลือกตั้งจึงใช้เวลานานมาก เพราะคะแนนสลับกันนำและตาม แต่ผู้ทำหน้าที่ประธาน
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เฉพาะกาลก็ไม่ลั่น Gavel จนดึกมากตามเวลาในประเทศไทย ทราบต่อมาว่า นายไม้ค์จอห์นสัน

พยายามจะให้พวกที่ดึงเรื่องไว้เปลี่ยนท่าที แต่ไม่อาจทราบได้ว่าเขาเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยน 

และนายทรัมป์ได้โทรศัพทข์อให้ผู้ขัดขวางเปลี่ยนใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผลตามรายงานข่าวใน

วันรุ่งขึ้น โดยนายไม้ค์จอห์นสันได้เป็นประธานในวาระปีนี้ 

 ตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 จะเริ่มเข้าสู่การ

พิจารณากลั่นกรองโดยวุฒิสภาในวันอังคาร วันนี้ ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ โดย

สำนักงานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอได้ส่งรายงานการตรวจสอบภูมิหลังให้แก่วุฒิสภาแล้ว เริ่มคน

แรกที่นายพีทเฮ็กเสธในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีการร้องเรียนอยู่มาก ทั้งใน

ด้านความไม่สันทัดในการบริหารองค์กรขนาดยักษ์เช่น Pentagon และด้านพฤติกรรมส่วนตัวอัน

ฉาวโฉ ่

 คณะกรรมาธิการว่าด้วย ARMED SERVICES ของวุฒสิภาเป็นชุดแรกที่สอบปากคำนาย 

Pete Hegseth อันเป็นไปตามแนวพรรค ซึ่งสังเกตได้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำกับ

ดูแลให้สมาชิกพรรครีพับลิกันตั้งคำถามและใช้ข้อมูลไปในทางที่จะแก้ข้อกล่าวหาที่สื่อได้รายงานให้

สาธารณชนได้ทราบมาตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่แต่เท่านั้นเมื่อวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ตตั้งคำถาม

ในกรณีที่เป็นเรื่องอื้อฉาว คำตอบจากเขาจะได้แก่ “เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่จะทำให้เขาต้องแปด

เป้ือนหรือ SMEAR” โดยตลอด 

 นายพีทเฮ็กเสธเองได้ถือโอกาสโจมตีพรรคเดโมแคร็ตหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งในประเด็น

ครอบจักรวาล เช่นการที่พลังในการป้องกันประเทศสหรัฐตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอในปัจจุบันเพราะ 

“โจไบเดนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด” อาวุธยุทโธปกรณ์ล้าหลังประเทศฝ่ายตรงข้ามอย่างน่า

ละอายใจ และวิจารณ์การที่อดีตพลเอกลอยด์ออสตินไปเข้ารับการผ่าตัดระหว่างวันหยุดปีใหม่ซึ่ง

เขาได้รายงานลาประธานาธิบดีช้าไปเล็กน้อยและได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงใหม่โดยเวียนเรื่อง

ทั้งหมดให้สภาทราบนานแล้วว่า ออสตินกระทำผิดอย่างร้ายแรงด้วย “AWOL หรือ Absence 

Without Leave” 

 Tammy Duckworth วุฒสิมาชิกลูกครึ่งไทย-อเมริกันซึ่งเสียขาทั้งสองข้างจากการรบมิได้

ตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่พีทเฮ็กเสธเคยแถลงอย่างเปิดเผยว่า เขาไม่ต้องการให้ทหารหญิงมีส่วนใน

การรบ แต่ถามว่า เขาทราบหรือเปล่าว่า รัฐมนตรีกลาโหมมีส่วนในการเจรจาทำความตกลงกับ
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ประเทศต่างๆ ในการกำหนดบทบาทของฝ่ายทหาร ซึ่งเขาตอบมิได้ เธอจึงยกตัวอย่าง “Status of 

Force Agreement” แต่เขาก็ดูจะไมท่ราบอยู่ดี เธอขอให้เขากล่าวชื่อประเทศอาเซียนเป็น

ตัวอย่าง พีทเฮ็กเสธตอบว่า เกาหลี และหยุดคิดต่อก่อนจะเพ่ิมว่า ออสเตรเลีย อันผิดทั้งคู่ 

 คำถาม-คำตอบระหว่างแทมมี่ดั๊คเวิร์ธกับนายพีทเฮ็กเสธข้างบนนี้เป็นที่สนใจของ

สื่อมวลชนในประเทศไทยไม่น้อย โดยฉบับหนึ่งคือมติชนรายวันได้นำลงพร้อมพาดหัวในหน้าหนึ่ง 

แต่โดยที่พรรครีพับลิกันพยายามผลักดันผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคน จึงคงจะไม่ง่ายนักที่จะคัดค้าน 

เมื่อรปูการณ์เป็นเช่นนี้ วุฒิสมาชิก Chuck Schumer หัวหน้าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ตใน

วุฒิสภาซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย จึงตั้งข้อสังเกตเมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า นายพีทเฮ็กเสธมิได้มีคุณวุฒิ 

(และคุณสมบัติ) เหมาะสมพียงพอสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหม 

 วุฒิสภามีนัดจะลงมติรับหรือไม่สำหรับนายพีทเฮ๊กเสธที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่ 24 มกราคม ศกนี้ (2025) ก่อนจะถึงเวลาประชุม 

วุฒิสมาชิกหญิงสองคน คือซูซานคอลลินส์และมิเกาบ์สกี้ จากพรรครีพับลิกัน เห็นว่านายพีทเฮ๊ก

เสธมีพฤติกรรมส่วนตัวอันทำให้เขาไม่น่าจะเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่พรรครีพับลิกันก็พยายามจะ

ผลักดันให้เขาได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรค 

 ในที่สุด วุฒิสภาได้ประชุมกันในวันที่ 25 มกราคม เพื่อออกเสียงว่าจะรับรองนายเฮ็กเสธ 

ปรากฏว่า พรรคเดโมแคร็ตได้ออกเสียงคัดค้านร่วมกับซูซานคอลลินส์และมีเกาบ์สกี้จากพรรตรีพับ

ลิกันดังรายงานในวรรคก่อนหน้านี้ แต่วุฒิสมาชิกมิชแม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมาก 

สังกัดพรรครีพับลิกัน ได้ออกเสียงคัดค้านร่วมด้วย ทำให้เสียงของทั้งสองพรรคเสมอกัน ทำให้

วุฒิสภาต้องระงับการประชุม เพื่อตามตัวนาย JD Vance รองประธานาธิบดีของนายทรัมป์ซึ่งเป็น

ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มาเป็น TIE BREAKER ช่วยให้นายเฮ็กเสธได้รับการรับรองหรือ 

CONFIRMATION ด้วยคะแนน 51 ต่อ 50 จึงได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม  

 ระหว่างการอภิปรายก่อนการออกเสียง พฤติกรรมของนายเฮ็กเสธทั้งในทางล่วงเกินสตรี

เพศโดยมีการจ่ายเงินปิดปาก การเสพสุราหนักระหว่างปฏิบัติงาน และการทุจริตเงินในหน้าที่

ได้รับการเปิดเผย ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธตลอด เมื่อวุฒิสมาชิกฮารุโนจากฮาวายถามว่า เขาจะใช้กำลังใน

การยึดคลองปานามากลับมาตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ คำตอบของว่าที่

รัฐมนตรีกลาโหมเป็นไปอย่างคลุมเครือ และวุฒิสมาชิกหญิงจากพรรคเดโมแคร็ตก็มิได้ออกเสียงให้ 



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฏในบทความเป็นขอ้คดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

16 
 

ข้าพเจ้าหวังว่า ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยควรศึกษาปัญหาและการขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ของรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐให้ดี เพราะในเร็วๆ นี้ จะมีการฝึกร่วม “จงอางศึก” กันแล้ว  

 ผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกคนหนึ่งได้แก่ Pam Bondi สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม ขึ่ง

ผู้แทนพรรครีพับลิกันได้ชมเชยเธอในการบรรยายคุณสมบัติของเธอต่อหน้าคณะกรรมาธิการตุลา

การของวุฒิสภาด้วยการตำหนิกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลไบเดนว่าได้ใช้กระบวนการยุติธรรม

เป็นอาวุธตลอดมาด้วยการตั้งข้อกล่าวหานายทรัมป์และพวกโดยมิได้ออกนามตลอดมา แต่แม้ว่า 

Pam Bondi จะเคยมีผลงานด้านกฏหมายที่พอรับได้ในฐานะอัยการของมลรัฐฟลอริด้า เธอไม่เห็น

ว่าทรัมป์ผิดตรงไหนที่พยายามจะ Overturn ผลการเลือกตั้ง และก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 6 

มกราคม 2021 ที่อาคารรัฐสภา 

 Tulsi Baggage ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือ 

National Intelligence Agency-NIA เป็นอีกผู้หนึ่งที่คนทั้งในและนอกวงการข่าวกรองเห็นว่าไม่

เหมาะสมยิ่ง เนื่องจากเธอใช้ทัศนะคติตามแบบวลาดิเมียร์ปูตินตลอดมา ไม่มีประสบการณ์ด้าน

ข่าวกรองเท่าใดนัก และเมื่อสมัยที่บาชาร์อัลขอาสสาดยังเรืองอำนาจอยู่ในซีเรีย เธอได้ไปหาเขาที่

กรุงดาม้าสกัสในวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งตามข้อเสนอแนะของฝ่ายความมั่นคงให้ถล่มฐานทัพ

อากาศแถวกรุงดาม้าสกัสในซีเรียด้วยจรวดโทมาฮ้อคเกือบ 60 ลูก เป็นการลงโทษทีซ่ีเรียทิ้งระเบิด

เคมีลงทำร้ายเด็กนักเรียนทางภาคเหนือของซีเรีย ทรัมป์ออกคำส่ังดังกล่าวที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก้

โดยมีสีจ้ินผิงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและเป็นคนแรกที่ทราบ เธอมิได้เห็นว่า บาชาร์เป็นจอมเผด็จการ

ตรงไหน 

 แม้พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐจะต้องย้ายไปจัดขึ้นใน 

Capitol Rotunda แต่เห็นได้ว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล Trump 2.0 

จำนวนมาก รวมทั้งอัครมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัท Tech ทั้งหลาย ได้ไปร่วมในพิธีด้วย แม้

กระบวนการยืนยันการเข้าครองตำแหน่งโดยวุฒิสภาจะยังไม่เสร็จสิ้น เว้นแต่คนเดียว คือนาย 

Marco Rubio รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน

วันที่ 20 มกราคม ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99 อันหมายความว่าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ต

ทั้งหมดออกเสียงสนับสนุนด้วย 
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 วันพุธที่ 29 มกราคม วันนี้  คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเงินของวุฒิสภาจะออกเสียงว่าจะ

รับรองใหน้าย Robert F. Kennedy Jr. เป็นรัฐมนตร ีHealth and Human Services ก่อนหน้า

นี้ Caroline Kennedy ลูกพี่ลูกน้องของเขาเปรียบเขาว่าเป็นนักล่าเหยื่อ โดยนำวิดีทัศน์ที่เขากล่าว

อย่างชัดเจนว่า วัคซีนทั้งหมดที่มีการนำมาใช้และที่จะใช้ต่อไปไม่มีแบบใดเลยที่ “ปลอดภัยและ 

EFFECTIVE’ แคโรไลน์เคนเนดี้เป็นบุตรขีองประธานาธิบดี John F. Kennedy และเคยเป็น

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นก่อนกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีชื่อในสหรัฐ 

 บ้อบบี้เคนเนดี้ จูเนียร์ เป็นนักเคล่ือนไหวในการสร้างการต่อต้านวัคซีนมาหลายสิบปี 

รวมทั้งการปัน้ข้อกล่าวหาว่า วัคซีนที่ฉีดให้เด็กทำให้เด็กเรียนรูช้้า ซึ่ง CDC ไดเ้สียงบประมาณไป

มากเพื่อนำผลการทดลองมาแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นดังที่เขากล่าวอา้ง 

    

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม Sir Kier Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้

เดินทางไปยังกรุงคิ้ฟของยูเครนท่ามกลางการที่รัสเซียระดมการโจมตีเมืองหลวงด้วย โดรนอย่าง

หนัก แม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะยิงตกได้อย่างมากเช่นเคย 

 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศในยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนอย่างแข็งขันตลอดมา

นับแต่เริ่มแรกของการที่รัสเซียใช้กำลังกว่าหนึ่งแสนคนบุกเข้ารุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2022 จนบัดนี้ สหราชอาณาจักรได้ช่วยฝึกทหารยูเครนในดินแดนของอังกฤษกว่า 

50,000 คน รวมทั้งการฝึกการบินเครื่องบินเอฟ-16 ที่ยูเครนต้องการอย่างมากด้วย ความพร้อมใจ

ในการช่วยเหลือยูเครนมีอยู่ในพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน 

 แม้เคียร์สตาร์เม่อร นายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงาน จะเพ่ิงไปยังกรุงคิ้ฟเมื่อสองวันมานี้ 

แต่เขาได้เคยไปยังกรุงคิ้ฟมาแล้วในปี 2023 เมื่อเขายังเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาสามัญ ใน

การไปเยือนครั้งล่าสุดนี้ นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เม่อร์ตั้งใจจะจัดให้ยูเครนอยู่ในฐานะเข้มแข็งมาก

ที่สุดที่จะทำไดไ้ม่เพียงแต่ในปีนี้ แต่ในระยะหลังสงครามสืบต่อไปอีก 100 ปี “We are with you 

not just today, for this year or the next—but for 100 years long after this terrible 

war is over and Ukraine is free and thriving once again.” 
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 นายกรัฐมนตรีสตาร์เม่อร์ได้ลงนามในความตกลงความเป็นหุ้นส่วนกับยูเครนเป็นระยะ 

100 ปี สานต่อจากร่างที่เตรียมไว้ในสมัยของพรรคอนุรักษ์นิยม อันมีมูลค่า 12 พันล้านปอนด์ โดย

จะให้ต่อไปปีละ 3 พันล้านปอนด์ “for as long as it takes”   

 

 

 วันที่ 6 มกราคม Justin Trudeau แถลงที่กรุงอ็อตตาวาว่า เขาได้นำเสนอผู้สำเร็จราชการ

แคนาดาแล้ว โดยที่สภาไมส่ามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไดด้้วยเหตุผลประการหนึ่งเนื่องจากเขาเป็น

รัฐบาลเสียงข้างน้อย เขาจึงขอให้ปิดสภาจนถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้มีการแข่งขันกันเป็นหัวหน้า

พรรคลิเบร่อล คนใหม่ โดยเขาเองจะรักษาการไปจนกว่าจะมีหัวหน้าพรรคลิเบร่อลคนใหม่ ส่วน

เขาเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีมาถึง 9 ปี จะไม่อยู่ในฐานะผู้ชิงตำแหน่งใด 

 ผู้เป็น Pollster มีข้อสังเกตว่า คะแนนนิยมของจัสติน ทรูโดล่าสุดต่ำลงมาอยู่เพียงร้อยละ 

22 ในขณะที่ นาย Pierre Poilievre หัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวตีฟ ได้รับคะแนนนิยมสูงกว่ามาก 

สมัยที่ข้าพเจ้าไปประจำการที่กรุงอ็อตตาวาในปี 1984  นาย  Brian Mulroney หัวหน้าพรรค 

Progressive Conservative ชนะการเลือกตั้งและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 

 ในระยะที่ผ่านมา มีการโต้เถียงกันมากเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวัน

ถัดจากที่เขาได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญว่า เขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งตามคะแนนของคณะผู้

เลือกตั้ง ซึ่งเขาได้กล่าวถึงนโยบายการต่างประเทศบางประการ เช่นการที่เขาจะหาทางยึดการ

บริหารคลองปานามากลับมา การจะให้ได้กรีนแลนด์มาครอง (ที่จะวิเคราะห์ในส่วนอ่ืนต่อไป) 

ความเป็นไปได้ที่จะนำแคนาดาทั้งประเทศมาเป็น “มลรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกา” และการจะ

เปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” เป็น “อ่าวอเมริกา” 

 ในบริบทของประวัติศาสตร์สหรัฐ นายทรัมป์จะมีเจตนาซ่อนเร้นประการใดไม่อาจทราบได้ 

แต่เท่าที่เขาแถลงออกมาทำให้เขาอยู่ในกลุ่มชาวอเมริกันจำนวนน้อยซึ่งจะให้ประเทศของเขาเป็น

จักรวรรดินิยม ที่ในสมัยล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอเมริกันไม่เคยเห็นชอบด้วย 

คำกราบบังคมทูลของ Townsend Harris ต่อรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ในปี 1856 

ยืนยันสาระสำคัญยิ่งดังกล่าว ดังปรากฏในเอกสารของสยามสมาคมซึ่งข้าพเจ้าค้นได้จากกูเกิ้ลก่อน
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พิมพ์ยืนยัน ณ ที่นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้คำว่า “ชาวอเมริกันจำนวนน้อย” ก็เพราะคนสมัยนั้น เช่นอดีต

กงสุล Peter Parker และ Commodore Matthew Perry RN ที่เปิดประตญูี่ปุ่นเมื่อปี 1855 ก็

อดหลงคิดผิดนโยบายไม่ได้ด้วยการเสนอให้เข้าครองไต้หวันเป็นเมืองขึ้น เพื่อจะได้อำนวยให้

การค้ากับจีนบนแผ่นดินใหญ่ คล่องตัวขึ้น แต่ทั้งคู่กถ็ูกตำหนิจากรัฐบาลกลางอย่างชัดเจน 

(ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ได้เพราะเป็น “วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของข้าพเจ้า”) 

 Fareed Zakaria กล่าวในรายการ GPS เมื่อสักครู่นี้ (ของวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม) ว่า ว่า

ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะฟื้นแนวทาง “จักรวรรดิ์นิยมสมัยศตวรรษที่ 19” เมื่อเขา

กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกวาระหนึ่ง และได้ฟังความเห็นจากอดีตผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งกล่าวว่า 

ไม่มีทางได้ผลบ้างหรือเป็นเรื่องไม่ทันโลกบ้าง คนหนึ่งได้แก่อดตีนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก-Anders 

Fogh Rasmussen- ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการนาโต้มาแล้วด้วย เขากล่าวว่า หากนายทรัมป์ต้องการให้

กรีนแลนด์เป็นแนวต้านการบุกรุกสหรัฐทาง Northern Sea Route โดยจีน ดว้ยความร่วมมือกับ

รัสเซียซึ่งเป็นฝ่ายควบคุมคลอง สหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมกันตั้งแนวดังกล่าวมานานแล้ว และ

กรีนแลนด์มีส่วนร่วมด้วย 

 สำหรับแคนาดา นั้น นายทรัมป์ได้โพสตแ์ผนที่สหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมแคนาดาทั้ง

ประเทศและดินแดนทั้งหมดจนถึงขั้วโลกเหนือ ลงใน Truth Social ของเขา โดย Justin 

Trudeau ซึ่งมาร่วมรัฐพิธีศพจิมมี่คาร์เตอร์ที่กรุงวอชิงตันในฐานะที่สนิทสนมกับปิแอร์ทรูโด บิดา

เขา ยืนยันแก่ Jake Tapper แห่งซีเอ็นเอ็นว่า แผนการของนายทรัมป์ที่จะผนวกแคนาดาเป็นส่วน

หนึ่งของสหรัฐ นั้น “เป็นไปไม่ได้” แต่แม้นายทรัมป์จะกล่าวอ้างเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เส้น

ขนาน 49 ซึ่งแบ่งเขตแคนาดากับสหรัฐ นั้น เป็นเส้นที่ลากขึ้นอย่างไม่สมจริงหรือ Artificially 

Drawn ก็ตาม เมื่อสหบาลแรงงานในแคนาดาประท้วงด้วยการปิดถนนและสะพานระหว่าง

แคนาดากับสหรัฐอันทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่แคนาดาอยู่หลายวัน นายทรัมป์ได้ยุ

ยงฝ่ายก่อความยุ่งยากให้สร้างความลำบากต่อ  

 ตามข่าวต่อมา Mark Carney อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษ-Bank of England มี

โอกาสดีที่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคลิเบร่อลในแคนาดา ส่วนคริสเตียฟรีแลนด์ อดีตรัฐมนตรี

คลังนาดาซึ่งลาออกเนื่องจากไม่พอใจที่จัสตินบากหน้าไปหารือกับนายทรัมป์ นั้น ไม่มีข่าวว่า เธอ
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จะลงแข่งด้วย คาร์นี่มีผลงานซึ่งได้รับการชมเชยสมัยที่เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหราช

อาณาจักรในช่วงที่จะมี BREXIT พอดี   

 คลาวเดียเชินบอร์ม ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวว่า ชื่อ “Gulf of Mexico” ปรากฏใน

กฤษฎีกามาตั้งแต่คริสต์ศักราช 1600 เศษ (ข้าพเจ้าจำเศษไม่ได้เอง) แต่นัยยะกค็ือ ก่อนมี

สหรัฐอเมริกากว่า 100 ปี เธอมิได้กล่าวว่าดินแดนของอเมริกาขนาดมหาศาลจนถึงแม่น้ำริโอก

รานเด้ที่ร่องน้ำลึก ตกเป็นของสหรัฐเพราะได้ใช้สงครามบุกเข้ายึด เชินบอร์มแนะต่อมาว่า อาจ

เรียกว่า Mexican-American Gulf ก็ไดไ้ม่ทราบว่าเธอกล่าวเช่นนั้นเป็นการประชดหรือเปล่า เพ่ือ

ประโยชน์ของนักประวัติศาสตร์ Mexican-American War ยุติลงด้วยการเจรจาสนธิสัญญา 

Guadalupe Hidalgo อันได้รับการลงนามในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1848 โดยเม็กซิโกโอนดินแดน

ของตนเองร้อยละ 55 ให้แก่สหรัฐ ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยมลรัฐ California, Nevada, 

Utah, New Mexico, most of Arizona and Colorado, parts of Oklahoma, Kansas and 

Wyoming. 

 กรณีคลองปานามา นั้น ท่านประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ ซึ่งเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจน

ไม่สามารถรับภาระทางการเงินในการสร้างคลองต่อได้ จึงขอให้ปานามารับภาระไปสร้างต่อโดย

เรียกค่าตอบแทนเพียง 1 ดอลลาร์และระบุสิทธิของสหรัฐที่จะใช้กำลังในการรักษาความมั่นคงของ

สหรัฐได้ และฟาร๊ีดซักกาเรียได้แสดงความเห็นในรายการของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ว่า

การบริหารจัดการคลองของปานามาดำเนินมาตลอดอย่าง “ดีเยี่ยม” และจีนมิได้มาเกี่ยวข้องกับ

คลองปานามาดังที่นายทรัมป์กล่าวอ้างแม้แต่น้อย 

 ไม่แต่เท่านั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคละตินอเมริกาหลายประเทศแถลงเป็นทางการว่า 

พร้อมที่จะมาช่วยปานามาหากถูกสหรัฐคุกคาม  ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ฉากทัศน์ที่อดีต

ประธานาธิบดีสหรัฐคาดคิดในการประกาศ “ลัทธิมอนโร” เมื่อปี 1823 

 ในวันแรกที่นายทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดี ในสมัยที่สอง อันได้แก่วันจันทร์ที่ 20 

มกราคม เขาได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้ายึดคลองปานามากลับมา โดยอ้างเหตุผลหลัก 2 

ประการ อันได้แก่ 1. ปานามาเก็บค่าใช้คลองมากเกินควร แม้สหรัฐจะได้ยกคลองให้ในปี 1977 

เป็นขั้นๆ จนปี 1999 (โดยจิมมี่คาร์เตอร์ให้ปานามารับไปดำเนินการให้เสร็จในมูลค่า 1 ดอลลาร์) 
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เนื่องด้วยการประท้วงเพราะสิ้นเปลืองเงิน และเพื่อผ่อนภาระทางการเงิน และ 2. จีนเข้ามา

บริหารจัดการคลอง 

 ทางการปานามาไม่พอใจอย่างยิ่ง ในการที่สหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ “Treats 

Panama very badly” และ Patrick Oppman ผู้สื่อข่าวในภูมิภาคแคริบเบียนของซีเอ็นเอ็น 

รายงานเพ่ิมเติมว่า จีนมิได้เข้ามาบริหารจัดการคลองปานามาแต่อย่างใด ในปานามามีบริษัทเล็กๆ 

จากฮ่องกงอยู่หนึ่งแห่งอันได้แก่ Hutchison Whampoa ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเครือของมหา

เศรษฐีฮ่องกง ในชื่อ หลีก้าฉิง ซึ่งเคยขอซื้อที่ดินที่เป็นสถานที่จัด EXPO’86 ในแวนคูเวอร์ จน

นิตยสาร Far Eastern Economic Review กระเซ้าเรียกชื่อแวนคูเวอร์ว่า “แวนกง” แต่มิได้

เกี่ยวข้องกับคลองปานามาในทางใด เมื่อมีการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงลิม่า ใน

ประเทศเปรู ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้เปิดท่าเรือขนาดใหญ่หรือ MEGAPORT ของบริษัทเดินเรือ

จีน Cosco  อันอยู่ห่างไปทางใต้จากทางเช้าสู่ปากคลองปานามามิใช่น้อย และอยู่บนฝั่งมหาสมุทร

แปซิฟิก ขณะที่ปานามาอยู่ในอเมริกากลาง 

 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำเปรูซึ่งเกษียณไปนานแล้ว ทราบดีถึงความต้องการของจีนที่

จะขยายการเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้เช่นเปรู โดยเขาเองเห็นเครือข่ายร้านค้า 

Wong ของจีนในกรุงลิม่าอยู่มากทำนองเดียวกับ Seven Eleven ในไทย แต่ไม่มากเท่า อดีตทูต

ไทยคนนี้เคยไปเยือนปานามา และเห็นเขตหวงห้ามเฉพาะของคนอเมริกันเท่านั้น  

 ตามสถิติจากฝ่ายที่เป็นกลาง ปัจจุบันนี้สหรัฐใช้คลองปานามามากกว่าประเทศอื่นใด 

เนื่องจาก Container ships จากอเมริกากว่าร้อยละ 40 ผ่านเข้า-ออกคลองในอเมริกากลางแห่งนี้

ในขณะที่การค้าโลกที่ขนสง่ทางเรือใช้คลองปานามาเพียงร้อยละ 5  เท่าที่ทราบการใช้คลอง

ปานามาต้องใช้ระบบพิเศษ เนื่องจากระดับน้ำทางแปซืฟิกต่างจากทางแอ็ตแลนติก อันเป็นปัญหา

เช่นเดียวกันหากประเทศไทยจะขุดคลองทางภาคใต้ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยนำเสนอในประมวลรายงาน

และวิเคราะห์ข่าวมาหลายครั้งแล้ว 

 ดำริของผู้นำไทยที่จะสร้าง Land Bridge ทางภาคใต้ของประเทศไทย นั้น ข้าพเจ้ามี

ความเห็นต่างตั้งแต่ระยะทีคุ่ณสมัคร สุนทรเวชเสนอต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์

ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว ความเห็นข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ทักษิณฯ และได้ไปรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และระดับน้ำทะเลจากนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ที่
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กองบัญชาการฯ ซึ่งความเห็นของข้าพเจ้าเป็นเช่นไร ได้แจ้งแก่คุณสนั่น อังค์อุบลกุล ประธานสภา

การค้าฯ ทราบมากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว     

 Michael McFaud เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามา กล่าว

ในบริบทนี้ว่า “You cannot be a president for peace and take back the Panama 

Canal” 

    

 เมื่อปี 2016 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

ได้เชิญผู้ที่ศึกษากิจการอเมริกามาให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัมป์ ซึ่งในจำนวนนั้น มีนายเดวิดมิลิ

แบนด์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร อยู่ด้วย ทั้งหมดเป็นห่วงอนาคตของสหรัฐอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากทุกคนทราบว่าทรัมป์มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาน้อยมาก 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีมากกว่านี้ แต่เท่าที่กล่าวถึงน่าจะเพียงพอแล้ว 

 

 

 คืนวันที่ 7 ต่อ 8 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย ข้าพเจ้าเข้านอนประมาณ 03.00 น. 

ดึกกว่าปกติบ้าง เพราะติดตามข่าวการเคลื่อนหีบบรรจุร่างของท่านประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์

จาก Carter Center ในมลรัฐจอร์เจีย ขึ้นเคร่ืองบิน Air Force One มายังฐานบินร่วมแอนดรูใน

มลรัฐแมรี่แลนด์เพื่อไปตั้งรับการเคารพที่  CAPITOL ROTUNDA ก่อนพิธีศพแห่งชาติในวัน

พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ในมหาวิหาร National Cathedral  ของกรุงวอชิงตัน ซึ่งประธานาธิบดี

โจไบเดนจะเป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย ตามคำขอร้องของคาร์เตอร์เมื่อหลายปีมาแล้ว 

 ที่ศาลากลางอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันหรือ CAPITOL ROTUNDA เมื่อวันที่ 7 

มกราคม คามาล่าแฮร์ริส รองประธานาธิบดี ได้กล่าวคำไว้อาลัยประธานาธิบดีคนที่ 39 ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมในวัย 100 ปี มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า: “Jimmy Carter was that all too rare 

example of a gifted man who walks with humility, modesty and grace.’ Jimmy 

Carter was a “respected global leader.” Kamala acknowledged how Carter 

achieved peace between Israel and Egypt and instituted diplomatic relations with 
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China. “He lived his faith. He served the people and he left the world better than 

he found it. And in the end, and in the end, Jimmy Carter’s work, and those 

works, speak for him—louder than any tribute one can offer.” 

 สันติภาพที่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ใช้เวลา 13 วันที่ Camp David ริเริ่มขึ้นในตะวันออก

กลาง ยังยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ โดยทั้งอียิปต์และอิสราเอลไม่เคยขอแก้ไขเปล่ียนแปลงความตกลง

แม้แต่น้อย แม้ชาวอียิปต์หัวรุนแรงจะแสดงความโกรธผู้นำของตนเองด้วยการสังหาร

ประธานาธิบดีอันวาร์ซาดัตที่ไปตกลงกับอิสราเอลโดยใช้ทหารที่เดินสวนสนามลั่นปืนเข้าไปยังแท่น

ที่ซาดัตยืนตรวจแถวทหารในลานกว้างกลางกรุงไคโร ทำให้คณะทูตานุทูตบางประเทศเสียชีวิตไป

ด้วย 

 ผลงานอันมากมายและวิสัยทัศน์ของจิมมีคาร์เตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในยามที่เกิดปัญหา

รุมเร้าประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ยกเว้นวาระที่เกิด Great Depression เมื่อปี 1929 แม้

ท่านจะเป็นประธานาธิบดีเพียงวาระเดียวได้รับการนำมากล่าวถึงโดยละเอียดจากลูกหลานของ

ผู้นำและคนใกล้ชิดในรัฐพิธีศพของท่านประธานาธิบดีในมหาวิหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

ซึ่งทำให้ปรากฏชัดว่า ท่านจิมมี่คาร์เตอร์ได้สร้างมรดกตกทอดไว้มากมายเพียงใด ไม่เฉพาะแก่ชาว

อเมริกันเท่านั้น แต่ต่อมนุษยชาติทั่วไปในโลก 

 เพ่ือยืนยันผลงานมากมายที่ท่านได้อทุิศกายและใจดำเนินการไปทั้งในระหว่างดำรง

ตำแหน่งระดับมลรัฐและระดับชาติและในช่วงทีท่่านทำด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง มีดังที่ขอ

กล่าวถึงบางประการเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 ในฐานที่เป็นคนปักษ์ใต้อันได้แก่มลรัฐจอร์เจียและถูกมองว่า ท่านเป็นคนกลุ่มน้อยทั้งๆ ที่

เป็นคนผิวขาว ท่านส่งเสริม “สิทธิพลเมือง-CIVIL RIGHTS” มาตั้งแต่แรก เมื่อท่านได้รับเลือกเป็น

ผู้ว่าการมลรัฐจอร์เจีย ท่านได้ประกาศปฏิญญา” ฉบับแรกให้ยกเลิก Racial Discrimination 

ภายในมลรัฐจอร์เจีย ผู้ที่กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ที่ข้างหีบบรรจุศพของท่านในรัฐพิธีที่มหาวิหาร

แห่งชาติได้แก่ Rev. Andrew Young อดีตเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวร ซึ่งเคยไปรับประทาน

อาหารค่ำตามคำเชิญของข้าพเจ้าขณะประจำการ ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา และเขาได้เชิญ

ข้าพเจ้าไปชิม chicken gumbo แบบปักษ์ใต้ของอเมริกันที่คุณแม่เขาเป็นผู้ปรุงที่ทำเนียบทูต

อเมริกันบนเพ้นท์เฮ้าส์ของโรงแรม Waldorf Astoria ในนครนิวยอร์กด้วย อายุเขาขณะนี้ที่ 91 
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มากกว่าข้าพเจ้าเพียง 1 ปี แต่น้อยกว่าท่านจิมมี่คาร์เตอร์ 10 ปี Young ใช้ชื่อ James Earl 

Carter ตลอดรัฐพิธีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

 เมื่อท่านจิมมี่คาร์เตอร์ตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ หลายคนคิดว่าจะเป็นตำแหน่ง

รองประธานาธิบดี แต่เขาตอบว่าไม่ใช่ เป็น“ประธานาธิบดี”ต่างหาก  และเขาก็ได้รับเลือกเป็น

ผู้แทนพรรคเดโมแคร็ตในตำแหน่งประธานาธิบดี โดยได้ชัยชนะในการเลือกตั้งระดับชาติ และเขา

ได้เลือก Walter Mondale เป็นรองประธานาธิบดี 

 ประธานาธิบดีคนที่ 39 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ เริ่มทำงานที่ทำเนียบขาวตั้งแต่ 06.30 น. 

ทุกวัน ช่วงนั้นรัฐบาลประสบปัญหาหนักหน่วงตั้งแต่เริ่มแรก: วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่ง

ประธานาธิบดีให้ทุกคนประหยัดการใช้พลังงาน เช่นการให้ข้าราชการงดการใช้รถ การกำหนด

ขีดจำกัดในการตั้งเธอโมสตัตสำหรับเคร่ืองปรับอากาศ และในสมัยนั้นซึ่งคนทั่วไปยังไม่ทราบถึง 

“ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ติดตั้ง Solar panels บน

หลังคาทำเนียบขาวในระยะที่น้อยคนเห็นคุณค่าของการรับแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและ

ประหยัด ในวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เขาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเดินไปสู่ทำเนียบขาว 

แทนการใช้ขบวนรถซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำมัน 

 ปัญหาที่ท้าทายเขาในระยะนั้นไดแ้ก่ภาวะเงินเฟ้อ อันประจวบกับความถดถอยทาง

เศรษฐกิจ นำไปสู่ภาวะ STAGFLATION การจะปรับเปลี่ยนสภาวะย่อมต้องหาคนที่กล้าพอที่จะ

ผลักดันอัตราธนาคารกลาง Federal Reserve ให้เหมาะสม ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ทราบว่า ผู้ที่

จะใช้มาตรการเด็ดขาดดังกล่าวได้แก่ Paul Volcker เขาจึงมอบตำแหน่งประธานธนาคารกลางให้

เมื่อเดือนสิงหาคม 1979 ปรากฏว่าใน 3 ปี โวลค์เก้อร์ทำให้การเศรษฐกิจสหรัฐพ้นจากสภาวะเงิน

เฟ้อและแก้ปัญหา STAGFLATION เป็นผลสำเร็จต่อมา จนได้รับความชื่นชมจากวงการเศรษฐกิจ-

การเงินระหว่างประเทศต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้  

 ผลงานอันโดดเด่นของท่านจิมมี่คาร์เตอร์ในฐานะประธานาธิบดีที่หาผู้อื่นเทียบทันยาก

น่าจะได้แก่ความริเริ่มและดำเนินการทางการทูตในการสร้างสรรค์สันติภาพในตะวันออกกลาง 

ปรากฏเป็นเอกสารชิ้นแรกในประวัติศาสตร์คือ CAMP DAVID ACCORDS หรือ FRAMEWORK 

FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST AND FRAMEWORK FOR THE CONCLUSION OF A 

PEACE TREATY BETWEEN EGYPT AND ISRAEL ซึ่งยุติความขัดแย้งอันยืดเยื้อมานานถึง 30 ปี 
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นับย้อนไปถึงการจัดตั้งรัฐอิสราเอล เนื่องจากเป็นกรอบที่รวมแผนสำหรับการปกครองตนเองหรือ 

SELF RULE ของชาวปาเลสไตน์เหนือดินแดนใน WEST BANK และ GAZA STRIP 

 ชาวอิสราเอลฝ่ายขวาและขวาจัดได้ขัดขวางแผนดังกล่าวมาตลอดด้วยการใช้ชื่อแต่โบราณ

กาลว่า Judaea and Samaria ซึ่งเปล่ียนสถานะมาหลายรอบแล้ว เช่น ทรานส์จอร์แดน ดินแดน

ในอาณัติหรือ Mandated Territory ภายใต้กติกาสัญญาสันนิบาตชาติ และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

จอร์แดน จนถูกอิสราเอลใช้กำลังเข้ายึดครองในสงคราม 6 วันเมื่อปี 1967 แต่ศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศวินิจฉัยเมื่อปี 2023 ว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิตามกฏหมายที่จะครอบครอง  

 ทั้งในตำ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000แหน่งประธานาธิบดีและหลังจากนั้น ท่านจิมมี่คาร์เตอร์

ยึดมั่นตามแผนที่อิสราเอลตกลงไว้แล้ว จึงไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานหรือนิคม—

SETTLEMENTS—ใน WEST BANK—ถึงขั้นที่เหลืออดด้วยการแต่งหนังสือในชื่อว่า PEACE OR 

APARTHEID ออกมา โดยเป็นที่ทราบกันว่าท่านอดึตประธานาธิบดีได้ให้คำปรึกษาหารือแก่เนลสัน

แมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้เป็นคร้ังคราว แต่ในอีกบริบทหนึ่ง ประวัติศาสตร์ย่อมสามารถบันทึกได้

ว่าท่านจิมมี่คาร์เตอร์เป็นผู้ริเริ่ม “Two-State Formula” ในการแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง ซึ่ง

ยังใช้ได้อยู่แม้ท่านจะได้ล่วงลับไปแล้ว 

 จิมมี่คาร์เตอร์เข้าใจดีว่าอิสราเอลไม่มีทางมีสันติภาพตราบใดที่ไม่ถอนจากดินแดนของ

ปาเลสไตน์ ประเด็นนี้เป็นเหตุผลของการที่ท่านได้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวซึ่งทำให้หลายคนตำหนิ

ท่าน แม้ว่าสูตรสองรัฐน้ีจะเป็นที่ยอมรับของผู้นำสหรัฐและประเทศส่วนใหญ่ในโลกสืบต่อมาจน

บัดนี้ 

 แม้ว่าอิสราเอลกับฮาม้าสจะบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยงิในกาซ่าขั้นที่ 1 อันจะใช้ไปเป็นเวลา 

42 วัน ซึ่งถึงวันที่ 22 มกราคม วันนี้ เป็นวันที่ 4 การหยุดยิงในกาซ่ายังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยชาว

ปาเลสไตน์ในกาซ่าได้กลับไปสู่พื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของตน แต่ร้อยละ 90+ มีแต่เศษอิฐ หินและสิ่ง

ปรักหักพังจากเวลาสิบเดือนกว่าของการทิ้งระเบิดจากเคร่ืองบินรบของอิสราเอล ปินใหญ่ ยาน

เกราะและอาวุธยุทโธปกรณ์ จากกองกำลังอิสราเอล ซึ่งปลิดชีวิตชาวกาซ่าไปสี่หมื่นกว่าศพ แต่
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วารสารการแพทย ์Lancet ของ สหราชอาณาจักร ประเมินตัวเลขไว้ที่ หกหมื่น ส่วน

ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนในหลักแสน 

 เมื่อวันที่ 21 ต่อมาถึงวันนี้ กองกำลังอิสราเอลและฝ่ายขวาจัดได้เปิดปฏิบัติการ IRON 

WALL โดยบุกเข้าไปใน West Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจนิน ตามรายงานในวันนี้ ชาว

ปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว 10 ศพ ที่อื่นจะตายและบาดเจ็บเท่าใดยังไม่ได้รับรายงาน แต่

กระทรวงกลาโหมอิสราเอล ชี้แจงว่า กองกำลังอิสราเอลใช้แบบอย่างจากปฏิบัติการในกาซ่าอันน่า

วิตกว่า ชีวิตชาวปาเลสไตน์จะถูกทำลายไปอีกเท่าใดโดยไอดีเอฟไม่เคยกล่าวถึง เพียง 2-3 วันที่

ผ่านมา ไอดีเอฟเริ่มกล่าวถึงคนในเจนิน เฮบรอนและเขตอื่นๆ ในฝั่งตะวันตกที่เสียชีวิตว่าเป็น 

“ผู้ก่อการรา้ย” โดยส่อเจตนาว่า เนตันยาฮูคงจะใช้วิธีนี้เพ่ือจะประกันว่า อิสราเอลจะเข้าครอง

ดินแดนทั้งหมดที่เป็น (หรือควรจะเป็น)  ของปาเลสไตน์ เนื่องจาก นายโดนัลด์ทรัมป์มักจะยอม

ตามวิธีคิดของเนตันยาฮูตลอดมา 

 การหยุดยิงในกาซ่าผ่านไปได้เพียง 4 วัน นายเนตันยาฮูได้แถลงว่า “Large-scale 

operations” ในฝ่ังตะวันตกของกองกำลังอิสราเอลยังไม่แล้วเสร็จ และนายอิสราเอลคัตซ์ที่คิดไม่

ต่างจาก “บีบี” ได้กล่าวย้ำในทำนองเดียวกัน ซึ่งการที่ “บีบี” และรัฐมนตรีกลาโหม แถลงถึง

ปฏิบัติการนอกเขตกาซ่าในบริบทของการหยุดยิงในกาซ่า เป็นกรณีน่าวิตกอย่างยิ่งว่าขอบเขตการ 

“เข้าแย่งยึดดินแดนหรือ LAND GRAB” ของอิสราเอลอยู่ ณ ที่ใด ตามรายงานในวันที่ 23 

มกราคม รถถังของอิสราเอลก็ได้ยิงมาที่กาซ่าทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิต 2  ศพ ตามรายงาน

รอยเตอร์และอัลจาซีร่า กระสุนรถถังอิสราเอลมาตกที่ Tal as-Sultan ในส่วนใต้ของกาซ่า ทาง

ตะวันตกของราฟา สำนักข่าวอื่นก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นกัน 

 การที่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง แทนที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้เนตันยาฮู

ปรับเปลี่ยนแนวทางสู่วิถีของสันติภาพในตะวันออกกลาง กลับเป็นแรงกระตุ้นให้เนตันยาฮูใช้กำลัง

ในทิศทางต่างๆ รวมทั้งในเลบานอนที่อิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกไปตามเส้นตายในวันอาทิตย์ที่ 

26 มกราคม ในขณะที่เลบานอนเองได้เปลี่ยนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีใหม่ด้วยการเลือก

ตัวบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติอันด่างพร้อยมาก่อน 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

ของสหรัฐ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวซึ่งมีซีเอ็นเอ็นด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์จะ PRO-ISRAEL มากที่สุดใน
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ประวัติศาสตร์ ในรายการต่อจากนั้น ผู้เสนอรายงานตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเนตันยาฮูอยู่ข้างทรัมป์ใน

ฐานะประธานาธิบดี ไม่แน่ใจว่าใครเป็น “ผู้นำมหาอำนาจ” ในประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง 

ทรัมป์ทำตามที่เนตันยาฮูเสนอแนะมาตลอด ดังเห็นได้จากการที่ให้นครเจรูซาเล็ม “เป็นเมืองหลวง

ของอิสราเอล” การที่สหรัฐย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวิฟไปตั้งอยู่ที่เจรูซาเล็ม แม้

สหประชาชาติโดยข้อมติหลากหลายและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะถือว่าสถานะดังกล่าวไม่

ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำส่ังให้อิสราเอลครอบครองที่ราบสูง

โกลานอันเป็นเขตยึดครองจากซีเรียโดยไม่มีอำนาจทั้งทางกฏหมายและทางอื่นใด ซึ่งขณะนี้ เนตัน

ยาฮูได้นำทหารเข้าไปตั้งอยู่และล้ำพื้นที่เข้าไปในซีเรยี รวมทั้งยอดเขาสูงอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่

เห็นทั้งซีเรียและเลบานอนอย่างน่าห่วง  

 แม้ว่านายเนตันยาฮูจะยังนัดวันเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ในสหรัฐไม่ได้ แต่การ

สั่งการของทรัมป์เกี่ยวกับเขตที่เป็นปัญหาในปัจจุบันตลอดสองสามวันมานี้ดูสอดรับกับความ

ต้องการของนายเนตันยาฮูทุกประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ .- 

 1 เมื่อมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันชุดที่ 2 โดยฮาม้าสนำทหารหญิงอิสราเอล 4 คนมาส่งที่

กาซ่า (ตามระบบของอิสราเอลทั้งหญิงและชายต้องเป็นทหาร) โดยฝ่ายฮาม้าสใช้นักรบใน

เคร่ืองแบบพร้อมอาวุธครบครัน เพ่ือผลทางโฆษณาชวนเชื่อว่า ฮาม้าสยังคงมีพลังไม่น้อยลง 

อิสราเอลจึงปล่อยนักโทษหญิงชาวปาเลสไตน์ จำนวน 200 คน แต่ได้กันนักโทษ 121 คนมิให้เข้า

ไปฝั่งตะวันตกเพราะถือว่าเป็น “อิสลามิกญิหาด” จึงให้เข้าไปอยู่ในอียิปต์  แม้กาซ่าภาคเหนือและ

กาซ่าภาคอื่นก็เข้าไปไม่ได ้

 2 ในวันที่ 25 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดส่งระเบิด

ขนาดหนัก 1,800 ลูกไปให้อิสราเอล ซึ่งสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดนเคยให้อิสราเอลแต่ได้

ระงับมาหลายเดือนแล้วเพราะได้ทำลายกาซ่ามากเกินเหตุและละเมิดกฏหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ และเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับนายเนตันยาฮูฐาน

กระทำอาชญากรรมสงคราม    

 3 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงว่า ควรย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซ่าให้หมดสิ้น โดยให้

ย้ายไปอยู่ในอียิปตแ์ละจอร์แดนแทน อันตรงกับข้อเสนอของฝ่ายขวาจัดในอิสราเอลให้ขยายการ
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ตั้งถิ่นฐานหรือ Settlements ของอิสราเอลไปอยู่เพ่ิมเติมในกาซ่า จนถึงวันนี้ ที่ 26 มกราคม ยัง

ไม่มีปฏิกิริยาจากอียิปต์ 

 รายงานในวันที่ 27 มกราคมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อียิปต์ไม่เคยยอมรับคนเข้าเมือง และไม่

เคยตกลงกับอิสราเอลในประเด็นนี้ หากจะมีการบังคับส่งคนมา อียิปต์อาจยกเลิกความตกลงเมื่อปี 

1979 ได ้อันได้แก่ความตกลงภายใต้ CAMP DAVID ACCORDS ซึ่งท่านจิมมี่คาร์เตอร์อดหลับอด

นอนจนได้ผลอันเป็นการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่วน

จอร์แดนไดแ้สดงความไม่พร้อมที่จะรับชาวปาเลสไตน์เพ่ิมเติม โดยกษัตริย์อับดัลลาห์ตรัสว่าได้รับ

ไปมากแล้ว 

 อย่างไรก็ดี อิสราเอลได้ปรับท่าทีใหม่ด้วยการยอมให้ชาวกาซ่ากลับไปในกาซ่าภาคเหนือได้

หลังจากที่ไอดีเอฟขวางอยู่นาน แต่อิสราเอลยังไม่ยอมรับผิดในการโจมตีชาวเลบานอนซึ่งกำลังจะ

กลับสูบ่้านของตน เป็นเหตุให้เสียชีวิตไป 22 ศพ บาดเจ็บ 124 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 

อันเป็นวันสุดท้ายตามข้อตกลงหยุดยิง เหตุเกิดขึ้นทางใต้ของเลบานอน ที่อิสราเอลยังไม่ยอมถอน

ทหารออกจนบัดนี้ แต่แทนที่สหรัฐซึ่งร่วมกับฝร่ังเศสในการเสนอให้มีการสงบศึก จะขอให้

อิสราเอลหยุดยิงตามข้อเสนอ กลับออกคำส่ังขยายเวลาให้มีการหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์  

 ไม่ทราบว่า นายเนตันยาฮูต้องการอะไรจากสหรัฐเพ่ิมเติมอีกเพราะเขาจะไปหารือกับ

ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ แม้ในวันที่ 27 

มกราคม เลขาธิการสหประชาชาติ จะได้ขอให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธไปให้แก่อิสราเอลเสียที

เนื่องจากอิสราเอลได้ใช้กำลังสร้างความบาดเจ็บล้มตายแก่ประเทศเพ่ือนบ้านตลอดมา 

 การที่รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายเบ็นจามินเนตันยาฮูต่อต้านการปฏิบัติงาน

ด้านมนุษยธรรมของ UNWRA ทั้งๆ ที่เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ใน

ตะวันออกกลาง ด้วยการบรรเทาทุกข์ ให้การศึกษาแก่เยาวชน จัดหางานให้ทำเพื่อดำรงชีพ 

รวมทั้งบริหารจัดการค่ายลี้ภัยให ้มาเป็นเวลาประมาณ 80 ปี นับแต่วาระที่ชาวปาเลสไตน์ถูกชาว

อิสราเอลสร้างสถานการณ์รุนแรงอันเป็นโอกาสให้สูญเสียถิ่นฐานทั้งหมดที่ NAKBA และเขตอื่นๆ 

ซึ่งกลับกลายเป็น “รัฐอิสราเอล” แต่โดยที่ความเป็นมาขององค์กรนี้มีนัยยะพาดพิงถึงความชอบ

ธรรมของการสถาปนาประเทศ เนตันยาฮูจึงหาทางขับไล่ด้วยการตั้งข้อหาประการต่างๆ เช่น 

“พนักงานของ UNWRA มีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตลาคม 2029” ซึ่งเลขาธิการ
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สหประชาชาติและผู้บริหารองค์กรได้สอบสวนและไล่บุคลากรที่ถูกสงสัยออกไป ล่าสุดรัฐบาล

อิสราเอลประกาศว่า จะยุติการให้ความร่วมมือในทุกด้านกับ UNWRA ในวันพฤหัสบดีที่ 30 

มกราคม 2025 ยังไม่ทราบว่า จะห้ามมิใหป้ฏืบัติหน้าที่ในกาซ่าหรือไม่ เพราะอิสราเอลมิใช่

ประเทศผู้ปกครองกาซ่า  

 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ไดส้ั่งให้เขาได้

สั่งใหน้ายพีทเฮ็กเสธ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ พิจารณาสร้างอาวุธต้านจรวดและขีปนาวุธแบบ 

IRON DOME เช่นที่อิสราเอลมีอยูซ่ึ่งสามารถสกัดขีปนาวุธที่อิหร่านยิงมาโจมตีอิสราเอลกว่า 300+ 

ลูก เนื่องจากเขาเห็นว่าสหรัฐควรมีไว้ป้องกันตัวเองในจำนวนที่มากพอ เพราะอิสราเอลมีขนาดเล็ก

กว่าสหรัฐมาก 

 ข้าพเจ้ารับข่าวดังกล่าวด้วยความไม่แน่ใจในข้อมูลของนายทรัมป์ เพราะข้าพเจ้าทราบมา

ตั้งแต่แรกว่า เมื่ออิสราเอลถูกฮาม้าสระดมยิงด้วย Projectiles หลายร้อยลกูในการปะทะกันในปี 

2021 อิสราเอลใช้ IRON DOME จากสหรัฐยิงสกัด ต่อมาอิสราเอลได้ปรับแต่งอาวุธต้านขีปนาวุธ

แบบนี้เพ่ือให้มีเพดานบินสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ฝ่ายทหารสหรัฐทราบดี จึงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด 

ทรัมป์จึงมาสั่งการดังในวรรคก่อนหน้านี้  

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม วันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอล 3 คนและมีตน

งานไทยอันเป็นผลของการเจรจาต่างหากอีก 5 คน กับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในที่คุมขังของ

อิสราเอล 110 คน โดยฝ่ายฮาม้าสได้นำตัวประกันทั้งแปดขึ้นขบวนรถมามอบตัวที่ข่านยูนิส 

ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ทีม่าชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก นายเนตันยาฮูได้แสดงความไม่พอใจอย่าง

มาก ไม่แน่ใจว่า เพราะฮาม้าสในเครื่องแบบนักรบพร้อมปืนที่ใช้ในสงครามกระหนาบตัวประกันมา

เช่นคราวที่แล้วเป็นการสำแดงอำนาจเหนือกาซ่าต่อหน้าชาวปาเลสไตน์ หรือเพราะเมื่อวานนี้ ฮา

ม้าสได้แจ้งว่า ตัวประกันอิสราเอลเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอีก 8 คน ซึ่งข้อนี้ นายเนตันยาฮูก็มีส่วนร่วม

รับผิดชอบเพราะเขาเองถ่วงเวลาในการยอมรับข้อเสนอเพ่ือการหยุดยิงที่ไบเดนแจ้งให้เขาทราบ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ศกที่แล้ว ทำให้เสียเวลาไปกว่า 7 เดือน 

 สำหรับตัวประกันชาวไทย นั้น การที่ได้รับกลับมา 5 คนในวันนี้ และยังเหลืออีกหนึ่งคน 

นับว่าช้าอย่างมาก เนื่องจากฮาม้าสทราบดีว่า คนงานไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทด้านอื่นของ
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อิสราเอล จริงอยูก่ารเจรจาเรื่องตัวประกันไม่ว่าที่โดฮา ที่ไคโร หรือที่อื่นไม่ค่อยจะมีในระยะที่ผ่าน

มา 

 ผู้นำสหรัฐที่ได้รับการยกย่องในผลงานดีเด่นที่ได้สร้างสรรค์มาในอดีตมกัจะใช้โอกาสในการ

อำลาตำแหน่งฝากแนวทางสำหรับอนาคต ดังเช่น Washington Farewell Address ของ

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา อดีตประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ซึ่งเตือนให้

ระวังการขยายอำนาจของ Military-Industrial Complex ส่วนประธานาธิบดี Joe Biden ได้

เตือนให้ระวังการเพ่ิมพูนอำนาจของอัครมหาเศรษฐีหรือที่เขาใช้คำ Oligarch แบบในรัสเซียใน

วงการรัฐบาลและการเพิ่มพูนบทบาทของอุตสาหกรรมเท็คโนโลยี่ขั้นสูง 

 ตัวอย่างของไบเดนคงจะได้แก่คนประเภทนายอีลอนมัสก์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุด

ให้แก่กองทุนเพ่ือการเลือกตั้ง กับยังให้รางวัลอีกคนละหนึ่งล้านเหรียญแก่ผู้ที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง รวมเป็นเงินกว่าร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินในการ

เลือกตั้งได้เรียกเขาไปสอบปากคำ แต่มัสก์ไม่ยอมไปจนบัดนี้ หลังจากที่ทร้มปไ์ด้รับเลือกตั้ง มัสก์ได้

มี่ส่วนชี้นำทั้งในการคัดเลือกตัวบุคคลและการกำหนดนโยบาย ทั้งภายในและการต่างประเทศ 

ความที่มัสก์ร่ำรวยที่สุด เป็นปัจจัยสำคัญ 

 สิ่งที่น่าห่วงได้แก่การที่เขานิยมและส่งเสริมลัทธินิยมแบบขวาจดั รวมทั้งแนวทางแบบนาซี 

โดยได้เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของหลายประเทศในยุโรป โดยล่าสุดได้เข้าไปปราศรัย

สนับสนุนพรรค AFD ซึ่งกำลังแข่งขันในการเลือกตั้งกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เมือ่วานนี ้อี

ลอนมัสกก์ล่าวคำปราศรัยในวันครบรอบ 80 ปขีองค่ายกักกันชาวยิวที่เอา้ชวิตช์ ที่สังหารชาวยิวไป

ประมาณหนึ่งล้านคน ว่านายกรัฐมนตรีโข้ลทซ์ของเยอรมนีมัวแต่เสียเวลาในการคำนึงถึง 

“ความผิดในอดีตจนไม่ไดแ้ก้ปัญหาของชาวเยอรมันในปัจจุบัน” และส่งเสรมิให้ชาวเยอรมัน

สนับสนุนพรรคขวาจัด 

   

เพลิงไหม้ป่าและสิ่งปลูกสร้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบางคร้ังลามไปลุกไหม้ในมลรัฐทาง

ตะวันตกของสหรัฐอุบัติขึ้นเป็นประจำ ผลของอัคคีภัยร้ายแรงเกินความสามารถที่จะควบคุมได้
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โดยง่าย เมื่อถูกซ้ำเติมจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง อันย่อมเกิดขึ้นจากความแล้งเพราะขาดฝนและ

ความชื้นในอากาศ 

 อัคคีภัยเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น เมื่อบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้ว ดังวัดได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

ในปี 2024 ได้ขึ้นถึง 1.6 องศาเชลเซียสเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะก่อนมีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

 ไฟที่ลุกลามในเทศมณฑลล้อสแองเจลิสเริ่มที่ Palisades และลามด้วยกระแสลมจัดปาน

พายุไปลุกไหม้ที่ Altadena  Eaton Hurst Paradise Malibu และเมืองต่างๆ อย่างรุนแรงเป็น

ประวัติการณ์ เผาผลาญคฤหาสน์และบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รถยนต์นับพันคัน สิ่งมีค่าเหลือ

คณานับ ระบบสายส่งไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้ศูนย์กลางบันเทิงเช่นฮอลลี่วู๊ดต้องระงับ

กิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งแรก จนทำให้บริษัทรับประกันวินาศภัยต้องขอเลิกกรมธรรม์ และรัฐบาลทั้ง

ระดับมลรัฐและสหรัฐต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในทางต่างๆ เช่น FEMA ตกลงรับที่จะช่วยค่า

ชำระล้างและเคล่ือนย้าย Debris อันมีมากมายและเป็นพิษด้วย ให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สิ่ง

ที่ทรัมป์แถลงเมื่อแวะไปเยือนมลรัฐที่ประสบภัยอย่างหนักได้แก่การที่เขากำลังจะสั่งให้ยุบ 

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION--FEMA 

 โดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาลึกล้ำมากกับเพลิงไหม้ในแคลิฟอร์เนีย และกับผู้ว่าการ Gavin 

Newsom โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ย้อนหลังไปถึงสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดี ครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากเขา

ไม่ยอมรับว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ เขาจึงเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้ว่าการ Newsom 

เพ่ือจะปฏิเสธว่าไฟป่าใหญ่ที่เผาผลาญแคลิฟอร์เนียเป็นผลจาก Climate Change และโต้เถียงใน

ประเด็นนี้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งติดตามศึกษาวิจัยด้านอากาศมาหลายสิบปี 

 ไม่แต่เท่านั้น GRETA THUNBERG เด็กสาววัยประมาณ 15 ชาวสวีเดนซึ่งตระหนักแน่ใน

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลของการใช้ Fossil Fuel โดยได้ใช้เรือใบเดินทาง

ข้ามมหาสมุทรแอ็ตแลนตกิไปประชุมด้านอากาศที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้ท้าอภิปรายกับ

นายทรัมป์ในประเด็นนี้ เนื่องจากเธอเห็นว่าทรัมป์เบาปัญญาที่คิดไม่ถึงภัยต่อมวลมนุษย์ ขณะนี้ 

เธออายุ 22 ปีซึ่งปรากฏว่านายทรัมป์ที่กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกในอายุ 75 เพ่ิงประกาศถอน

ตัวสหรัฐออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยอากาศอีก และได้ออกคำส่ังให้สหรัฐเร่งขุดเจาะน้ำมัน
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และระดมการใช้ Fossil Fuels ให้เต็มที่ เพราะเขาไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของมวลมนุษย์จาก

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนสถานที่ซึ่งต้องประสบวินาศภัย

ทางธรรมชาติครั้งมหาศาล อันได้แก่มลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า จากความยืดเยื้อและมหันต์ภัยทีต่ามมา

ของเฮอร์ริเคนเฮลีน และมลรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองหลายแห่งในเทศมณฑลล้อสแองเจลีส ที่

ประสบอัคคีภัยร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแม้สถานการณ์จะ

กระเตื้องขึ้นบ้าง แต่เพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอีกทางตอนเหนือใกล้กับลอสแองเจลีสเมื่อสองวันที่ผ่านมา 

สถานที่แห่งหนึ่งที่คุ้นหูไดแ้ก่ Santa Monica 

 สำหรับมลรัฐทางตะวันออก ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความจริงกับข้อกล่าวหาเพ่ือผลทาง

การเมือง เมื่อเฮอร์ริเคนเฮลีนพัดเข้าถล่มมลรัฐฟลอริด้า และซัดต่อขึ้นมาทางเหนือ ความเสียหาย

ต่อฟลอริด้า และมลรัฐเหนือขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกของมลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า เริ่ม

ปรากฏชัดต่อเนื่องกันอยู่หลายวัน ประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสได้

ทุ่มเทเวลาและระดมทรัพยากรกับหน่วยงานของสหรัฐในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างไม่เห็นแก่

เหน็จเหนื่อย ในขั้นแรก ประธานาธิบดีไบเดนได้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปเยือนภูมิภาคแอฟริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแองโกลา แม้เขาจะได้มุง่หมายที่จะไปยังแอฟริกาก่อนที่จะพน้ตำแหน่ง ดังที่ได้

แถลงไว้ในการประชุมกับผู้นำภูมิภาคหรือ African Summit ที่กรุงวอชิงตัน 

  เมื่อเล่ือนการไปแอฟริกาโดยยังมิได้กำหนดใหม่แล้ว ไบเดนได้กล่าวคำปราศรัยต่อฝ่าย

ต่างๆ แทบทุกวัน เพ่ือประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินของบรรดาหน่วยงานต่างของรัฐบาลกลาง

รวมทั้ง FEMA เพราะเขาตระหนักดีถึงวินาศภัยเมื่อ Katrina ถล่มนิวออร์ลีนส ์และอุทกภัยทีท่ำให้

อาคารบ้านเรือนตลอดอาณาบริเวณทั้งหมดจมอยู่ใต้มวลน้ำ ซึ่งประธานาธิบดีคราวนั้น มิได้ให้

ความเอาใจใส่ทันท่วงที 

 แต่โดยที่เป็นฤดูกาลการเลือกตั้ง นายทรัมป์จึงตั้งหน้าตั้งตาตำหนิทั้งไบเดนและคามาล่า

แฮร์ริสว่า มิได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวินาศภัยแต่อย่างใด แต่ไบเดนซึ่งมวีุฒิภาวะสูงกว่านาย

ทรัมป์อย่างเทียบกันมิได้ กลับมิได้ตอบโตแ้ต่อย่างใด นายทรัมป์คงไม่ทราบว่า เมื่อเฮอร์ริเคน “ลี” 

ถล่มเมืองในมลรัฐฟลอริด้าจนเสียหายหนัก ประธานาธิบดีไบเดน ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแคร็ต ได้
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เดินทางไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้อย่างเต็มใจ แม้ขณะนั้น นายรอนดิซานติส ผู้ว่าการมล

รัฐฟลอริด้าสังกัดพรรครีพับลิกัน จะติดภารกิจอยู่นอกมลรัฐก็ตาม 

  

 

 

 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2025 เวลาเที่ยงวันตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ นาย

โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ จะปฏิญาณตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา อันจะเป็นสมัยที่ 2 แต่ไม่ต่อเนื่องกันสำหรับเขา ในพิธีซึ่งจะมีขึ้นในศาลากลาง 

ROTUNDA ของอาคารรัฐสภากลางกรุงวอชิงตัน ที่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 นายทรัมป์ได้ยุยง

ให้กลุ่มก่อความไม่สงบบุกเข้ายึดจนกลุ่มคนพวกนี้ในจำนวนกว่าหนึ่งพันคนต้องถูกศาลตัดสินให้

จำคุกมาจนถึงวันนี้ 

 แต่นายทรัมปไ์ด้ลงนามในคำส่ังฝ่ายบริหารชิ้นแรกๆ ให้อภัยโทษแก่พวกที่ก่อจลาจลที่

รัฐสภาแม้พวกนี้จะทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป 5 คน แม้นายเจดีแวนส ์รองประธานาธิบดีจะให้

สัมภาษณ์แก่สื่อว่า ผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงจะไม่อยู่ในข่ายได้รับการอภัยโทษ ปรากฏว่า หัวหน้ากลุ่ม 

Oath Keepers ซึ่งใช้ความรุนแรงกลุ่มหนึ่ง เยาะเย้ยผู้รักษากฏหมายต่อมาด้วยการไปปรากฏตัว

ในอาคารรัฐสภาเพียงวันหรือสองวันหลังจากที่ทรัมป์ลงนามในคำสั่ง วุฒสิมาชิกลินด์ซี่แกรม สังกัด

พรรครีพับลิกัน แถลงต่อสาธารณชนว่า พวกก่อความรุนแรงในวันที่ 6 มกราคม 2021 ไม่ควร

ได้รับการอภัยโทษ  

 ตามปกติ พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งจะมีขึ้นนอกอาคาร แต่ฝ่ายอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐ

พยากรณ์ว่า อากาศภายนอกจะหนาวจัดมากในวันจันทร์ที่ 20 วันนี้  ฝ่ายจัดจึงตัดสินใจให้จัดรัฐ

พิธีใน CAPITOL ROTUNDA แม้โดนัลดท์รัมป์จะเคยให้ความสำคัญกับจำนวนคนที่มาร่วมในพิธี

เป็นพิเศษ ดังเป็นปัญหามาแล้วในเดือนมกราคม 2017 

 การจัดพิธีในร่มเคยดำเนินการมาก่อนคร้ังหนึ่งในปี 1985 ในการรับตำแหน่งวาระที่สอง

ของประธานาธิบดี Ronald Reagan ด้วยเหตุเพราะอากาศหนาวจัด 
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 ด้วยความที่เห็นว่า พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเป็นพิเศษ (แม้จะไม่

ถึงขั้น “ถล่มทะลาย”) นายจอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอด

เสา เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนในฐานะประธานาธิบดีได้สั่งการให้ลดธงครึ่งเสาตามสถานที่

ราชการทุกแห่ง “เป็นเวลา 30 วัน เพ่ือเป็นการคารวะการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเจมส์ 

เอิร์ล คาร์เตอร์ในวัย 100 ปี” ซึ่งวันที่นายทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งภายใน CAPITOL 

ROTUNDA ยังไม่ครบ 30 วัน เท่าที่สังเกตเห็น ธงชาติเหนือทำเนียบขาวยังอยู่ที่ครึ่งเสาเมื่อ

ประธานาธิบดีไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจัดเลี้ยงน้ำชาแก่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และเมลา

เนียทรัมป์ในห้องสีน้ำเงินของทำเนียบขาว หลังจากนั้น ทั้งสี่ได้ร่วมกันในรถประจำตำแหน่งจาก

ทำเนียบประธานาธิบดีไปสู่บริเวณพิธี ทั้งนี้ เนื่องจากไบเดนต้องการรักษาขั้นตอนทุกประการตาม

ประเพณี PEACEFUL TRANSFER OF POWER อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า ขณะปฏิญาณตน โดนัลด์

ทรัมป์มิได้วางมือบน BIBLE 

 ในโลกแห่งความเป็นจริง นายทรัมป์จะวางมือบนพระคัมภีร์หรือไม่ เขามิได้ให้ความสำคัญ

กับรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเท่าใดนัก เพราะเขาถือว่าการภักดีต่อเขาสำคัญ ดังเห็นได้จาก

การปลดนายเจมส์โคมี่ย์ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เพียงเพราะนายโคมี่ย์กล่าวแก่เขา 

(ทรัมป์) ว่าเขา (โคมี่ย์) ปฏิญาณตนว่าจะยึดมั่นและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเหนือสิ่ง

อื่นใด 

 นายเดวิดมิลลิแบนด์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร 

ปัจจุบันนี้เป็นประธาน International Rescue Committee สลดใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดี

ทรัมป์มิให้ชาวอัฟกานิสถานหลายคนละเมิดสิทธิ ซึ่งเคยปฏิบัติงานให้แก่กองกำลังสหรัฐที่ไป

ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน และได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยจากพวกตะลิบันไปอยู่ในสหรัฐ เดินทางเข้าไป

ได้ ทั้งๆ ที่มีเอกสารและใบสำคัญครบถ้วน มิลลิแบนด์เห็นว่า การกระทำของนายทรัมป์ละเมิดสิทธิ

ในการล้ีภัย ยิ่งกว่านั้น การถอนทหารจากอัฟกานิสถานเป็นผลของการเจรจาของรัฐบาลทรัมป์เอง 

ด้วยการตกลงกบักลุ่มตะลิบัน หากพวกเขาจะกลับไปย่อมจะมีอันตราย กรณีนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไข

ได้อย่างใด แต่คณะกรรมการระหว่างประเทศกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่ 

 ในด้านสิทธิมนุษยชน พวกตะลิบันได้กำหนดขัอห้ามผูห้ญิงอย่างเหลือเชื่อ ไม่แต่เพียงการมิ

ให้เด็กหญิงและผู้หญิงได้รบัการศึกษาเท่านั้น แต่ให้เก็บตัวอยู่ภายในบ้านที่ต้องปิดประตูและ
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หน้าต่างเพ่ือมิให้คนเห็นหน้าหรือร่างกาย นักเคล่ือนไหวด้านสตร ีกล่าวว่า หญิงอัฟกันที่หลบหนี

ออกจากประเทศไปได้ ต้องไปหาที่พักพิงในปากสีถาน และอิหร่าน แต่จำนวนไม่เท่าใดนัก 

 

 

 วันแรกที่ทรัมป์กลับมาเริ่มทำงานใน OVAL OFFICE อีกวาระหนึ่ง เขาได้เริ่มลงนามใน

คำส่ังฝ่ายบริหารเนื่องจากเขาหลงไหลใน SIGNATURE ของเขา ลายมือชื่อแบบเดียวกันดังปรากฏ

ในเช็คต่างๆ ที่เขาจ่ายในคดี HUSH MONEY ซึ่งเป็นหลักฐานทำให้เขากลายเป็น CONVICTED 

FELON คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นประธานาธิบดี 

 ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard ชี้แจงว่า Executive Order มิใช่

บทบัญญัติเช่นกฎหมาย เพราะเป็นคำส่ังที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ บรรดาคำสั่ง

ประมาณกว่าสามร้อยฉบับที่ออกไป อาจเป็นปัญหาได้ เช่นคำส่ังยกเลิกสัญชาติของผู้ที่เกิดใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้พิพากษาสหรัฐคนหนึ่ง และอัยการที่ซีแอตเติล ยื่นฟ้องต่อศาลว่า เป็น Blatant 

Violation of the United States Constitution และศาลได้ออกคำส่ังที่เรียกว่า RESTRAINING 

ORDER อันหมายความว่าให้ระงับการดำเนินการต่อไป ซึ่งทรัมป์และบอนดี้ รัฐมนตรียุติธรรมคน

ใหม่ประกาศจะต่อสู้คำสั่งระงับอย่างไม่ลดละ แม้เธอจะทราบดีว่า ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งเธอเพ่ิง

ปฏิญาณตนว่าจะธำรงรักษาไว ้ผู้ที่เกิดในสหรัฐจะได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติ 

 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากอาจารย์ด้านกฎหมายที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 

71 ปีมาแล้ว ว่าประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นด้วยพลเมืองอันเป็น “คนเข้าเมือง” การ

กำหนดสัญชาติจำต้องเลือกตามถิ่นฐานที่ถือกำเนิด หรือ Jus SOLI ในภาษิตกฎหมายละติน อัน

ต่างจากการกำหนดตามสายโลหิตหรือ Jus SANGUINIS กฏเกณฑ์ทั้งสองประการนี้ได้รับการ

ยืนยันเม่ือข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่ The Fletcher School of Law and Diplomacy 

 การที่ทรัมป์ถือว่าการเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกของเขาซึ่งเขา

แถลงว่าพวกนีไ้ด้กระทำการ INVASION อันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียว แต่ทรัมป์ได้แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อดำเนินการโดยเฉียบขาด รวมทั้งผู้ที่เขาเรียกว่า BORDER CZAR และการใช้ทหาร
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ประจำการไม่น้อยกว่า 15,000 คนเพ่ือการนี้ กับการใช้เคร่ืองบินลำเลียงขนาดใหญ่รุ่น C-17 เพ่ือ

ขนผู้อพยพไปส่งตามประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอเมริกาใต้และอเมริกากลาง 

 โคลอมเบียในอเมริกาใต้ ซึ่งเคยมีสัมพันธภาพฉันมิตรกับสหรัฐมานาน รับมิได้ที่จู่ๆ 

เคร่ืองบินทหารสหรัฐละเมิดความเป็นมิตรด้วยการขนผู้อพยพจำนวนมากจะไปลงในประเทศ 

Gustavo Petro ประธานาธิบดีแห่งโคลอมเบียจึงสั่งมิให้เครื่องบินสหรัฐร่อนลง  อันถือได้ว่าเป็น 

DIPLOMATIC INCIDENT ระหว่างกัน 

 ประธานาธิบดีทรัมป์กลับใช้วิธีกดดันด้วยการขู่ว่า หากโคลอมเบยีขัดขวางอีก สหรัฐก็จะ

เรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าจากโคลอมเบียในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งกาแฟจาก

โคลอมเบียที่สหรัฐเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ ่ปรากฏว่า ประธานาธิบดี Petro ยินยอมในที่สุด แม้

ประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยคนหน่ึงออกความเห็นทาง You Tube ว่าเมื่อพวกที่

เดินทางโดยเรือ Mayflower ไปถึงฝั่งที่เป็นอเมริกาทุกวันนี้ คนพ้ืนเมืองก็ไม่ยอมให้ผู้อพยพขึ้นฝั่ง

เหมือนกัน ไม่ทราบแน่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ที่แน่ใจได้แก่กรณีที่สหรัฐใช้สงครามในการยึด

ดินแดนร้อยละ 55 จากอาณาจักรเม็กซิโกมาเป็นส่วนของสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ 

 ไม่แต่เท่านั้น การที่นายทรัมป์ประกาศเปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” ซึ่งมีกฏหมายรองรับมา

ก่อนการประกาศอิศรภาพของสหรัฐอเมริกากว่า 100 ปีเป็น “อ่าวอเมริกา” นั้น คงเป็นการยากที่

เม็กซิโกและประเทศที่ไม่ยอมรับ “จักรวรรดินิยม” จะให้การรับรอง แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กู

เกิ้ลในสหรัฐได้พิมพ์ชื่อใหม่ไว้ในแผนที่สหรัฐแล้ว 

 

 ในประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาไดส้่งทหารไปช่วยรบและสงวนรักษาเอกราชของประเทศ

ต่างๆ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี ซึ่งถูกรุกรานจากฝ่ายที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตย โดยสละชีวิตทหารอเมริกันไปนับล้านคน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาล

สหรัฐยังได้ทุ่มเทเงินทองและทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการฟื้นฟูบูรณะทั้งพันธมิตรและคู่ศึกใน

ลักษณะและรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันย่อมอยู่ในความทรงจำของประเทศต่างๆ  

 แผนการมาร์แชลล์ ซึ่งช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศต่างๆ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น

ตัวอย่างที่ประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ สำนึกในความใจกว้างของสหรัฐเป็นอย่างดี อัน
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วิธีการทำนองนีพ้ัฒนาต่อมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐ ทั้งในระหว่าง

สงครามเย็นและนับแต่นั้นมา โดยสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อย

พัฒนาที่มิได้วางตัวเป็นศัตรู ในระบอบพหุภาคี สหรัฐได้ให้การอุดหนุนแก่องค์กรต่างๆ เช่นใน

ระบอบสหประชาชาติ โดยกำหนดวงเงินไวใ้นตารางที่ใช้คำว่า Assessed Contributions โดยมี

การจัดตั้งสำนักงานเพ่ือการนี้ไว้ในกระทรวงการต่างประเทศ เช่น USAID ซึ่งฝ่ายที่มีอุดมการณ์

ต่างกันก็ได้โฆษณาโจมตีในทางต่างๆ ตลอดมา อันพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ 

 นักการเมืองอเมริกันบางคนเห็นคุณค่าของการร่วมมือเฉพาะทาง ดังเห็นได้จากความริเริ่ม

ของวุฒิสมาชิกเจ.วิลเลียม ฟุลไบรท์ อันนำไปสูก่ารจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา เช่นที่มีในประเทศไทย 

อันได้แกทุ่นฟุลไบรท์ โดยที่นักศึกษาไทยได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาไทและเอก และ

อาสาสมัครจากอเมริกาในวัยไม่มากนักได้รับการคัดเลือกให้มาสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

นอกจากนั้น บัณฑิตจากไทยยังมีโอกาสไปค้นคว้าและวิจัยในสหรัฐอีกด้วย ที่นำมากล่าวถึง เพราะ

ข้าพเจ้าเคยได้ทำหน้าที่ประธานมูลนิธ ิ(ฝ่ายไทย) ต่อเนื่องกันถึง 10 ปี ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ส่วน

เอกอัครราชทูตสหรัฐ นั้น แม้จะเป็นประธาน (ฝ่ายอเมริกัน) ก็มิได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 

ไม่ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือเปล่า 

 อย่างไรก็ดี นโยบายสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงไม่ต้องการให้มกีาร

ช่วยเหลือต่างประเทศ ดังไดท้ราบมาตังแต่สมัยทรัมป์ 1.0 แล้วว่า เขาสั่งการนิกกี้เฮลี่ย์อย่างไรใน

การไปรับตำแหน่ง เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเมื่อสองวันมานี้ นาย

มาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ทรัมป์ 2.0 สั่งยุบ FOREIGN AID ทั้งหมด ตามหลักการ 

AMERICA FIRST ของนโยบาย 

 

 เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29-30 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา 

เครื่องบินโดยสารของสายการบิน American Airlines จาก Wichita ในมลรัฐ Kansas ซึ่งกำลัง

จะบินลงที่ท่าอากาศยาน Ronald Reagan National ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประสบเหตุชนกันกับ

เคร่ืองเฮลิค็อปเตอร์แบล็คฮ๊อคของทหารอเมริกัน ทำให้เครื่องทั้งสองตกลงในแม่น้ำโปโตแม็คซึ่ง

น้ำแข็งพอดี นับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงคร้ังแรกใน 27 ปี  
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 ผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ฝ่าน้ำซึ่งหนาวเหน็บตลอดกว่า 10 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพ่ือกู้ภัย แต่ยังไม่

พบว่ามผีู้ใดรอด ผูโ้ดยสารและนักบินทั้ง 67 คนรวมทั้งคนที่มากับเฮล ิ  ค็อปเตอร์คงเสียชีวิตหมด 

นักกีฬา Figure Skating ของทีม USA และผู้ฝึกสอนอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารหลายคน รายงานว่า บาง

คนได้ร่วมการแข่งขันระดบัโลกและโอลิมปิกมาแล้ว แต่ทางการขอไม่ประกาศชื่อตอนนี้    

   

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2025 (2568) 

 

 คุณลักษณะสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลซึ่งหวังจะเป็นผูน้ำรัฐบาลที่คูค่วรแก่การยกย่อง

น่าจะได้แก่ความซื่อสัตยแ์ละมีความสุจริตธรรมประจำใจ ตลอดจนการไม่นำความเท็จมากล่าว

อันอาจทำความเสียหายหรือความเข้าใจผิดในบุคลิกภาพของผู้อื่น ตามหลกัการนี้ น่าแปลกใจ

ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวอเมริกันนับล้านคนได้เลอืกคนที่ใช้ความเท็จเป็นนิสัยประจำตัวมาเป็น

ประธานาธิบดี 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ทั่วโลกได้ทราบถงึโศกนาฏกรรมของการที่เครื่องบินโดยสารของ

สายการบิน American Airlines ชนกับเครื่องบินเฮลิค็อปเตอร์ของทหารบกอเมริกัน ขณะที่

เครื่องบินโดยสารกำลังร่อนลงที่ท่าอากาศยานแห่งชาติรอนอลด์เรแกนตามเส้นทางที่

หอบังคับการบินได้อนุมัตแิล้ว เป็นเหตุให้ทั้งสองเครื่องตกลงในแม่น้ำโปโตแม็คซึ่งน้ำถึงขั้นแข็ง  

คนในเครื่องทั้งสอง 67 คนเสียชีวิตหมด รวมทั้งนกักีฬา Figure Skating จากทีมแห่งชาติ

สหรัฐจำนวนหนึ่ง ครูฝึกสอนและนักสเก้ตจากรัสเซียอีก 2 คน  จน 23.30 น ตามเวลาในไทย

ของวันที่ 31 มกราคม ยังหาร่างที่อยู่ในน้ำไม่พบอีก 14 ศพ 

 ในฐานะประธานาธิบดี แทนที่นายโดนัลดท์รัมป์ซึง่มาที่ห้องแถลงข่าวจะบรรยาย 

ตามความจริง ณ ขณะนั้นว่า National Transportation Safety Board—NTSB ยัง

สอบสวนไม่แล้วเสร็จ ทรัมป์กลับใช้วาจากล่าวหาว่า (อดีต) ประธานาธิบดโีอบามากับไบเดน

และพวกต่างให้คนซึ่งขาดประสบการณ์มาทำงานทางด้านความปลอดภัยของบริการ

เดินอากาศ  โดยให้ความสำคัญแก่นโยบายความหลากหลายทางเพศและเผ่าพันธุ์ กับยัง

พาดพิงไปถึง (อดตี) รัฐมนตรีขนส่ง Pete Buttigieg ว่าให้พวกที่มปีัญหาทางจิตและเพี้ยนไป

อยู่กับ FAA หรือฝ่ายบริหารการบิน จึงเกิดเหตุร้ายแรงระดับชาติขึน้ ทรัมป์กล่าวต่อโดยมไิด้
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ระบุชื่อว่าความไม่รู้เร่ืองของอดีตรัฐมนตรีคนนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นนายกเทศมนตรีใน

ท้องถิ่นแล้ว อันทำให้ผู้สือ่ข่าวหลายคนไม่พอใจ ทั้งที่ฟังอยู่ในห้องโฆษกและตามสำนักข่าว

ทั้งหลาย 

 การกล่าวหาแบบหาเสียงนี้ นายทรัมป์กระทำมาเป็นประจำเพราะเขาดูจะไม่ยอมรับ

ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญว่า เขาจะกลับมาเป็นประธานาธบิดอีีกสมัยหนึ่งไม่ได้ ทรมัป์จงึไม่

พอใจอย่างยิ่งทีสื่อหลายแห่งกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งของเขาว่า เป็นวาระ “เป็ดง่อยหรือ 

LAME DUCK” ในขณะเดียวกัน แม้เขาจะปากแข็งว่า เขาไม่มีความผิดใดๆ บางที ทรมัป์คง

อดเป็นกังวลไม่ได้ว่า เขาอาจจบวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการถูกนำตัวไปสู่ห้องขงั  

 เมื่อวันที่ 3 มกราคม ศาสตราจารย์ Kim Lane Scheppele ผูน้ำนักเคลื่อนไหวเพ่ือ

ปกป้องประชาธิปไตยและต่อต้านระบอบอัตตาธิปไตย กับ Norman Eisen ผู้เช่ียวชาญด้าน

รัฐศาสตร์อเมริกันและอดีตประธานคณะตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการเมือง ได้ยืนยันแก่คริส

เตียนอามันพอร์แห่งซีเอ็นเอ็นว่าทรัมป์กับทมีงานได้เริ่มความมุ่งมั่นที่ “จะเขียนรัฐธรรมนูญ

สหรัฐใหม่เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปตามรูปแบบที่เขาต้องการด้วยการออกคำสั่ง

ทางบริหารโดยเลียนแบบการบัญญัติกฏหมาย” ถงึบัดนี้ ศาลได้ลั่นสัญญาณเตือนไปสองเรื่อง

แล้ว 1 คือสัญญาณเตือน มิให้ทรัมป์ยกเลิก BIRTH RIGHT หรือการได้สัญชาติโดยการเกิด 

ในสหรัฐ ตามหลักกฏหมาย Jus Soli ที่รัฐธรรมนูญสหรัฐบัญญตัิไว้ และ 2 การออกคำสั่ง 

ฝ่ายบริหารให ้FREEZE งบประมาณสำหรับผู้ได้รับค่าตอบแทนจากสหรัฐหลายหมื่นคน 

โดยไมม่ีการพิจารณาตามหลัก Meritocracy ซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน แม้งบการเงินจะได้รับ

อนุมัติจากสภาแล้วอันเปน็หลักการ CHECKS AND BALANCES ในระบอบประชาธิปไตย 

คำสั่งนี้ ศาลได้ขอให้คำวินิจฉัยในวันจันทร ์แต่ในวันศุกร์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

ออกคำสั่งสั้นๆ ให้ “RESCIND” คำสั่งฝ่ายบริหารโดยมิได้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ Scheppele ได้ลงบทความเตือน 

ชาวอเมริกันว่า สหรัฐกำลัง “ละเมอเดินไปเข้าสู่ระบอบเผด็จการแล้ว” เธอตั้งข้อสังเกตว่า 

โดนัลด์ทรัมป์ได้พบกบั Viktor Orban แห่งฮังการมีาสามรอบแล้วซึ่งเธอไดต้ิดตามดูกลวิธ ี
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ของออร์บานในการเปลี่ยนแปลงระบอบในฮังการเีป็นอัตตาธิปไตยจากมมุมองในกรุงบูดาเปสต์

โดยเธอได้เรียนภาษาฮังกาเรียนเพื่อจะได้เข้าใจความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ชดัเจนอย่างแท้จริง 

 ในฐานะที่เป็นนักวิขาการฝ่ายประชาธิปไตย Kim Scheppele จึงเปน็ห่วงกังวลยิ่ง 

เพราะเธอเห็นว่านายทรัมป์ซึ่งนิยมนายวิคเตอรอ์อร์บานเป็นทุนอยู่แล้วจะเดนิตามกลวิธีของ

เขา เนื่องจากนายทรัมป์ไม่พยายามสงวนรักษาเสาหลักแห่งเสรีภาพอันเป็นมรดกตกทอดใน

อเมริกามากว่า 236 ปี ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า ทรัมปท์ราบหรือเปล่าว่า สหรฐัอเมริกามิได้เป็น

ประเทศแรกที่เรียกตำแหน่งเขาว่า PRESIDENT เนื่องจาก Hendrik Van Nassau ชาวดัตช ์

เป็นคนแรกที่ใช้ตำแหน่งนี้ในปี 1588 

 เพ่ือเป็นภูมิหลังขอเพิ่มข้อมูลว่า ประเด็นการจะเปลี่ยนแปลงระบอบและวาระงาน

ของทรัมป์ 2.0 เหล่านี้เป็นไปตาม PROJECT 2025 ซึ่งฝ่ายขวาจัดในพรรครีพับลิกันได้จัดทำ

ขึ้น โดยนายทรัมป์ยืนกรานตลอดมาว่า เขาไม่เคยสนใจ แต่คำสั่งฝ่ายบริหารกว่า 300 คำสั่งที่

ทีมงานนำมาให้เขาลงนามซึ่งทรัมป์สนใจดูแต่ลายเซ็น ไม่เห็นเขาอ่านข้อความในคำสัง่ รวมทั้ง

คำสั่งทั้งสองที่แยกมากล่าวถึง คงเป็นไปตามแนว PROJECT 2025 ในสาระสำคัญ คำกล่าว

ของทรัมป์มีค่าตามความจริงเพียงใด ได้ให้ค่ามาหลายรอบแล้ว 

 ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 7 กมุภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบศพทั้ง 67  

จากแม่น้ำโปโตแม็ค อันเป็นร่างของผู้โดยสารและนักบินที่ชนกันจนตกลงไปในลำน้ำ  

ซึ่งสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆ ในฤดูกาลที่เป็นปกติที่ข้าพเจ้ามักจะเฝ้ามองเพ่ือผ่อนคลายจากหน้าต่าง

ห้องทำงาน เมื่อโอกาสอำนวยในระยะเกือบ 30 ปีมาแล้ว 

 :ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานในวันจันทร์ที่ 17 กมุภาพันธ์ว่า เจ้าหน้าที่ประจำ Federal 

Aviation Administration—FAA หลายร้อยคนถูกปลดจากหน้าที่—แต่ในชั้นนี้ยังไม่รวมถึง

เจ้าหน้าที่ในหอบังคับการบินหรือ Air Traffic Control ประจำท่าอากาศยานต่างๆ  เข้าใจว่า

คำสั่งปลดมาจากหน่วยงานภายใต ้DOGE ซึ่งบังคบัการโดยนายอีลอนมัสก์ และมีนายวิเวกซา

มาสวามี เป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกปลดมไิด้รับแจง้เหตุผล เช่นเดียวกับอีกหลายพันคนจาก

หน่วยงานอื่นของรัฐบาลกลาง—Federal Government แต่จนบัดนี้คณะกรรมการดแูล 
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ความปลอดภัยของการขนสงทางอากาศก็ยังมิได้แถลงรายงานเกี่ยวกับต้นตอของอุบัติเหตุ

ทางการบินซึ่งพร่าชีวิตไป 67 คนขณะที่เคร่ืองบิน American Airlines กำลังจะร่อนลงทีท่่า

อากาศยานแห่งชาติรอนอลด์เรแกน 

 รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อ้างมาตลอดการรณรงค์หาเสียงว่า การปลดข้าราชการจำนวน

หลายหมื่นคนออกจากงาน เพ่ือเป็นการลดราคาสินค้าในท้องตลาดให้ต่ำลง อันมิได้เกิดขึ้นจริง 

เพราะรายงานจากหลายฝ่าย รวมทั้งจากธนาคารกลางด้วย ยืนยันตรงกันวา่ ราคาผู้บริโภค

กลับสูงขึ้นกว่าร้อยละ 3 ทำให้ล่าสุด ประธานธนาคารกลาง รวมทั้งคณะกรรมการฯ ไม่แต่

เพียงปรับเปลี่ยนแผนการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอกีสองคร้ังในปี 2025 เป็นเพียงครั้งเดียว 

หรืออาจจะไม่ลดลงเลย 

 ตลอดฤดูกาลของการหาเสียง นายโดนัลดท์รัมป์กลา่วเท็จมาโดยตลอดว่า การ

เศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ำที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมากอ่น ทั้งๆ ทีป่ระธานาธิบดไีบเดนได้ดำเนิน

นโยบายในทางต่างๆ เพ่ือต้านสภาวะเงินเฟ้อซึ่งสูงถึงร้อยละ 9 โดยธนาคารกลางได้ขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายจนเกินร้อยละ 5+ เพ่ือจะดงึสภาวะเงินเฟ้อให้ลงถึงเป้าที่ร้อยละ 2 อันเป็น

เร่ืองเหลือเชื่อ เนื่องจากในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารภายใต้โจไบเดนไดก้ระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็น

มิตรต่อสภาพแวดล้อมและดำเนินการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ปรากฏผลว่า

การเศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของทกุประเทศในโลก  

  

 เมื่อหัวค่ำของวันที่ 31 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมรกิาเครื่องบิน 

Lear Jet Medevac พร้อมผู้อยู่ในเครื่อง 6 คน บินขึ้นได้ประมาณไม่ถึง 3 นาทีจากทางวิ่ง

ของสนามบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครฟิลาเดลเฟียด้วยความเร็ว 11,000 ฟีตต่อนาที

เกิดระเบิดเป็น fireball ขนาด “MASSIVE” จนบดันี้ยังไมม่ีรายงานผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บ 

นอกเหนือจากข่าวว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 รายซึ่งไมแ่น่ว่าเป็นคนจากเคร่ืองบินหรือคนภายนอก 

กำลังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่และทางการขอให้ผู้ที่อยู่ทางภาคพื้นดินแถวนั้นใหร้ะวงัสภาวะ
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ที่เป็นพิษอันกระจายอยู่ทั่วและมอบเศษของชิน้ส่วนต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือพิสูจน์หลักฐาน

ต่อไป 

 เครื่องบินด้งกล่าวเป็นอากาศยานจากบริษัท Bombardier ซึ่งมีฐานการผลิตใน

แคนาดา ใช้มาแล้ว 43 ปี ตั้งแต่ปี 1981 ซึ่งผู้เช่ียวชาญการบินเห็นว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะ

ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี   เครื่องบินพยาบาลเคร่ืองนี้จะนำคนป่วยไปส่งที่เม็กซิโกซติี ้

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ที่ 2 กมุภาพันธ์ เหตุเครื่องบินระเบิดมีผู้เสียชีวิต

จากในเคร่ือง 6 คน และในรถยนต์ที่ท้องถนนอีก 1 รวมเป็น 7 คน ในจำนวนนี้เป็นนักบิน 2 

คน แพทย์ 1 เด็กซึ่งเป็นคนป่วย 1 ส่วนคนที่อยู่บนภาคพื้นดินได้รับบาดเจ็บ 19 คน สาเหตุ

ของอุบัติเหตุทางการบินคร้ังนี้คงใช้เวลาในการสอบสวนพอสมควร 

 สำหรับคนทั่วไปที่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของเครื่องบินพยาบาล นั้น รายงาน

จากฟิลาเดลเฟียในวันจันทร์ที่ 3 กมุภาพันธ์แจ้งว่าอีก 5 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กมุภาพันธ์ เครื่องบินโดยสารของสายการบิน Delta จาก 

Minneapolis มลรัฐมินเนโซต้าในสหรัฐ  พร้อมนักบินและผู้โดยสาร 80 คน ประสบอุบัติเหตุ

ขณะร่อนลงที่ Lester Pearson International Airport ในนครโตรอนโตของแคนาดา แต่

เกิดลื่นไหลในหมิะและลมกรรโชกจนปีกหกัด้านหนึง่และพลิกคว่ำอย่างคาดไม่ถึง  เคราะห์ดีที่ผู้

อยู่ในเครื่องทั้ง 80 คนรอดชีวิต โดยมีคนได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพียง 2 คน 

แต่อาการไม่ถึงสาหัส 

 ผู้สื่อข่าวเช่ือว่า อุปกรณ์ใหม่หลายอย่างที่ตดิตั้งในเคร่ืองจาก Bombardier มีส่วนใน

การช่วยให้ทุกคนปลอดจากอันตรายร้ายแรง ส่วนสาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดข้ึน ต้องได้รับการ

สอบสวนต่อไป โดย NTSB ของแคนาดากำลังตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ อยู่ โดยสามารถตรวจ

รายงานละเอียดจากกล่องดำซึ่งได้เกบ็มาครบแล้ว 

 เพ่ือความไม่ประมาท หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของการเดินอากาศของแคนาดา

ปล่อยให้เครือ่งบินเดลต้าแอร์ไลนส์ที่พลิกคว่ำขณะร่อนลงที่ท่าอากาศยานโตรอนโต้คงอยู่ใน
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สภาพนั้นจนวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ จงึเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายลำตัวของเครื่องออกไปทีละ

เล็กน้อย เพ่ือการสอบสวนประกอบกับกล่องดำและเตรือ่งบันทึกเสียงภายในซึ่งได้เกบ็ไปตัง้แต่

วันแรกที่เกิดเหตุแล้ว 

 

วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2025 เป็นวันครบรอบ 4 ปีของการที่พลเอกอาวุโสมินอ่อง หล่าย ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด ไดก้่อการรัฐประหารในเมียนมาด้วยการโค่นล้มรัฐบาลของพรรค

สันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยนำโดย Daw Aung San Suu Kyi ซึ่งชนะการเลือกตั้งมา

อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 

เช่นเดียวกับเมื่อ 4 ปทีี่แลว้ รัฐบาลคณะรัฐประหารได้ขยายเวลาสภาวะฉุกเฉินออกไป

อีก 6 เดือน  

 นายพล Aung San บิดาของซูจีซึ่งร่วมกับชนช้ันนำกลุ่มหนึ่งในการสถาปนาประเทศ

เอกราชข้ึนในระยะหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จบชีวติลงด้วยความรุนแรง เมือ่คนร้ายบุกเข้าไป

ระดมยิงสังหารอูอองซานและคณะรัฐมนตรีขณะประชุมร่วมกัน อันเป็นการปูทางไปสู่การ

รัฐประหารโดยคณะทหารภายใต้การนำของอูเนวินเมื่อวันที่ 2มนีาคม ค.ศ. 1962 และทำให้

พม่าอยู่ใต้การปกครองของทหารต่อเนื่องกันมาประมาณ 59 ปี  

ตามรายงานเมื่อสี่ปีที่แล้ว การรัฐประหารในเมียนมาครั้งนี้อาจจะต่างจากครั้งก่อนๆ 

เพราะมีการต่อต้านจากภาคประชาชนและนักเคลื่อนไหว ในทางต่างๆ อย่างเปิดเผย ทั้งใน

นครย่างกุ้ง มัณฑะเลและกรุงเนปิดอ มีการประท้วงกันมากกว่าปกติ บุคลากรทางสาธารณสุข

ซึ่งมีหน้าทีต่่อสู้กับโรคระบาดใหญ่จากเช้ือ “COVID 19” นบัร้อยได้จัดตั้งเป็นขบวนการ Red 

Ribbon Movement และ Black Ribbon ไปทั่วเพื่อประท้วงการยึดอำนาจ รวมทั้งนักเรียน

และครูกับพระสงฆ์ ประชาชนได้ตีกระป๋องและฝาหม้อเป็นสัญญาณของการต่อต้าน โดยมีการ

อารยะขัดขืน (Civil disobedience) ด้วย ชาวพม่าในกรุงเทพฯ ได้ชุมนุมประท้วงที่หน้า

สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาและที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติบนถนนราชดำเนินนอก 

ส่วนเลขาธิการสหประชาชาติก็ขอให้การยึดอำนาจล้มเหลว  
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ฝ่ายต่อต้านได้จัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ในช่ือภาษาอังกฤษว่า NATIONAL 

UNITY GOVERNMENT-NUG ขึ้น ซึ่งนอกจากการดำเนินการทางการเมืองและการ

ต่างประเทศเพ่ือให้มีการรับรองสถานะแล้ว มีการนำหนุ่มสาวไปฝึกทหาร จนในที่สุดกลุ่มชาติ

พันธุ์ได้ประสานปฏิบัติการระหว่างกัน แม้บางกลุ่ม เช่นว้าแดง ซึ่งมีอำนาจเงินมากจากการ

ผลิตและค้ายาเสพติด จนสามารถยึดพื้นที่ได้มากขึน้ประชิดมาแถบชายแดนไทย ในขณะทีก่ลุ่ม

ต่อต้านรัฐบาลได้รุกรบอย่างได้ผลมากกว่าสมยัใด โดยใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองครอบคลุมพื้นที่

ในภาคต่างๆ  ทำให้กองทัพตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด แมจ้ะได้ใช้เครื่องบินที่

ได้รับมาจากรัสเซียในการโจมตทีิ้งระเบิดในจุดต่างๆ ซึ่งบางคร้ังล่วงล้ำเข้ามาในฝั่งไทย อัน

หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากเครื่องบินรบเช่น MIG-29 มีความเร็วสูง จงึลุกล้ำเข้ามากลับเคร่ือง

เหนือดินแดนไทย 

ตามมาตรฐานของพม่า เครื่องบินไอพ่นทันสมัยจากรัสเซียเป็นเหตุผลที่ทำให้

กองทัพอากาศไทยต้องเตรียมสรรพาวุธและสมรรถภาพของอากาศยานอยู่ตลอดมา เนื่องจาก

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยเป็นประเทศด่านหน้าซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่าหรือเมียน

มาต่อเนื่องจากเหนือไปใต้ยาวถึง 2,401 กิโลเมตร สิ่งที่ไทยต้องมีย่อมได้แกเ่ครื่องเรดาร์ ซึ่ง

สามารถตรวจความเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบและอากาศยานไร้คนขับได้อย่างละเอียด และ

ฝูงบินสกัดที่พร้อมจะบินขึ้นได้ทันท่วงที การเลือกใช้เครื่องกรพิเพ่นจากสวีเดน อาจช่วยให้

วางใจได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากสวีเดนเองก็ได้ใช้เครื่องประเภทเดียวกันในการเตรียมรับมือกับ

การคุกคามจากรัสเซียตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเองได้เคยพบกับเอกอัครราชทูตสวีเดน 

ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเคยประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทสำคัญในการแนะนำ

เครือ่งบินกริพเพ่นจนกองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อมาประจำการรุ่นแรก ได้เห็นรายงานข่าวจาก

หนังสือพิมพ์รายวันเมื่อเร็วๆ นี้ ว่ากองทัพอากาศไทยพอใจที่เคร่ืองกริพเพ่นสามารถร่อนลงบน

ท้องถนนไม่กว้างนักในไทยได้เมื่อจำเป็น 

คนจีนจำนวนหนึ่งได้เข้ามาตั้งฐานทำธุรกิจสีเทาและมิจฉาชีพในรัฐฉานและรัฐ

กะเหรี่ยง มีทัง้คาสิโนจนแปรสภาพเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า CALL CENTERS โดยใช้

โทรศัพทม์ือถือไปหลอกลวงผู้คนในประเทศใกล้เคียงก่อนและขยายวงไปยังยุโรป แอฟริกาและ
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อเมริกาเพ่ือลวงสอบข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัญชีเงินฝากในธนาคาร ทำให้คนที่หลงเช่ือ

สูญเงินไปหลายพันล้าน  ทราบว่าคณะรัฐประหารในเมียนมาได้รับเงินจากกลุ่มนี้เป็นประจำจงึ

ไม่เคยมีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้ปราบปรามกลุ่มนอกกฏหมายดังกล่าวแมแ้ต่น้อย อน่างไรก็ดี 

หลังจากดารามีชื่อจากจนีถูกลักพาตัวผ่านประเทศไทยไปยังเมียนมา ฝ่ายปราบปรามในไทยได้

สืบสวนจนได้เบาะแส และสามารถนำตัวกลับออกมาและส่งกลับไปจีน ทางการจีนได้ร่วมกับ

ไทยในการปราบปรามอยู่ขณะนี้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยได้ตดัสายส่งในหลายจุด

เพ่ือสกัด CALL CENTERS ให้ได้ผลมากขึ้น อันมิใช่เรื่องง่ายเพราะเหล่าร้ายกระทำมิจฉาชีพ

มานาน โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่นอกเขตอำนาจของไทย แม้เครือข่ายบางส่วนจะอยู่ในประเทศ

ไทยก็ตาม เพียงแตห่วังวา่กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มิได้ครอบงำผู้รักษากฏหมายของไทยบางคนไว้ 

โดยที่หน่วยงานปราบปรามมิจฉาชีพของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันมีข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับ 

CALL CENTERS เหล่านี ้และเคยนำลงใน FACEBOOK หวงัว่าฝ่ายปราบปรามของไทยจะ

ประสานงานกัยสหรัฐต่อไป ไม่ทราบว่า หน่วยงานของสหรัฐกำลังวุ่นวายกบัการคุกคามของ 

DOGE ภายใตน้ายอีลอนมัสก์อยู่หรือเปล่า 

การนำเร่ืองอาวุธยุทโธปกรณ์มากล่าวถึงในวรรคก่อน เนื่องจากมหาอำนาจทีม่ักเป็น

พันธมิตรเหนียวแน่นอันได้แก่สหรัฐอเมริกา นั้น ไมอ่าจวางใจได้อีกนานนัก ด้วยอิทธพิลของ

ปูตินเหนือนายทรัมป์ดจูะกลับมาเป็นปจัจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้อกี ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก่นาย

โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้นำรัสเซียต่อหน้าสาธารณชน และการที่เขา

ให้โอกาสคนขวาจัดเช่นอีลอนมัสก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งภายในและภายนอกมากเกิน

ควรในระยะเริ่มแรกของ “Trump 2.0 ซึ่งต้องอาศัยเวลาติดตามดูว่าทั้งคูจ่ะ “บริหารรัฐกิจได้

เหมาะสมหรือไม่เพียงใด” จนบดันี้ ทรัมป์ใหม้ัสก์รวบอำนาจไวไ้ม่น้อย โดยมิได้คำนึงถึง

แบบอย่างและขั้นตอนตามประเพณี ตอดจนข้อบทกฎหมายในแต่ละกรณี  เพราะเขามั่นใจว่า

ในส่วนตัว อีลอนมัสกไ์มม่ีทางมาขวางต่อไป เพราะเขาเคยกล่าวว่า มัสก์ไมม่ีทางได้เป็น

ประธานาธิบดีเนื่องจากเขามิได้เกิดในสหรัฐอเมริกา อันแสดงว่าทรัมป์ยังมิได้เลิกความตั้งใจที่

จะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไปตลอดชีวิต ดังเห็นได้ว่าเขาได้ถือโอกาสหาเสียงอยู่ตลอดมา ดังเห็นได้

จากการที่เขาติเตียนผลงานดีเด่นของโอบามาและไบเดนอยู่เกือบตลอดเวลา  
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เช่นเดียวกับในเขตยึดครองในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประชาชนจากเมียนมาต้องพลัด

ถิ่นไปเป็นจำนวนมาก บางส่วนลี้ภัยออกไปทางอินเดีย นับล้านหนีมาหางานทำเลี้ยงชีพในฝั่ง

ไทย ตามรายงานของไอวานว็อตสันแห่งซีเอ็นเอ็นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ คนจากเมียนมากว่า

สามหมื่นคนซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจากแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ในฝั่งไทยด้วยเงิน

ช่วยเหลือจาก USAID ตลอดมา ถูกรัฐบาลทรัมปห์ยุดการจ่ายเงินตามคำสั่งฝ่ายบริหารของ

ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 20 มกราคม ศกใหม่นี้ อันเป็นคำสั่งแรกๆ ในจำนวนประมาณ 300 

คำสั่งหลังจากที่นายทรัมป์ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ด้วยข้ออ้างหลายวนัต่อมาว่า เป็น

การนำเงินจากกองทุนซึ่งมีการทุจริตไปจ่ายกันโดยปราศจากการควบคุมโดยเคร่งครัด ทั้งๆ ที่

ไม่มีหลักฐานอ้างอิงได ้

โดยที่ไมม่ีการแจ้งเตือนลว่งหน้า จึงเกดิความทุกขร์้อนไปทั่วในบรรดาชาวเมียนมาที่

ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็น หญิงท้องแก่ถงึกำหนดคลอดหลายคนไม่อาจคอยต่อไปได้ หนุม่คนหนึ่งมี

ปัญหาที่กระดูกบนไหล่ แต่อ็อกซิเย่นที่ต้องการด่วนไม่อาจหามาได้ จนถึงเวลารายงานอยู่นี้ ยัง

ไม่ได้รับรายงานคืบหน้าว่าทางการฝ่ายใดจะหาทางออกประการใด นี่เพียงแต่กล่าวถึงปญัหา

ในที่เดียว เพราะผลกระทบจากการยุติ USAID มีตอ่คนทั่วโลกที่ยากไร้อยู่แลว้นับพันล้านคน 

ซึ่งนายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ ให้ความสนับสนุนด้วยความเต็มใจมาทุกคร้ัง

เมื่อเขาอยู่ในคณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภา ไม่ทราบว่า นโยบายล่าสุดของเขาเป็น

เช่นไร 

ตามรายงานต่อมาทั้งจากนายไอวานว็อตสันแห่งซีเอ็นเอ็นและจากสำนักข่าวอื่นๆ เงิน

จาก USAID ส่วนนี้เป็นการช่วยค่าใชจ้่ายทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลท้องถิ่นไทยใกล้กับ

ค่ายผู้ลี้ภัยจากเมียนมา ซึง่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลรวมทั้งการผดุงครรภโ์ดยเฉลี่ยวันละ 

500 ชีวิต ถึงวันที่ 12 กมุภาพันธ์ โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจาก USAID 

ด้วยพอใช้ได้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนคร่ึง 
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โดยที่การแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยมีรายละเอียด

ครบถ้วนกว่าที่รายงานมาข้างต้น จึงขอนำข้อมูลของฝ่ายไทยมานำเสนอดังนี้ เพ่ือความ

เที่ยงตรง  

ฝ่ายไทยได้ให้การดูแลศูนย์พกัพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมา อันมีอยู่หลาย

แห่ง คือบ้านน้ำเงินและสวนผึ้งในจังหวดัราชบุร ีบ้านต้นยางในอำเภอสังขละบุรี ของจังหวัด

กาญจนบุรี ที่บ้านนาโพในจังหวดัตาก ซึ่งมีที่อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระและอำเภอท่าสอง

ยางอีกด้วย 

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทรัมป์แจ้งระงับการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ International 

Rescue Committee อนัเป็นหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ ซึ่งกำลังประสบ

อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจนานัปการรวมทั้งผู้ลีภ้ัยชาวอัฟกานิสถานที่เคยช่วยงานทหาร

อเมริกันมาด้วยดี แต่ในประเทศไทย ความขลุกขลักเฉพาะหน้าได้แก่การสาธารณสุข ซึ่งผู้แทน

ไทยประจำองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขได้รีบติดต่อกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือหาทาง

แก้อุปสรรคขัดข้องในการรับมือกับกรณฉีุกเฉิน โดยยังคงร่วมมือกบัองค์การอนามัยโลกในการ

ดูแลกลุ่มที่เป็นคนไขอ้ันมใิช่เป็นโรคติดต่อ หรือ NCDs--Non Communicable Diseases 

ด้วย ส่วนองคก์รไมห่ากำไรของฝรั่งเศส ได้หันมาให้ความร่วมมือ อันเป็นเช่นที่แพทย์ไร้

พรมแดนหรือ MSF ได้ทำตลอดมา ไม่ว่าพรรคใดจะเป็นรัฐบาลในฝร่ังเศสก็ตาม   

แต่เมื่อต้องประสบปัญหาความไร้จิตสำนึกของนายทรัมป์และนายอีลอนมัสก ์

คณะแพทย์ไทยจึงได้หารือกับผู้แทนองค์การอนามัยโลกว่าจะหาทางออกอยา่งไรด ีโชคดีที่ทาง

ฝ่ายฝรั่งเศสแสดงความพร้อมที่จะมาร่วมในการบรรเทาวิกฤตการณท์างมนุษยธรรมคร้ังนี้ อัน

น่าได้รับความชื่นชม เนื่องจากเป็นการตัดสินใจในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีเอ็มมานู

เอลมาครองแสดงความไม่เห็นด้วยกบัการที่นายโดนัลด์ทรัมปจ์ะให้ย้ายชาวปาเลสไตน์

ประมาณสองล้านคนออกไปจากบ้านเกิดของเขาในกาซ่า เพ่ือนายทรัมป์จะได้พัฒนาฉนวนให้

เป็นอสังหาริมทรัพย์หรูหราเช่นเดียวกับริเวียรา่ตามที่เขาใฝ่ฝันมาและมิได้เก็บไว้เงียบๆ 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเปน็ขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขยีน 

12 
 

ด้วยความที่สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่จอร์แดนมาในอดีต นายทรัมป์จึง

พยายามจะทวงบุญคุณดว้ยการบีบให้กษัตริย์อับดลุลาห์ยอมรับให้จอร์แดนรับชาวปาเลสไตน์

ไปอยู่ในจอร์แดน ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ยินว่าท่านทรงเหน็ชอบด้วย แต่ชาวปาเลสไตน์ในกาซ่าเองก็

มิได้ปรารถนาจะย้ายไปอยู่ในที่อื่น 

คนที่มีปัญญาย่อมตระหนกัดีว่า การให้ความช่วยเหลือผูค้นที่ยากไรท้ั่วไปในโลกย่อมยงั

ผลดีให้แก่ประเทศผูใ้ห้ ด้วยเหตุนี้ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟ็เคนเนดี้จึงจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี 

1961 เช่นเดียวกับที่ได้ริเริ่มให้มี PEACE CORPS ขึ้นในระยะใกล้เคียงกัน จีน ซึ่งแข่งจะเป็น

มหาอำนาจอันดับหนึ่ง ได้เร่งรัดโครงการให้ตวามช่วยเหลือแก่ประเทศพัฒนาน้อยในภูมิภาค 

เพราะทราบดีว่า นายทรัมป์ ไม่เห็นคุณค่าของการช่วยผู้อื่น เพราะนโยบาย AMERICA FIRST 

หมายความว่า AMERICA ALONE 

โดยที่ USAID เป็นการใหก้ารบรรเทาทุกข์แก่คนทั่วโลก รวมทัง้การให้ปวงชนที่ไม่อาจ

ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในภมูิภาคต่างๆ ดังเช่นโรคมาลาเรีย ฝีดาษ อีโบลา  และ ฯลฯ ผู้มีจิต

ศรัทธาจึงมิไดจ้ำกัดขอบเขตอยู่เพียงการรักษาและเยียวยาซึ่งจำเป็น แต่ได้คน้คว้าวิจัยถึง

ต้นเหตุและทางทีจ่ะป้องกันมิให้แผ่กระจายต่อไป ดังเช่นการบริจาคของผูม้ีฐานะร่ำรวย เช่น

มูลนิธิของบิลล์เกตส์ ซึง่ได้เงินมาจากธุรกจิ Software ที่มีแนวคิดต่างจากอัครมหาเศรษฐีอี

ลอนมัสก์ ที่คุยล่วงหน้าวา่เขาจะเป็น TRILLIONAIRE ในปี 2026 และได้สกดัเงินช่วยเหลือ

ต่างประเทศที่จะไปช่วยสงเคราะห์ชาวแอฟริกาใต้ผู้ยากไร้ที่บ้านเกิดของเขาเอง  

Fareed Zakaria ผู้จัดรายการ Global Public Square ทาง CNN เมื่อวนัอาทิตย์ที่ 

23 กุมภาพันธ์ ย้ำว่าตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งมาเป็นกองทุนอิสระด้วยความริเร่ิมของ

ประธานาธิบดี John F, Kennedy USAID ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนทั่วทุกมมุโลก

โดยจัดหายารักษาโรค อาหาร และสิ่งจำเป็นเพ่ือการดำรงชีวิตไปให้ ผู้บริหารกองทุนได้แก่

นักการทูตหรือนักวิชาการอาวุโสซึ่งมีประวัติการทำงานดีเด่นมาตลอด มิใช ่“A bunch of 

deranged people” ดงัที่นายทรัมป์กล่าวอ้างตอ่สาธารณชน และ   USAID มิได้ผันเงิน
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หลายพันล้านดอลลาร์เพ่ือซื้อ CONDOM ไปให้ชาวกาซ่าดังที่ Karoline Claire Leavitt 

โฆษกคนใหม่ของทำเนียบขาวแถลงข่าวโดยไม่มมีลูความจริงแม้แต่น้อย 

ซีเอ็นเอ็นรายงานในวันจันทร์ที่ 24 กมุภาพันธ์ ว่าอลีอนมัสก์ส่งอีเมล์ไปยังคนทำงานกับ 

USAID ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่ทำหรืออะไรทำนองนั้น และนายทรัมป์แถลง (เข้าใจว่า

ระหว่างวันสุดสัปดาห)์ วา่จนถึงตอนนั้น คนที่ทำงานให้ USAID ถูกปลดไปแล้วกว่าสองพันคน 

ที่เหลิออยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่มีผู้ใดในทำเนียบขาวชี้แจงถึงค่าตอบแทนในการปลดออก

จากตำแหน่งของทุกคนแต่อย่างใด 

การปลดหรือบังคับให้คนทำงานนบัหมื่นลาออกนี้เป็นงานสำคัญของหน่วยงานใหม่ใน

ชื่อว่า DOGE หรือ Department of Government Efficiency อันได้รับการจัดตั้งมาตั้งแต่

วาระแรกของรัฐบาลทรัมป์ สมัยที่ 2 โดย Executive Order อันมิได้ผ่านการพจิารณาของ

สภานิติบัญญัติในข้ันตอนใด และประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตัง้ให้ นายอลีอนมัสก์เป็นผู้บริหาร

สูงสุด โดยให้นายวิเวกรามาสวามีเป็นรองหรือผูช่้วย 

เหตุปัจจัยเดิมของการจัดตั้ง DOGE คงจะมาจากความระแวงของนายทรัมป์เมื่อเข้าสู่

วงการเมืองว่าจะถูก “ข้าราชการประจำกลั่นแกล้งในทางต่างๆ” หรืออกีนัยหนึ่ง “พวก Deep 

State” คำขวัญของคณะหาเสียงของทรัมป์ประมาณปี 2016 จึงได้แก่ การ Drain the 

Swamp อันสอดคล้องกบัแนวคิดของพรรครีพับลิกันในอดีตว่าไม่ต้องการ BIG 

GOVERNMENT  ซึ่งต่างจากพรรคเดโมแคร็ตในอดีตที่ต้องใช้คนมากเพ่ือดำเนินนโยบายรัฐ

สวัสดิการและการช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยที่เปราะบางในสังคม 

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นต้นมา จำนวนคนทำงานให้แก่รัฐที่มากขึ้น

และความหลีกเลี่ยงมิได้ทีภ่ารกิจของรัฐบาลสหรัฐที่เป็นอภิมหาอำนาจในโลกทำให้ BIG 

GOVERNMENT กลายเป็นปรากฏการณ์จำเป็นไม่ว่า Republican หรือ Democrat จะเข้า

มาเป็นรัฐบาลก็ตาม 
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สำหรับ DOGE นั้น ผิดพลาดในหลายประการ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ใหอ้ำนาจแก่

นายอีลอนมัสก์มากเกินทกัษะของเขา การบริหารงานบุคคล นั้น ขาดมิได้ซึ่ง Compassion 

and Professionalism อันเป็นคุณลักษณะที่ไม่แน่ว่าอัครมหาเศรษฐี       อีลอนมัสก์มีอยู ่

แม้รัฐบาลทรัมป์จะมิได้บง่ชัดว่า DOGE มีสถานะเป็นกระทรวงหรือเปล่าและนายอี

ลอนมัสก์เป๊นรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเขามิได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามหลักการ 

“Advice and Consent” ประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์ซึ่งเรียกประชุม “คณะรัฐมนตรีของ

รัฐบาลทรัมป์” เป็นคร้ังทีห่นึ่งที่ทำเนียบขาวเมื่อวนัที่ 26 กมุภาพันธ์ โดยอลีอนมัสก์นั่งในแถว

ที่มิใช่รัฐมนตรี แต่เป็นคนแรกที่ได้รับเชิญให้กล่าวถอ้ยแถลงถึงงานที่เขารับผิดชอบ ซึ่งแน่นอน

เกี่ยวกับการส่งอืเมลไ์ปยังบุคลากรต่างๆ โดยเร่ืองนี้ Office of Personnel Management 

ของรัฐบาลกลางได้แนะนำข้าราชการว่า อเีมล์ที่มีคนส่งไป นั้น มิใช่มาตรการบังคับ ไม่จำต้อง

ตอบก็ได้ แต่อีลอนมัสก์แถลงย้ำว่า การไม่ตอบอีเมล์เป็นการแสดงเจตนาว่าจะลาออก 

การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของทรัมป์ 1.0 นัน้ โฆษกขณะนั้นเป็นผู้จัดและมีการ

ถ่ายทอดสด เช่นเดียวกับคร้ังแรกเมื่อวันอังคาร วานนี้ ข้าพเจ้าจำได้ดีว่าในสมัยที่ 1 รัฐมนตรี

แต่ละคนจะสรรเสริญนายทรัมป์เท่านั้น ซึ่งเขาจะยิม้แย้มแจ่มใส เนื่องจากไม่มีคำกล่าวอย่าง

อื่นใดจนเสร็จการประชุม 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ รัฐมนตรีทั้งคณะจะกล่าวถึงเร่ืองใด ดูเหมือนจะ

มิได้รับการถ่ายทอดสด ซึง่มาเริ่มตอนที่นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้แทนสื่อมวลชน โดยนาย

ทรัมป์ได้กล่าวตอบอยู่คนเดียวในเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง อันนานกว่าเวลาของการประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างมาก ข้าพเจ้าพอจำได้ ทรัมป์กล่าวหลายตอนถึงสงครามในยูเครน อัน

หลีกเลี่ยงมิได้เพราะนโยบายของไบเดน “ถ้าเป็นเขา คงจะบอกปูตินว่าอย่า. . .” โดยมิได้กล่าว

เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
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 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ วันนี้ รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออก

คำสั่งใหเ้ร่ิมเก็บพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 25 % สำหรับสินค้าเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก นาย 

Justin Trudeau รักษาการนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศว่าจะมีการตอบสนองอย่าง

ทันท่วงที ส่วน Chrystia Freeland อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังแคนาดา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อจัสตินทรูโดเดินทางไปหารือกับนาย

ทรัมป์ที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก้กรณีการขึ้นพิกัด จะให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ที่ 2 

กุมภาพันธ์ หากมีรายละเอียดควรแก่ความสนใจและเวลาอำนวย ก็จะนำมาสรุปเสนอใน

รายงานนี้ 

 เม็กซิโก ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งถูกเรียก

เก็บพิกัดภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งประธานาธิบดีคลาวเดียเชนิบอมจะตอบโต้ด้วย

มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษีใหส้าสมกับมูลค้าการค้าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อไป โดยยัง

มิได้ชี้แจงรายละเอียดในชั้นนี้ 

 ส่วนจีน นั้น นายทรัมป์กำหนดอัตราภาษีในชั้นนี้เพียงร้อยละ 10 นาย Marc Stewart 

ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นประจำจีนรายงานว่า ขณะนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีน แต่

หลายฝ่ายได้ทราบความตั้งใจของนายทรัมป์มานานแล้ว เช่นเดียวกับในสมยัที่หนึ่ง 

ประธานาธิบดีทรัมป์ไดป้ระกาศสงครามทางการค้ากับจีน ซึ่งได้กำหนดแนวทางตอบโต้ไว้แล้ว 

และตั้งใจจะร้องเรียนการข้ึนอัตราภาษีกับจีนไปให้องค์การการค้าโลกพิจารณาตามกฏเกณฑ์

ของ WTO ซึ่งผูกพันสหรัฐในฐานะสมาชิกด้วย ส่วนอาจารย์ด้านเศรษฐกิจประจำ London 

School of Economic and Political Science—LSE กล่าวในรายการ Global Public 

Square ของ Fareed Zakaria เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่

ในฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากกว่าที่คนเข้าใจกัน สหรัฐกล่าวถึงการจะขึ้นพิกัดกับจีนมา

ตั้งแต่ระหว่างหาเสียง จีนทราบมานานแล้วว่า ถ้ามีการขึ้นภาษี ทั้งสหรัฐและจีนจะเสีย

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จีนจึงได้สร้าง Resilience ของการเศรษฐกิจจีนให้เหนียวแน่นมาตลอด 

การสร้างศัตรูรอบด้านเช่นที่ทรัมป์กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นการยากที่จะคาดหมายว่าจะเป็น

ผลดีแก่สหรัฐต่อไป 
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 อันที่จริง การขึ้นภาษีศุลกากร นั้น ขัดกับหลกัการที่ตั้ง World Trade 

Organization—WTO  และองค์การก่อนหน้า คือ General Agreement on Tariffs and 

Trade—GATT แต่นายทรัมป์ได้พยายามบั่นทอนการปฏิบัติงานของ WTO อยู่หลายเดือน

ด้วยการชะลอการให้ความเห็นชอบกับผู้ทีจ่ะมาเปน็ผู้อำนวยการองค์การคนใหม่เมื่อ

ผู้อำนวยการคนก่อนครบวาระ จนในที่สุด ผูอ้ำนวยการหญิงคนปัจจบุันซึ่งเป็นอดีต

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังไนจีเรียได้รับเลือก เข้าใจว่าขณะนั้น นายทรัมป์พ้นตำแหน่ง

ไปแล้ว   

 

 เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 กมุภาพันธ์ นายจัสตินทรูโด รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

แคนาดาแสดงความผิดหวังที่สหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์เลือกวิธีลงโทษแคนาดา 

ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดรว่มเป็นร่วมตายเคียงข้างกันมาหลายสมรภมูิและไว้วางใจได้โดยการ

ขึ้นภาษีศุลกากรแก่สินค้าเข้าจากแคนาดา อันเป็นตลาดสินค้าเข้าสูส่หรัฐที่ทำให้แคนาดา

จำต้องตอบโต้ให้ครอบคลุมมูลค่าการค้า 155 พันล้านดอลลาร์ต่อไป 

 ในวันเดียวกัน จัสตินทรูโดได้นำคำกล่าวเกี่ยวกับแคนาดาของประธานาธิบดี John F. 

Kennedy แห่งสหรัฐอเมริกา ต่อรัฐสภาแคนาดา เมื่อเดือนพฤษภาคม  1961 ว่า 

"Geography has made us neighbours. History has made us friends. Economics 

has made us partners. And necessity has made us allies." 

 ต่อมาเมื่อเวลา 10.15 เศษ ตามเวลาในภาคตะวันออกสหรัฐของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

Khrystia Freeland อดีตรัฐมนตรีคลังของแคนาดา ซึ่งฟารี๊ดซักกาเรียแนะนำว่าเป็น Front 

Runner ในตำแหน่งสืบแทนจัสตินทรูโด กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คิดผิดอย่างมากในการตั้ง

กำแพงภาษีศุลกากรเพื่อจะขวางกั้นสินค้านำเข้าจากประเทศสัมพันธมิตรเช่นแคนาดา เพราะ

สหรัฐจะตื่นกลัวการตอบโต้จากแคนาดา อันมีอำนาจต่อรองสูงกว่ามากและเป็นผู้ผลิตสินค้า

นานาชนิดอันเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐ 
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 นายซายูอูเอโนะ ประธานบริษัท Mitsui & Co. ในสหรัฐ เตือนสติรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์

ว่า พิกัดอัตราภาษศีุลกากรเป็นเสมือนภาษใีนการบริโภค ฉะนั้นภาษีที่ทรัมป์ชื่นชอบจึงส่งผล

กระทบต่อผู้บริโภคอันเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเสียมากกว่า 

สื่อชั้นนำในสหรัฐเห็นพ้องกันว่าการข้ึนภาษขีองนายทรัมป์เป็นมาตรการที่ DUMBEST 

IN HISTORY หรือ “โง่เขลาที่สุดในประวัติศาสตรข์องสงครามทางการค้า”  ตลาดหุ้นและ

ตลาดทุนในเอเชียดิ่งลงทัว่กันในวันจันทรท์ี่ 3 กุมภาพันธ์ อันเป็นปรากฏการณ์ในตลาดของ

ยุโรปและวอลล์สตรีทในระยะต่อมา เมื่อทุกฝ่ายได้รบัฟังความเห็นของนักการตลาดแล้วว่า 

สงครามการค้าที่กำลังจะอุบัติขี้น ไม่มีใครเป็นผู้ชนะ แม้โดนัลด์ทรมัป์เองก็ยอมรับว่าคน

อเมรกิันจะต้องประสบความเจ็บปวดจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ตัวเขาเองก็ยังชื่นชมว่า 

TARIFFS ARE BEAUTIFUL” ในขณะทีส่ีหน้าเขาซึ่งปรากฏทางโทรทัศน์ดหูมองคล้ำอย่างเห็น

ได้ชัด 

 ตามรายงานการสำรวจคะแนนนิยม ร้อยละ 51 ไมเ่ห็นด้วยกับการข้ึนภาษีศุลกากร 

วุฒิสมาชิกมิชต์แม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าวุฒิสมาชิกรีพับลิกันสมัยที่เป็นเสยีงข้างมาก ให้

สัมภาษณ์โทรทัศน์อเมริกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์และซีเอ็นเอ็นนำมาประกอบข่าวว่า 

ไม่ควรจะขึ้นภาษีอย่างยิ่ง 

 

 โดยที่ยานยนต์เป็นสินค้ารายการสำคัญที่มีการผลิตในเม็กซิโก แคนาดาและสหรัฐ การ

ขึ้นพิกัดจะมีผลให้กำไรจากการจำหน่ายยานยนต์หดหายไป 33,000 พันลา้นดอลลาร์ 

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานจะเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อภาษีดังกล่าวเร่ิมใช้บังคับในวันอังคารที่ 4 

กุมภาพันธ ์

 ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 

2024 ยานยนต์และชิ้นสว่นจากเม็กซิโกมีส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐจากการนำเข้า ร้อยละ 

27 และจากแคนาดาร้อยละ 12  S&P Global Mobility รายงานยอดขายยานยนต์ในสหรัฐ 

เมื่อปี 2024 รถยนต์เป็นรอ้ยละ 22  ของที่ผลติในเม็กซิโกและแคนาดา หรือที่ย้ายไปผลิตใน
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สองประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ความตกลง USMCA ซึ่งทรัมป์เป็นผู้ขอให้มกีารเจรจาเพ่ือใช้

แทนความตกลงเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือหรือ NORTH AMERICAN FREE TRADE 

AGREEMENT-NAFTA 

 ความตกลงฉบบัเดิมเหมาะสมกับการเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศ แต่เมื่อนายทรัมป์

เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่แล้ว เขาได้ยกเลิกความตกลงต่างๆ ที่รัฐบาลบารัคโอบามา

รับผิดชอบในการเจรจามาเกือบทั้งหมด มีแต่ NAFTA เท่านั้นที่เขาให้มีการเจรจาใหม่ ซึ่งหาก 

USMCA ที่ทรัมปก์ำกับการเจรจาให้ตอบโจทย์ของอเมริกาได้อย่างครบถ้วน การเปิดฉาก

สงครามทางการค้ากับแคนาดาและเม็กซิโกคงไมจ่ำเป็น ไม่แตเ่ท่านั้น นายทรัมป์ไม่สันทดัใน

ด้านเศรษฐกิจการคลังเท่าใดนัก หากเขามีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง 

เขาย่อมระมัดระวังมากกว่านีใ้นการขึ้นภาษีกับเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งต่างก็บูรณาการทาง

เศรษฐกิจ (อันรวมภาคส่วนต่างๆ ทางอุตสาหกรรมด้วย) กับการเศรษฐกิจของสหรัฐตามผล

ของทั้ง NAFTA และ USMCA อย่างหลีกเลี่ยงมิได ้

 การที่ขา้พเจ้ายกประเด็นนี้มากล่าวถึงเพราะพีส่าวแท้ๆ ของนายทรัมป์เองเปิดเผยว่า 

ทรัมป์ไดจ้้างชายคนหนึ่งไปสอบเข้า WHARTON SCHOOL OF ECONOMICS ที่

มหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนยีแทนเขา ซึ่ง WHARTON ได้รับเรื่องไปสอบสวนเพื่อคัดชื่อทรัมป์

ออกจากสารบบ อีกคนหนึ่งซึ่งทราบพฤติกรรมทำนองนี้ของนายทรัมป์และได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนมาแล้ว ได้แก่หลานสาวแท้ๆ ของเขาเองซึ่งเป็น CLINICAL PSYCHOLOGIST ใน

ชื่อ Mary Lee Trump ผู้แต่งหนังสือ “Too Much and Never Enough ที่มีผู้ซื้อไปเกือบ

หนึ่งล้านเล่มในวันที่วางจำหน่าย   

 ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม ทรัมป์ได้โทรศัพท์กับประธานาธิบดีเชินบอมแห่งเมก็ซิโกและ

นายจัสตินทรูโดแห่งแคนาดา โดยที่เชินบอมตกลงจะส่งกองกำลัง 10,000 คน มาระวังการณ์

ในบริเวณชายแดนร่วมกับสหรัฐเพ่ือควบคุมผู้อพยพมิให้หลั่งไหลเข้าสหรัฐอนัเป็นนโยบายหลัก

ของรัฐบาลทรัมป์ และให้มีการป้องกันมิใหม้ีการลักลอบนำยาเสพติด Fentanyl เข้าไปใน
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สหรัฐ ส่วนปัญหาการค้า นั้น ทรัมป์กับเชินบอมจะหารือกันต่อไป ในช้ันนี้ ทรัมป์ตกลงจะยังไม่

ใช้ภาษีศุลกากรตามที่ได้ออกคำสั่งไปแล้วใน 30 วนั 

 ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายจัสตินทรูโด แคนาดาจะมีการระวังมิให้เกิดปัญหาด้าน

ชายแดนต่อเนื่องกัน แม้ในความเป็นจริง คนข้ามแดนไปสู่แคนาดาจะมีมากกว่า ผู้อพยพเข้า

เมืองสหรัฐ นอกจากนี้ แคนาดายังจะตั้งผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการป้องกัน Fentanyl จาก

แคนาดาเข้าสู่สหรัฐ อันมีปริมาณน้อยมากจนแทบจะไมม่ีผูต้ิดตามหาตัวเลขที่แท้จริง แตผ่ล

ของการหารือเป็นเช่นกรณีของเม็กซิโก โดยนายทรัมป์ชะลอการใช้อัตราใหม่ไปอีก 30 วัน 

 เมื่อปรากฏรายงานว่ามีการเลื่อนกำหนดวันใช้บังคับอัตราออกไป ตลาดหุ้นในเอเชียได้

กลับขึ้นมา เว้นแต่ตลาดเซี่ยงไฮซ้ึ่งยังแดงอยู่ ส่วนฮ่องกงและเสินเจิ้นไม่ปรากฏในรายงาน 

 สำหรับจีน นั้น อัตรา 10 % เร่ิมใช้บังคับในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ และจนีได้ออก

มาตรการตอบโต้แล้ว อันมีรายการเช่น LNG ถ่านหินบางอย่าง ฯลฯ และจะร้องเรียนไปยัง

องค์การการค้าโลกด้วย 

 จึนเองถูกขึ้นภาษีศุลกากรโดยสหรัฐสมัยไบเดนมาหลายรายการอยู่แล้วด้วยเหตุผล

ต่างกัน และสีจิ้นผิงกับไบเดนก็ได้พบปะหารือกันในระดับสุดยอดกับยังได้ตกลงให้มกีารหารือ

กันในระดับรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวอกีด้วย ส่วนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงได้พบกับฝ่ายจีนในที่

ต่างๆ ทั่วโลกอีกหลายครั้ง นอกเหนือจากการหารือกันโดยนายแอนโตนีบลงิเก้น รัฐมนตรี

แจเน็ตเยลเล่นและรัฐมนตรีรายมอนโด้กับหลายระดับในจีน รวมทัง้สีจิ้นผงิด้วย 

 รัฐมนตรีหญิงทัง้สองคนทีก่ล่าวนามมานี้ทราบและเข้าใจกลไกอันซับซ้อนของเศรษฐกิจ

การเงินเป็นอย่างดี เยลเล่นเองประคับประคองการเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นประธานธนาคาร

กลางหรือ Federal Reserve Board ในช่วงหลายปีก่อนหน้าที่นายทรัมปจ์ะมาเป็น

ประธานาธิบดีและตั้งให้นาย Jerome Powell มารับตำแหน่งแทนและเป็นมาจนบัดนี้ เยล

เล่นมีส่วนสำคัญในการชี้แจงให้สีจิ้นผิงและไบเดนเข้าใจจังหวะในการจะดำเนินการ 

Decoupling ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรายมอนโดได้ไปสานต่อ อันน่าจะเป็น



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเปน็ขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขยีน 

20 
 

แบบอย่างในการคัดเลือกตัวบุคคลผูจ้ะต้องเจรจา ที่ต่างจากแนวทางของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง

เอาตนเองเป็นที่ตั้งหรือเป็นสรณะ มิใช่ส่วนรวมหรือผลประโยชน์แท้จริงของชาติ 

 ประมาณวันที่  12 กมุภาพันธ์ นายพีทเฮ็กเสธ ซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ได้พยายามแสดงว่าเขาพร้อมอยู่เสมอที่จะทำหน้าที่ในการสั่งให้กำลังรบ

ออกปฏิบัติการด้วยการแถลงว่า เครื่องบินรบจากเรือ Harry S. Truman (ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจ

ว่าอยู่ในกองเรือ Carrier Strike Force ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือ) ได้โจมตีฐานใน

เทือกเขาของโซมาเลียเพื่อปราบปราม “กลุ่มไอซสิ” หากแถลงเพียงนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว 

แต่ทรัมป์แถลงต่อว่า การที่กลุ่มก่อการร้ายอยู่มาได้เพราะความละเลยของรัฐบาลไบเดน 

 คำแถลงของทรัมป์ไม่อาจช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่นายเฮ็กเสธได้เท่าใดนัก ใน

ประการแรก กลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียที่น่าเกรงขาม ได้แก่กลุ่มอัลชาบาบซึ่งก่อเหตุร้ายทั้ง

ในโซมาเลีย เคนยาและใน HORN OF AFRICA ตอ่เนื่องกันมาหลายปี รัฐบาลอเมริกัน ได้

เตรียมหน่วยปฏบิัติการพิเศษขึ้นมาเพ่ือปราบปราม หลายครั้งและรายงานผลปฏิบัติตรงไปยัง

ประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาว ทั้งในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีไบเดน 

กลุ่มไอซสิได้พยายามจะเข้าไปก่อเหตุร้ายในแถบนั้นของแอฟริกา โองการเวียนของอัล-บั๊คดาดี้

ให้ทุกกลุม่แสดงความจงรักภักดีตอเขาเมื่อปี 2014-15 ไม่ได้รับการตอบสนองจากกลุม่อัล-ชา

บาบ ด้วยการกล่าวเลี่ยงว่า พวกตนภักดีต่ออัล-เคด้า 

 ในประการที่สอง กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสจึงใช้คนรุ่นใหม่ เช่นแพทย์และนักศึกษา

แพทย์แทรกซึมเข้าไปก่อเหตุร้ายในเคนยา ด้วยความร่วมมือของคนรุน่เดียวกันในยูกานดา แต่

ถูกหน่วยปฏิบัตกิารพิเศษของเคนยาซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยหน่วยพิเศษอเมริกันฝึกอบรมและ

ร่วมการปราบปราม กำลังของไอซิสบางส่วนจึงไปลักลอบตั้งเครือข่ายในขุนเขาอันมีอยู่ทั่วไป

ใน Horn of Africa คงจะเป็นพวกนี้ที่เครื่องบินรบอเมริกันไปโจมตีเมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 

และนายเฮ็กเสธนำไปแถลง โดยไม่ปรากฏข่าวอื่นๆ ต่อมา เพียงแต่มกีารแถลงข่าวสั้นๆ โดย

ฝ่ายโซมาเลียเองคล้ายกับว่า “ก็ดีแล้วทีไ่ปปราบปราม”  
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 ในประการที่สาม หลังจากการโจมตฐีานที่ตั้งในโซมาเลียของอัลชาบาบ ตามคำสั่งของ

รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดน ไมม่ีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อีก แต่

ข้าพเจ้าเชื่อว่าอัลชาบาบยังมีกำลังพอทีจ่ะก่อการร้ายได้ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์   เนื่องจาก

กลุ่มนี้มีอิสระพอทีจ่ะก่อเหตุร้ายได้ ทำนองเดียวกบักลุ่มโบโกฮารามทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไนจีเรีย ซึ่งในระยะหลังมานี้ มิได้ก่อเหตมุากกว่าการลักพาเด็กนักศึกษาไปเพ่ือเรียกค่าไถ่

เมื่อโอกาสอำนวย 

 

 

 เบ็นจามินเนตันยาฮุ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน และจะเป็น

ผู้นำต่างชาตคินแรกที่จะได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก่อนทีจ่ะเร่ิมการเจรจาข้ันที่ 2 

ของการหาทางยุติสงครามกับฮาม้าส PHASE II สำคัญมาก เนื่องจากจะเปน็จุดเริ่มต้นของการ

ยุติสงครามในกาซ่า ซึ่งเพ่ือความอยู่รอดทางการเมืองของเขา เนตันยาฮูคงพยายามชักนำ

ใหท้รัมป์ไม่เร่งรัดให้สงครามยุติลง แม้นาย Steve Witkoff ทูตพิเศษของทรัมป์จะมีส่วนใน

การเจรจาจนมีการหยุดยงิขั้นที่ 1 มาแล้ว 

 แต่ในขณะเดียวกัน เนตันยาฮูก็ได้เร่ิมการรุกรบและกวาดล้างปาเลสไตน์ในฝั่งตะวันตก 

ทำให้พลเรือนปาเลสไตน์ รวมทั้งเด็กเลก็ ถูกทำร้ายจาก Operation Iron Wall เป็น

ประจำวัน 

 ข่าวใหญ่จากการให้สัมภาษณ์ร่วมที่ทำเนียบขาวของนายทรัมป์และนายเนตันยาฮูเมื่อ

วันที่ 4 กมุภาพันธ์ได้แก่คำกล่าวของ “จักรวรรดินิยมและนักธุรกจิอสังหาทรัมป์” ทีจ่ะเข้ายึด

ครองกาซ่า “โดยใช้กำลังทหารสหรัฐ” หลังจากที่เก็บกวาดระเบิดในฉนวนไปหมดแล้ว นาย

ทรัมป์เห็นว่า ชาวปาเลสไตน์ประมาณ 2 ล้านขีวิตในกาซ่าก็ควรไป  “พลัดถิน่”ต่อตาม

ประเทศในภูมิภาค เช่น อียปิต์และจอร์แดน ซึ่งปฏิเสธมาหลายครั้งแล้ว โดยที่นายเนตันยาฮอูยู่

ในที่ซึ่งทรัมปก์ำหนดชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์ดังกล่าวจงึค่อนข้างจะแน่นอนว่า บีบีมิได้

ไร้เดียงสา 
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 สำหรับคราวนี้ ซาอุดิอาระเบียซึ่งส่งเสริมปาเลสไตน์อย่างแข็งขันได้แถลงต่อต้านอย่าง

เต็มที่ ในขณะที่ วุฒิสมาชิกลินด์ซี่แกรม สงักัดพรรครีพับลิกัน แถลงชัดว่าทหารอเมริกันจา

กมลรัฐที่เขาเป็นผู้แทนไมพ่ร้อมที่จะไปช่วยรบเพ่ือให้ได้กาซ่าอย่างแน่นอน 

 โดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวถึงกาซ่าในทำนองนี้มาก่อนแล้ว โดยคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบถึง

วิธิคิดของเขา เมื่อไม่กี่วันมานี้ นายทรัมป์ลองวาดภาพกาซ่าซึ่งมีทั้งชายหาดและท้องทะเล ถ้า

หากไม่ถกูทำลายเช่นขณะนี้จะเป็น “ทัศนียภาพทีง่ดงามเช่นริเวียร่า” แห่งหนึ่ง เขาได้พูดต่อ

มาถึงความเป็นไปไดท้ี่จะสร้างสนามกอล์ฟเช่นที่ดูไบทำได้อย่างงดงาม เมื่อถามว่า ใครจะไปอยู่

ในกาซ่าที่เขาจะพฒันาใหม่ ทรัมปต์อบว่า “the world people” และการพัฒนาให้เป็นเมือง

ทันสมัยจะเป็นการสร้างงานสำหรับชาวปาเลสไตน์ดว้ย ทั้งนีม้ิได้หมายความว่าเขาจะเปิดเมือง

ใหม่นี้ใหช้าวปาเลสไตน์กลับไปอยู่ในบ้านเรือนเดิมของตน 

 นายอันโตนีโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาต ิเปรียบแผนการยึดกาซ่าและให้ชาว

ปาเลสไตน์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนอื่นเสมือนเป็น “การล้างเผ่าพันธุ์” ซึ่งข้าพเจ้าขอเสริมว่า

ตลอดเวลากว่าหนึ่งพันปทีี่ผ่านมา แผนการของนายทรัมป์และของนายจาเรด็คุชเน่อร ์ลูกเขย

เขา เมื่อปี 2020 มีเป้าหมายไม่ต่างกัน 

 เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ในสมัยที่ 1 และจาเร็ดคุชเน่อร ์ลูกเขยคนโปรดไปเยือน

อิสราเอลอย่างเป็นทางการคร้ังแรก ข้าพเจ้าได้เห็นรายงานว่าทั้งทรัมป์และครอบครัวคุชเน่อร์

อาจมีหรือกำลังจะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านในเขต settlement ในอิสราเอลหริอ West Bank 

ต่อมาไม่เห็นสื่ออเมริกันรายงานประเด็นนี้อีก ทราบแต่ว่า บิดาของจาเร็ดต้องถูกจำคุกในคดี

ทางธุรกิจที่คริสต์คริสตี้ อดีตผู้ว่าการมลรฐันิวเจอร์ซี่และผู้หาเสียงให้นายทรัมป์เมื่อปี 2016 

สมัยที่คริสตี้เป็นอัยการสูงสุดในมลรัฐเป็นผู้ทำคดี เมื่อบิดาของจาเร็ดได้รับการอภัยโทษ

จากทรัมป์ 2.0 ทรัมป์ได้ตัง้ให้เขาเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ส่วนจาเร็ดเองถูกคดเีป็น

ผู้รับเงินเดือนเป็นประจำมานานจากมกุฏราชกุมารบินซัลมานจากซาอุดิฯ แต่มิได้ขึ้นทะเบียน

เป็น FOREIGN AGENT ตามกฎหมาย ซึ่งยังไม่ถกูดำเนินคดีเพราะทรัมป์คุ้มกันได ้
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 กษัตริยอ์ับดุลลาห์แห่งฮัชฌิไม้ตจ์อร์แดนรับสั่งในบริบทของแผนเอาใจนายเนตันยาฮู

ของนายทรัมป์ว่า การแก้ปัญหาโดยสูตร “สองรัฐ”เป็นที่ยอมรับของเกือบทัง้โลก เพราะ

ปาเลสไตน์มีสิทธิอย่างเตม็ที่ในดินแดนโดยชอบธรรมของตน แม้จะเสียหายอย่างยับเยินด้วย

การโจมตีจากอิสราเอลตลอด 15 เดือนที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคก็จะช่วยกับประเทศอ่ืนใน

การบูรณะ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใด แต่การดำเนินงานของประเทศต่างๆ ก็ต้องทำให้ถูก

จังหวะ เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหลายก็สังวรณ์ดีว่า หากฮาม้าสกลับมาครองอำนาจ

เหนือกาซ่าอีก ชาวปาเลสไตน์ย่อมเสี่ยงต่อภยันตรายจากการถูกอิสราเอลโจมตีรอบใหม่ เนื่อง

จากทรัมป์ได้ส่งอาวุธให้อสิราเอลแล้ว รวมทั้งอาวุธรุนแรงที่ไบเดนสั่งระงับดว้ยเหตุผลทาง

มนุษยธรรม 

 กษัตริยอ์ับดุลลาห์แห่งจอร์แดนเสด็จไปยังทำเนียบขาวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันนี้ 

เพ่ือทรงหารือข้อราชการกับนายทรัมป์ อันน่าจะไม่บังเกิดประโยชน์ประการใด เนื่องจากนาย

ทรัมป์มีอาการตามที่หลานสาวเขาบรรยายไว้หนังสือของเธอว่า TOO MUCH AND NEVER 

ENOUGH หนักขึ้นมาก จนล่าสุดทรัมป์แถลงชัดวา่ ปาเลสไตน์ “HAVE NO RIGHT TO 

RETURN TO THEIR HOMES IN GAZA ไม่แต่เท่านั้น เขาจะเข้ายึดครอง GREENLAND โดย

ไม่แยแสกับการต่อต้านของเดนมาร์ก จะนำคลองปานามากลับมาบริหารเอง และยังพูดถึงการ

ยึดแคนาดามาเป็นมลรัฐที่ 51 ของสหรัฐ 

 สำหรับกรีนแลนด์ ซึ่งอยูก่ับเดนมาร์กมากว่า 700 ปี ความละโมภของนายทรัมป์ทำให้

ชาวเดนมาร์กไม่พอใจอย่างยิ่ง จึงได้มีการระดมเงนิบริจาคภายในประเทศได้เป็นจำนวนมาก

เพ่ือจะนำไปซื้อมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยทราบว่านายทรัมป์ไม่นยิมมลรัฐดังกล่าวเท่าใดนัก แม้

ชาวเดนมาร์กจะต้องการเพียงเตือนสตินายทรัมป์เท่านั้น โดยหากซื้อแคลิฟอร์เนียมาได้ ก็จะ

เปลี่ยนชื่อหลักชัยใหม่เปน็ Hans Christian Anderson ผู้แต่งนิทานสำหรับเด็กไว้เป็นที่รูจ้ัก

อย่างกว้างขวางทั่วโลก 

 ในบริบทใกล้เคียงกัน คลาวเดียเชินบอม ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ เมก็ซิโกมิได้

เห็นว่า การที่ทรัมป์ต้องการจะเปลี่ยนชื่อซึ่งกฎหมายเมื่อกว่า 400 ปมีาแล้วตั้งชื่อว่า GULF 
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OF MEXICO เป็น Gulf of America เป็นเร่ืองตลกขบขัน หากเป็นการพยายามขยาย

ดินแดน เธอจึงจะฟ้องกูเกิ้ลที่ใช้ชื่อผิดในแผนที่ที่เผยแพรใ่นสหรัฐ และแสดงแผนที่ใหม่ซึ่งตัด

ส่วนที่เป็นของคิวบา ให้ปรากฏชัด ส่วนที่เหลือเป็นของเม็กซิโกตามกฏหมาย 

 สหรฐัภายใต้รัฐบาลทรัมป์ได้แสดงความก้าวร้าวกบัเม็กซิโกต่อมา ด้วยการส่ง โดรนเข้า

ไปในน่านฟ้าของเม็กซิโกบ่อยคร้ังเพ่ือลาดตระเวณว่ามีการเคลื่อนไหวของขบวนการค้าเสพติด

ที่จะนำของต้องห้ามไปส่งในสหรัฐหรือไม่ ประธานาธิบดีเชินบอมได้แถลงว่าสหรัฐแสดงชัดว่า

จงใจละเมดิอธิปไตยของเม็กซิโก อันทีจ่ริง ขณะที่สหรัฐกำลังมีปัญหาที่จะเรียกเก็บภาษี

ศุลกากรกับสินค้าเข้าจากเม็กซิโกในอัตราร้อยละ 25 นั้น ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือกับเชินบอม

ทั้งในเรื่อง Tariffs และเรื่องการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดด้วย โดยเม็กซิโกจะเพิ่มกอง

กำลังรักษาความมั่นคงในบริเวณชายแดนด้านใตข้องสหรัฐอีก 10,000 คน 

 คำสั่งแรกๆ ที่นายโดนัลดท์รัมป์ประกาศหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งได้แก่การ

เปลี่ยนชื่อภูเขา Danali ในอล้าสก้าเป็น Mount McKinley นั้น  สะท้อนพฤติกรรมของทรัมป์

เอง เนื่องจากประวัติของแม็คคินลี่แสดงว่า ด้วยความที่เป็นนักธุรกจิมาก่อน เขาจึงเลือก

แนวทางอันทำให้เขาร่ำรวยขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ วิลเลียมแม็คคินลี่ชื่นชมใน

การใช ้Custom Tariffs เป็นนโยบายการค้าหลัก แต่ที่ข้าพเจ้าเช่ือว่าอดีตประธานาธิบดี

สหรัฐในตอนสิ้นศตวรรษที่ 19 เป็นแรงบันดาลใจนายทรัมป์อย่างมากได้แกก่ารที่เขาทำให้

สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นมหาอำนาจในโลกด้วยการดื้อดันทำสงครามกับสเปน

และได้เข้าครองฟิลิปปินส์ ปอร์โตริโก กวม และหมูเ่กาะมาเรียน่าส์ อันเป็นผลของ Spanish-

American War  

 William McKinley ตัดสินใจเข้าสู่สงคราม แม้ผู้นำเยอรมนี ออสเตรีย ฝร่ังเศส บริเตน

ใหญ่ อิตาลี รัสเซีย และสันตะปาปา Leo XIII จะได้วิงวอนขอให้รักษาสันติภาพไวใ้นกรณี

ความขัดแย้งกับฝ่ายกบฏในคิวบาและเหตุระเบิดเรือหลวง Maine ในอ่าวฮาบานา    

 รายงานในส่วนที่กล่าวถึงการที่นายทรัมป์พยายามจะบังคับองค์พระประมุขแห่ง

จอร์แดนปรากฏในอีกส่วนหนึ่งของฉบับนี ้อันพอจะปรากฏชัดว่า กษัตริย์อับดุลลาห์ทรง
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ลำบากพระทัยเพียงใด เนื่องจากไมท่รงเห็นด้วยกบัการที่นายทรัมป์จะแย่งถิน่ฐานของชาว

ปาเลสไตน์ไปครอง “ด้วยความชื่นชม” ส่วนประธานาธิบดีฟาต้าห์เอลซีซี่แห่งอียิปต์ซึง่เป็น

ประเทศที่รับความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐมาไม่น้อยเช่นกัน จึงตัดสินใจไม่ไปพบกับ

นายทรัมป์ เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการจะให้ชาวปาเลสไตน์ไปพักพิงในอียปิต์ และชาว

ตะวันออกกลางเหล่านี้จะร่วมการประชุมกลุ่มสันนบิาตอาหรับเพ่ือปฏิเสธข้อเสนอของนาย

ทรัมป ์

 ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิได้หวั่นเกรงอิทธิพลของโดนัลด์ทรัมป์ประการใด เนื่องจากซาอุดิ

มิได้เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐ อาวุธทันสมัย เช่นเครื่องบินรบจากสหรัฐ นั้น ซาอุดิ

เป็นฝ่ายจ่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตเอง โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐช่วยในการอนุมัติให้ซื้อ

ได้ กรณีทรัมป์อยากจะเข้าครองกาซ่า จึงถูกซาอุดอิาระเบียต่อต้านอย่างชดัแจ้ง เพราะริยาดห์

เห็นด้วยกับการให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระ ตามสูตรสองรัฐ หรือ TWO-STATE SOLUTION 

(FORMULA) อันเป็นจุดยืนของสหประชาชาคิมานาน  

 

 Pam Bondi ซึ่งุจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ปฏิญาณตนเข้ารับ

ตำแหน่งที่ทำเนียบขาวกับนาย Clarence Thomas ผู้พิพากษาอาวุโสสายอนุรักษ์นิยมจาก 

Supreme Court ซึ่งมีปญัหาอย่างมากในการรบัฟังการสอบปากคำในวฒุิสภา เนื่องจากถูก 

ANITA HILL ต่อมาเป็นศาสตราจารย์หญิงในมหาวิทยาลัย Oklahoma กล่าวหาว่าเมื่อ

ปฏิบัติงานอยู่ด้วยกัน คลาเร็นซ์ได้ใช้คำพูดอันเป็น Sexual Harassment และ Leud 

Comment อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสะเทือนใจเธอและผู้หญิงอื่นๆ ทีท่ำงานด้วยกัน เมื่อเกิดปัญหา

นายทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมัดแน่นว่าภริยาของผู้

พิพากษาธอมัสอยู่ข้างนายทรัมป์มาตลอด คำขอให้ธอมัส Recuse จากคดเีดียวกันที่มาข้ึน

ศาล แต่เขาไม่ยอม นอกจากนั้น ผู้พิพากษาธอมัสยังไปทัศนาจรในต่างประเทศ ไปชมการ

แสดงและการบันเทิงต่างๆ โดยมีเศรษฐีออกเงินให้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายการเดินทางและ pocket 

money ตลอดประมาณ 20 ปี ซึง่ผูพ้ิพากษาธอมัสไม่เคยทำรายงาน ส่วน John Roberts ผู้
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พิพากษาหัวหน้าศาลสูงสุดเพียงแต่ยืนยันว่า ประมวลจริยะธรรมสำหรับ SUPREME COURT 

แห่งสหรัฐไมม่ีอยู่ หากธอมัสจะอยู่ไปจนทำงานไม่ไหว ก็ย่อมได้ กรณีนี้และความลำเอียงทาง

การเมืองไปทางอนรุักษ์นิยม ทำให้ศรัทธาใน SCOTUS-SUPREME COURT OF THE 

UNITED STATES เสื่อมคลายลงอย่างมาก 

 Eric Adams นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สังกัดพรรคเดโมแคร็ต ถูกข้อหากระทำการ

คอรร์ัปชั่น ซึ่งเขาปฏิเสธในการไปขึ้นศาลครั้งแรก เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ ไม่

ทราบแนว่่าพรรครีพับลิกันซึ่งถือนโยบายคนเข้าเมืองเป็นวาระสำคัญอันดับแรกได้หารือกับ

นายแอดัมส์เพ่ือให้มาร่วมมือกับนายทอมโฮเนอร์ Border Czar หรือไม่เพียงใด แต่เมื่อสัปดาห์

ที่แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ดำเนินการเพ่ือให้นายเอริคแอดัมส์ยังไม่ต้องถกูดำเนินคดี อันทำ

ใหอ้ัยการที่สอบสวนเขามาก่อน ไม่พอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขามีหลักฐานที่จะพิสูจน์

ความผิดของแอดัมส์ได้ อยัการทั้ง 6 จงึลาออกจากงาน ส่วนนายโฮเนอร์ปฏิเสธทางซีเอ็นเอ็น

ว่าเขาได้ช่วยนายแอดัมส์ให้พ้นคดีเป็นการตอบแทน ในขณะที่นางโฮคูล ผู้ว่าการมลรัฐ

นิวยอร์กสังกัดพรรคเดโมแคร็ต เพียงแต่แถลงว่า ในตำแหน่งผู้ว่าการมลรัฐ เธอมีอำนาจปลด

แอดัมส์ได้ แต่มีคนแย้งว่า การเปลี่ยนแปลงแอดัมสใ์นช้ันนี้อาจทำไม่ได้ เพราะใกล้กำหนดวัน

เสนอชื่อเพ่ือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่รอบไพรมาร ีสถานการณจ์ึงยังไม่ชัดเจนใน

ขณะที่ทำรายงานนี้ 

 Kathy Hochul ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอรก์ชี้แจงแก่ผูส้ื่อข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 

ว่าเธอ “ยังมิได้ปลดนายกเทศมนตรีเอริคแอดัมส์ออกจากตำแหน่ง NOW” โดยไม่ได้ชี้แจงว่า 

เธอจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปและเมื่อใด  

 ความเสื่อมถอยของกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐเป็นผลของการดำเนินการของนาย

โดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาสู่วงการเมือง เมื่อเขาได้รับมอบหมายจากบิดาของเขาซึ่ง

เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มาเป็นผู้จัดการบ้านเช่าหรือ อพาร์ตเม้นท์ หนุ่มทรัมป์ ซึง่

รังเกียจคนผิวสีเริ่มมีประสบการณ์กับคำสั่งของศาลท้องถิ่นในนิวยอร์ก ซึง่สัง่ให้เขายอมให้คน

แอฟริกันอเมริกันเช่าที่พักได้ เพราะสิ่งแรกๆ ที่เขาทำได้แก่การไล่ผู้เช่าออก การที่ศาลสั่งให้เขา
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ทำ เป็นมูลเหตุแรกๆ ที่ทำให้เขาพยายามจะใช้อำนาจศาลตามที่เขาต้องการ ซึ่งเขาได้โอกาส

เมื่อเขา “ไล่ลูกจ้างหญิงผวิสีออกจากงานด้านบัญช”ี ด้วยเหตุผลว่า “คนแบบนี้จะมาแตะต้อง

เงินของเขาไม่ได้” แต่ลูกจ้างมิได้ร้องเรียนต่อฝ่ายใด 

 

 ต่อจากนั้น มีคนผิวดำ 5 คนถูกจับในข้อหา “ฆาตกรรม” คนในบริเวณ Central Park 

และถูกจำคุก ต่อมา เจ้าหน้าที่พบว่า ทั้งห้ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด จึงได้รบัการปล่อยตัว 

นายทรัมป์ซึ่งไม่มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายใดในคดี มีความเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นพิเศษ 

เนื่องจากเขาต้องการให้ทั้งห้าคนถูกประหารชีวิต จงึเริ่มการรณรงค์ทางสื่อมวลชนเพ่ือให้มีการ

พิจารณาคดีใหม่ จนเป็นที่ทราบทั่วกันว่าเป็นคด ี“Cerntral Park Five” โดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอม

เลิกรา จนถึงเวลาที่เขาตัดสินใจเข้าสู่วงการเมือง และยอมยุติการรณรงค์ในปี 2016 

 ตลอดเวลาที่ทรัมป์พยายามหาทางใหอ้ัยการและฝ่ายทำคดีนำตัวอดีตผู้ต้องหากลับมา

ดำเนินคดีเพื่อให้เขาถูกโทษประหาร โดยดำเนินการส่วนใหญ่ทางสื่อมวลชน ทั้ง 5 คนมิได้ต่อสู้

กลับในทางใด คงทำงานเพ่ือเลี้ยงชีพของแต่ละคน มีอยู่คนหนึ่งซึ่งได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น และเมื่อประมาณ 2 ปีมานี้ เขาชนะการเลือกตั้ง เข้าใจว่าเมื่อปลายปี 

2023 

 สำนักข่าว ซึ่งรวมซีเอ็นเอ็นด้วย ได้สมัภาษณ์เขาว่าจะล้างแค้นนายโดนัลด์ทรัมป์

หรือไม่ คำตอบจากเขาแสดงถึงความมีวุฒิภาวะเหนือกว่านายทรัมป์อย่างเทียบกันไม่ได้ 

กล่าวคือ เขาเห็นว่าเมื่อเขาถูกจับคร้ังแรก เขารูส้ึกเจ็บปวดมาก จึงใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปใน

การอ่านหนังสือและตำราที่ช่วยใหจ้ิตใจสงบ ซึง่ช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่างมาก เมื่อเขาได้รับ

การปล่อยตัวออกมา เนื่องจากทางการหาตัวผู้กระทำผิดจริงได้ จิตใจเขาจึงถูกหล่อหลอมให้

เป็นคนที่มุ่งในทางสร้างสรรค์ มาบัดนี้ เขามีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่าง ซึ่งเขาจะ

พยายามทำให้ดีที่สุด 

 เมื่อทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกโดยเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีโอ

บามา ทรัมป์ได้ไปขอเรียนงานจากโอบามาที่ทำเนียบขาว โดยกล่าวว่าคงใชเ้วลาประมาณครึ่ง
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ชั่วโมง ปรากฏว่า การพบปะกันนานกว่าสองชั่วโมง ข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดไปว่า นายทรัมป์คง

จะได้บทเรียนในทางสร้างสรรคไ์ปไม่น้อย ข้าพเจ้าคาดการณ์ทรัมป์ 1.0 ผิดพลาดอย่างมห้นต์ 

เนื่องจากทรัมป์ได้ตั้งปญัหาว่า โอบามา ซึ่งเป็นคนผิวสี คงจะไมม่ีสิทธิเป็นประธานาธิบดีมา

ตั้งแต่ต้น โดยได้ตั้งขบวนการ BIRTHERISM ขึ้นเพ่ือแพร่ข่าวว่า โอบามามิได้เกิดใน

สหรัฐอเมริกา อันอาจสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่าของเขาเองว่าบิดาเขา “ขณะนั้นอยู่ในเคนยา” 

ขบวนการดังกล่าวตั้งอยูต่่อมาด้วยความเท็จ จนสายลับของเขาเห็นสูติบัตรและทำให้ทรัมป์

เดินไปในที่ชุมนุมทหารผ่านศึกที่กรุงวอชิงตันและประกาศห้วนๆ ว่า “โอบามาเกิดในมลรัฐ

ฮาวาย” และเดินออกจากห้องไป คร้ังนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นรายงานข่าวโทรทัศน์จากห้องพักใน

โรงแรมที่กรุงวอชิงตันเมือ่เดือนกันยายน ปี 2018 (ถ้าจำไม่ผิด) และในเที่ยวบินกลับได้เห็น

นิตยสาร The Economist พิมพห์น้าปกเป็นรูป โดนัลด์ทรัมปซ์ึ่งได้รับสมยานามว่า LORD 

OF THE LIES โดยในเล่มมีบทความเกี่ยวกบัการกล่าวเท็จเป็นนิสัยของ “ประธานาธิบดี

ทรัมป์” รายงานว่า Oxford Dictionary เลือกให้คำว่า “post truth” เป็นศัพท์แห่งปี และ

บทวิเคราะห์ว่า “เป็นอาการที่จะแก้ไขยากยิ่ง”  

 ส่วนผลงานหลากหลายของโอบามา ซึ่งใช้ความอุตสาหะพยายามเจรจามาเป็น

เวลานาน ถูกทรัมป์ประกาศยกเลิกตั้งแต่ปีแรกที่เขาได้รับตำแหน่ง ต่อเนื่องมา เช่น ความตก

ลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก 

ความตกลงปารีสเมื่อปี 2015 เพ่ือต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ถอนตัวจาก

ความตกลงห้ามอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (มีผลในปี2018) แก้ไขเปลี่ยนแปลงความตกลง

ว่าด้วยเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือ และ ฯลฯ      

 นับแต่วาระที่เขามีอำนาจ ทรัมป์ได้เลือกฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้เป็นผู้พิพากษาศาลต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาโดยวางแผนรtยะยาว อันส่งผลให้เขาบงัคับให้มี

คำวินิจฉัยช่วยเขา ซึ่งก่อนที่เขาจะได้ตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ทรัมป์ถกูข้อหากระทำผิดทาง

อาญาถึง 92 กระทง และด้วยคำพิพากษาของศาลซึ่งแม้จะไม่ถกูจำคุก ทรัมป์ก็เป็น

ประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็น A CONVICTED FELON อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ

ทรัมป์ครบวาระในสี่ปี ไม่อาจคาดเดาได้  จึงมีข่าวเล่าลืออยู่ตลอดมาว่า เขาหาโอกาสที่จะอยู่
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ในตำแหน่งให้ได้ แม้รัฐธรรมนูญจะจำกดัให้เขาเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ ล่าสุดคนใกล้ชิดกับเขาก็

ได้บันทึกเพลง GOD SAVE THE KING ไว้ในสื่อสงัคม X ซึ่งดาราช่ือโด่งดัง—MADONNA ลง

สื่อสังคมเพ่ือเตือนสติคนใกล้ชิดนายทรัมปว์่า หากจะให้เป็นการตลกมากกวา่ I AM NOT 

LAUGHING! 

 

 ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งศาสนจักรโรมนัแคธอลิค 

ซึ่งมีพระชนมาย ุ88 ชัณษา ทรงพระประชวร สำนักวาติกัน จงึนำเสด็จเข้าทรงรับการตรวจหา

สมุฏฐานของการประชวร 1 สัปดาห์ต่อมา คณะแพทย์วินิจฉัยว่า ทรงมีพระอาการ “ปอดบวม

ทั้งสองข้าง” (สำนักข่าวเสริมข้อมูลว่า เมื่อยังเป็นเด็ก ท่านถูกผ่าตัดสว่นสำคัญของปอด

ด้านขวาออกไปแล้ว และก่อนหน้านี้ ท่านมีปํญหา Bronchitis มาสามครั้งแล้ว พระอาการดู

จะหนักขึ้นในวันที่ 23 กมุถาพันธ์ เมื่อคณะแพทย์ได้ถ่ายเลือด เพราะเหตุที่พระโลหิตแสดงว่า

อาจจะทรงมีอาการพระโลหิตจาง  หรือ Anemic นั่นเป็นรายงานจากคณะแพทย์ในวันอาทิตย์  

 ตามรายงานจากโรงพยาบาล องค์สันตะปาปาฟรานซิสยังทรงงานบ้างในสัปดาห์ที่ผ่าน

มา แต่คณะแพทย์ขอให้ท่านทรงพักผ่อนพระวรกายให้มาก ในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 กมุภาพันธ์ 

องค์สันตะปาปาทรงบรรทมได้ด ีแต่คณะแพทย์ได้ตรวจพบว่า ท่านทรงมีพระอาการ Mild  

Renal Failure อันเป็นพระอาการแทรกซ้อนหรือ Complication บ้าง แต่ก็เป็นเหตุให้ “ห่วง

กังวล” อยูบ่้าง คณะแพทย์จึงรายงานในตอนเช้าวันจันทร์ว่า ท่าน “resting” รายงานพระ

อาการโดยส่วนรวมยังถือว่า “CRITICAL” บรรดาชาวแคธอลิคส์จำนวนไม่น้อยได้มาชุมนุม

สวดให้ท่านในบริเวณด้านล่างของโรงพยาบาล และคืนนี้ จะมีการชุมนุมสวดที่จัตุรัสเซนต์ปีเต

อรห์น้าสำนักวาติกัน 

 พระอาการล่าสุดตามรายงานในวันที่ 27 กมุภาพันธ์ ไตฟื้นจากอาการลัมเหลวและเมื่อ

คืนวันพุธ ทรงบรรทมได้ด ีแต่จะต้องประทับอยูถ่ายใต้การถวายการรักษาโดยคณะแพทย์ต่อไป 
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 สงครามในภาคตะวันออกของ Democratic Republic of Congo ระหว่างกองกำลัง 

M-23 ที่สำนักข่าวเรียกวา่เป็นพวกกบฏ ซึ่งหลายฝ่ายเช่ือว่าได้รับการสนับสนุนจาก Rwanda 

แม้นาย Paul Kagame ประธานาธิบดีของรวันดา จะปฏิเสธก็ตาม 

สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมรกิัน หรือมูลนิธิฟุล

ไบร้ท (Anne) เจ้าหน้าทีห่ญิงจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่ง ได้มา

อำลาข้าพเจ้าเนื่องจากกำลังจะถูกย้ายไปประจำการ ณ รวันดา ข้าพเจ้าถามว่าไม่กลัวหรือ 

แอนนต์อบทันทีว่า ทุกอยา่งอยู่ในความสงบแล้ว รัฐบาลได้พัฒนาประเทศและมีการก่อสร้างตึก

รามและเคหะสถานจนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย แอนนไ์ด้ไปรับหน้าที่ในรวันดาและย้าย

ต่อไปโดยเรียบร้อยก่อนทีข่้าพเจ้าจะพ้นจากตำแหน่งประธานเสียอีก 

วิกฤตการณ์อันสร้างให้รวันดาเป็นประเทศที่น่าหวาดกลัวได้แกก่ารสู้รบกันอย่าง

โหดเหี้ยมจนเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างชนเผ่าตุตซี่กับชนเผ่าฮูตู้ที่ยืดเยื้อ จนในที่สุดศาล

อาชญากรรมระหว่างประเทศได้ตามจับผู้กระทำผิดไปดำเนินคดี ซึ่งใช้เวลาตามหาตัวผู้กระทำ

ความผิดอยู่หลายสิบป ี

เมื่อมีสันติภาพมั่นคงดีแลว้ รวันดาก็ได้พัฒนาประเทศใด้ดี จนกลายเป็นประเทศกำลัง

พัฒนาที่มีส่วนในการค้าระหว่างประเทศด้วยการส่งผลิตผลการเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ในแอฟริกาและเป็นประเทศที่เมื่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรสมัยที่พรรคอนุรักษ์นิยมพยายาม

แก้ปัญหาผูอ้พยพเข้าเมืองด้วยการจัดเคร่ืองบินขนไปอยู่ในรวันดา ซึ่งไม่ทราบสถานะสุดท้าย 

เนื่องจากทราบว่า ศาลสูงของสหราชอาณาจักรวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วย

กฏหมาย 

สำหรับการก่อความไม่สงบในคองโก นั้น กลุ่ม  M-23  ดจูะมุ่งเข้ายึดแหล่งทีอุ่ดม

สมบูรณ์ในสินแร่มีค่า อันได้แก่ เมิอง GOMA ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ DRC การรบที่นั่นเป็น

เหตุให้มีการเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคน และมีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์    กอ่น เอ็ม—23 หรือ

ขบวนการ 23 มีนาคมซึ่งมีกบฏอื่นๆ ร่วมด้วย  สามารถบุกเข้ายึดเมือง GOMA เมืองหลวง

ของจังหวัด Kivu ภาคเหนือ ได้แล้ว แต่การสูร้บยังมีอยู่ เมื่อถงึขั้นนี้ รวันดาก็มิได้ปฏิเสธว่า
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สนับสนุนกลุม่กบฏเอม็-23 อีกต่อมา ในขณะทีเ่อ็ม-23สามารถยึดท่าอากาศยานสำคัญของ

คองโกได้แล้ว และได้รุกคบืหน้าต่อไปทางใต้ของประเทศ 

ตามรายงานจากแอฟริกาในวันที่ 18 กมุภาพันธ์ กลุ่มกบฏเอม็-23 รุกรบต่อในคองโก 

และสามารถยึดเมืองใหญช่ื่อบูกาวูได้อีก 1 เมือง อนัได้แก่เมืองหลวงของจงัหวัดกิวูภาคใต้ ทำ

ให้ได้ครองเมืองทั้งหมดในเขตติดต่อกับรวันดาได้ ในช้ันนี้ ยังไม่มีรายงานการต่อต้านฝ่ายกบฏ

ของฝ่ายคองโกแต่อย่างใดส่วนการรบในคองโกมีผลกระทบต่อบูรุนดี้ซึง่ตั้งอยู่ข้างๆ โดยตรง 

ในขณะที่ผู้อำนวยการหน่วยงานบรรเทาทุกข์ในคองโก (คินชาซา) เป็นห่วงกังวลในความเสื่อม

โทรมของสถานการณ์มนุษยธรรมในประเทศ อันเป็นสภาวะในอีกหลายประเทศของแอฟริกา 

ซึ่งที่ร้ายแรงที่สุดได้แกซู่ดาน สำหรับแอฟริกาซึ่งมีอยู่ 54 ประเทศ นั้น ผู้อำนวยการองคก์าร

สงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ รายงานเมื่อวันที่ 20 กมุภาพันธ์ ว่า สภาวการณ์ใน 27 

ประเทศทางภาคกลางและใต้ของทวีปน่าห่วงกงัวลยิ่ง 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ตัวประกันอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวจากฮาม้าสเพ่ิมอีก 3 

คน โดยอิสราเอลจะต้องปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 183 คน การที่ปาเลสไตนม์ีจำนวนมากกวา 

เนื่องจากคนปาเลสไตน์ถกูจับด้วยข้อหาต่างๆ นานา ส่วนใหญ่ถูกจำคุกภายใต้ข้อหาที่

อิสราเอลเรียกว่า Administrative Detention อันอาจเป็นข้อหาเลื่อนลอยส่วนใหญ ่

การแลกเปลี่ยนตัวคร้ังนี้เป็นไปตามความตกลงหยดุยิงในกาซ่าขั้นที่ 1 ใช้เวลา 42  วัน 

และในวันนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่ิมการเจรจาเพ่ือขั้นที่ 2 ซึ่งยังไม่มีสัญญาณแน่ชัดว่าจะสามารถ

บรรลุข้อตกลงกันได้ นายเบ็นจามินเนตันยาฮูซึ่งเดนิทางไปหารือกับนายโดนลัด์ทรัมป์ ดจูะ

หาทางถ่วงเวลาไปอีก เพราะ “บีบี” ชื่นชมข้อเสนอของทรัมป์ที่จะยดึครองฉนวนกาซ่าด้วย

การกล่าวว่าเป็น Remarkable Progress and Creative แม้ประเทศในภมูิภาคจะเห็นว่าเป็น 

LAND GRAB อันสอดคลอ้งกับนโยบายของบีบีและพวกขวาจัด โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันใน

สภาล่างให้ความสนับสนุนเขาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
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ด้วยความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะสนับสนุนอิสราเอล และไม่มีปญัหาการระงับการให้อาวุธ

บางประเภทด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเช่นที่ไบเดนจำต้องทำ นายเนตันยาฮูกลับแสดงความ

ผิดหวัง ทัง้ๆ ทีท่ราบดีว่า ตลอดเกือบ 15 เดือนนับแต่วาระที่ฮาม้าสและพวกโจมตีอิสราเอล

อย่างหนักเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สหรัฐภายใต้การบริหารของไบเดนได้ปกป้องและชว่ยป้องกัน

อิสราเอลอย่างเต็มใจ 

ในการไปเยือนทำเนียบขาวครั้งนี้ เนตันยาฮูจึงมอบของขวัญอันเป็น PAGER แบบที่

อิสราเอลดัดแปลงเป็นระเบิดทำร้ายกลุ่มเฮซโบลลาห์นับพันลูกกลางกรุงเบรุต แต่หล่อเป็น

ทองคำแท้เฉพาะเพ่ือให้ทรัมป์คนเดียว การที่ทรัมปไ์ด้รับของขวัญมีค่าจากชาวต่างประเทศนี้ 

สหรัฐอเมริกามีกฎหมายเข้มงวดว่าจะเกบ็ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวไมไ่ด้ แต่จะตอ้งทำรายงานนำส่ง

รัฐสภา เช่นสิ่งของทุกชิ้นรวมทั้งธงชาติ งาช้าง พระฉายาลักษณ์ ฯลฯ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 4 

พระราชทานให้แกป่ระธานาธิบดี ซึ่งยงัได้รับการเกบ็รักษาเป็นอย่างดีโดยสำนักงานจดหมาย

เหตุและสถาบัน Smithsonian มาจนทุกวันนี้ สำหรับนายทรัมป์ดูจะไม่สนใจในกฎระเบียบ

เหล่านี้ อันรวมถึงของมีคา่สูงที่เขาได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ซาอุดิเมื่อเขาเดินทางไปเยือน

เป็นประเทศแรกในช่วง ทรัมป์ 1.0 

เมื่อเนตันยาฮูกลับถงึอิสราเอล พร้อมด้วยกำลังใจจากโดนัลดท์รัมป์ บบีี ไดใ้ช้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ เขาได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตร ีโดยใช้เวลานานถึง 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น นาย

อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมทีมุ่่งหมายจะช่วงชิงดินแดนให้อสิราเอล—LAND GRABER—

ได้มากขึ้น จงึสั่งให้ไอดีเอฟเร่ิมเตรียมกำลังเพ่ือให้พร้อมที่จะรุกรบใหม่ เพื่อจะปราบปรามฮา

ม้าสให้หมดสิ้น สำหรับสาเหตุที่จะใช้กำลังรอบใหม่ นั้น เนตันยาฮูมกีลวิธีอยู่ไม่น้อยทีจ่ะทำให้

ฮาม้าสดูเป็นฝ่ายก่อเหตุ คาดว่าจุดเริ่มต้นอาจเป็นก่อนวันสิ้นสุดขั้นที่ 1 ของการหยุดยิง อัน

น่าจะได้แก่ก่อนวันที ่42 ของ PHASE ! เพราะประเด็นหลักของ PHASE 2 ได้แก่การยุติการรบ 

ในเมื่อบัดนี้ ไมม่ีไบเดนทีจ่ะขัดขวาง และทรัมป์ไดใ้ห้ส่งอาวุธเพ่ิมเติมแก่อิสราเอล รวมทั้ง

ระเบิดขนาดสองพันปอนด์ด้วย 
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ฮาม้าสคงจะอ่านแผนร้ายของนายเนตันยาฮูและนายคัตซ์ออก ผู้แทนของ     ฮาม้า

สจึงไปถึงกรุงไคโรเพ่ือการเจรจาตั้งแต่วันที่ 12 และในวันถัดมา ฮาม้าสได้สือ่สารให้ทางอียิปต์

และกาตาร์ทราบว่า ฮาม้าสจะส่งตัวประกันอิสราเอลให้อีก 3 คนตามข้อตกลงในวันเสาร์ที่ 15 

กุมภาพันธ์ แต่ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ กองกำลังยานเกราะ รวมทั้งรถถังอิสราเอลได้เคลื่อนมา

ที่ทางเข้ากาซ่า 

อย่างไรก็ดี เนตันยาฮคูงจะดึงดันทีจ่ะรบให้ได้ เมื่อฮาม้าสยืนยันที่จะสง่ตัวประกันให้ 3 

คนในวันเสาร์ นายเนตันยาฮูจึงเพิ่มความกดดันดว้ยการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมด ก็

ต้องคอยดูว่าฮาม้าสจะ “เล่นเกม” อะไร เพราะทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบราบ

คาบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาบ่ายคล้อยๆ ของวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ฮาม้าสได้ส่ง

รายชื่อตัวประกันไปยังอิสราเอล ซึ่งยืนยันในเวลาไม่นานต่อมาว่าได้รับแล้ว 

รายงานข่าวด่วนของซีเอ็นเอ็นในวันเสารท์ี่ 15 กุมภาพันธ์  เชื่อว่าสำนักข่าวอื่นๆ 

เช่นกัน ได้รายงานว่าฮาม้าสและอิสลามิคญิฮาดได้นำตัวชาย 3 คนมามอบให้แก่กาชาดสากลที่

กาซ่า อีกไม่นานหลังจากนั้น ก็ได้ส่งตัวให้แก่กองกำลังไอดีเอฟไปตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งทาง

อิสราเอลกล่าวว่า ตัวประกันชายทั้งสามดูมีสุขภาพดีกว่ารุน่ที่แล้ว ซึ่งซบูซีดอย่างเห็นได้ชัด 

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน อิสราเอลต้องปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 359 คน ใหก้ลับสู่บ้านเดิมของ

ตน ในจำนวนนี้ 333 คนถูกจับไปจากกาซ่า ส่วนอกี 36 คนเป็นนักโทษที่ถกูอิสราเอลสั่งให้

จำคุกตลอดชีวิต กลุม่นี้คงจะถูกปล่อยให้เข้าไปทางฝั่งตะวันตก อันเป็นที่ซึง่มีทหารไอดีเอฟไป

ประจำการอยู่ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กมุภาพันธ์ ฮาม้าสแจ้งล่วงหน้าว่า จะมอบศพของตัวประกันที่

เสียชีวิต “จากการโจมตทีางอากาศของอิสราเอล” ตามที่ฮาม้าสอ้าง กบัเดก็ 2 ศพในอายุ 4 

ขวบกับ 1 ป ี9 เดือน จะถูกส่งมาพร้อมกัน ในช่วงกลางวัน ขบวนรถขนหีบบรรจุศพดังกล่าว

ได้แล่นมาที่บริเวณข่านยูนิสในภาคกลางของกาซ่าเพ่ือมอบให้แก่คณะของกาชาดสากล แต่ละ

หีบปะรูปถ่ายของแต่ละศพพร้อมชื่อผู้ตาย ซึ่งกองกำลังไอดีเอ็ฟได้รับต่อไปเพื่อชัณสูตร 
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อิสราเอลแจ้งว่า ศพหญิง 1 รายมิใชข่องตัวประกันดังที่ฮาม้าสอ้าง ไม่อาจทราบได้ว่า

เป็นผู้ใด นายเนตันยาฮูแสดงอารมณ์โกรธ ประจวบกับมกีารระเบิดรถโดยสารในโรงรถที่กรุง

เทลอาวิฟ 3 คัน แต่ไม่มีการเสียชีวิตซึ่งเนตันยาฮูกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มจาก 

West Bank ซึ่งไอดีเอ็ฟจะตอบโต้ทางฝั่งตะวันตกคอ่ไป  

อย่างไรก็ดี ฮาม้าสยืนยันว่าในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ จะมอบตวัประกันให้อิสราเอล 

6 คนซึ่งยังมีชีวติอยู่ แทนที่จะเป็นเพียง 3 คน อันทำให้ครบ 33 คนตามขั้นที่ 1 ส่วนข้อตกลง

ขั้นที่ 2 ยังมไิด้ตกลงกัน 

สำนักข่าวอเมริกันและบีบีซีรายงานว่า ศพที่ฮาม้าสอ้างว่าเป็นมารดาของเด็กสองร่างที่

มอบให้ครั้งที่แล้ว มิใช ่Shriri Bibaw นั้นถูกต้องแล้ว สำนักข่าวที่มิใช่ฝ่ายตรงข้ามกับฮา

ม้าสรายงานว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนื่องจากฮาม้าสคงไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจ ดีเอ็นเอ 

ซึ่งไมท่ราบแน่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร 

ในการส่งมอบตัวประกัน 6 คนเมื่อวันเสารท์ี่ 22 กมุภาพันธ์ ฮาม้าสได้ส่งศพของ Shriri 

Bibas มาด้วย แต่นายเนตันยาฮูยังมิได้ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 620 คนให้ได้กลับไปในฝั่ง

ตะวันตก โดยอ้างว่า พิธีการส่งตัวประกันจากกาซ่า (ดูเหมือนจะแยกเป็นสองกลุ่มๆ แรก 2 คน

และกลุ่มที่ 2 อีก 4 คนทีนุ่ยเซอร์ร่า) โดยกลุ่มที่ 2 มีการตั้งกองกำลังฮาม้าสส่งตัว นั้น “ผิด

ข้อตกลงเพราะมิได้สมศักดิ์ศรีผูไ้ด้รับอิสรภาพ” เนตันยาฮูจึงสั่งให้ชะลอการปล่อยตัวนักโทษ

ปาเลสไตน์ไว้บ้าง อันทำให้ครอบครัวในรามัลลาห์ทางฝั่งตะวันตกผดิหวังไปตามๆ กัน 

สำหรับการเจรจาเพ่ือให้มีการตกลงในขั้นที่ 2 ซึ่งควรจะเร่ิมต้นมาตั้งแต่วันที่ 3 

กุมภาพันธ์ นั้น พอดีก่อนวันนั้น นายเนตันยาฮูได้เดินทางไปหาริอกับประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่ง

เสนอการปรับปรุงกาซ่าให้เป็น “ริเวียร่า” และจะให้ชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ทีอ่ื่น นั้น เปิดทาง

ใหเ้นตันยาฮูถ่วงเวลาการเจรจาไปอีก 

ในวันที่ 24 กมุภาพันธ์ อสิราเอลได้ส่งกองกำลังไอดีเอฟเพ่ิมเติมเข้าไปในฝั่งตะวันตก 

โดยมีรถถงัหลายคันเข้าไปในบริเวณเจนินเป็นคร้ังแรกในรอบ 20 ปี เจนินเป็นที่ตั้งค่ายผู้ลี้ภัย

ชาวปาเลสไตน์ประมาณกว่า 600 คน การเคลื่อนกำลังคร้ังนี้เป็นปฏิบัติการ Iron Wall ซึ่งดู
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จะเป็นแผนส่วนหนึ่งที่จะแผ่เขตของอิสราเอลเข้าไปในฝั่งตะวันตก สว่นนายเนตันยาฮูจะอ้าง

เหตุผลประการใดไม่สำคัญ เพราะจนถึงขณะนี้ อิสราเอลก็ยังมิได้ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ 620 

คน โดยยังคงอ้างว่า ฮาม้าสจัดพิธีมอบตัวประกันเมื่อวันเสาร์ในทางอันเป็นการหมิ่นเกียรติ์ของ

ตัวประกันอิสราเอล ซึ่งฮาม้าสถือว่า อิสราเอลกระทำการผิดข้อตกลง จึงยงัจะไม่เร่ิมการเจรจา

เพ่ือการหยุดยิงขั้นที่สอง แต่ทราบมาว่านาย Steve Witkoff ทูตพิเศษในการเจรจาหยุดยิง

ของทรัมป์จะเดินทางมายังกรุงไคโรในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้ไข

ข้อขัดข้องไปในทางใด เพราะทรัมป์ยึดถือท่าทีต่างจากของยุโรปอย่างชัดแจ้ง 

สำหรับเหตุการณใ์นเลบานอน แม้เส้นตายสำหรับการหยุดยิงและการถอนกำลังจะถงึ

แล้ว กองกำลังของเลบานอนพร้อมที่จะเข้าประจำที่ในภาคใต้ของเลบานอน แต่กองกำลัง

อิสราเอลดูจะยังตรึงพื้นที่อยู่ ส่วนเฮซโบลลาห์มิไดอ้ยู่ในเขตต้องห้ามแล้ว โดยที่ชาวเลบานอน

จำนวนมากได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยนายฮาสซานน้าสรัลลาห์ เลขาธิการกลุ่มเฮซโบลลาห์ซึง่ถูก

อิสราเอลสังหารเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา และผู้สืบคำแหน่งเขาซึ่งถูกอิสราเอลสังหารเพียงเวลา

อันสั้นที่เขาเข้ามาเป็น อันที่จริง หัวหน้ากลุ่มเฮซโบลลาห์ทุกคนถูกอิสราเอลปลิดชีวิตหมด 

ตามที่รัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย ได้จัดการประชุมคณะทหารของ HTS เมื่อโค่นล้ม

ระบอบอัล-อาสสาดได้สองเดือน ที่ประชุมได้ลงมตใิห้อาห์เหม็ด อัล-ชาร์รา เป็นประธานาธิบดี

คนใหม่ของซีเรีย ล้มเลิกระบอบอาสสาดทั้งหมด ยกเลิกพรรค Baarth ของอาสสาดและ

รัฐธรรมนูญที่ใช้มา ซึ่งจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อัล-ชาร์ราคาดว่า การเลือกตั้งใหม่

คงจะจัดขึ้นได้ในอีกประมาณ 4 ปี 

แม้สถานการณ์ภายในซีเรียจะสงบเรียบร้อยดี นายเนตันยาฮู ในฐานะนายกรัฐมนตรี

อิสราเอล ก็ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปทางใต้ของซีเรียและประกาศที่จะยึดพื้นที่อยู่ต่อไป โดยจะไม่

ถอนเพื่อป้องกันมิให้ “ฝ่ายก่อการร้ายเข้ามายึดครอง” ทั้งๆ ที่อิสราเอลเองเป็นฝ่ายรุกราน 

โดยนายอันโตนิโอกูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังของตน

ออกไป ที่อิสราเอลรุกเข้าไปทั้งในเลบานอนและบัดนี้ซีเรีย ควรได้รับการประณามโดยคณะ

มนตรีความมั่นคงและสมชัชาสหประชาชาติอย่างจริงจัง เพราะกำลังของอิสราเอลอีกส่วนหนึ่ง
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ก็ได้รุกล้ำไปทางที่ราบสูงโกลาน ยอดเขาฮามอนและล้ำเขตกันชนมาพักใหญ่แล้ว ซึ่งในบริเวณ

ใกล้เคียง สหประชาชาติมีกองกำลังรักษาการณ์อยู่ด้านหนึ่ง  

 

 

อัครมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ ซึ่งทุม่เงินมากที่สุดในการแผ่อิทธิพลทางการเมืองภายใน

สหรัฐอเมริกาในทิศทางต่างๆ แล้ว ยังแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศชั้นนำโดยแถลง

สนับสนุนพรรคขวาจัดในยุโรปตามแนวทางของนาซีและฟาสซิสต์ 

นายอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นวิศวกร ได้เข้ามาเป็นคนใกล้ชิดกับนายทรัมป์ด้วยการบริจาคเงิน

ใหแ้ก่นายทรัมป์และพรรครีพับลิกันทั้งด้วยวิธกีารที่ชอบด้วยกฏหมายและที่ยังคลุมเคลืออยู่ ใน

ความเห็นของผูส้ื่อข่าวการเมือง ในช้ันแรก อีลอนมัสก์อาจจะมุง่หวังที่จะหารายได้จากสัญญา

จากภาครัฐให้มากขึ้น ดังที่เขาได้อยู่แล้วจากนาซ่าเพื่อใช้ SpaceX ในการรับ-ส่งนักบินอวกาศ

ไปที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศ ซึ่งนายมัสก์ได้ใช้บรษิัทของเขาเองพัฒนายานอวกาศและ

นักบินอวกาศของเขาเอง  

เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง อีลอนมัสก์ไดก้ลายเป็นคนวงในและจะด้วยอำนาจ

เงินหรือด้วยปัจจัยอื่น มัสก์จึงเป็นผู้ทรงอิทธพิลที่สดุในบรรดาคนวงในของทรัมป์ โดยไดไ้ป

แทรกแซงกิจการภายในของพันธมิตรเช่นสหราชอาณาจักรและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

ด้วยการแทรกแซงการเมืองภายในของเยอรมนีโดยการปราศรัยสนับสนุนพรรคขวาจัดที่เดิน

ตามแนวทางของอด็อร์ฟฮิตเล่อร์ เช่นเดียวกับการกระโดดโลดเต้นเพ่ือชูแขนยกย่องผู้นำ NAZI 

.ในที่ประชุมของพรรครีพับลิกัน 

 

โดนัลด์ทรัมป์อวดอ้างมาตลอดว่า เขาสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ในทันที  แต่วาท

กรรมของเขาแสดงว่า เขามิได้ทราบความเป็นมาที่แท้จริงของความขัดแย้งทางอาวุธ ไม่ว่าจะ
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เป็นในยูเครนหรือในตะวันออกกลาง เพราะทรัมป์อดไม่ไดท้ี่จะอ้างว่า เหตุการณ์ในแต่ละแห่ง

จะไม่เกดิขึ้น หากเขาเป็นผู้นำสหรัฐ ข้าพเจ้าไม่อาจหาตรรกกะแท้จริงมาอธิบายได้ 

วลาดิเมียร์ปูตินตื่นตระหนกไม่น้อยทีส่หภาพโซเวยีตเสื่อมอำนาจอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่

ปีหลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกประชาชนทุบตีจนลม่สลายต่อหน้าต่อตาขณะที่เขาเป็นหัวหน้า

หน่วยข่าวกรองหรือ KGB ในเยอรมันตะวันออก เมื่อเขาหลบหนีกลับไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ และได้รับการพร่ำสอนวิชาการเมืองจาก Anatoly Sobchak ซึ่ง The Guardian 

รายงานว่า อาจารย์คนนี้พยายามชักนำให้ปูตินไปทางประชาธิปไตย แต่ไมส่ำเร็จ – จาก

แหล่งข่าวอื่น—ปูตินได้ใช้ความรุนแรงในการโจมตีกลุ่มเช็คเช่น จนได้ขึ้นเป็นผู้นำสืบต่อจาก

บอริสเย้ลท์ซิ่น โดยมี FSB เป็นกำลังหนุน การเสียชีวิตของ Sobchak ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 

2000 บางแหล่งว่า เป็นฝีมือของปูตินหรือคนของปูติน เพราะ Sobchak เรียกปูตินว่าเป็น 

“สตาลินที่สอง”  

ชตากรรมของรัสเซียจะเป็นเช่นไร หากปูตินปฏิบตัิตนตามความเชื่อของสอบฉักซึ่งนยิม

ลัทธิประชาธิปไตยและชืน่ชมใน Martin Luther King ซึ่งไม่ส่งเสรมิการใช้ความรุนแรง วิชา

การเมืองระหว่างประเทศมิได้ชี้แนะแนวทางที่น่าจะเป็นไป เนื่องจาก DNA ของปูตินเมื่อเห็น

การพังทลายของกำแพงเบอร์ลินโน้มเอียงไปในทางล้างแค้นฝ่ายที่มีความคิดแบบมิคาอิลกอร์

บาชอฟมากกว่า ดังพอเห็นได้จากการที่ปูตินจัดตัง้ FSB ขึ้นในเครมลินภายใต้การบัญชาการ

ของเขาคนเดียว และผู้ที่ติดตามบทบาทของ FSB ต่อมา เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานนี้มีพฤติกรรม

ไม่ต่างจาก NKVD ภายใต้ สตาลินหรือตำรวจลับที่โหดเหี้ยม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยที่ปูตินเลือกให้

เป็นมาตลอด แม้จะมีการสลับตำแหน่งคนอื่นมาเป็นแทน 

 

นายโดนัลด์ทรัมปก์ล่าวมาหลายครั้งว่า สงครามในยูเตรนน่าจะยุติได้แล้ว โดยเขาไม่

เคยพูดให้ชัดว่า รัสเซียเป็นผู้ก่อการรุกรานจนทำให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่อสู้เพ่ือ

รักษาเอกราชของตนไว้ อันเป็นความจริงที่ประเทศกว่าร้อยประเทศในสมัชชาสหประชาชาติ

ทราบดีพอและได้ร่วมกันประนามรัสเซียที่ละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศและกฏบัตร
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สหประชาชาติ ด้วยความเป็นมาของสงครามดังกลา่ว ข้าพเจ้าจึงมิได้เร่ิมทำรายงานเกี่ยวกับ

ความพยายามจะเป็นผู้สร้างสันติภาพของโดนัลด์ทรัมป์ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเขาจะกดดันวลาดิ

เมียร์ปูตินใหย้อมตามที่เขาปรารถนา เท่าที่สังเกตมาตลอด ทรัมป์ดจูะเลือกทางเดินแต้มตาม

แนวทางของปูตินเสมอ 

เมื่อปูตินแทรกแซงการเลอืกตั้งระหว่างฮิลลาร่ีคลินตันกับทรัมป์ในปี 2016 ประชาคม

ข่าวกรองสหรัฐทั้ง 17 แห่งมีหลกัฐานการแทรกแซงของปูตินอย่างชัดแจง้ สำนักงานสื่อกระแส

หลักลงความเห็นพ้องกันว่า เหตุผลหลักของปูตินประการสำคัญได้แก่การบั่นทอนเอกภาพของ

สัมพันธมิตรทรานสแ์อ็ตแลนติก ซึง่ได้ผล และปูตนิได้ตอกย้ำต่อมาในการพบกันตัวต่อตัวนาน

ถึงสองชั่วโมงระหว่างการประชุมสุดยอดในทำเนียบประธานาธิบดีฟินแลนด์ที่กรุงเฮลซิงกิ 

(ล่ามเด็กสาวคนที่ได้ฟังดว้ย ไม่มีใครทราบว่าหายตัวไปที่ไหน ส่วนกระดาษที่เธออาจจะจดโน้ต

ไว้ ถูกทรมัป์เก็บไปและไมม่ีใครได้เห็นอีก) อีกคร้ังทีปู่ตินกล่าวแก่ทรัมป์ได้แกใ่นโต๊ะอาหารขอ

งกล่ม 20 ที่นครฮัมบูร์ก ซึ่งไมม่ีใครได้ยิน ล่ามในโอกาสนั้น เป็นคนของปูติน 

เมื่อกลุ่มจ-ี7 จัดการประชุมระดับสุดยอดที่ Charlerois ในมนฑลเควเบคของแคนาดา 

ทรัมป์ซึ่งจะเดินทางต่อไปยังสิงคโปรเ์พ่ือการประชุมกับคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือ เดินทางไป

ประชุมจี-7 ช้ามาก แมจ้ะใช้เวลาเดินทางจากกรุงวอชิงตันเพียงชั่วโมงเศษเล็กน้อย ทำให้ผู้นำ

คนสำคัญของยุโรป เช่นนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิล่แห่งเยอรมนี ประธานาธิบดีเอ็มมานู

เอลมาครองแห่งฝรั่งเศส จัสตินทรูโดแหง่ แคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพ ฯลฯ เมื่อเดินทางถึง ทัง้หก

ได้พิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมเสร็จแล้ว แองเกลาแมร์เค่ิล พร้อมด้วยผู้นำคนอื่นจึงชี้แจง

ประเด็นที่ควรแก่ความสนใจให้ทรัมป์ ซึง่นั่งเก้าอี้ในโต๊ะอาหาร และมีข้อเสนอจะให้จี-7

เปลี่ยนเป็นจี-8 โดยเพ่ิมวลาดิเมียร์ปูติน เนื่องจากเขาสนใจอยู่เพียงประเด็นเดียว ซึ่งทรัมป์ฝัง

หัวอยู่แค่นั้น ส่วนที่เขาอ้างว่า เร่ืองสำคัญยิ่งที่เขาจะไปบอกแก่คิมจองอึนทีส่ิงคโปร์คือให้

เกาหลีเหนือยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั่วคาบสมุทรเกาหลี นั้น ไม่มหีลักฐานว่าทรัมป์ได้ตกลงเรื่อง

นี้กับติม ซึ่งข้าพเจ้าบันทกึไว้ในรายงานเช่นฉบับนี้ว่า “ทรัมป์ถกูเด็กหลอกอกีแล้ว” เพราะ

ทรัมป์อ้างดังกล่าวในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และนำเร่ืองนี้ไปอวดอ้างในการชุมนุมทาง

เมืองเมื่อกลับถึงสหรัฐอีกด้วย  
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เมื่อทรัมป์เร่ิมเป็นข่าวรอบใหม่ว่า เขาจะช่วยให้สงครามในยูเครนยุติลง ข่าวเร่ิมปรากฏ

บ่อยขึน้ว่า เขาได้โทรศัพท์หารือกับปูติน แต่เครมลินปฏิเสธว่ามีการพดูกันทางโทรศัพท์ และ

นายดมิตรเิปสค็อฟ โฆษกของปูตินก็ปฏิเสธในทำนองเดียวกัน จนปลายสัปดาห์ที่แล้ว ข่าว

ค่อนข้างจะแน่นอนว่า ทรัมป์กับปูตินได้โทรศัพท์หารือกันนานถึง 90 นาที และหลังจากนั้น 

ทรัมป์ได้เปลี่ยนจุดยืนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น—  

 + ทรัมป์ได้ยกเลิกการให้สัมพันธมิตรข้ามแอ็ตแลนติกเป็นหลกัประกันสันตภิาพ ซึ่ง

ยึดถือกันมาตัง้แต่ปี 1945 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่รัสเซียต้องการที่สุด  

 + การเจรจาเพ่ือยุติสงครามในยูเตรนไม่จำเป็นต้องให้ยูเครนมีส่วนร่วมด้วย 

 + ตามคำแถลงของนายพีทเฮ็กเสธ  รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐ ยูเครนไม่มี

โอกาสเข้าเป็นภาคีของนาโต้ Any time soon และทหารอเมริกันจะไม่ไปปฏิบัติการในยูเครน 

ในขณะที่รองประธานาธิบดี เจ ดี แวนสก์ล่าวในทีป่ระชุมความมั่นคงที่มิวนคิ ว่ายุโรปต้อง

รับผิดชอบในการละเลยยูเครนเอง 

 Sir Keir Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรซึ่งลงนามในความตกลงเป็น

หุ้นส่วนด้านความมั่นคงและความร่วมมือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้สำหรับระยะ 

100 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ไปประชมุฉุกเฉินร่วมกบัประเทศหลักๆ ในยุโรปที่กรงุปารีส ในทันทีที่

ทราบว่าทรัมป์คล้อยตามความประสงค์ของปูตินที่จะเปลี่ยนแปลง SECURITY LANDSCAPE 

ในยุโรป ผลประการสำคัญได้แก่การที่สหราชอาณาจักร และประเทศชั้นนำกับประเทศอื่นๆ ที่

พร้อม จะเร่งรัดการสร้างเสริมกำลัง เพ่ือไปเป็นหลกัประกันความมั่นคงของยูเครน ด้วย

เจตจำนงมั่นคงอันมีมานาน อูร์ซูลาฟอนแดร์เลเย็น ได้ระดมประเทศที่พร้อมในสหภาพยุโรปใน

การเตรียมกำลังรบเพ่ือปกป้องยูเครน เช่นที่เธอได้กระทำมาตลอด 3 ปทีี่ผ่านมา ผู้ที่มิไดม้ี

สมาธิสั้นในกิจการของโลกคงจำได้ดี ถงึการที่อูร์ซูลา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเยอรมนั ได้ไปกำกบัการฝึกอบรมกองกำลังต่อต้านกลุ่มรฐัอิสลามในอิรักก่อน

หน้าการบุกใหญ่เพื่อช่วงชิงนครโมซูลกลับคืนมา 
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 ตามรายงานล่าสุด อูร์ซูลาฟอนแดรเ์ลเย่น ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและ 

KAJA KALLAS อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเอสโตเนีย และบัดนี้เป็นหัวหน้าสูงสุดด้าน

การต่างประเทศและรองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ทั้งคู่เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้

ของกลุ่มที่สง่เสริมความมัน่คงของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kallas ได้ให้สมัภาษณ์แก่คริส

เตียนอามันพอร์ต่อหน้าที่ประชุมเพ่ือความมั่นคงที่นครมิวนิคเมื่อปลายสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาว่า 

ควรแยกปัญหาปาเลสไตน์ออกจากประเด็นสงครามในกาซ่า และเน้นหนักในการจัดตั้งรัฐ

ปาเลสไตน์ตามสูตรสองรฐั ซึ่งนาย Ayeman Safadi รัฐมนตรตี่างประเทศจอร์แดนที่ร่วมอยู่

ด้วย เห็นชอบด้วยทกุประการ  

  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2025 หรือ พ.ศ. 2568 เปน็วันครบรอบสามปีเต็มทีว่ลาดิเมียร์

ปูติน สั่งให้กองทัพสหพันธ์รัสเซียจำนวนเกือบสองแสนคน พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนทั้งทาง

เรือและอากาศ เปิดฉากการรุกรานยูเครนซึ่งมิได้ยั่วยุหรือใช้กำลังก่อกวนแต่ประการใด 

ความตั้งใจของปูตินทีจ่ะเข้าครองยูเครนทั้งประเทศเป็นที่คาดหมายกันในวงกว้าง 

เนื่องจากจอมเผดจ็การอดีตหัวหน้าหน่วยราชการลับ KGB ประจำอดีตเยอรมันตะวันออก ได้

ไฝ่ฝันมานานที่จะฟื้นฟูจักรวรรดิรัสเซียอันใหญ่ยิ่งในโบราณกาล เขาจึงดำเนินกลวิธี

หลากหลายจนได้ผลในปี 2014 จนได้ผนวกดินแดนตาบสมุทรไครเมียมา แม้นานาชาติจะไม่

ยอมให้การรบัรองอย่างชัดแจ้งตั้งแต่แรก 

นอกจากไครเมียแล้ว ปูตนิยังหวังจะได้ครอบครองดินแดนในส่วนของแคว้นลูฮ้านสก์

และโดเนตสก์ซึง่อยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนอันมีคนที่พูดภาษา รัสเซียนอยู ่เพราะ

สมัยจอมเผด็จการโจเซฟสตาลิน เขาได้เข้ามาปกครองยูเครน ซึ่งคร้ังนั้นประชาชนยูเครน

หลายล้านคนต้องเสียชีวิต จนชาวยูเครนทุกวันนี้มีวันรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งนั้นสืบต่อมา 

ตั้งแต่ปี 2014 ปตูินได้สัง่ให้บัญญัติกฎหมายจดัตั้ง “People’s Republic of Lihamsk และ 

People”s Republic of Donetsk อีกหลายครัง้ แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ คร้ังสุดท้าย ปูติน 
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ในเคร่ืองแบบเต็มยศ ได้เป็นประธานในพิธีบัญญัตกิฏหมายจัดตั้งสาธารณรัฐดังกล่าวอีกคำรบ

หนึ่งกับแตง่ตั้งผู้ว่าการในห้องโถงกลางทำเนียบเครมลิน 

พิธีดังกล่าวมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ไม่กี่วันหลังจากทีปู่ตินเดินทางไปหารือกับ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันเปิดการมหกรรมกฬีาโอลิมปิกฤดู

หนาวที่กรุงปักกิ่ง ทำให้มกีารคาดคะเนว่า การรุกรานยูเครนจะมีขึ้นระหว่างมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกหรือเมื่อมีพิธีปิดแล้ว 

เพ่ือฟื้นความทรงจำ จึงขอนำรายงานเรื่องนี้ที่จัดทำไว้เมื่อ 3 ปี ก่อนมาเสนอบางส่วน

ดังนี ้

ตามที่ได้รายงานล่วงหน้ามาในตอนก่อนรุ่งเช้าวันพฤหัสบดทีี่ 24 กุมภาพันธ์ วลาดิ

เมียร์ ปูติน ซึ่งได้สร้างวาทกรรมเท็จและบิดเบือนประวัติศาสตร์มาหลายวันต่อเนื่องกัน และได้

สั่งการให้ทหารรัสเซียระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่อันอยู่เลยเขตของกลุม่แบ่งแยกดินแดนใน

หลายทิศทาง โดยกล่าวหาก่อนที่จะรุกรานว่าเป็นการโจมตีกลุม่แบ่งแยกดินแดนโดยฝ่าย

ยูเครน จนมีการใช้ศัพท์ของโจรสลัดในศตวรรษที่ 16 ว่า False Flag อันเปน็กลลวงในการ

สร้างความชอบธรรมให้กับการเข้าปล้น ตามที่ บีบซีี ภาคภาษาไทยได้กรุณาชี้แจงต้นศัพท์ 

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างต้นเหตุเพื่อจะได้เข้าบุกเพ่ือป้าย pretext ใหก้บัฝ่ายอื่น ที่ปูตินให้

ฝ่ายรัสเซียทำมาหลายเดือน และประเทศเป็นจำนวนมากก็ทราบดีว่า การกระทำดังกล่าวเป็น 

Playbook หรือคู่มือประจำของปูติน ซึ่งได้กล่าวถงึในรายงานด่วนที่สุดแล้ว 

 ต่อมาประมาณ 10.00 น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตามเวลาในประเทศไทย รัสเซียได้ระดม

ยิงปืนใหญ่ ขีปนาวุธพิสัยใกล้ เคร่ืองบินทิ้งระเบิด และยานเกราะ ข้ามเขตเข้ามาในยูเครน 

รวมทั้งจดุระเบิดขึ้นทางดา้นคาร์กิ๊บ ซึ่งมิได้อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มแบง่แยกดินแดน ต่อจากนั้น ได้

มีการเคลื่อนกำลังทั้งรถลำเลียงทหาร รถถังแบบ T-72 ซึ่งใช้ในการรบวิ่งเข้ามาในยูเครน โดย

ที่ข้าพเจ้าเห็นจากข่าวโทรทัศน์ของ ซีเอ็นเอ็น ว่ามาจากเบลโกรอดในรัสเซีย เป็นประจักษ์

พยานชัดแจ้งว่า Full-Scale Invasion ตามที่ สหรัฐได้เตือนยูเครนดังรายงานมาเมื่อช่วงก่อน

เที่ยงคืนของวันพุธได้เกิดข้ึนแล้ว นับแต่นั้นมา รัสเซียได้เคลื่อนพลเข้ามาแทบจะทุกทิศของ
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ยูเครน รวมทั้งเรือรบที่ระดมยิงเข้ามา ซึ่งผู้สื่อข่าวทั้ง บีบซีี และซีเอ็นเอ็น ได้ยินอย่างชัดเจน 

กับยังมกีำลังจากกลุ่มในอทิธิพลของรัสเซียจากมอลโดวาด้วย 

 ก่อนรุ่งเช้า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมฉุกเฉิน ตามคำขอของ

รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน แม้ในเดือนนี้จะมีรัสเซียเป็นประธานก็ตาม เพือ่รับทราบรายงาน

สถานการณ์ร้ายในยูเครน ที่ประชุมได้เสนอร่างข้อมติด้วยผู้เสนอ 81 ประเทศ ในอาเซียนมี

สิงคโปร์ด้วย เมื่อมกีารออกเสียง รัสเซียเพียงประเทศเดียวได้ออกเสียงวีโต้  ส่วนจีน อินเดีย 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งจะเป็นประธานต่อจากรัสเซียในเดือนมีนาคม งดเว้นออกเสียง 

วาระนี้จะไปเข้าสมัชชาสหประชาชาติต่อไป 

 ในวันที่สองของการรุกรานยูเครน รัสเซียได้ส่งกองกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปใน

ยูเครนทุกทิศทาง รวมทั้งพยายามจะบุกเข้ายึดกรุงเคี๊ยฟให้ได้ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่ง

ยูเครนได้กล่าวคำปราศรัยว่า รัสเซียกำลังล่าเขาในฐานะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งและครอบตรัว

ของเขาเป็นหมายเลขสอง เขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่วัน ปูติน คงจะเจรจากบัเขา (ไม่ทราบว่า เซ

เลนสกี้ตั้งหลกัอยู่ที่ใด เพราะกองกำลังรัสเซียและหน่วยปฏิบตัิการพิเศษของรัสเซียเตรียม

ปราบเขาอยู่ ไม่แต่เท่านั้น ตามรายงานจากอัล จาซีร่า กองกำลังของรัสเซียได้เคลื่อนไปอยู่ห่าง

จากกรุงเคี๊ยฟเพียง 10 ก.ม. แต่กม็ีการสู้รบกับทหารยูเครนในหลายจุด เพราะถึงอย่างไร

กองทัพรัสเซียก็มีพลานุภาพมากกว่า แม้ว่าจะไม่มากพอที่จะยึดครองยูเครนทั้งประเทศได้ใน

เวลาอันสั้น 

ทางด้านยุโรป Ursula von der Leyen ประธานกรรมาธิการประชาคมยุโรป ได้

ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ทางด้านการเงินและการคลัง การคมนาคมขนส่ง

และการพลังงาน แต่ยังชะลอการตัดระบบการโอนเงินทาง SWIFT ไว้ก่อน เช่นเดียวกับทาง

สหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเด้นในการประกาศเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดี ตามเวลาใน

ประเทศไทย 

แม้รัสเซียจะได้บกุเข้ายูเครนทุกทิศทาง แต่จนเร่ิมวนัที่สามของการรุกราน กองกำลัง

ของรัสเซีย ซึ่งใช้อาวุธหนักทั้งรถถงั ยานเกราะ ปืนใหญ่ ขีปนาวุธครู๊สในการยิงทำลายตึกราม
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บ้านช่องของประชาชน รัสเซียก็ยังไม่สามารถเข้ายึดกรุงเค๊ียฟได้ กองกำลังของยูเครนและ

ประชาชนที่พอร่วมรบได้ต่อต้านรัสเซียทางด้านนอกของกรุงเคี๊ยฟ รวมทั้งระเบิดขวดที่ทำขึ้น

อย่างง่ายๆ ยังปะทะกับกองทัพรัสเซียอย่างได้ผลเกินความคาดหมาย ในวันที่สาม กองกำลงั

รัสเซียจากเบลโกรอด คาร์กี๊บ และการโจมตจีากเรือรบของรัสเซียในทะเลด้านใต้ได้เร่งโจมตี

ยูเครนในหลายทิศทาง ตามรายงานในตอนเช้าของเวลาท้องถิ่น ฝ่ายยูเครนเสียชีวิตไปมากกว่า 

198 ศพ เด็ก 3 ศพ บาดเจ็บกว่าหนึ่งพันคน ประชาชนจำนวนมากที่มิได้ร่วมในการสู้รบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กกับคนชราได้หลบหนีไปในประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะ

โปแลนด์ หลายประเทศได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรตัวนายปูตินและนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ 

กับได้ตดัรัสเซียออกจากระบบจ่ายเงินระหว่างประเทศ SWIFT แต่ยังไม่อาจจะประเมินผล

กระทบต่อรัสเซียได้ในช้ันนี้ เพราะปูตินได้เตรียมการสร้างเกราะไว้ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง

สะสมทองคำที่มีเหมืองอยู่ในรัสเซียส่วนหนึ่ง 

ประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ทางสถานี France24 ว่าสงครามใน

ยูเครนคงจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือน เพราะชาวยูเครนคงต่อสู้เพื่อรักษาประเทศของตนอย่าง

เต็มที ่

ส่วนการประท้วงต่อต้านการสงครามในยูเครนภายในรัสเซียเกิดขึ้นใน 50 เมืองทั่ว

รัสเซีย ถูกจบัไปแล้วประมาณ 2,700 คน แต่คงจะไม่ง่ายที่ประชาชนจะโค่นปูตินได้ แม้เกือบ

ทั้งโลกจะทราบแล้วว่า สงครามในยูเครนเป็นความรับผิดชอบของปูตินอย่างชัดแจ้ง เมื่อคืนวัน

ศุกร์ ปูตินได้กล่าวคำปราศรัยเรียกร้องให้ชาวยูเครนโค่นล้มรัฐบาลเซเลนสกี ้อันไม่น่าจะได้ผล 

แต่อาวุธอย่างน้อยประเภทหนึ่งที่ปตูินสั่งเคลื่อนจากเบลโกรอดเข้าไปในยูเครนคือเคร่ืองยิง

เปลวเพลิงอันเป็นอาวุธไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ซึ่งตอ้งคอยดูต่อไป  

โดยที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะส่งรายงานที่ทำอยู่นี้ในวันอาทิตย์ที่ 27 จงึไม่แน่ว่าจะครอบคลุม

เหตุการณ์ได้เพียงไร บางเร่ืองยังไม่จบทีเดียว แต่เวลาไม่อำนวย จึงขอทำเท่าที่สามารถก่อน 

ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอาจจะส่งมาเป็นชิ้นๆ ก่อนในตอนดึกเช่นที่ทำมาก่อนนี ้แต่ก็ต้องระวัง

สุขภาพด้วย เพราะข้าพเจ้าอายุ 87 แล้ว 
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เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ แองเกลา แมร์เค่ิล อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ซึ่งเก็บตวั

เงียบๆ มานาน ได้ออกมาแถลงท่าทีเป็นคร้ังแรก ด้วยการประณามการรุกรานของปูตินและ

ตำหนิรัสเซีย อาจจะเพราะเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โช้ลทซ์ จึงปรับท่าทีใหม่ ด้วยการ

ยินยอมให้ตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT หรือ Society for World-wide Financial 

Transactions Telecommunication ซึ่งรุนแรงมาก และให้อาวุธในการต่อต้านรถถัง

และเท็คโนโลยีสูงแก่ยูเครน โดยให้เนเธอร์แลนด์ทีม่ีอาวุธแบบนี้พร้อมอยู่เป็นฝ่ายส่งให้ก่อน

และปรับปรุงสมรรถนะของกองทัพเยอรมันคร้ังใหญ่ด้วยงบประมาณนับ 100 ล้านยูโรในทันที 

กองกำลังยูเครนและประชาชนที่ออกมาช่วยกันปกป้องชาติปฏิบัติการอย่างเด็ดเดี่ยว

และสามารถสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและอาวุธหนักกับทันสมัยของรัสเซยีได้อย่างมาก 

ดังเช่นขบวนรถลำเลียงทหารของรัสเซียที่ Kherson รถถังขนาดใหญ่ของรัสเซีย 

เฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องซึ่งถูกยิงตกมาแหลกยับเยินและเคร่ืองบินไอพ่นอีก 1 เครื่อง 

จำนวนทหารและกองกำลังรัสเซียได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 พัน ตัวเลขจริงยงัไม่อาจจะทราบได้ 

เพราะรัสเซียไม่เคยประกาศความเสียหายของตน 

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ อาจจะเคยเป็นตัวตลกมาก่อนและอายุเพ่ิง 40 ต้นๆ แต่ทั่วโลก

ยอมรับว่า เขาทำหน้าที่ได้ดีอย่างยิ่ง เมื่อวานนี้ สหรัฐได้เสนอจะช่วยอพยพเขาออกจากยูเครน 

เซเลนสกี้ ปฏิเสธเพราะเขามุ่งมั่นที่จะต่อสู้เคียงข้างกับประชาชน เมื่อปูตินเสนอที่จะเจรจากบั

เขา เพราะพอจะทราบแล้วว่าคงไม่ง่ายที่จะเอาชนะยูเครน แต่เซเลนสกี้ไมย่อมไปเจรจาที่

เบลารุส อันเป็นที่ซึ่งปูตินเสนอ เพราะเป็นฐานกำลังใหญ่ที่ปูตินใช้บุกยูเครนมาตั้งแต่ต้น  

ผู้เช่ียวชาญการสงครามจากอังกฤษได้วิเคราะห์สถานการณ์รบในปัจจุบันแลว้ เห็นว่า 

หากยูเครนสามารถสู้ได้ไปถึง 10 วัน ปูตนิก็จะลม้เหลว ซึ่งผู้อำนวยการสูงสุดของสำนักข่าว

กรอง MI-6 ของอังกฤษได้แถลงเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ดังกล่าวเนื่องจากทหารรัสเซียไม่

สันทัดกับการรบแบบกองโจรในเมือง และรัสเซียสญูเสียไปมากกว่าที่วางแผนไว้นาน มาครอง

เองก็คงจะวิเคราะห์อย่างเดียวกัน ดังที่นำมาเสนอก่อนหน้านี้แล้ว 
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กองทหารรัสเซียได้ระมยงิอย่างหนักจากหลายทิศทางในยูเครน ส่วนการประท้วงใน

รัสเซียโดยชาวรัสเซียยังแพร่กระจายไปหลายแห่ง ขณะที่วุฒิสมาชิกอเมริกนัและจิตแพทย์

อเมริกันเห็นว่าปูตินคงจะมีปัญหาด้าน mental health และสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคน

เร่ิมถอยจากการใช้คำกล่าวเกี่ยวกับปูตินในทางเดยีวกับทรัมป ์และรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้

กล่าวว่า ทหารรัสเซียต้องเตรียมพร้อมทุกหน่วยเหล่า รวมทั้งหน่วยนิวเคลียร์เพราะนาโต้เพ่ิม

การคุกคามรัสเซียมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ นายเจนส์ สโตลเตนสเบอร์ก เลขาธิการนาโต้กล่าว

แก่ ซีเอ็นเอ็น ว่าเป็นคำพูดที่ไร้ความผิดชอบ เนื่องจากนาโต้ไม่ได้ทำอะไร แต่รัสเซียเป็นฝ่าย

รุกรานโดยตรง 

 

ในวันครบรอบ 3 ปีของการที่รัสเซียภายใต้ปูตินได้พยายามจะเข้าครองยูเครนด้วยการ

รุกราน รัสเซียยังยึดพื้นที่ได้เพียงร้อยละ 20 ทางภาคตะวันออกของยูเครน ขณะที่ยูเครนได้รุก

เข้าไปในแคว้น Kurse ของรัสเซีย ส่วนทหารประจำการของรัสเซียเสียชีวิตในสงครามไปไม่

น้อยกว่า 165,000 ศพ บาดเจ็บประมาณหกแสน ล่าสุดรัสเซียได้ส่งทหารที่บาดเจ็บไปในแนว

หน้า เพ่ือให้ล้มตายในสนามรบ ส่วนทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรบที่ลม้ตายและบาดเจ็บใน

สนามรบเป็นจำนวนมาก อาจต้องมีการสลับรุน่ใหม่ซึ่งคงจะมีปัญหาเนื่องจากทหารเกาหลี

เหนือไม่มีประสบการณ์การรบจริงมาก่อน 

ในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการที่รัสเซียภายใต้ปูตินเข้ารุกรานยูเครน เป็นครั้งแรกที่

นายโดนัลด์ทรัมป์สัง่การให้ผู้แทนสหรัฐออกเสียงคดัค้านร่างข้อมติประณามรัสเซียที่กระทำการ

รุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศเอกราชและละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดน 

ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

กำลังจะพบปะกบัประธานาธิบดีทรัมป์เพ่ือแจ้งว่า สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกับประเทศใน

ยุโรปจะร่วมกันประกันความมั่นคงให้ยูเครน โดยจะขอให้สหรัฐสนับสนุน แมจ้ะไม่เข้าร่วมใน

การประกัน แต่ทราบกันว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีรเ์ซเลนสกี้จะเดินทางมาพบกับทรัมป์ในวัน

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบขาว แต่ยัไม่ชัดเจนว่า เขาจะลงนามในความตกลงกับทรัมป์
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หรือไม่เกี่ยวกับการให้สินแร่หายากของยูเครน ซึ่งทรัมป์อ้างว่าเป็นการชดใช้เงินที่ยูเครนได้รับ

จากสหรัฐสมัยไบเดน ซึง่เซเลนสกี้ถิอว่า เป็นการให้เปล่า 

อันที่จริง อาวุธที่มอบแกยู่เครนมิใช่เป็นในรูปของเงินสด หากแต่เป็นผลผลติของ

อุตสาหกรรมในสหรัฐ โดยคนงานอเมริกันเอง  

 

เกี่ยวกับการหยุดยงิในกาซ่านั้น อิสราเอลกับฮาม้าสตกลงกันเมื่อคืนวันพุธที ่26 

กุมภาพันธ์ ว่าในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ วันนี้ จะมอบศพเด็ก 4 ร่างให้แก่อิสราเอลและการส่ง

มอบตัวประกันรุ่นสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม จะเป็นวันสุดท้ายของขั้นที ่1 ส่วนการเจรจา

สำหรับขัน้ตอนที่ 2 จะยงัไม่เร่ิมขึ้น และอิสราเอลแจ้งว่า จะไม่ถอนกำลังออกจากระเบียงฟิลา

เดลฟีอ่ย่างแน่นอน 

     

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฎในบทความเป็นขอคดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

1 
 

 

 

 

 

 

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมีนาคม 2025 (2568)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฎในบทความเป็นขอคดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

2 
 

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมีนาคม 2025 (2568)  

 

 

บทวิเคราะห์—เมื่อโลกเข้าสูจุ่ดเปลี่ยนผ่าน อันไม่อาจทำนายได้ว่าจะลงเอยเช่นไรแน่  

การทีน่ายโดนัลด์ เจ. ทรมัป์ กลบัมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีก

วาระหนึ่ง ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายสำหรับทรัมป์ หากเขาและพวกจะเคารพในรัฐธรรมนูญแห่ง

สหรัฐอเมริกาที่เขาปฏิญาณตนว่าจะเดารพและปกป้องจากภัยทั้งต่างชาติและภายในประเทศ

ในโอกาสการเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2025 แม้จะปรากฏรายงานจากสำนัก

ข่าวอเมริกันหลายแห่งว่า ทรัมป์มิได้วางมือขวาบนพระคำภีร์หรือไบเบิ้ลระหว่างการปฏิญาณ

ตนก็ตาม 

สงครามโลกคร้ังที่ 1 (ปี 1914-1918) ซึง่รบราฆ่าฟันกันในแบบดั้งเดิมอยู่พกัใหญ่  

แต่เร่ิมมีเป้าประสงคช์ัดเจนขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดี Woodrow Wilson 

แห่งพรรคเดโมแครต็ ใด้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามอย่างเต็มที่ โดยประกาศสงคราม 

ของประธานาธิบดีวิลสันต่อจักรวรรดิ์ออสโตร-ฮังกาเรียนในวันที่ 7 ธันวาคม 1917 ต่อจาก

ประกาศกับเยอรมนีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 1917 แตก่ารร่วมรบมิใช่เพียงการส่งทหารไปเท่านั้น 

ที่สำคัญไม่น้อยได้แก่การประกาศล่วงหน้าถึงหลักการและอุดมคติที่ทำให้ต้องส่งทหารไปสู้รบ

ในสมรภูมิต่างๆ ห่างไกลจากอาณาเขตประเทศ ดังปรากฏต่อทุกฝ่ายในคำประกาศ  

14 ประเด็น—Fourteen Points ซึ่งนอกจากจะมกีารวิเคราะห์สมุฏฐานของสงครามอันได้แก่ 

“การทำสนธิสัญญาลับ” โดยเปลี่ยนเป็นวิถทีางการทุตอย่างเปิดเผย แล้วยังเสนอหลักการการ

เดินเรือในทะเลหลวงโดยเสรี การค้าเสรปีลอดจากอุปสรรค การยกเลิกอาณานิคมนิยม การให้

มนุษย์กำหนดเจตจำนงของตนเอง และการมองไปภายหลังสงครามถึงการจดัตั้งสถาบัน 

เพ่ือสันติภาพระหว่างประเทศอันได้แก่สันนิบาตชาติอีกด้วย 
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ภูมิหลังโดยย่อ ในช่วงแรกของสงคราม ประธานาธิบดี Woodrow Wilson ยังยึดถือ

ตามแนวทางในสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งของประธานาธิบดี George Washington ที่จะไม่ไป

พัวพันหรือ Entangle กับกิจการของโลกเก่า (ยุโรป) แต่เรือใต้น้ำของเยอรมนีได้รังควาญการ

เดินเรือของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหรัฐในบริเวณมหาสมุทรแอ็ตแลนติกเหนือ

และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยละเมิดสญัญาที่ทำไว้ก่อน จนทำให้วิลสั้นต้องเปลี่ยนนโยบาย 

และการที่ต้องรณรงค์หาความสนับสนุนไปทั่วประเทศตามแนวทางใหม่ทำให้เกิดปัญหาทาง

สุขภาพอันได้แก่ Stroke ซึ่งไม่นานหลงัจากนั้น ก็ถงึแก่อสัญกรรม แต่ก็ได้อทุิศผลงานอันน่า

เชิดชไูว้หลายประการดังปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์นี้ 

ถ้อยแถลงแรกของประธานาธิบดีวิลสั้น ซึง่กล่าวตอ่รัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่ 2 เมษายน  

ปี 1917 ระบวุัตถปุระสงคข์องการจะเข้าร่วมสงครามในฐานะ Ally and Associated Power 

ว่า “To make the world safe for democracy” อันแสดงถึงการมีความคิดล้ำยุค 

ด้านนโยบายต่างประเทศของท่านประธานาธบิด ี

หากท่านผูไ้ด้อ่านวิเคราะห์นีจ้ะแปลกใจว่า ท่านประธานาธิบดีสามารถกำหนด

มาตรการนโยบายแห่งรัฐอันอาจมีผลทางลบต่อความสงบสันตสิุขระหว่างประเทศได้ครอบคลุม

ปฏิสัมพันธ์แทบทุกด้านของประชาชาติในยุคสมัยของท่านได้อย่างใด ก็ขอตอบว่า ท่านเป็นคน

มีสติปัญญาสูง เข้าใจตรรกกะของมาตรการทางนโยบายกับผลที่จะตามมา และคงจะศึกษา

ประวัติศาสตร์มาไม่น้อย ข้าพเจ้ายังมั่นใจว่า ท่านคงจะตระหนักดถีึงจดุอ่อนของนโยบายหลาย

ประการที่อดีตประธานาธิบดี William McKinley ผลักดันเมื่อประมาณปี 1899  และด้วย

ตรรกกะเดียวกัน ท่านย่อมไม่เห็นดว้ยกับมาตรการทางนโยบายของนายโดนลัด์ทรัมป์ในยุค

ปัจจุบนันี้ หากท่านยังมีชีวิตอยู่มาถึง 

ราชอาณาจักรไทย ประเทศเล็กๆ ในเอเชียที่คงความเป็นเอกราชไวไ้ด้แม้เพ่ือนบ้านราย

รอบจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศในยุโรปทั้งหมด ขณะนั้นอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรีที่ทุกพระองคเ์ข้าพระทัยในความเป็นไป

ของโลกกว้างอย่างดี ซึ่งทรงตัดสินพระทัยเข้าร่วมสงครามในฐานะ Ally and Associated 
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Power เช่นเดียวกบัสหรฐัอเมริกา ในบริบทนี้ เจ้าฟ้ามหิดลฯ (พระบรมราชชนกฯ ของรชักาล

ที่ ๘ และ ๙ ซึ่งทรงคุ้นเคยกับชาวเยอรมันที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามในสงคราม) ได้ทรงปรารภว่า  

แม้ท่านจะทรงมีพระสหายเป็นชาวเยอรมัน แต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยโดย

ชอบไปแล้ว ท่านจึงทรงบนัทึกไว้ว่า สำหรับท่านในกรณีทีเ่กิดขึ้น “KING AND COUNTRY 

FIRST AND AFTERWARD MY OWN FEELING” 

ผลบางประการของการที่สยามเข้าร่วมในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ได้แกก่ารที่สยามได้เข้า

ร่วมในการเจรจาจัดทำสนธิสัญญาแวร์ซายส์เพื่อยตุิสงคราม การที่สยามได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง

สันนิบาตชาติและองค์กรต่อเนี่อง การที่ทหารสยามได้ฝึกบินจนกลายเป็นประเทศแรกๆ ที่มี

กองทัพอากาศในเอเชีย การทีน่ายทหารสยามได้ฝึกการใช้ปืนใหญ่ในสงครามจริงและซึม

ซับเท็คนิกในการคำนวณวิถีกระสุน และ ฯลฯ 

ผลที่ยั่งยืนต่อมาได้แก่การที่ประธานาธิบดีวู้ดโรว์วลิสันได้ใหค้นใกล้ชิดในนาม Francis 

Bowes Sayre มาเป็นทีป่รึกษาด้านการต่างประเทศให้แก่สยาม ซึ่งมสี่วนในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสนธิสญัญาที่ต่างชาติเคยได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือ Extra-Territorial 

Right ถ้าจำไม่ผิดเราเรียกสนธิสัญญาดงักล่าวว่า Unequal Treaties  และเพ่ือเป็นเกียรติแก่

ท่าน ชื่อถนนด้านหนึ่งของที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศ จึงได้แก่ “กัลยาณไมตรี” ตาม

บรรดาศักดิ์ที่ท่านที่ปรึกษาได้รับพระราชทาน  

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปี 1918 ประธานาธิบดีวิลสันได้กล่าวคำปราศรัยคร้ังสำคัญใน

ประวัติศาสตร์การทูต อันได้แก่ FOURTEEN POINTS เร่ิมด้วยประเด็นแรกว่า Open 

Covenant Openly Arrived at และจบลงด้วยการให้มีการจัดตั้งสันนิบาตชาติเพื่อรักษา

สันติภาพของโลก ซึ่งได้กล่าวถึงเนื้อหาบางตอนที่สำคัญในวรรคต้นๆ แล้ว 

ทั้งหลายทั้งปวงดงักล่าว รวมทั้งการลดอาวุธของประชาชาติทั้งปวง มิใช่ประเด็นที่คน

แบบนายทรัมป์ยอมรับและสามารถคิดถึงได้ แมจ้ะร่นเวลาให้เป็นปัจจุบันนีก้็ตาม หากการ

เปลี่ยนผ่านจะลงเอยให้เขายึดอำนาจทางการเมืองเป็นวาระที่สาม ตามการคาดเดาด้วยความ
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เป็นกังวลของนาย Bill Maher นักแสดงที่สนใจในกระแสการเมืองอเมริกันและทราบดีถึง

กลวิธีของนายทรัมปท์ี่จะกุมอำนาจไว้ต่อไป 

ที่การณ์มิได้เป็นไปตามความคาดหวังของวู้ดโรว์วลิสัน อาจเป็นเพราะชาวโลกบางฝ่าย

ยังตามไมท่ันวิสัยทัศนอ์ันกว้างไกลของท่านประธานาธิบดี และ Henry Cabot Lodge 

สมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรีพับลิกันยังไม่เข้าใจนัยยะต่อสหรัฐอเมริกาของประกาศ 14 

ประเด็นและสนธิสัญญาแวร์ซายสเ์พียงพอหรอืด้วยเหตุผลทางการเมือง แมว้่าหลานของท่าน

หัวหน้าพรรคในวุฒิสภาขณะนั้นจะปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นนักการทูตรวมทั้งประจำสหประชาชาติไม่

นานนักในปี 1963 ก็ตาม แต่ถึงตอนนั้น โลกก็ได้แปรเปลี่ยนไปมาก (จากที่เป็นอยู่ในปี 1918) 

 สหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการเข้าร่วมในสงครามโลกคร้ังที่ 2 จนได้ชัย

ชนะทั้งในภูมิภาคยุโรปและในเอเชีย และตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไวใ้นระยะเริ่มแรกของ

สงครามโดยประธานาธิบดีแฟรง็คลิ่นเดลาโน รู้สเวลท์แห่งสหรัฐกบัวินสตั้นเชอร์ชิลแห่งสหราช

อาณาจักร ในเอกสารที่เรียกกันว่า ATLANTIC CHARTER วางแนวทางของโลกในระยะหลัง

สงคราม อันนำไปสู่การจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในนามสหประชาชาติขึ้น 

 แต่ในมุมมองของการเมืองระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นแกนหลักของสนัติภาพ

โลกหรือที่ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวใช้คำว่า PAX AMERICANA ซึ่งอาศัยระเบียบ

ของโลกใหม่ ตามหลักการและเป้าหมายที่ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในกฏบัตรสหประชาชาติ ซึ่ง

รวมทั้งหลกัการของการร่วมป้องกันหรือ COLLECTIVE SECURITY ด้วย บนพื้นฐานของ

สัมพันธภาพ “ข้ามแอ็ตแลนติก” กอปรด้วย MORAL COMPASS ประจำใจผุ้นำ 

 เพ่ือเป็นหลักประกันสันตภิาพและป้องปรามความขัดแย้งระหว่างรัฐ ระเบียบโลกใหม่

จึงไมส่่งเสริมให้มกีารยึดเมืองขึ้นและการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศหรือรัฐอื่น 

 The Rules-based INTERNATIONAL SYSTEM พร้อมด้วยหลักการและจุดมุ่งหมาย

ดังกล่าว คงอยูไ่ด้ภายใตก้ารเป็นผู้นำโดยแท้จริงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ใชพ้ลานุภาพอันมีอยู่

เหนือผู้อื่นและมีผู้นำทีพ่ร้อมจะปกป้องระเบียบโลกให้ยั่งยืนอยู่ต่อไป ตามแนวทางของระบอบ

ประชาธิปไตยที่ให้คุณค่าแก่ประชาชนเป็นเสาหลัก 
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 แต่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาครองอำนาจในกรุงวอชิงตัน ความรู้สึกนึกคิดของผู้นำในกรุง

อังการา  กรุงปักกิ่ง  กรุงมอสโก  กรุงนิวเดลี (และในเมืองหลวงอื่นๆ อีก) “ย่อมกำหนดว่า

บัดนี้ ไมม่ีระบบระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งและ there is no agreed on set of 

rules” 

 ตามบทวิเคราะห์ในวารสาร Foreign Affairs ของนาย Michael Kimmage 

ผูอ้ำนวยการ Kennan’s Institute ผูน้ำประเทศดังกล่าวทั้งหลายล้วนเปน็นักชาตินิยมทั้งนั้น

และสนใจที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศตน โดยต่างเป็น Strong men ส่วนใหญ่ ซึ่งไม่

สนใจจะสรา้งสัมพันธมิตรบนพื้นฐานของระเบียบและระบอบพหุนิยม 

 การไม่ส่งเสริมระบอบพหนุิยมเป็นภยันตรายต่อสันติภาพระหว่างประเทศอย่าง

หลีกเลี่ยงได้ยาก นายโดนลัด์ทรัมป์มุง่ต่อประโยขนส์่วนตนและฝ่ายเดียวกับตนมาตั้งแต่สมยัที่

หนึ่ง ดังที่เขามอบนโยบายคร้ังแรกให้แก่นิกกี้เฮลี่ย์ซึ่งเขาเลอืกให้ไปเป็นเอกอัครราชทตูฯ 

ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ แต่เมื่อเฮลี่ย์เป็นอิสระในทางความคิด เธอเป็นผู้ส่งเสริมพหุ

นิยมอย่างชัดแจ้ง รวมทั้งการให้รัฐบาลสหรัฐชว่ยสนับสนุนยูเครนต่อไปเพราะถูกรุกรานโดย

รัสเซีย 

 

  

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2025 ประธานาธิบดี Emmanuel Macron แห่งสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศสกล่าวคำปราศรัยคร้ังสำคัญยิ่งว่า โลกได้มาถึงจุดเปลี่ยนคร้ังใหญ่ โดยที่บัดนี้สหรัฐมิได้

ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันพันธมิตรใกล้ชิดกับยูโรปเชน่ที่ได้เคยในอดีต ถึงเวลาที่ประเทศเสรีใน

ยุโรปจะต้องปรับตัวเองให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยรวมกำลังกัน ในการป้องกันภัยคุกคามที่

ยูเครนได้เผชิญตลอดมา และรวมกำลังกันเป็นปกึแผ่น ประเด็นที่ประธานาธิบดีฝร่ังเศสจำต้อง

กล่าวถึง แมจ้ะเป็นกรณีละเอียดอ่อน ได้แก่การที่ฝร่ังเศสจะทำหน้าที่ “เป็นร่มปกป้องาวธุนิว

เคลียร”์ ให้แก่ประเทศในยุโรปทั้งหลาย โดยสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นสมาชิกถาวรในคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เช่นกัน ย่อมมีส่วนร่วมด้วย  
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 และแม้ว่าจำนวนหัวรบนวิเคลียร์ที่ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรมีอยู่ในครอบครองจะ

น้อยกว่าของรัสเซียมาก การทีม่าครองแถลงความพร้อมจะ “เป็นร่มคุ้มกันนิวเคลียร์ใหยุ้โรป” 

กเ็หมาะสมและถกูจังหวะอยู่แล้ว เพราะนายทรัมป์ละเลยความรับผิดชอบในฐานะผู้นำของโลก

เสร ีสำหรับ ถ้อยแถลงของมาครอง นั้น นายเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟ ลูกมือของปูตินได้โต้ตอบว่าไม่

รับผิดชอบ ทั้งๆ ทีปู่ตินได้ใช้ “Nuclear Blackmail” มาตลอด  

 ที่โลกมาถงึจุดอันล่อแหลมต่อความพินาศเช่นขณะนี้ คนแรกที่จะต้องรับผิดชอบได้แก่

นายโดนลัด์ทรัมป์ ซึ่งเข้ามาครองอำนาจเหนือประเทศที่เคยเป็นผู้ประกันเสถียรภาพโลกมา

ตลอด โดยเปลี่ยนเป็นผู้ทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศเสียเองในเวลาไม่ถึง 100 วันแรก

ของการดำรงตำแหน่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (คอมมิวนิสต์) มหาอำนาจอันดับ 2 ซึง่มี

เป้าหมายจะแซงสหรัฐเปน็อันดับ 1 ในปี 2049 บดันี้จะไมต่้องรอถึงนั้น เพราะนายทรัมป์กำลัง

บั่นทอนประเทศตนเองตามที่ปูตินพยายามมาหลายสิบปี แต่บัดนี้รัสเซียเองดเูหมือนจะมไิด้เป็น

มหาอำนาจระดับนำอีกต่อไปแล้ว แม้ในสงครามรุกรานยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ก็

ต้องสูญเสียกำลังไปนับแสน จนต้องขอให้เกาหลีเหนือส่งทหารมาช่วยรบ ซึ่งก็บาดเจบ็และล้ม

ตายไปจนจะต้องสลับกองกำลังรุ่นใหม่ในเร็วๆ นี ้

 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม สหภาพยุโรป ทั้ง 27 ประเทศได้ร่วมการประชุมระดับสดุยอดซึ่งจัด

ขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมปีระธานาธิบดีโวโลดมิีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครน เข้าร่วมด้วย นาย 

Antonio da Costa ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปคนใหม่  กล่าวว่าการประชุมระดับสุด

ยอดคร้ังนี้จะลงมติเห็นชอบกับการเพิ่มพูลความสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อความมั่นคงและเพ่ือ

การป้องกันทั้งยูเครนและสหภาพยุโรปได้ดีขึ้น ทั้งในปัจจบุันนี้และต่อไป เมือ่ยูเครนเป็นรัฐ

สมาชิกของสหภาพยุโรป “That is why we are here to support Ukraine to achieve 

a comprehensive, just and lasting peace.” 

 ประธานกล่าวต่อว่า “Dear Volodymyr, we have been with you since day 

one. We’ll continue to be with you now, and we will continue in the future—
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in the eventual peace negotiations, when you decide that it is the right 

moment to negotiate and, most importantly, in the future as a member state 

of the European Union.” 

 โดยที่ช่วงนี้เป็นเวลาของการยกย่องเกียรติคุณของสตรเีนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมเป็นวัน

สตรีสากล ซึ่งผู้ทีม่ีบทบาทสำคัญในการทำให้มี “ปฏิญญากรุงปักกิ่ง” ได้แก่ Hillary Clinton 

ก่อนที่จะมาเยือนประเทศไทย จึงขอรายงานว่า Ursula von der Leyen ประธาน

กรรมาธิการสหภาพยุโรปเป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่ทำให้สหภาพยุโรปสามารถอนุมัติงบประมาณ

มากถึง 800 พันล้านยูโรเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงและการป้องกันทั้งของยูเครนและของยุโรป

ได้ โดยจะเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งยุโรป ต่อไป 

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม “ยักษ์ใหญ่ของยุโรปได้ตื่นจากการหลับนานแล้ว” อันหมายถึงการ

ที่ Friedrich Merz ซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมันคนต่อไปประกาศที่จะ

จ่ายงบประมาณหลายแสนล้านยูโรเพ่ือการป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียและ

เสริมสร้างฐานของสัมพันธมิตรข้ามแอ็ตแลนติก เยอรมนีเป็นผู้จ่ายในนาโต้มากที่สุดจากสหรัฐ 

แต่มิได้แสดงท่าทีชัดเจนในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาขณะที่ยุโรปรวมพลังกันหนนุเนื่องยูเครนที่ถูก

โดนัลด์ทรัมป์ข่มเหง ทัง้ CDU ภายใต ้Merz และ SPD ภายใต ้โช้ลซ์ ได้แกไ้ขเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญให้ยกเลิก Fiscal Prudence ด้วยการยกเว้นด้านกลาโหมและความมั่นคง 

ยิ่งกว่านั้น ทั้งสองพรรคร่วมยังจะลงทุนอกี 500 billion Euro.ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

เช่น การคมนาคมขนส่งและเครือข่ายไฟฟ้าหรือ Energy Grids 

 นาย Radoslaw Sikorski รัฐมนตรตี่างประเทศโปแลนด์ เคยกล่าวมาว่า “He feared 

German power less than German inaction.” 

 Merz แถลงเมื่อพรรคของเขาได้เสียงมากที่สุดว่า เยอรมนีจะเป็นปราการหลักในการ

ป้องกันยุโรป “อิสระจากสหรัฐในเร็ววัน” และด้วยเหตุนี้ เขาจะจัดตัง้รัฐบาลผสมซึ่งไม่ยอมรับ

พรรคขวาจัด AFD โดยเด็ดขาด ให้แล้วเสร็จในไมก่ี่วัน ส่วน Ursula von der Leyen – 

President of the EU Commission who spearheaded huge EU’s Ukraine’s and 
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European defence and security funds formerly belonged to a CDU;s affiliate, 

แต่เธอเป็นคนแรกๆ ที่สนับสนุนยูเครนในการต่อสูก้ารรุกรานของรัสเซีย และปูพื้นฐานให้

ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไป   

 

 

 บทวิเคราะห์+สลับฉาก 

 แม้แต่ในช่วงของการหาเสียง นายโดนัลดท์รัมป์ไดอ้วดอ้างคร้ังแล้วคร้ังเล่าว่าเขา—

และเขาเท่านั้น จะเป็นผู้นำมาซึ่งสันติภาพ โดย “ยุติสงคราม” ในทุกสมรภมูิที่มกีารสู้รบอยู่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครนและในตะวันออกกลาง ตามบทความของนายฟรี๊ดแมนแห่ง The 

New York Times เป้าประสงคข์องนายทรัมป์ในการจะให้การสู้รบยุติลงไดแ้ก่ “Nobel 

Peace Prize” ด้วยการยกตัวอย่างในเชิงคาดเดาแก่ซีเอ็นเอ็นเมื่อหลายเดือนมาแล้วว่า บาง

ทีทรัมป์อาจให้นายจาเร็ดคุชเน่อร์ ลูกเขย ไปจัดการให้ปาเลสไตน์ (และฮามา้ส) ตกลงยตุิการ

รบ เช่นเดียวกับที่เขาทำได้สำเร็จในการจัดให้มี Abraham Accords ระหว่างอิสราเอลกับรัฐ

อาหรับในตะวันออกกลาง (ยกเว้นซาอุดิอาระเบีย ซึ่งฟร๊ีดแมนไม่ได้กล่าวถึง) 

 ต้องขออภัยที่นำ “การคาดเดาของฟรีด๊แมนมาเป็นตัวอย่างเพราะทราบดีว่ามี

ข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย เนื่องจากบริบทที่ใครจ่ะชี้ให้เห็นได้แก่การที่ทรัมป์เช่ือว่าเขาคูค่วรกับ

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ” 

 ข้าพเจ้าเองเห็นมาแต่แรกว่า ข้อเสนอของนายทรัมป์ที่จะเป๋น PEACE-MAKER ไมม่ี

ทางประสบผลสำเร็จ เพราะทรัมป์เองขาดความเป็นกลางอยู่ ซึ่งคู่กรณ ีทั้งวลาดิเมียร์ปูตินและ

ผู้นำยูเครนต่างตระหนักดี ปูตินเองมิใช่เป็นอัจฉริยะ แต่อ่านนิสัยและจุดอ่อนของทรัมป์ได้ดมีา

นานแล้ว ในขณะทีท่รัมป์ยอมรับว่าปูตินทรงพลังเหนือกว่าเขา สมจริงตามที่นาย Seth 

Mouton สมาชิกสภาสังกัดพรรคเดโมแคร็ตกล่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังจากทีไ่ด้เห็น

การปะทะคารมอย่างรุนแรงระหว่างประธานาธิบดีโวโสดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกับรอง
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ประธานาธิบดเีจดีแวนส์และประธานาธิบดีทรัมป์ในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ ว่า “ทรัมป์เป็น Coward and Putin’s puppet” 

 จุดประสงคข์องการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างสหรัฐกับยูเครนได้แก่การจัดทำความตก

ลงเพ่ือการปูทางไปสู่การยุติสงครามในยูเครน โดยในช้ันนี้ ทรัมป์เรียกร้องให้ยูเครนมอบ Rare 

Earths หรือสินแร่จำนวนหนึ่งซึ่งทรัมป์คิดแต่ฝ่ายเดียวว่าเป็นค่าชดใช้อาวุธมูลค่า “350 

พันล้านดอลลาร์” ที่สหรัฐให้แก่ยูเครนเพ่ือใช้ในการรบที่ทรัมป์อ้างผิดๆ ว่ายเูครนเป็นฝ่ายก่อ

เหตุ แตยู่เครนแย้งว่าความช่วยเหลือที่รัฐบาลไบเดนจัดให้ “เป็นการให้เปล่า” และผู้นำสหรัฐ

แถลงหลายครั้งว่า กว่าร้อยละ 90 ของอาวุธเป็นผลผลิตของคนงานในอุตสาหกรรมภายใน

สหรัฐทั้งสิ้น 

 รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์แสดงความไม่พอใจทีป่ระธานาธิบดีเซเลนสกี้โต้เถียง

กับทรัมป์ โดยอ้างเหตุการณ์ในยูเครนอันเป็นไปตามแนวทางโฆษณาชวนเชื่อของเครมลินส่วน

ใหญ่ และว่าปฏิกิรยิาของเซเลนสกี้เป็นการไม่ให้ความเคารพต่อ “ห้องทำงานรูปไข่แห่งนี้” 

โดยมีผู้สื่อข่าวอยู่รอบห้อง นายแวนส์คงไม่ทราบวา่ ในสมัยที่ 1 ของนายทรัมป์ นายทรัมป์ได้

เปิดโอกาสให้คณะเจ้าหน้าที่จากรัสเซีย รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟเข้าไป

เดินพลุกพล่านทั่วห้องทำงานรูปไข่ อย่างไม่เป็นระเบียบ ไมป่รากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยคอยตรวจตราวา่ ฝ่ายรัสเซียได้แอบตดิเครือ่งดักฟังไว้ในที่ใดในห้องอันน่า “เคารพ” 

นั้น 

 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชีน้ิ้วไปที่เสื้อดำของเซเลนสกี้ คล้ายๆ กับจะตั้งข้อสงัเกตว่า 

“แต่งตัวเช่นนี้มาพบกับฉนัหรือ?” อันที่จริง เซเลนสกี้แต่งชุด Fatigue เป็นประจำในทุก

สถานการณต์ั้งแต่ยูเครนถูกรุกรานเป็นต้นมา แม้ในโอกาสกล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมร่วม

ของรัฐสภาสหรัฐ ที่ประชุมรัฐสภายุโรป ที่ประชุมรว่มสภาขุนนางกับสภาสามัญในเวสต์มินส

เต้อร ์ที่ประชุมรัฐสภาแคนาดา และอื่นๆ โดยอาจสวมเสิ้อสีดำเช่นที่ไปพบกับประธานาธิบดี

ทรัมป์ และที่เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เขาแต่งกายในชุด Fatigue ทกุคร้ังที่พบกับ

ประธานาธิบดีไบเดน ทั้งในกรุงคิฟ้และกรุงวอชิงตัน 
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 สำนักข่าวอเมริกันที่เป็นกลางเห็นว่า ในการแลกเปลี่ยนปากคำกับทั้งทรัมป์และเจดี

แวน้ส์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบขาว นั้น ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ควรจะใช้ภาษา

ยูเครนผ่านล่าม แทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เพราะจะมีเวลาคิดการตอบโต้ให้เหมาะสม ทำให้

นายแว้นส์ถือโอกาสยั่วยจุนเกือบจะกลายเป็นการโต้คารมกัน แม้ว่า เซเลนสกี้จะมไิด้กล่าวสิง่

ใดอันผิดข้อเท็จจริงก็ตาม แต่บางประเด็นก็อาจละเว้นไว้ก่อน 

 โดนัลด์ทรัมป์เป๊นคนมีนิสยัผูกพยาบาทอย่างไม่เสื่อมคลาย การที่เขาไม่ยอมรับเซเลนส

กี้สืบเนื่องมาจากความโกรธของเขาที่เซเลนสกี้มิไดแ้สดงความเห็นด้วยกับขอ้กล่าวหาของเขา

ว่า Hunter Biden บุตรของโจไบเดน กระทำการคอร์รัปชั่นกับบริษัทในยูเครนในระหว่างการ

สอบปากคำเพ่ือถอดถอนนายทรัมป์ครั้งที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎร พยานที่มาให้ปากคำต่าง

ยืนยันว่า ข้อกล่าวหาของนายทรัมป์ไม่มมีูลความจริง อย่างไรก็ดี ความพยายามที่จะถอดถอน

นายทรัมป์แพ้คะแนนพรรครีพับลิกัน ความพยาบาทของนายทรัมป์ยังคงฝังหัวนายทรัมป์

ต่อมาในสมัยทรัมป์ 2.0 

 โดยที่การพบกันที่ทำเนียบขาวระหว่างเซเลนสกี้กบัทรัมป์จบลงด้วยความไม่ลงรอย

ดังที่รายงานแล้ว จึงไม่มกีารลงนามในความตกลงว่าด้วยสินแร่หายาก ซึ่งหากตกลงกันได้ ผู้ลง

นามก็จะเป็นผูไ้ด้รับมอบหมายในระดับรัฐมนตรอียู่ดี จากทำเนียบขาว ประธานาธิบดีเซเลนสกี้

เดินทางไปยังกรุงลอนดอน เพื่อไปหารือกับเคียร์สตาร์เม่อร์ที่หมายเลข 10 ถนนดาวนิ่ง ซึง่

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้กล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ “ฉันหุ้นส่วน

ระหว่างสหรัฐกับยูเครน” ซึ่งสำคัญกว่า “ตัวบุคคล” 

 ก่อนหน้านี ้ประธานาธิบดีมาครองแห่งฝร่ังเศสแถลงสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ด้วย

เห็นว่าเซเลนสกี้ต้องรักษาเกียร์ติ์และศักดิ์ศรีทั้งของตนเองและประเทศชาติไว้ ความสนับสนุน

มาจากโอล้าฟโช้ลซ์แห่งเยอรมนี และนายฟรีดดริกแม้ซ์ หัวหน้าพรรค CDU ซึ่งจะจัดตัง้

รัฐบาลผสมต่อไป โดยจะไม่นำพรรคขวาจัด-เอเอฟดี ที่ได้คะแนนเป็นที่ 2 มาร่วมด้วย 

นอกจากนี้มีเลขาธิการนาโต้ อูร์ซูลาฟอนแดร์เลเย่น ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป จัสตินท

รูโดแห่งแคนาดา อัลบานีสซี่แห่งออสเตรเลีย ส่วนจอร์เจียเมโลนี่ ซึ่งใกล้ชิดกับนายทรัมป์ขอให้
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มีการประชุมระดับสุดยอดของกลุ่มทรานสแ์อต็แลนติก โดยหวังทีจ่ะผนึกกำลังของกลุ่มนี้ ซึ่ง

กำลังเสี่ยงต่อความแตกแยกจากท่าทีของนายทรัมป์ 

 แอนน์แอปเปิ้ลบอม ผู้สังเกตการณ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ กล่าวในรายการ 

Global Public Square เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม ว่านายทรัมป์ใช้วาทกรรมทุกอย่างตามที่

ปูตินประสงค ์เช่นการตัดความสนับสนุนยูเครนทางอาวุธ (ขอเสริมว่าเมื่อสหรัฐภายใต้ไบเดน

หยุดส่งความช่วยเหลือใหแ้ก่ยูเครนไปถึงประมาณ 7 เดือนเมื่อปีเศษมานี้ เนื่องจากนายทรัมป์

เองให้พรรครีพับลิกันในสภาล่างเก็บเร่ืองไว้เฉยๆ ทั้งๆ ทีวุ่ฒิสภาพร้อมจะลงมติเห็นชอบทกุ

เมื่อ) เมื่อมามกีารปะทะคารมกับนายทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เพราะการก่อเหตุ

ความขัดแย้งโดยนายเจดแีวนส์ เซเลนสกี้ “น็อตหลุด” จงึถูกโต้กลบัมาตามแนว PlAYBOOK 

ของปูติน ซึ่งทรัมป์ได้ใช้มาก่อนแล้ว 

 ก่อนวันศุกร ์ทรัมป์ไม่แต่เพียงวิจารณ์ว่า เซเลนสกี้พ้นวาระการเป็นผู้นำยูเครนแล้ว 

และไม่มีการเลือกตั้งใหม่เสียที จึงไม่ควรมาพบกับใครในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของชาว

ยูเครน ประเด็นนี้ตรงกับข้อเขียนของปูตินในหนังสือที่เขาเป็นผู้แต่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทำไมทั้งสอง

คนจึงคิดเหมือนกันได้เช่นนี้ ทั้งๆ ที่โฆษกของปูตินกล่าวว่า ปูตินและทรัมป์ไม่เคยโทรศัพท์ถึง

กันมานานนักหนาแล้ว 

 เกี่ยวกับความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศของเซเลนสกี้นี้ ความจริงมอียู่ว่า ใน

การเลือกตั้งคร้ังสุดท้าย เซเลนสกี้ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด แต่การเลือกตั้งใหม่ยังไม่อาจจดั

ขึน้ได้เนื่องจากยูเครนอยู่ภายใต้ประกาศสภาวะฉุกเฉินเพราะเหตุแห่งสงครามรุกรานโดยรัสเซีย

ภายใต้ปูติน การสำรวจคะแนนนิยมเมื่อไมก่ี่วันมานี้แสดงชัดว่า โวโลดมิีร์เซเลนสกี้ยังมีคะแนน

นำกว่าร้อยละ 60 ตามดว้ยอดีตประธา   นาธิบดีโปโรเชนโกที่ไมถ่ึงร้อยละ 40 

 Frans Timmerman อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์และอดีตรองประธาน

กรรมาธิการสหภาพยุโรป แสดงความเห็นในรายการ GPS ว่าการประชุมปรึกษาที่

นายกรัฐมนตรเีคียร์สตาร์เมอร์จัดให้ผู้นำในยุโรปวางแผนความร่วมมือในการช่วยเหลือยูเครน

โดยไมม่ีความสนับสนุนจากสหรัฐ คงจะได้ผลในการจัดตั้ง A Coalition of the Willing 
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ต่อไป สำหรับโปแลนด์ นัน้ น่าจะให้ความร่วมมือในทุกทางส่วนการที่ฝรัง่เศสและสหราช

อาณาจักรจะช่วยด้วยอาวุธนิวเคลียร์ นั้น มีทางดำเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธ

นิวเคลียรท์างยุทธวิธีหรือ Tactical Nuclear Weapon แต่เคียร์สตาร์เมอร์คงจะรักษา

เส้นทางติดต่อกับทรัมป์ไว้ตามแบบที่ไดท้ำมาต่อไป  

 การทตูของอังกฤษนั้นปรากฏจริงและได้ผลอย่างมาก ดังประวัติความเป็นมาอัน

น่าสนใจต่อไปนี ้

 ในช่วงแรกของสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในภาคพื้นยุโรป กองทัพนาซีได้ระดมการโจมตีส

หราชอาณาจักรอย่างหนัก รวมทั้งการโจมตทีิ้งระเบิดกรุงลอนดอนเกือบตลอดเวลา ขณะนั้น 

สหรัฐช่วยอยู่บ้างด้วยอาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบินขับไล ่ส่วนประธานาธิบดีรู้สเวล้ท์ 

ซึ่งป่วยดว้ยโรคโปลิโอ ไมอ่าจจะเคลื่อนไหวได้คล่องตัวนัก วันหนึ่ง เขาเห็นชายคนหนึ่งนั่งสูบ

ซิก้าร์อยูใ่นห้องนั่งเล่น อันได้แก่นายกรัฐมนตรวีินสตั้นเชอร์ชิลล์แห่งสหราชอาณาจักร จึงได้

สนทนากันฉันมติร โดยรู้สเว้ลท์ได้ให้บัตเล่อรน์ำแชมเปญชั้นดี (ซึง่ข้าพเจ้าคิดว่าเชอร์ชิลล์คง

นำไปด้วย เพราะรู้สเว้ลท์คงไม่มีอยู่และท่านไมด่ื่ม) ท่านผูน้ำทั้งสองแลกเปลีย่นแนวความคิด

กันจนตกผลึกเป็นความเข้าใจที่จะร่วมมือกันและได้เดินทางไปทางเรือและได้มีกฏบัตรแอ็

ตแลนติก (ดังไดก้ล่าวถึงแล้วในอีกบริบทหนึ่ง) และไม่นานหลังจากนั้น พันธมิตรอักษะก็ได้

ประกาศสงครามกับสหรัฐ มหาสัมพันธมิตรหรือ GRAND ALLIANCE ไดก้่อตัวขึ้นอย่าง

รวดเร็วอันเป็นผลสำเร็จของการทูตที่วินสตั้นเชอร์ชิลล์ได้ริเร่ิมไว้ ด้วยความมั่นใจว่า ผู้นำ

สหรัฐคงหาช่องทางที่จะช่วยให้สหราชอาณาจักรยืนหยัดอยู่ได้ต่อไป 

 เมื่อเกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปและสัมพันธภาพข้ามแอ็ตแลน

ติกในส่วนที่เกี่ยวกับยูเครน เนื่องจากโดนัลด์ทรัมปห์ันไปเข้าข้างปูตินอย่างเปิดเผย เอ็มมานู

เอลมาครองแห่งฝร่ังเศสได้เดินทางไปพยายามจะหาทางให้ทรัมป์ปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ แต่ไม่

เป็นผล เคียร์สตาร์เมอร์ใช้แนวทางการทูตแบบอังกฤษใหม่ และเขาทราบดีว่า ทรัมป์มีปัญหา

ทางจิตซึง่หลงตวัเองกอปรกับมีอีโก้สงู เขาจึงขอพระราชทานพระราชสาส์นจากพระเจ้า

ชาร์ลส์ที่ 3 ที่ทรงเชิญให้นายทรัมป์ไปมี State Visit ณ สหราชอาณาจักรเป็นคร้ังที่ 2 แม้จะ
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ได้เคยไปเยือน “และร่วมกับสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง “โดยร่วมในการตรวจแถว

กองเกียรติยศในชุดรักษาพระองค์” ซึ่งทรัมป์ชอบใจมาแล้ว แม้ว่าเคียร์สตาร์เมอรจ์ะเป็นผู้ให้

การต้อนรับเซเลนสกี้อย่างอบอุ่นที่กลางถนนดาวนิง่เมื่อประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปพบ

หลังจากทีป่ะทะคารมกับนายทรัมป์เพราะการยั่วยุของนายเจดีแวนส์ในห้องทำงานรูปไข่ของ

ทำเนียบขาว 

 ในการเยือนครั้งนั้น ชาวมหานครลอนดอนหลายหมื่นได้ชุมนมุประท้วงนายทรัมป์ 

พร้อมปล่อยบอลลูนประท้วงนายทรัมป์ขนาดใหญไ่ปในท้องฟ้า ทำให้ต้องย้ายพิธีรับไปที่ชาน

เมือง และจัดให้นายทรัมป์ต้องเดินทางไปด้วยเฮลคิ็อปเตอร ์รวมทั้งในการพบปะกับ

นายกรัฐมนตรีเธรีสซ่าเมย์ขณะนั้นดว้ย 

 ประเทศจำนวนไม่น้อยในยุโรปได้มาร่วมประชุมกันที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรี สหราช

อาณาจักรเพ่ือหาทางร่วมกันเกื้อหนุนเซเลนสกี้ต่อไป เพราะต่างทราบดีว่า ประเทศในยุโรปจะ

เป็นจุดเสี่ยงมากขึ้น ถ้ายูเครนจะเสียเปรียบเชิงการรบต่อรัสเซีย แต่ Coalition of the 

Willing ก็เห็นเช่นเดียวกับเคียร์สตาเม่อร์ที่จะคงอ้างว่าสหรัฐมิใช่ศัตรูของพวกเขา เนื่องจาก

สายสัมพันธ์กับสหรัฐยังมอียู่ เช่นทางการข่าวกรอง ส่วนนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนี่แหง่

อิตาลียังอยากรักษาความสัมพันธ์ข้ามแอ็ตแลนติกไว้เท่าที่จะทำได้ แมจ้ะเพียงในเชิง

สัญลักษณ์ก็ตาม 

     

 

 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในสุนทรพจน์ State of the Union เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม ว่า เขาไม่ยอมรับข้อเสนอเพ่ือการยุติสงครามในกาซ่าของประธานาธิบดีอับเดล 

ฟาต้าห์ เอล-ซิซี่แห่งอียิปต์ อันเป็นไปตามข้อมติร่วมกันของกลุม่อาหรับจากการประชุม

สันนิบาตอาหรับ เนื่องด้วยทรัมป์เองได้เสนอทีจ่ะให้ปาเลสไตน์ย้ายออกจาก กาซ่าไปอยู่ที่อื่น 

โดยเขาเองจะบูรณะและพัฒนากาซ่าให้เป็นเมืองใหม่อันหรูหราของเขาเอง ส่วนแผนฟื้นฟูกา

ซ่าของกลุ่มอาหรับ นั้น ทรัมป์เห็นว่าเป็นแผนเก่า “ล้าสมัยแล้ว” 
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 เช่นที่ทำมาทุกคร้ัง สุนทรพจน์ของนายทรัมป์ใช้เวลานานเป็นพิเศษ FACT-

CHECKERS ของสำนักข่าวต่างๆ รายงานว่านายทรัมป์กล่าวเท็จกว่า 30 คร้ัง แต่ที่ข้าพเจ้า

พบเองได้แก่คำกล่าวของเขาว่า “America is back” ซึ่งเลียนแบบคำพูดของไบเดนซึ่งกล่าว

ต่อหน้าผู้นำยุโรปก่อนที่เขาจะสมัครรับเลือกตั้งและชนะเหนือนายทรัมป์เมื่อปี 2020 เพ่ือให้

พันธมิตรในยุโรปวางใจได้ว่า “สหรัฐจะกลับมาแสดงบทบาทประเทศชั้นนำของโลกเสรีอีก

แน่นอน” แต่เมื่อนายทรัมป์นำมากล่าว การกระทำของเขากลับทำลายโลกเสรดีังที่เกิดขึ้นอยู่

ทุกวันนี ้

 ส่วนนายเนตันยาฮู  ซึ่งรว่มแผนล่าอาณานิคมกับนายทรัมป์มาตลอด แสดงความพร้อม

ที่จะแผ่ขยายดินแดนไปเกือบทุกทิศ นอกเหนือจาก “สุเมเรียและจูเดีย” โดยค่ายผู้ลี้ภัยที่เจนิน

ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนอีกคร้ังหนึ่ง ชาวปาเลสไตน์กว่า 40,000 ก็ถูกกวาดล้าง

ออกไปหมดแล้ว แม้จอรแ์ดนจะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ แต่มากด้วยความเมตตา คงจะ

หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะตั้งอยู่ติดกับปวงชนที่กำลังจะไรท้ี่อยู่ ฝั่งตะวันตกกำลงัจะเป็น NAKBA 

และอีกหลายเมืองที่เมื่อประมาณ 80 ปีมานี้ ชนเช้ือสายปาเลสไตน์ตื่นขึน้มาต้องกลายเป็นคน

พลัดถิ่นต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ 

 เมื่อนายทรัมป์ เสนอที่จะให้ชาวปาเลสไตน์อพยพไปอยู่ในอียิปต์และจอร์แดน เพื่อนาย

ทรัมป์จะแปรสภาพใหฉ้นวนกาซ่าเป็นริเวียรร์่าในครอบครองของเขา น้อยคนจะคาดคิดว่านาย

ทรัมป์จะจดจำข้อเสนอนี้ได้ การณก์ลับปรากฏว่า นายทรัมป์ได้ย้ำแผนร้ายนี้อีกหลายคร้ัง และ

ทุกคร้ัง เขาไม่เคยสนใจเลยว่าปาเลสไตน์จะไปอยูท่ี่ใด ตราบเท่าที่พวกเขาย้ายออกไปจากกา

ซ่า ไม่แต่เท่านั้น ทรัมป์ไดใ้ห้มีการจัดทำวิดิโอของ “ริเวียร์ร่า” ดังที่เขาวาดไว้ในฝัน โดยไมม่ี

ความรู้สึกใดๆ ว่าชาวกาซ่าที่ได้ทราบถึง วดิิโอจะกระทบกระเทือนจิตใจเพยีงไร  

 ในเวลาใกล้เคียงกัน นายทรัมป์ก็ประกาศว่า ผู้แทนของเขาจะเจรจาโดยตรงกับฮาม้าส

เพ่ือให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมด โดยจะใช้ทหารอมริกันด้วย รายงานนีแ้สดงถึงความ

พร้อมที่จะเจรจา “กบัผู้กอ่การร้าย” 
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 การเข้ามาแทรกแซงของนายทรัมป์ ทำให้กระบวนการเจรจาเพ่ือให้มีการหยุดยิงในกา

ซ่าสับสนไปหมด ส่วนอิสราเอลภายใต้นายกรัฐมนตรีเบ็นจามินเนตันยาฮู ซึง่ไม่ต้องการให้ยุติ

สงคราม ได้สั่งการใหป้ิดกัน้มิให้ขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผ่านเข้าไปใน

กาซ่ามาเกือบ 1 สัปดาหแ์ล้วไฟฟ้าซึ่งมีอยู่จำกัดกถ็ูกตัด ไม่ทราบว่า “การใช้การอดอาหารเป็น

อาวุธนี้” เป็นอาชญากรรมสงคราม ซึ่งนายทรัมป์ยอ่มเป็นผู้กระทำผิดด้วยอย่างแน่นอน แต่คน

แบบนายทรัมป์ไม่เคยยอมรับผิดแม้จะเคยถูกศาลพิพากษามาอย่างแจ้งชัดแล้ว จะอย่างไรก็

ตาม รายงานในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม แจง้ว่า อิสราเอลจะส่งผู้แทนไปยังกรุงโดฮาในวันจันทร์

เพ่ือเจรจาต่อ เข้าใจว่ามิใช่เป็นการหยุดยิงขั้นตอนที่สองแน่ เนื่องจากรัฐบาลอิสราเอล เห็นว่า 

“ขั้นที่ 1 ยังไม่เสร็จ” 

 แต่จะด้วยเหตุใดก็ตาม นายทรัมป์ได้ปร่ะกาศว่าเขาจะไม่ยึดครองกาซ่าแล้ว น่าเสียดาย

ที่ฝ่ายปาเลสไตน์ยังมิได้ออกความเห็นในทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากฮาม้าสไดแ้ถลงแทบจะ

ในทันทีว่า ที่ทรัมป์พูดออกไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ในมุมมองของคนภายนอก ผูแ้สดง

ความเห็น เช่นการตั้งข้อสังเกตว่า คำกล่าวของนายทรัมป์ในบริบทนี้ไม่มีความหมายหริอ 

Non-starter อยู่ดี ควรจะเป็นผู้มีตำแหน่งด้านการต่างประเทศของรัฐบาลปาเลสไตน์ เพ่ือให้

ปรากฏชัดว่า ฮาม้าสมิใช่ปากเสียงในกาซ่าของปาเลสไตน์  

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฉบับก่อนหน้านี้ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับซีเรีย โดยได้

กล่าวถึงกลุม่ติดอาวุธที่เปน็พวกของอดีตจอมเผดจ็การบาขาร์อัล-อาสสาด ซึ่งลี้ภัยไปพำนักอยู

ในรัสเซียตั้งแต่วันที่ 9 ธนัวาคม 2024 

กลุ่ม HTS บุกเข้าโค่นระบอบอัล-อาสสาดเร็วเกินไป โดยมไิด้ปราบผู้สนับสนุนอดีตจอม

เผด็จการให้ราบคาบเพียงพอ เปิดโอกาสให้พลพรรคเหล่านี้ก่อความยุ่งยากขึ้นเป็นคร้ังคราว 

โดยอาศัยกองกำลังของกลุ่มนิกายอาลาไว้ท์ ซึ่งเปน็นิกายสาขาใน กลุ่มเชียของจอมเผด็จการ

สกุลอัล-อาสสาด กลุ่มนีไ้ด้ปะทะกับกองปราบจากกระทรวงมหาดไทยที่ไปปลดอาวุธพวกตนที่

ละตาเกีย คร้ังหนึ่ง เมื่อประมาณเดือนเศษก่อนนี้ แต่ยังถูกปราบไม่หมดสิ้น 
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 เมื่อประมาณสองเดือนหลังจากที่บาชาร์อลั-อาสสาดไปลี้ภัยอยู่ในรัสเซีย พลพรรคของ

เขาได้รวมกำลังกันได้มากพอสมควรตามฐานกำลังเดิมของเขาทีล่ะตาเกีย ตาร์ตุสและฮาม่า จึง

ได้เกิดการสู้รบคร้ังใหญ่ขึ้นกับฝ่ายกำลังพลของอาห์เหม็ดอัล-ชาร์รา ประธานาธิบดีใหม่ของ

รัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย ซึ่งได้รับการรับรองจากหลายประเทศในภูมิภาค การรบเป็นไปอย่าง

ดุเดือดไม่น้อยโดยมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 240 ศพ อันเป็นทหารของฝ่ายรัฐบาลมากถึง 43 ศพ 

รัฐบาลได้ประกาศห้ามการออกนอกเคหะสถานในยามวิกาลตามเมืองทีไ่ม่ปลอดภัย จำนวน

ผู้เสียชีวิตตลอด 4 วันของการปะทะกันมากถึงกว่า 1 พันศพ โดยรายงานมิได้แยกว่าเป็นฝ่าย

ใดบ้าง ซึ่งเมื่อชัดเจนขึ้นก็อาจจะนำมาเสนอต่อไป ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 9 

มีนาคม จำนวนผู้เสียชีวิตได้แก่ 779 คน 

 ละตาเกียและตาร์ตุสเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือของรัสเซียซึ่งปูตินได้

เคลื่อนกำลังมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 และเมือ่เกิดปัญหาเครื่องบินรบของตุรกียิงเคร่ืองบิน

รบชองรัสเซียตกในบริเวณชายแดน ปูตินได้สั่งใหน้ำขีปนาวุธ S-300 และ S-400 มาตั้งอยู่ใกล้

กับละตาเกีย เพ่ือใช้กับตรุกีและสหรัฐในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางอาวุธ แต่ไม่แน่ใจว่า ให้ไป

ตั้ง ณ ที่ใด และโดยที่ในระยะนั้น สหรัฐมีฐานบินในอีรักอยู่ด้วย จึงต้องมกีารแจ้งสัญญาณซึ่ง

กันและกันเพ่ือมิให้เกิดการชนกันกลางอากาศ ซึ่งจอร์แดนที่ร่วมปฏิบัติการกบัสหรัฐก็ต้องทำ

การแลกเปลี่ยนสัญญาณกับรัสเซียด้วย 

 สำหรบัฐานทัพเรือที่ Tartus บนฝั่งตะวันตกของซเีรีย นั้น สหภาพโซเวียตเคยใช้มา

ก่อนตั้งแต่ปี 1971 แตม่ิได้ดูแลรักษาเท่าใด และยิ่งเสื่อมทรามลงหลงัการล่มสลายลงของ

สหภาพโซเวียตและลัทธคิอมมิวนิสต ์

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้รายงานการที่ปูตินให้ความช่วยเหลือทาง

ขีปนาวุธแก่ผู้บัญชาการกองกำลังเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดาน โดยใช้เส้นทาง

จากละตาเกียในซีเรีย เข้าใจว่ารัสเซียคงมิได้ใชฐ้านบินในซีเรียอีกแล้ว หลังจากที่อัล-อาสสา

ดถูกโค่นระบอบโดย HTS และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ เมื่อต้นเดือนธันวาคม ศกที่แล้ว แม้ปูตนิจะ

ปรารภว่า ยังประสงค์ที่จะกลับมาใช้ฐานทั้งสองในซีเรีย  
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 ขณะที่รัสเซียภายใต้ปูตินเล็งเห็นตาร์ตุสหรือ Tartus ของซีเรียบนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ปูตินใฝ่หา เขาได้เปิดการสำแดงอำนาจทางทะเลโดยให้เรือธง (ซึ่ง

ล้าสมัย) อันได้แก่เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ไปตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ตาร์

ตุส แตค่วามเสื่อมอำนาจของจักรวรรดิรัสเซียเร่ิมปรากฏชัดเนื่องจากเรือธงเองก็ต้องมีเรือพ่ี

เลี้ยงที่คอยช่วยซ่อมแซมระหว่างทาง และเมื่อสงครามรุกรานยูเครนเร่ิมขึ้นไม่นาน เรือโจมตี

พร้อมขีปนาวุธนำวิถี Moskva ซึ่งเป็นเรือธงลำใหม่ของกองเรือทะเลดำก็ถกูหน่วยปฏบิัติการ

พิเศษของยูเครนโจมตีจนล่มในทะเลดำเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2022 อันทำลายขวัญของ

ทหารเรือรัสเซียอย่างมาก ทำให้หลังจากนั้น เรือหลายลำ รวมทั้งเรือใต้น้ำพลังนิวเคลียร์ ได้

เคลื่อนตัวจากตาร์ตุสไปเสริมกำลังในทะเลดำ และตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2024 ข่าวการ

ทหารเรือก็รายงานว่า เรือของรัสเซียได้ออกจากทา่ที่ตาร์ตุสไปหมดแล้ว สว่นอำนาจทางทะเล

ดำของกองเรือรัสเซียก็ถูกหน่วยปฏบิัติการพิเศษของยูเครนบ่อนทำลายไปจนมิได้เป็นอุปสรรค

ต่อการขนส่งธัญพืชของยูเครนไปสู่ตลาดโลกมากเช่นเมื่อปีกว่ามานี้ 

 ฐานทัพเรืออีกแห่งหนึ่งทีน่ายเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศรัสเซีย

เจรจากับผู้บัญชาการทหารของซูดานไว้ ได้แก่ท่าเรือในทะเลแดง ซึ่งคงเงียบหายไปเฉยๆ 

เพราะไม่ทราบว่านายพลที่ทำข้อตกลงกับล้าฟร็อฟไว้เป็นคนใดในระหว่างทั้งสองที่ยังทำ

สงครามกลางเมืองกันอยู ่

 ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม กองกำลังของรฐับาลเฉพาะกาลและ

กลุ่มญิฮาดที่มาช่วย ได้ปราบพวกของอดีตจอมเผด็จการอัล-อาสสาด โดยมีรายงานการสังหาร

ฝ่ายตรงข้ามไปหลายร้อย จนรัฐบาลเฉพาะกาลสามารถประกาศได้ว่า การสู้รบได้ยุติลงแล้ว 

แต่ผูส้ังเกตการณ์ เห็นว่าเหตุการณ์ปราบปรามรุนแรงมากเกินไปโดยมีบางกลุ่มใช้ Revenge 

Killing ด้วย ซึ่งประธานาธิบดีอัล-ชาร์ร่าได้ขอให้มีการรักษาเอกภาพแห่งชาติไว้และให้มีการ

สอบสวนฝ่ายที่ก่อความรุนแรงขึ้นทั้งที่ละตาเกียและฮอมส์ซึ่งมีไฟลุกไหม้อาคารในหลายจุด

ด้วย เพราะฝ่ายที่ร่วมในการปราบปรามมีกลุ่มอื่น ซึ่งยังมไิด้ร่วมอยู่ในกองทพัภายใต้รัฐบาล

เฉพาะกาล อันน่าจะพอเข้าใจได้ เนื่องจากกลุ่มที่เข้าร่วมในการโค่นระบอบอาสสาดมีมากกว่า 
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HTS อย่างไรก็ดี รัฐบาลอลั-ชาร์ร่าควรสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นเพ่ือความเป็นธรรมและเขา

ยอมรับว่ามี Revenge Killing  ด้วย แต่มิใช่จากกลุ่มที่ขึ้นตรงกับเขา 

 เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามนี้ ฝ่ายสอบสวนของซีเอ็นเอ็นได้

บันทึกภาพกองกำลังในเคร่ืองแบบ “Affiliate of HTS” ซึ่งสังหารประชาชนตามปกตจินล้ม

ตายไปในท้องน้ำ มีเด็กๆ อยู่ในกลุ่มผู้โชคร้ายเหล่านั้นด้วย จึงหวังว่ารัฐบาลเฉพาะกาลจะ

เร่งรัดหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี แต่กระบวนการยุตธิรรมควรอยู่ในขอบเขตของ

มนุษยธรรมเพ่ือเป็นการกำหนดมาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลสมยัสำหรับระบอบ

ใหม่ที่รัฐบาลอัล-ชาร์รากำลังปลูกฝังในซีเรยี หลังจากหลายทศวรรษของการปกตรองอัน

โหดร้ายทารณุภายใตส้กุลอัล-อาสสาด 

 ตามรายงานในวันที่ 12 มีนาคม กองกำลัง Syrian Democratic Forces ซึ่งเคย

สนับสนุนหน่วยรบพิเศษของสหรัฐในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามที่นครโมซูลในอิรักและ

นครรัคก้าในซีเรียได้เข้าร่วมกับกองกำลังของรัฐบาลเฉพาะกาลภายใตป้ระธานาธิบดีอาห์เหม็ด 

อัล-ชาร์ราแล้ว รัฐบาลตุรกีได้แสดงความยินดี เพราะบางคร้ังในอดีต SDF เคยรว่มมือกับกลุม่

เคิร์ดในการต่อต้านตุรกี แต่บัดนี้ได้ปลดอาวุธเรียบร้อยแล้ว  

 การที่ตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีเออร์โดวันปรบัเปลี่ยนนโยบายการต่อต้าน

กลุ่ม Kurd ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หลังจากที่กลุม่พีเคเคอันเป็นแกนหลักทางการเมืองได้ตกลงวาง

อาวุธ สหภาพยุโรปซึ่งตุรกีพยายามสมัครเข้าเป็นสมาชิกมานานปี เร่ิมให้ความสนใจในตุรกี

มากขึ้น แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะยังมิได้เปดิเผยท่าทีที่ชัดเจนในช้ันนี้ ถ้าจำไม่ผิด Lord Chris 

Patten สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นผู้ว่าราชการฮ่องกงคนสุดท้ายในป ี1997 สมัยทีส่ห

ราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ได้ประพันธ์หนังสือ “รายงานอำลาตำแหน่ง

ทางการทูต” เร่งรัดให้รับตุรกี (ซึ่งเป็นอสิลามประเทศเดียว) เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดย

ไม่พลาดโอกาสไปอีก เนื่องจากตุรกีมกีองทัพบกทีใหญ่ที่สุดในนาโต้และตั้งอยู่ใต้สุดของบรรดา

ภาคีทัง้หลายติดกับภมูิภาคตะวันออกกลาง เข้าใจว่าในช่วงนั้น นายเออร์โดวันดูเหมือนจะเป็น

นายกรัฐมนตรอียู่และยังมิได้มุง่หมายจะเป็นฝ่ายอำนาจนิยม 
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 อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดเีออร์โดวันแห่งสาธารณรัฐตุรกีดูจะไม่สามารถยับยัง้ความ

โน้มเอียงส่วนตวัที่จะเป็น Autocrat  เพราะในวันที่ 19 มีนาคม วันนี้ เขาได้สั่งจับ

นายกเทศมนตรีนครอิสตันบูลจากบ้านพักด้วยข้อหาคอร์รัปชั่นและพยายามจะก่อการ

รัฐประหาร แม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ยังไมม่ีจนปี 2028 แต่เขาเป็นคู่แข่งทาง

การเมืองสำหรับเออร์โดวันและเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมจากชาวนครมิใช่น้อย เมื่อข่าวการจับ

กระจายออกไป นักศึกษาและประชาชนได้ชุมนุมประท้วงกันอย่างเนืองแน่น 

 หญิงผูต้ิดตามพฤติกรรมทางการเมืองของตุรกีมานานทราบว่า แม้การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในตุรกีคร้ังต่อไปจะยังไม่ถงึกำหนดทางการจนปี 2028  แต่โดยที่พรรคของเออร์

โดวันได้รับความปราชัยอย่างชัดแจ้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเร็วๆ นี้ อาจเป็นเหตุให้เขาไม่

วางใจในระบบการเลือกตั้ง อันเป็นสถาบันหลกัของระบอบประชาธิปไตย จึงมีการคาดคะเนกัน

ว่า เออร์โดวันอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไป และโดยที่ Ekrem Imamoglu นายกเทศมนตรี

นครอิสตันบูลเป็นคู่แข่งที่เป็นผู้ได้รับความนิยมไม่นอ้ย จึงถกูจับและนำตัวไปคุมขัง 

 ประชาชนที่ออกมาประท้วงต่างชูป้ายซึ่งมีข้อความสั้นๆ ว่า STRONG MEN มีจำนวน

พันๆ คน และมิได้จำกัดอยู่เฉพาะที่นครอิสตันบูลเท่านั้น เนื่องจากมีรายงานการประท้วงใน

กรุงอังการาและเมืองอื่น ๆ ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การฉีดน้ำความดันสูงเพ่ือสลายการ

ชุมนุมในบางแห่งด้วย แม้รัฐบาลกลางจะได้ประกาศห้ามการชุมนุมตามเมืองต่างๆ มาหลายวัน

แล้วก็ตาม 

 สำนักข่าวอเมริกันได้ขึ้นบัญชีหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นผู้นยิมอำนาจ (Autocrat) หรือ

ต่อต้านระบอบประชาธิปไตยตามรายงานในวันที่ 19 มีนาคมว่าได้แก่นายรีเซพเตยิบเออร์โด

วัน ประธานาธิบดีแห่งตุรกี นายเบ็นจามินเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลและนายโดนัลด์

ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตนิและ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกบัผู้นำอ่ืนๆ ซึ่งรวบอำนาจโดยเบ็ดเสร็จหรือ TOTALITARIANISM มา

แต่แรกที่เข้ามาครองตำแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของประเทศตน นั้น เป็นภัยคุกคามทั้งต่อประเทศ
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ภายนอกและผูค้นภายในประเทศ ดังที่ทราบกันมานานแล้ว สมจริงดังคำกลา่วของ ดร. มาร์

ตินลูเธอรค์ิง จูเนียร ์ที่ว่า “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” 

 ภูมิภาคตะวันออกกลางคงจะสงบสุขได้ยากตราบทีอ่ิสราเอลยังรุกรบในดินแดนของ

ต่างชาติด้วยข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ยิ่งมีนายทรัมป์สมรูร้่วมคิดอยู่ด้วย นายเนตันยาฮูจึงถือโอกาสใช้

นโยบายล่าอาณานิคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดงัที่เห็นกนัอยู่ทุกวันในฝั่งตะวันตก แต่กับปวงชนที่

กำลังสร้างชาติของตนใหม่เช่นซีเรีย ซึ่งเพ่ิงจะปราบปรามพลพรรคของอดีตจอมเผด็จการบา

ชารอ์ัล-อาสสาดได้สำเร็จในฐานะที่เป็นประเทศเอกราช เนตันยาฮูก็สั่งการให้อิสราเอลเข้าไป

โจมตกีลุ่มที่มิใช่รัฐบาลทีช่อบธรรมของซีเรียที่เมืองหลวงดาม้าสกัสเมื่อสองวันมานี้ เมื่อมีคนตั้ง

ปัญหา อิสราเอลได้แถลงว่า “เป็นกลุ่มญิฮาด” โดยมิได้ยั้งคิดว่า กรุงดาม้าสกัสเป็นเมืองหลวง

ของซีเรีย ซึ่งบัดนี้เป็นประเทศเอกราช และมีรัฐบาลที่ถูกต้องและชอบธรรมอยู่ การกระทำของ

อิสราเอลเป็นการรกุรานอย่างไม่มีข้อต้องสงสัย 

 นาย Fillippo Grandi ข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยกิจการผู้ลี้ภัยเห็นความ

จำเป็นรีบด่วนที่จะต้องใหซ้ีเรียได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพ่ือสร้างเสถียรภาพใน

สังคม อันเป็นกรณทีี่หลายแห่งในโลกก็ต้องการไมน่้อยเช่นกัน เนื่องจากสหรัฐได้ FREEZE 

USAID มาพักใหญ่แล้ว โดยที่การระงับความช่วยเหลือมีผลถึงการเสียชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง

เกิดขึ้นแล้วจากการปะทะกันอย่างรุนแรงในซีเรียและผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปในโลก คณะของ

สหภาพยุโรปซึ่งอยู่ในซีเรียขณะนี้น่าจะกันเงินบางส่วนมาช่วยซีเรีย แทนที่จะใช้ทั้งหมดไปเพ่ือ

การสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ดังที่ปรากฏตามรายงาน  แม้จะจำเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง

นโยบายโดยกะทนัหันของรัฐบาลทรัมป์ 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม รายงานซีเอ็นเอ็นจากกรุงดาม้าสกัสแจ้งว่า คณะรัฐบาล

เฉพาะกาลภายใต้ประธานาธิบดีอาห์เหม็ดอัล-ชารร์่าแห่งซีเรียได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง

อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 
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 การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคลิเบรอลของแคนาดาสืบแทนนายจัสตินทรูโดซึง่มขีึ้นเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ปรากฏว่านายมาร์คคานี่หรือ Mark Carney อดีตผูว้า่การธนาคารกลาง

แห่งแคนาดาและอดีตผู้ว่าการ Bank of England ซึ่งสร้างผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการด้านการเงินและการธนาคารในช่วงที่สหราชอาณาจักรถอน

ตัวจากสหภาพยุโรปหรือ BREXIT แต่เขาไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อน โดยมิได้มตีำแหน่งเป็น

สมาชิกสภาในแคนาดาอยู่ในวันนี้ 

 สำหรบัแคนาดา  หัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย 

ดังเห็นไดจ้ากการที่นาย Justin Trudeau หัวหน้าพรรคลิเบรอล ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

แคนาดามาหลายปี จนเกิดปัญหาจากการที่นายโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา จะขึ้นพิกัดอัตราภาษศีุลกากรแก่สินค้าเข้า

จากแคนาดา คะแนนนิยมในพรรคลิเบรอลจึงลดตำ่ลงอย่างมาก จนจสัตินทรูโดได้ประกาศ

ลาออกจากความเป็นหัวหน้าพรรค 

 ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีทรมัป์ได้ประกาศจะเก็บพิกดัเพ่ิมทั้ง

จากแคนาดาและเม็กซิโก แต่ก็เลื่อนกำหนดไปหลายครั้ง  แต่คำขู่ของทรัมป์ที่จะทำให้แคนาดา

เป็นมลรัฐที่ 51 ยังคงถกูอ้างถึงเป็นครั้งคราว รวมทั้งการตั้งบุคคลเป็นผู้ว่าการมลรัฐคนใหม่

ด้วย นายจัสตินทรูโดได้ตอบโต้อย่างรุนแรง ชาวแคนาดาเองรู้สึกเคียดแค้นนายทรัมป์มากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด คะแนนนิยมในพรรคลิเบรอลที่ลดต่ำลงถึง 1 ได้กลบัขึ้นมาถึง 37 และเพ่ิมขึ้น

อีกในเวลาอันสั้น ทำให้คะแนนของพรรคอนุรักษ์นิยมตกลงตามส่วน จนถึงวนัที่พรรคลิเบรอล

มีการเลือกตั้งและได้นายมารค์คาร์นี่เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยกระแสชาตินิยมที่มาแรงขึ้น 

ทำให้แนวทาง Populism ของพรรคอนุรักษ์นิยมได้รับการสนับสนุนน้อยลงอย่างมาก 

 ตามรายงานในวันอังคารที่ 10 แคนาดาจะมีการปฏิญาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนาย

มาร์กคาร์นีใ่นวันศุกร์ที่ 14 มีนาคมนี้  เมื่อวันทีไ่ดช้ัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคลิเบรอล 

นายมาร์คคาร์นี่ได้กล่าวคำปราศรัยว่า “การที่โดนัลด์ทรัมปจ์ะมิให้ชาวแคนาดามีวิถีชีวิตเช่นที่

มีมา นั้น โดนัลด์ทรัมปท์ำมิได้ จะเอาชนะแคนาดาทางการเมืองก็ไมม่ีทาง จะแข่งฮ็อคกี้น้ำแขง็ 
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แคนาดาก็จะชนะ” สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทูตประจำแคนาดาและได้รับเชิญเป็น 

Honorary Parade Marshal คนหนึ่งใน Klondike Day Parade ในปี 1987 เนื่องจากเป็น

วันให้เกียรติ์ประเทศไทยนั้น ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปยกถ้วยชนะเลิศในกีฬาฮ้อคกี้น้ำแข็งในชื่อ

ว่า Stanley Cup โดยมี Wayne Gretzky แชมเปี้ยนลือชื่อของทีมแคนาดาอยู่ในที่ตั้งด้วย 

จำได้ว่าเป็นถ้วยทีห่นักมาก  

 ในวันที่ 11 มีนาคม แคนาดาได้ประกาศอัตราภาษีตอบโต้สหรฐัที่ร้อยละ 50 ในขณะที ่

นาย Doug Ford นายกรฐัมนตรีมณฑลออนทาริโอของแคนาดา ซึ่งเป็นคนแรกที่ให้ร้านค้า

ถอนขวดสุราที่ผลิตในสหรัฐออกจากแท่นวางจำหน่ายเมื่อทราบถึงคำกล่าวของนายทรัมป์  ได้

ประกาศจะเรียกเก็บ Surcharge ร้อยละ 25 เพ่ิมจากค่าใช้ไฟฟ้าจากชาวอเมริกันในสามมลรัฐ

ที่อาศัยกระแสไฟของแคนาดา แม้นายกรัฐมนตรมีณฑลจะไม่อยากให้มกีารตอบโต้กันไป-มา

เช่นนี้ อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีมณฑลกต็อบรับคำเชิญของฝ่ายอเมริกันให้ไปเจรจากันทีก่รุง

วอชิงตันในสัปดาห์นี ้

 สำหรับอัตราภาษีในระดับประเทศ นั้น นายทรัมป์ได้ประกาศที่จะไม่ใช้อัตราสูงมากที่

ประกาศก่อนหน้านี้ เข้าใจว่าคงกลับไปใช้อัตราเดิมที่ร้อยละ 25 แต่เขาได้ประกาศที่จะเก็บ

ภาษกีับสหภาพยุโรป ซึ่งประธานกรรมาธิการฟอนแดร์เลเย่นได้ตอบว่า การกระทำของทรัมป์

ดังกล่าว “ไม่ชอบด้วยเหตุผล” ซึ่งเธอใช้คำว่า “Unjustified” และสหภาพยุโรปจะเก็บภาษี

ศุลกากรครอบคลุมสินค้าสหรัฐในมูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์ อันแสดงว่าสงครามการค้าที่

โดนัลด์ทรัมป์ก่อขึ้นกระจายไปทั่วโลก โดยทรัมป์ประกาศว่าอัตราใหม่จะเร่ิมมีผลใช้บังคับใน

วันที่ 2 เมษายน และในวนัที่ 13 มีนาคม ทรัมป์ไดป้ระกาศเพิ่มเติมที่จะเก็บภาษีกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของยุโรปทั้งหมดในอัตราร้อยละ 200 

 ล่าสุด แคนาดาจะเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเข้าจากสหรัฐในมูลค่ารวม 20 

พันล้านดอลลาร์ อันเป็นเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องด้วยการบูรณาการของการเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศทั้งสองดงัที่กล่าวถึงแลว้ แคนาดาเป็นประเทศใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐอเมริกา มี

ชายแดนร่วมกันยาว 8,891 กิโลเมตร นับว่ายาวทีสุ่ดในโลก โดย”ไมม่ีกองกำลังป้องกัน
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ประเทศรักษาการณแ์ม้แต่น้อย น้ำตก Niagara อันลือชื่อก็มีทั้งในฝั่งแคนาดาและในฝั่ง

นิวยอร์ก (ข้าพเจ้าและครอบครัวเคยไปชมน้ำตกขนาดมหาศาลนี้จากฝั่งแคนาดา แต่ก็ได้ชม

ทิวทัศนข์องฝั่งนิวยอรก์ดว้ย) ทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจกันไดม้านับร้อยปี โดย

ต่างใหค้วามช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกนัตลอดมา เช่นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดัง

ตัวอย่างไฟป่าคร้ังใหญ่ที่อุบัติขึ้นบ่อยครั้ง ฝ่ายผจญเพลิง รวมทั้ง เครื่องบนิของทั้งสองฝ่าย ก็

ไปช่วยกันโดยไม่ต้องมีคำขอจากรัฐบาลของแต่ละฝ่าย ชาวแคนาดาที่ทราบความก้าวร้าวของ

นายทรัมป์อดไม่ได้ที่จะยอ้นกล่าวถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ณ กรุง

เตหะรานในการช่วยเหลือนักการทูตอเมริกันที่ถกูชาวอิหร่านจำนวนมากบุกเข้าปิดสถาน

เอกอัครราชทูตและกักเป็นตัวประกัน ในทางต่างๆ จนในที่สุดได้รับอิสรภาพ 

 อันที่จริง พ่อครัวชาวไทยที่หนีจากสถานทูตอเมริกนัไปอยู่กับสถานเอกอัครราชทูต

แคนาดา ก็ได้มีส่วนช่วยในหลายประการตลอดวิกฤตการณ์คร้ังนั้นด้วย อันเป็นช่วงที่อยาโตล

ลาโคเมนีเข้าไปก่อการปฏิวัติโค่นล้มระบอบพระเจ้าชาห์ในปี1979 

 ตามรายงานจากกรุงอ็อตตาวา นายทรัมป์ได้กล่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม

ว่า เขาพร้อมจะพบกับนาย Mark Carney ผู้นำคนใหม่ของแคนาดา ซึ่งนายคาร์นี่ได้ให้

สัมภาษณ์ในวันเดียวกันวา่ เขาไม่ขัดข้องที่จะพบปะเจรจากับประธานาธิบดทีรัมป์ในโอกาสที่

เหมาะสม โดยสหรัฐต้องเคารพในอธิปไตยของแคนาดาอย่างเต็มที่ เพราะถึงอย่างไร เขาก็

จะต้องปฏญิาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแคนาดาในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคมเสียก่อน 

 ที่มณฑลเควเบ็ค ซึ่งขณะนี้แคนาดากำลังเป็นจ้าภาพการประชุมกลุ่มจี-7 ในระดบั

รัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ เมลานี่โจลี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา กล่าว

ว่าทรัมป์ยังมิได้ละเลยคำกล่าวเกี่ยวกับมลรัฐที่ 51 ซึ่งเธอเห็นว่า สิ่งที่เขาลัน่วาจาออกมาฟังดู

แล้ว “เป็นมากกว่า “POLITICAL RHETORIC” หรือจริงจังมากกว่าวาทกรรมทางการเมือง 

จึงไม่ควรอยู่ในความประมาท อย่างไรก็ดี ประเด็นใหญ่ของจี-7 ได้แก่การช่วยเหลือยูเครน 

และนายมาร์โกรูบืโอ ซึ่งเพ่ิงเจรจากับยูเครนที่นครเจ๊ดดาห์ของซาอุดิอาระเบียจนบังเกิด
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ข้อตกลงหยุดยงิ 30 วัน โดยผู้แทนสหรัฐได้ตกลงจะแบ่งปันข่าวกรองให้แก่ยูเครนและให้ความ

ช่วยเหลือด้านอาวุธบางประเภท 

 เมื่อประมาณ 20 นาทีที่ผา่นมาของวันศุกรท์ี่ ที่14 มืนาคม นายมาร์กคาร์นี่ได้ปฏิญาณ

ตนที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแทนพระองคท์ี่ริโด้ฮอลล์ในกรุงอ็อตตาวาเนื่องจากกษัตริยช์าร์ลส์

ที่สามทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งแคนาดาด้วยนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 43 ของ

แคนาดาแล้วเขายังเป็นองคมนตรีของราชวงศด์้วย เขาจึงได้ปฏิญาณตนสำหรับตำแหน่ง

ทั้งหมดดังกล่าวทั้งในภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส เว้นแต่ในตำแหน่งองคมนตรีซึ่งมิได้ใช้ภาษา

ฝร่ังเศสในคำปฏิญาณตน 

 หลังจากการปฏิญาณตน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแคนาดาจะไปพบกับนายกรัฐมนตรี

เคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส 

 ตามรายงานของพอล่านิวตั้น ผูจ้ัดรายการเชื้อสายคาเนเดี้ยนของซีเอ็นเอ็น การ

เลือกตั้งทั่วไปคงจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งคู่แข่งสำคัญน่าจะได้แก่นาย  Pierre Poilievre หัวหน้า

พรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งมีบา้นพักระหว่างเป็นหัวหนา้พรรคฝ่ายค้านอยู่เคียงข้างทำเนียบ

เอกอัครราชทตูไทยใน Rockcliffe Park มีชื่อว่า Stoneway 

 สมัยที่ข้าพเจ้าอยู่ที่กรุงอ็อตตาวา หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้แก่ John Turner ซึ่ง

บางครั้งเขาเข้ามาที่สนามหลังทำเนียบเพ่ือตามสนุัขตัวเล็กๆ ซึง่วิ่งผิดบ้านเข้ามา ข้าพเจ้าจึง

ไปทักทาย ทำให้ได้รูจ้ักกนั แม้ข้าพเจ้าจะสนิทสนมกับโจคล้าคจากพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งเคย

เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงไม่นานนัก เพราะเมื่อรัฐบาลแคนาดาเปลี่ยนเป็นพรรค Progressive 

Conservative โดยนาย Brian Mulroney ได้เป็นนายกรัฐมนตรี โจคล้าคได้รับแต่งตั้งเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งมัลรูนีและโจคล้าคได้พบกับข้าพเจ้าอีกเมื่อ

ข้าพเจ้าย้ายไปประจำการที่กรุงมอสโก ข้าพเจ้าไดข้อให้โจคล้าคสอบถามรฐัมนตรีต่างประเทศ

โซเวียตเกี่ยวกับการแก้ปญัหาในอินโดจีน ซึง่โจคลา้คได้บรรยายคำตอบให้ข้าพเจ้าทราบโดย

ละเอียดในจดหมายที่เขาส่งผ่านสถานทูตแคนาดา ณ กรุงมอสโกที่ข้าพเจ้ายังเก็บไว้ทีบ่้านพัก
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จนทุกวันนี ้เมื่อข้าพเจ้าได้ไปที่แคนาดาอีกสองเที่ยวเมื่อเกษียณอายุราชการประจำแล้วเพ่ือ

การประชุมเกี่ยวกับการจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ไม่มีใครทราบว่าโจคล้าค

ไปทำอะไรอยู่ที่ไหน ส่วนมัลรูนี นั้น ถึงแก่อนจิกรรมแล้วเมื่อปีที่แล้ว (2024) 

 การเล่ารายละเอียดอันบางคร้ังเป็นประวัติส่วนตัว นั้น เนื่องจากข้าพเจ้าตั้งใจจะให้

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ประกอบด้วย “ชีวปะวัติด้านการงาน” ด้วย ซึ่งน่าจะเป็น

ประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง ทำเนียบเอกอัครราชทูตใน Rockcliffe Park อยูใ่กล้กับโรงเรียนชั้น

ประถม ซึ่งเจ้าหญิง Beatrix พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินนีาถจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ 

ได้ไปทรงศึกษาเมื่อพระราชมารดาเสด็จไปประทับอยู่ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่ง

เนเธอร์แลนด์ได้ส่งต้นทูลบิไปปลูกรอบสนามบนฝั่งแม่น้ำกลางกรุงอ็อตตาวาหลายล้านต้นโดย

ผลิดอกหลากสีในฤดูใบไม้ผลิทุกปีเป็นการขอบพระทัยในความเอื้ออารีของชาวแคนาดา เข้าใจ

ว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อมาจนทุกวันนี ้

 การศึกษาของลูกสาวของข้าพเจ้า เช่นเดียวกับลูกๆ คณะทูตคนอ่ืน ไม่ต้องเสียค่าเล่า

เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นใด วันหนึ่งข้าพเจ้าได้อ่านรายงานของเทศบาลตำบล Rockcliffe พบ

รายการหนึ่งในบัญชเีป็นเงินก้อนที่กระทรวงการต่างประเทศแคนาดาโอนให้แก่เทศบาลเพ่ือ

เป็นค่าใช้จ่ายในการศกึษาของลูกๆ คณะทูต ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความใจกว้างของแคนาดา

เป็นอย่างยิ่ง   

 หลังจากทีน่ายกรัฐมนตรมีาร์กคารน์ีไ่ด้พบปะหารือกับเคียร์สคาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีส

หราชอาณาจักรแล้ว ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางตา่งๆ ที่จะสนบัสนุน

ยูเครนสืบต่อไปทั้งในด้านการประกันความมั่นคงของยูเครนและในการเจรจากับรัสเซียภายใต้

จอมเผด็จการวลาดิเมียร์ปูติน กษัตริย์ชาร์ลส์ที่สามได้โปรดเกล้าให้นายกรัฐมนตรีมาร์กคาร์นี่

แห่งแคนาดาเข้าเฝ้าที่พระราชวัง Buckingham 

 สำหรับวันเลือกตั้งทั่วไป นั้น นายมาร์กคารน์ี ่ประกาศยุบสภาในวันอาทิตย์ที่ 23 

มีนาคม ส่วนวันเลือกตั้งนัน้จะเป็นในเดือนเมษายน ศกนี ้คำกล่าวของนายทรัมป์ล่าสุดตามที่

ปรากฏในรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคมมีความว่า “เขายงัชื่นชอบในผืน
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แผ่นดินขนาดใหญ่อันงดงามในแคนาดาอย่างมาก” ในขณะเดียวกัน โดนัลดท์รัมป์ยังคงความ

พยายามที่จะให้ได้มาซึ่งกรีนแลนด์ คลองปานามา และ...อันผิดวิสัยคนอเมริกันชั้นนำอื่นๆ ใน

ประวัติศาสตร์ 200 กว่าปี เว้นแต่ William McKinley ซึ่งนายทรัมป์ชื่นชอบทั้งในด้านการแผ่

ขยายดินแดนอันเป็นผลของการทำสงครามกับสเปนและด้านการขึ้นพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 

 ตามรายงานสำนักข่าวต่างๆ นายมาร์คคาร์นี่ ได้เข้าหารือกับผู้สำเรจ็ราชการแคนาดา 

ซึ่งเห็นชอบกับข้อเสนอแนะให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน ศกนี ้และโดยที่

ปัญหาสำคัญเฉพาะหน้าประการหนึ่งได้แก่การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นพิกัดอัตรา

ภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเข้าจากแคนาดาเป็นร้อยละ 25 ตัง้แต่วันที่ 2 เมษายน พรรคลิ

เบรอลซึ่งมีนายคาร์นี่ ในวัย 60 ปีเป็นหัวหน้า จงึจะแก้ในช้ันแรกด้วยการใชก้ารค้าเสรีสำหรับ

การค้าระหว่างมณฑล โดยยกเลิกระบบเดิมซึ่งแต่ละมณฑลเรียกเก็บภาษหีรือค่าธรรมเนียมใน

การส่งสินค้าข้ามแดนไปยังอีกมณฑลหนึง่ และในขณะเดียวกันพรรคลิเบร่อลก็จะสรรค์สร้าง

การเศรษฐกิจอันจะยังผลดีแก่ประชาชนทุกภาคส่วนโดยเสมอหน้ากัน 

 นาย Pierre Poillievre หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม ได้หาเสียงด้วยการสัญญาที่จะลด

ภาษเีงินได้ในอตัรามากกว่าที่หัวหน้าพรรคลิเบร่อลจะลดให ้ 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำขู่ของทรัมป์ทีจ่ะเข้าครองแคนาดาเป็นมลรัฐที่ 51 ของสหรัฐ นั้น 

ทุกพรรคที่จะแข่งขันในการเลือกตั้ง ยึดมั่นในการปกป้องแคนาดาและไม่พอใจในนายทรัมป์ใน

ทำนองเดียวกัน ชาวแคนาดานึกไม่ถึงว่าคนอเมริกนัซึ่งเป็นมิตรทีไ่ว้วางใจกนัมานับร้อยปีจะมี

คนใดที่หลงผิดและคิดวิปริตเช่นนั้น 

 อันที่จริง ทั้งแคนาดาและสหรัฐใกล้ชิดซึ่งกันและกนัมาก แม้ในวงการบันเทงิ ซึ่งเมื่อ

สมัยที่ข้าพเจ้าประจำการอยู่ที่กรุงอ็อตตาวา มีการสำรวจนักแสดงว่า ดาราจากฝ่ายใดโด่งดัง

และเป็นที่นิยมมาก ปรากฏว่าเป็นคนแคนาดาส่วนใหญ่ อันรวมถึงผู้ประกาศรายการโทรทัศน์

ด้วย แม้ว่าแคนาดาจะมีประชากรเพียงยี่สิบล้านเศษในขณะที่สหรัฐมีกว่าสามร้อยล้าน 

สถานการณ์ในระยะหลังเป็นเช่นไร ไม่อาจทราบได ้เพ่ือเป็นการยืนยัน ขอกล่าวถึงชื่อบางคน 
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เช่น Jim Carrey, Michael J. Fox, William Shatner, Celine Dion  Peter Jennings, 

Lyse Doucet และ ฯลฯ 

 ปัจจัยสง่เสริมอาจรวมถงึนโยบายรับคนเข้าเมืองซึ่งแคนาดาเปิดรับผู้มีพรสวรรค์ ผู้มี

ความสามารถพิเศษ และผู้มีความดีเด่นเฉพาะทางให้เป็นชาวแคนาดาได้ ไม่แต่เท่านั้น การ

เปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้มคีวามหลากหลายทางต่างๆ อาจช่วยส่งเสริมอีกทางหนึ่ง   

   

 

 ดังที่ได้รายงานผลการเจรจาเพ่ือการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างนายมาร์โกรูบิโอ 

รัฐมนตรวี่าการต่างประเทศสหรัฐและนายไม้ค์ว้อลซ์ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของ   

ประธานาธบิดทีรัมป์กับประธานาธิบดีโวโลดิมีรเ์ซเลนสกี้แห่งยูเครน ซึ่งมกุฏราชกุมารบิน

ซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่นครเจ๊ดดาห์ นั้น 

 เป้าหมายเฉพาะหน้าได้แก่การระงับการสู้รบในแนวหน้าเป็นเวลา 30 วัน ทัง้สองฝ่าย

ใช้เวลาในการเจรจา 8 ชั่วโมง จนบรรลคุวามตกลงโดยที่ยูเครนยอมให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา 

30 วัน และเพ่ือเป็นการตอบแทน สหรัฐจะแบ่งปันข่าวกรองที่เคยให้ยูเครนตลอดมากับจะให้

ความช่วยเหลือทางอาวุธ แต่มิใช่บางประเภทที่รัฐบาลไบเดนเคยจัดให้ เช่น Atacsm และ 

Patriot สำหรับใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซีย ซึ่งยงัยิงมาถลม่เมืองต่างๆ ทั่ว

ยูเครน แม้กระทั่งทุกวันนี ้  

 ในทัศนะของนาย Mikhail Xygar นักหนังสือพิมพร์ัสเซียซึ่งได้หนไีปอยู่ใน สหราช

อาณาจักร หลังจากที่ทรมัป์แถลงนโยบาย สหรัฐกพ็้นจากความเป็นที่พึ่งซึ่งเชื่อถือได้ของฝ่าย

ประชาธิปไตยอีกต่อไป ดงัที่ดมติริเป้สก็อฟ โฆษกของเครมลิน และเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟแถลง 

นโยบายของทรัมป์เป็นไปตาม Configuration ของที่ปูตินกำหนดแนวทางไว้ทั้งหมด “และทำ

ให้ทั้งปูตินและสจีิ้นผิงหัวร่อ” ด้วยความชอบใจ 
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 คริสเตียนอามันพอร์แห่งซีเอ็นเอ็น ซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์มิคาอิลซีการ์เสริมว่าคารมของ

นายทรัมป์ที่ตอบโต้กับทรมัป์และเจดีแว้นส์ในทำเนยีบขาวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ “มาจาก 

PLAYBOOK ของปตูินใช่หรือไม่?” ได้รับคำยืนยันว่าเป็นไปตามคำโฆษณาชวนเช่ือของปูติน

ทั้งสิ้น ซึง่ข้าพเจ้าก็ทราบเช่นนั้นมาเอง  

 ตามข้อมูลจาก Zanny Minton Beddoes หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร The 

Economist และนาย Ian Bremmer อดีตผู้อำนวยการ Eurasia Group ในรายการของ

ฟารีด๊ซักกาเรีย เมื่อเวลา 21.20 น. ตามเวลาในไทยของวันที่ 16 มีนาคม คนของทรัมป์ส่วน

หนึ่งยอมตามปูติน อีกสว่นหนึ่งมิได้คัดค้าน แต่ทั้งหมดเห็นว่า โอกาสของเซเลนสกี้ดีขึ้นจาก

การทีต่กลงรับข้อเสนอทีจ่ะให้มีการหยุดยงิ 30 วนั แม้จะคาดหมายได้ว่า คำตอบของปูตินจะ

เป็น Yes, but อันจะยืดยาวครอบคลุมเงื่อนไขมากมาย ซึ่งข้าพเจ้าขอเติมว่า ปูตินคงจะ

พยายาม “อ้างถึงความสำเร็จในการยึดพื้นที่ได้มากขึ้นในแคว้น Kursk” ซึง่ตามความจริง 

เป็นเพียงหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้น ส่วนที่อ้างว่า ได้ปดิล้อมกองกำลังยูเครนไว้ได้เป็นหมื่น นั้น 

ยูเครนได้ปฏิเสธเด็ดขาดว่าไม่มีมูลความจริงตามอ้าง 

 เมื่อได้รบัทราบคำตอบของปูตินจากนาย Witkoff แล้ว นายทรัมป์ได้เปิดเผยว่า เขาจะ

โทรศัพท์หารือกับปูตินในวันอังคารที่ 18 มีนาคมนี้ เมื่อถูกถามโดยผู้สื่อข่าวระหว่างอยู่ใน

เครื่องบินว่า เขาจะหารือกับปูตินในเร่ืองอะไรบ้าง ทรัมป์ได้ตอบสั้นๆว่า เขาจะให้ปูตินเข้าร่วม

ในการสร้างสันติภาพ . .มีเรื่องดินแดน. . .กระแสไฟฟ้า. . .การแบ่งทรัพย์สิน (?) สำนักข่าว

รายงานทัศนะของเซเลนสกี้ซึ่งรู้สึกเป็นห่วงว่า เขาคงต้องเผชิญกับ MINSK-3 อันหมายถึง การ

ตกลงกบัปูตินแต่ความตกลงสันติภาพก็ล้มเหลวเพราะปูตินอีกเช่นสองฉบับก่อนหน้านั้น ดัง

เห็นได้จากเงื่อนไขประการหนึ่งของปูตินให้ค้นหาต้นตอของปัญหาการสู้รบในยูเครน ด้วย

เจตนาละเลยว่าปูตินเองเป็นผู้รุกรานโดยปราศจากการยัว่ยุใดใดทั้งสิ้น ซึ่งในทัศนะของสหรัฐ

ในสมัยที่นายทรัมป์มไิด้อยู่ในรัฐบาล เร่ิมมาตั้งแต่การที่ปูตินประกาศผนวกไครเมียเป็นส่วน

หนึ่งของรัสเซียในปี 2014 และการยกพลนับแสนบุกยูเครนตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 

เป็นสงครามยืดเยื้อมาจนทุกวันนี ้
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 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เผยแพร่ภาพของเขาเฝ้าสังเกตการที่กอง

กำลังสหรัฐระดมการโจมตีเป้าหมายซึ่งเขาเองกล่าวว่าเป็นที่ชุมนุมของกลุม่ Houthi ในซาน่า 

อดีตเมืองหลวงของเยเมน เพ่ือตอบโต้การก่อกวนเส้นทางเดินเรอืในทะเลแดง การโจมตีโดย

เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบิน Harry S Truman ทำให้มีผู้เสียชีวิต 53 ราย บาดเจ็บ 

83 ตน สำนักข่าวมิได้แยกแยะว่าเป็น Houthis ทั้งหมดหรือเป็นชาวเยเมน แต่สำนักข่าวซีเอ็น

เอ็นได้แสดงภาพโฆษกของฮูธี ซึง่แถลงว่าจะตอบโต้ทั้งสหรัฐและอิสราเอลอย่างหนักต่อไป  

 นาย Bremmer เห็นว่า การโจมตีดงักล่าวอาจจะช้าเกินไป เนื่องจากกลุ่มอืน่ๆ ใน

ภูมิภาคมิได้ออกปฏิบัติการในช่วงนี้ และได้แสดงความสลดใจในการเสียชีวิตในครั้งนี้เพราะ

อาจจะเป็นคนที่ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในภูมิภาค ข้าพเจ้าเองยังมิได้รับรายละเอียด

ของเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น จงึขอยับยั้งการให้ความเห็นไว้ก่อน 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 17 มีนาคม แจ้งว่า Houthis ได้ยิงขีปนาวุธตอบโต้ไปที่

เรือบรรทุกเครื่องบินทรูแมน ซึ่งสำนักข่าวว่าถูกเปา้ จนเรือได้เคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่น ไม่ปรากฏ

ว่า กองเรือสหรัฐหรือ CENTCOM ออกแถลงในเรือ่งนี้ประการใด 

 ฝ่ายสหรัฐชีแ้จงต่อมาในวันเดียวกันว่า เรือทรูแมนไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

และไม่มีผูใ้ดได้รับบาดเจบ็ 

. ในวันที่ 21 มีนาคม กลุ่มฮธูีประกาศการรวมกำลังกับฮาม้าสเป็นคร้ังแรก เพราะต่าง

ฝ่ายต่างปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 31 ตลุาคม 2023 เดือนเดียวกับที่ฮาม้าสและพวกเปิดฉาก

การโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งในระยะนั้น กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับความ

สนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีอิสราเอลตามที่แต่ละกลุ่มเห็นสมควร จนกลุม่ตัวแทนเหล่านี้ถูก

บั่นทอนโดยกองกำลังของอิสราเอลซึ่งยังไม่ถอนกำลังออกจากเลบานอนแมจ้ะได้ยอมรับ

ข้อเสนอให้ดำเนินการของทั้งสหรัฐ (ไบเดน) และฝร่ังเศส (มาครอง) เหตุผลหลักของฮูธีคงจะ

สืบเนื่องมาจากการรุกรบใหญ่ของอิสราเอล โดยไมส่นใจกับการหยุดยงิและผลที่จะตามมาแก่

ตัวประกันที่ไม่อาจทราบได้ว่ามีจำนวนเท่าไรที่ยังมชีีวิตอยู ่
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 เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐูถูกฮูธยีิงขีปนาวุธโจมตีรวม 3 ครั้งนับถงึวันศุกร์ที ่21 

มีนาคม ขณะที่ฮูธีได้โจมตีเข้าไปที่ท่าอากาศยานเบ็นกูเรียนที่กรุงเทลอาวิฟ อิสราเอลมิได้

รายงานความเสียหาย ถ้ามี แต่การรุกรบของอิสราเอลอันรุนแรงและทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้อง

อพยพหนีไปทางใต้ของฉนวน จนไม่มีทีจ่ะหลบ ทำให้เฮซโบลลาห์จากเลบานอนระดมยิง

ขีปนาวุธเข้ามายังอิสราเอลเป็นคร้ังแรก นอกจากนี้ อิสราเอลยังได้โจมตซีีเรียที่ฮอมส์และเมือง

อื่นอีกแห่งหนึ่ง โดยปราศจากการยั่วยุจากกองกำลังของรัฐบาลเฉพาะกาลของซีเรียเช่นเคย 

สำหรับกองเรือสหรัฐ นั้น ยังตอบโต้เฉพาะกลุม่ฮูธีในเยเมน โดยไม่มีรายงานในช้ันนี้ว่าได้ร่วม

รบกับไอดีเอฟ 

 

 เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในกาซ่าของวันที่ 18 มีนาคม กองกำลัง

อิสราเอล ทั้งทางอากาศและทางบกได้เปดิการโจมตีในกาซ่าอย่างหนักที่สุดทั้ง ๆ ที่เป็นวัน

สุดท้ายของการหยุดยิงขัน้ที่ 1 ชาวกาซ่าไม่น้อยกว่า 400 คนเสียชีวิต บาดเจ็บอีกหลายพัน 

จำนวนชาวปาเลสไตน์และชาวกาซ่าที่เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นถึง 50,000 ซึ่งอิสราเอลไม่เคยรายงาน 

แต่ฮาม้าสแถลงว่า การระดมการโจมตีดังที่เกิดขึ้นเป็น “คำพิพากษาประหารชีวิต” ตัวประกัน

ทั้งหมด 

 ชาวอิสราเอลได้ประท้วงการที่รัฐบาลเนตันยาฮูเร่ิมการโจมตกีาซ่ารอบใหม่ เพราะเห็น

ว่าจะไม่ช่วยให้ไดต้ัวประกันกลับมา แต่นายเนตันยาฮูยืนกรานที่ไม่เพียงจะรุกรบ เพราะเขา

และรัฐมนตรีกลาโหมต้องการจะยึดครองกาซ่าทั้งหมด 

 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ตอ่มาจนวันที่ 27 ชาวปาเลสไตน์ในกาซ่าได้ชุมนุมเป็นคร้ังแรก

เพ่ือประท้วงกลุ่มฮาม้าสที่นำมาซึ่งการโจมตีกาซ่า จนพังยับเยินไปหมด น่าเสียดายที่ปฏิกิริยา

มาช้าเหลือเกิน ถ้าปาเลสไตน์ถือจุดยืนดังนี้ในระยะที่ไบเดนยังอยู่ในอำนาจ การแก้ปัญหาโดย

สูตร “สองรัฐ” คงมีความคืบหน้าไปมากกว่านี้ เพราะจะได้รับการขานรับอย่างเป็นรูปธรรม

จากประเทศอาหรับในภูมิภาค  
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 ตามข่าวในวันที่ 27 มีนาคม นักศึกษาหญิงขั้นปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยั TUFTS 

อันเป็นสถาบันร่วมกับ Harvard ในด้านวิชาการของ The Fletcher School of Law and 

Diplomacy ที่ข้าพเจ้าจบมาด้วยปริญญาเอก ถกูจับโดยคนทีม่ิใชผู่ส้วม 

เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยสวมหน้ากากดว้ย แต่ผู้พิพากษามลรฐัห้ามนำตัวเธอออกนอก

เขต Massachusetts ซึ่งผู้ที่มาจับเธอดจูะไมป่ฏิบตัิตาม เพราะเธอถูกนำตัวไปคุมขัง 

 อย่างไรก็ดี Vincent Warren ผู้อำนวยการบริหารของ Center For Constitutional 

Rights กล่าวว่า การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นเช่นของรัฐเผด็จการ ซึ่งเขาได้ติดตามเร่ืองอยู่ คงจะ

ไม่ซ้ำรอยกับกรณีของมาห์มุดคาลิวที่ถูกจับจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์ก 

 ทีมกฎหมาของคาลิวได้ตดิตามกรณีของ Rumeza Ozturk จาก Tufts เนือ่งจากถูก

จับไปคุมขัง ทั้งๆ ที่เธอมีเอกสารครบถ้วน และเป็นนักศึกษาชาวตุรกีที่ไปทำปริญญาต่อด้วย

ทุนฟุลไบร้ทแต่แรกด้วย ได้ทราบมาว่า แม้กระทั่งทนุที่จะต้องใหก้็ยังมปีัญหา หวังว่ากรม

อเมริกาอันเป็นหน่วยงานของกระทรวงที่ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐน่าจะ

ดำเนินการบางอย่าง แต่ก็ต้องใช้ดุลพินิจให้ดีเพราะนายทรัมป์อาจตอบโต้ดว้ยการเรียกเก็บ

ภาษีกับสินค้าไทย 

 ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

แถลงว่าการให้ทุนเธอมาศึกษาต่อ นั้น เธอต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขของทุน แต่เธอกลับแสดง

ทัศนะอันเป็นปฏิปักษ์ กบัสหรัฐ ซึ่งกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภมูิและ ICE เห็นว่าเธอ

สนับสนุนกลุม่ฮาม้าสและมีความคิดอันเป็นตรงข้ามกับฝ่ายที่ป้องกันกาซ่า ซึ่งเพ่ือนนักศึกษา

รวมทั้งคณาจารย์จากสถาบันเก่าของเธอในตุรกเีห็นว่าเธอมิใชค่นมีหัวรุนแรงและสนใจในวิชา

จิตวิทยาของเด็ก 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ทางการสั่งให้เนรเทศเธอจากสหรัฐ แต่ Federal Judge ใน

มลรัฐแม้สซ่าชูเสท็ทส์ แถลงความเห็นว่า ยังเนรเทศไม่ได้จนกว่าศาลจะได้พิจารณาคดีและสั่ง

การอีกชั้นหนึ่ง 
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 เมื่อประเทศที่มีการเศรษฐกิจใหญท่ี่สุดในโลกและมีส่วนในการค้าระหว่างประเทศขึ้น

พิกัดอัตราภาษศีุลกากรกับสินค้าเข้าจากประเทศใหญ่น้อยย่อมมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและ

ประเทศคู่ค้าทั้งหลาย หากการขึ้นภาษีดังกล่าวถูกตอบโต้อันเป็นปกติวิสัย สงครามการค้าย่อม

หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ที่แนน่อนที่สุด ภาคส่วนการเศรษฐกิจย่อมได้รับผลกระทบทางลบทัว่หน้า

กัน และน้อยประเทศจะเห็นว่าการเรียกเก็บภาษีจนเกินเหตุเป็นการกระทำฉันมิตร จงึส่งผล

กระทบทางการเมืองด้วย เนื่องด้วยมิตรประเทศและพันธมิตรก็ถกูเรียกเก็บภาษเีช่นเดียวกัน 

 ในประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาได้รับการกล่าวถึงวา่เป็นประเทศคู่ค้าที่เลือกใช้การขึ้น

พิกัดอัตราภาษศีุลกากรเป็นเคร่ืองมือทางการค้าบางคร้ัง เนื่องจากขอบเขตด้านนโยบาย

ต่างประเทศของสหรัฐค่อนข้างจำกัดตามแนวทางที่ประธานาธิบดี     จอร์จวอชิงตันแนะนำไว้

ในสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน 1796 ให้หลีกเลี่ยงการไปพัวพันกับ Foreign 

Entanglements แต่ชาวอเมริกันได้ไปตดิต่อค้าขายกับดินแดนต่างๆ ทั่วไปในโลก ขึ้นอยู่กับ

พัฒนาการด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทะเล 

 การส่งกองเรือไปในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือการสำรวจทางสมุทรศาสตรแ์ละแสวงหา

เช้ือเพลิงอันจำเป็นสมัยที่เร่ิมมีการใช้ Steam ships หรือเรือกลไฟ (?) ในกลางศตวรรษที่ 19 

ซึ่งเอกสารจากสำนักงานจดหมายเหตขุองสหรัฐแสดงว่าชาวอเมริกันได้เสนอแนะให้เข้าครอง

เกาะไต้หวันหรือฟอร์โมซาเพ่ือเป็นแหล่งถ่านหิน แต่รัฐบาลสหรัฐไม่อนุญาตเพราะไม่มีนโยบาย

ล่าเมืองขึ้นจนปี ค.ศ. 1899 สมัยประธานาธิบดี William McKinley ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้

โดนัลด์ทรัมป์ ในการจะครอบครองดินแดนหลายแห่ง นอกจากนัน้ McKinley ยังชื่นชอบการ

ใช้ภาษศีุลกากรอีกด้วย ดังที่เห็นนายทรัมป์ใช้อยูท่กุวันนี้ โดยหลงผิดไปว่า สหรัฐจะร่ำรวยขึ้น

อย่างมากจากเงินภาษีที่เรียกเก็บได ้

 สำหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งตัง้แต่สิ้นสงครามโลกคร้ังที ่2 เป็นต้นมา ไดก้ลายเปน็

อภิมหาอำนาจในทางการทหาร การเมืองและการเศรษฐกิจ อันเสริมส่งให้เป็นผู้นำของโลก ที่ดี
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พร้อมด้วยการยึดมั่นในศีลธรรมประจำใจ การจะเลือกทางเดินของนโยบายยิ่งต้องไตร่ตรอง

ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ เพ่ือให้คงความเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาคมระหว่างประเทศ

ได้ต่อไปและสงวนรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความสนัติสุขที่ได้มาเพราะความเสียสละทั้งชีวิต

และทรัพย์สินจำนวนไม่นอ้ย ในการต่อสู้กับศัตรูของสิ่งที่ดตี่อชีวิตดังกล่าว 

 นักการตลาดและผู้เช่ียวชาญด้านการเศรษฐกิจของสหรัฐมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า

นโยบายต่างประเทศของนายทรัมป์จะมีผลร้ายต่อการเศรษฐกิจของสหรัฐเอง นาย Lawrence 

Summer รัฐมนตรคีลังของประธานาธิบดีคลินตัน คาดหมายก่อนที่นายทรัมป์จะปฏิญาณตน

เข้ารับตำแหน่งว่าผลงานอันดีเยี่ยมทางการเศรษฐกิจของรัฐบาลไบเดนคงจะถูกลบล้างโดย

รัฐบาลทรัมป์ ซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางที่เคยเป็นมาและทำให้เศรษฐกิจสหรฐัเข้าสู่ RECESSION ใน

ปลายปีนี้ 

 ธนาคารกลางสหรัฐประชุมปรึกษากันอย่างเครง่เครียดว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ซึ่งยังอยู่ที่ร้อยละ 4.5 มาหลายเดือนแล้ว เนื่องจาก “สภาพคล่องหรือ Liquidity” ยังมีน้อย

กว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในที่สุด คณะกรรมการลงมติเกือบเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไว้ แทนทีจ่ะลดหรือเพ่ิมไปอีกพักใหญ่ เนื่องจากนโยบายของนายทรมัป์ไม่อำนวยให้

ผ่อนคลายทางเศรษกิจการเงิน  

 ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจในมติของธนาคารกลาง เพราะเท่ากับเป็นการแสดงความ

ไม่ยอมรับนโยบายของเขา จนมีข่าวเล่าลือกันว่า เขาจะปลดประธาน Jerome Powell ออก

จากตำแหน่ง เช่นเดียวกบัที่เขาและนายอีลอนมัสก์ได้ปลดข้าราชการประจำนับแสนที่ทำงาน

ใหก้ับรัฐบาลกลาง 

 องค์การ OECD สรุปรายงานผลของสงครามการค้าซึ่งนายทรัมป์ก่อขึ้นว่าจะทำใหก้าร

เศรษฐกิจโลกขยายตัวเพียงร้อยละ สำนักงานด้านการเงินระหว่างประเทศเห็นพ้องกันว่า 

นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีผลกระทบในทางลบกับการเศรษฐกิจทั่วโลก 

รวมทั้งการเศรษฐกิจของสหรัฐด้วย แม้ว่านายปีเตอร์นาวาโร ่นักศึกษาวิทยาลัยเฟล็ตเชอร์รุ่น

หลังข้าพเจ้าหลายรุ่น ซึ่ง “เอาใจ” ทรัมป์ด้วยการคาดหมายว่า ภาษีของทรัมป์จะสร้างรายได้
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ใหส้หรัฐ หลาย trillion ในเวลาไม่กี่ปี ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำให้วิทยาลัยเรียกปริญญา

คืน เนื่องจากอดีตคณบดี-พลเรือเอก Stavridis-ซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังแอ็

ตแลนติกเหนือ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศของนายทรัมป์แม้แต่น้อย 

    

 

 ยานอวกาศในนาม Starship :ขับเคลื่อนโดย Spacex ตามสัญญากับ NASA กำลังอยู่

ในวงโคจรเพ่ือไปสู่ International Space Station-ISS เพ่ือรับ Suni Williams และ Butch 

Gilmore พร้อมด้วยนักบนิอวกาศรัสเซียและนักบินอวกาศอีก 1 คน เพ่ือกลับสู่พื้นโลก 

 Butch and Suni ได้เดินทางไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศเพ่ือปฏิบัติภารกิจเป็น

เวลา 9 วัน แต่เพราะความขัดข้องของยานอวกาศหลักทางภาคพื้นดิน นาซ่าจึงได้ขอให้ทั้ง

สองทำการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตรต์่อมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา 10 เดือน โดยที่ทัง้คู่เป็น

นักบินอวกาศมานาน จึงปรับตัวเข้ารับภารกิจใหม่ได้โดยไม่มีปญัหา และไดอ้อกกำลังให้

ร่างกายไม่ต้องรับผลกระทบมากเกินไปเมื่อกลับถึงพ้ืนโลก 

 ในช่วงกลางวันวันที่ 19 มีนาคม วันนี้ นักบินอวกาศทั้งสอง พร้อมนักบนิอวกาศ

ต่างชาตอิีกสองคน ได้กลบัมาถึงพื้นโลกโดยปลอดภัย แพทย์ได้ตรวจรางกายทั้ง Suni และ 

Butch แล้วทั้งในระหว่างเดินทางและบนพื้นโลก ปกติดี แมจ้ะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะไร้ความ

โน้มถ่วงของโลกนานถึงกว่า 9 เดือน ต้นเหตุเนื่องมาจากความไม่แน่ใจทางเท็คนิกในการใช้

ยานอวกาศ Starliner เครื่องใหญ่ที่สุดซึ่งนาซ่าได้ให้โบอิ้งสร้างร่วมกับอกีบรษิัทหนึ่ง แต่ใน

ที่สุดก็ได้เลือกใช้ Starship ของ SPACEX ในเครือของอีลอนมัสก์ ที่แปลกได้แก่คำกล่าวของ

ประธานาธิบดีทรัมป์ที่โทษความล่าช้าของนักบินอวกาศทั้งสองว่าเป็น”เพราะไบเดน”  
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 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ตำรวจฟิลิปปินส์ได้ขึ้นไปยังอากาศยานที่กรุงมะนิลาและจับตัว

นาย Rodrigo Duterte อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามหมายจับ ของศาล

อาชญากรรมระหว่างประเทศในข้อหา “CRIMES AGAINST HUMANITY” สืบเนื่องมาจาก

การทีเ่ขาสั่งการให้สังหารคนเป็นจำนวนมากระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่ง 

 ครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีโต้แย้งว่าคดีดังกลา่วเป็นไปตามมูลเหตุจูงใจทาง

การเมือง โดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์มารก์้อสจูเนียร์ได้ถอนตัวฟิลิปปินสจ์ากความเป็นภาคี

สนธิสัญญากรุงโรมซึ่งจดัตั้งศาลขึ้น จึงไมม่ีเขตอำนาจที่จะจบักุมตามหมายของศาล 

นอกจากนี้ ฝ่ายผู้ถูกจับกมุยังเห็นว่า อาจเป็นการลา้งแค้นที่ซาร่า อดีตรองประธานาธิบดีซึ่ง

เป็นลูกสาวของดูแตร์เต้ได้เคยขู่จะสังหารมาร์ก้อสหากเธอเองถูกทำร้าย 

 อย่างไรก็ดี ตามรายงานในวันที่ 12 มีนาคม นายโรดรืโกดูแตร์เต้กำลังถูกนำตัวขึ้น

เครื่องบินไปยังศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮก เมื่อไปถึง ศาลไดค้วบคุมตัวไว้ และ

มีรายงานในวันที่ 14 มีนาคมว่า ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศได้เร่ิมดำเนินการตาม

กระบวนการของศาลแล้ว ซึ่งตามทีไ่ด้เห็นการดำเนินคดีนายสโลโวดานมิลอสเซวิช อดีตผู้นำ

เซอร์เบียแล้ว ใช้เวลานานมาก แต่ศาลฯ นี้ไม่มีการลงโทษถึงประหารชีวิต 

 

 

 กรีนแลนด์ซึ่งอยู่ใต้การกำกับดูแลของเดนมาร์กมาประมาณ 800 ปี เป็นดินแดนกึ่ง

ปกครองตนเองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสินแร่ในบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ อันเป็นที่ซึ่งนาย

โดนัลด์ทรัมป์มุ่งหมายจะเข้าครอบครองอีกแห่งหนึ่ง แม้เดนมาร์กจะเป็นผู้คุม้ครองและดำเนิน

นโยบายต่างประเทศให้ตามแผนที่ทำไว้กับสัมพันธมิตรแอ็ตแลนติกเหนือ เพ่ือเป็นแนวสกัดการ

รุกรบของรัสเซีย ซึ่งได้แปรสภาพดินแดนของตนตามแนว Northern Sea Route เป็นฐาน

บินและแหล่งทดสอบอาวุธทางยุทธศาสตร์ ซี่งประเทศแถบสแกนดิเวเนียมีรายงานข่าวกรอง

พร้อมอยู่มาหลายปีแล้ว 
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 ตามรายงานของสหประชาชาติในวันที่ 12 มีนาคม 2025 กรีนแลนด์มีประชากรเพียง 

55,777 คน อันไม่มากนกั เมื่อไม่นานมานี้ ลูกชายของนายทรัมป์ได้เดินทางไปยังกรีนแลนด์ ไม่

ทราบว่าด้วยวัตถุประสงคอ์ะไร เท่าที่ทราบกัน ชาวกรีนแลนด์มีความเห็นร่วมกันว่า พวกตน

ต้องการเป็นอิสระแก่ตน 

 ผลการเลือกตั้งในวันนี้ ซึง่พรรคกลางขวาหรือ Centre Right ได้คะแนนนำที่ร้อยละ 

29.9 อาจเลือกทางที่เป็นเอกราช แต่ในช้ันนี้ยังเนิ่นเกินไปที่จะสรุปผล อย่างไรก็ดี ไมม่ีพรรค

การเมืองใดในกรีนแลนด์ประสงค์จะไปอยู่กับสหรัฐอเมริกา 

 ตามรายงานในวันที่ 14 มีนาคม หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยซึ่งได้คะแนนนำในการ

เลือกตั้งในกรีนแลนด์แถลงชัดว่า พรรคเขาไม่มีทางนำประเทศไปขึ้นกับสหรัฐอย่างแน่นอน แต่

ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวต่อนายมาร์กรุตเต้ เลขาธิการนาโต้คนใหม่ ซึ่งไปหารือกับเขาที่

ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 13 มีนาคมว่าเขายังต้องการปกป้องกรีนแลนด์โดยหวงัว่านาโต้จะช่วย

ด้วย ซึ่งอันทีจ่ริงเดนมาร์กมีความเข้าใจร่วมกับนาโต้ที่จะป้องกันกรีนแลนดม์านานแล้ว และยัง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกรีนแลนด์ว่า นาง 

Usha Vance สตรีหมายเลขสอง เนื่องจากเป็นภรยิาของรองประธานาธิบดีแว้นส์ และคณะ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทำเนียบขาว รวมทั้งนาย Mike Waltz ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของ

ประธานาธิบดีทรัมป์และนายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทาง

ไปยังกรีนแลนด์ในสัปดาห์นี ้“เพื่อชมการแข่งขันสุนัขลากรถเข็น” รายงานข่าวดังกล่าวทำ

ความไม่พอใจให้แก่นาย Mute B. Egede นายกรฐัมนตรีคนใหม่ของกรีนแลนด์ ซึ่งกล่าวแก่

หนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ว่า การจะไปเยอืนเป็นการกระทำที่ “HIGHLY 

AGGRESSIVE” ในขณะเดียวกัน ภายในสหรัฐอเมริกา นายทรัมป์ก็ได้เร่งรัดการกดดันฝ่าย

ต่างๆ ทุกด้านใหท้ำตามทีเ่ขาต้องการเยี่ยงเผด็จการ โดยคนอเมริกันบางคนเห็นว่าตามแบบที่

นายวิคเตอรอ์อร์บานทำในฮังการีซึ่งอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรงบูดาเปสต์เห็นว่าออร์

บานคบคิดกับบรรดาเศรษฐีหรือ Oligarch ในการคอร์รัปชั่นชาติมาตลอด  
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 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม การสำรวจความรู้สึกของประชาชนแสดงว่าร้อยละ 85 

“REJECT US TAKEOVER OF GREENLAND” อันเป็นความรู้สึกต่อต้านถ้อยแถลงของนาย

ทรัมป์ตลอดมาตั้งแต่แรกที่เขากล่าวว่าเขาต้องการจะเข้าครอบครองกรีนแลนด์ “ไมท่างใดทาง

หนึ่ง” 

 ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม นายเจ.ดี.แว้นส์ รองประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรมัป์ได้

เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวว่า เขาเองจะเดินทางไปเยือนกรีนแลนด์กับคณะของภริยาเพ่ือจะได้ตรวจ

แนวป้องกันการบุกรุกบนเกาะของนาโต้ แต่แว้นส์มิได้กล่าวให้ชัดว่า แนวปอ้งกันดังกล่าวเป็น

ของเดนมาร์กซึ่งยังครองกรีนแลนด์อยู่ 

 เกี่ยวกับเร่ืองนี้ นาย Lars Lokke Rasmussen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองวาระก่อนหน้านี้ แสดงความไม่พอใจกับ

แผนการเดินทางไปกรีนแลนด์ของคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะ

ของรองประธานาธิบดีแว้นส์ ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กมไิด้ออกคำเชิญไป ร้าสมุสเซ่นเคยปรารภที่

สหประชาชาติก่อนหน้านี้ว่าหากนายทรัมป์มีความห่วงกังวลเกี่ยวกบัความมัน่คงในภูมิภาค

อารค์ติกก็สามารถหารือกับเขาได้ 

 อย่างไรก็ดี รองประธานาธิบดีแวนส์ได้เปลี่ยนแนวทางเยือนกรีนแลนด์ของเขาและเมื่อ

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม เขายิ่งทำให้กรีนแลนด์และเดนมาร์กไม่พอใจการไปที่เกาะแห่งนี้ ด้วย

การกล่าวว่าเดนมาร์กทำให้กรีนแลนด์เสี่ยงต่อภัยจากการรุกของรัสเซียและจีนมากขึ้น จีนเอง

ได้แถลงว่าไม่เคยสนใจในบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือแต่อย่างใด ชาวเดนมาร์กให้ความเห็นว่า 

นายแว้นส์ไปที่กรีนแลนดโ์ดยที่มิได้มีใครเชือ้เชิญและยังไปดหูมิ่นเจ้าของเกาะอีก 

 พรรคการเมืองในกรีนแลนด์ได้รวมกำลังกัน ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการต่อต้าน

การระรานของรัฐบาลนายทรัมป์ ซึ่งแทนที่จะปรับเปลี่ยนวาทกรรมกลับกลา่วว่าเขาไม่เคยตัด

แนวทางที่จะใช้กำลังทหารออกไป ผูน้ำของเดนมาร์ก ซึ่งเคยเชื่อว่าเป็นพันธมิตรของสหรัฐมา

นานป ีอดแปลกใจมิไดท้ีส่หรัฐวางตัวเช่นเป็นศัตรู ในระยะเดียวกัน รายงานด้านการท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศแสดงว่าชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากไม่ต้องการจะไปเยอืนสหรัฐภายใต้
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รัฐบาลทรัมป์ ตัวเลขยิ่งปรากฏชัดสำหรับชาวแคนาดา ทั้งผู้ที่เดินทางโดยยานพาหนะระหว่าง

ประเทศและผูท้ี่ขับรถส่วนตัวข้ามแดน สถิติทางชายแดนกับเม็กซิโกยังไม่ปรากฏ ไม่แต่เท่านั้น 

รัฐบาลทรัมป์ยังเพ่ิงทราบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ว่าค่าใช้จ่ายในการควบคุมคนเข้าเมืองทาง

ชายแดนภาคใตม้ากกว่า 300 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งมิใช่งบที่ได้รับอนุมตัิจากสภาเฉพาะเพ่ือการ

นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการให้เรือรบไปรักษาการณใ์นท้องน้ำทั้งสองฝั่ง 

  

 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม ผู้พิพากษา James Bosboerg ที่ District Court ของ

สหรัฐ ซึ่งไดส้ั่งมิให้สง่ผู้อพยพจากเวเนซูเอลาออกไปฝากคุมขังในเรือนจำที่เอลซาลวาดอร์ ที่

ทราบกันว่าแน่นหนาที่สุดในละตินอเมริกา แต่ทรัมป์ไม่ฟังคำสั่งศาล เนื่องจากเครื่องบินเที่ยวที่ 

3 ก็บินออกไปอยู่ด ี

 ทีมกฏหมายของนายทรัมป์ได้นำกฏหมายเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศในช่ือ Alien 

Enemy Act เมื่อปี 1798 มาใช้ ซึ่งนักกฎหมายเห็นว่าใช้ไม่ได้กับกรณีที่เกิดขึ้น เนื่องจากพวก

นีม้าจากเวเนซูเอลาที่มิไดป้ระกาศสงครามกับสหรัฐ แต่รัฐบาลทรัมป์ใช้คำที่ผู้อพยพเข้ามาทาง

ชายแดนว่า INVASION อันไม่ตรงกับสิ่งที่เกดิขึ้นจริง 

 ข้อมูลเพิม่เติมแจ้งว่า ชาวเวเนซูเอลาดูจะเป็นอดีตสมาชิกของ “แก็ง” หนึ่งในจำนวน

ประมาณ 253 คน ที่ถูกใส่ถุงปิดหัวผลักไปตามทางสู่สนามบิน ค่อนข้างแปลก กฎหมายเก่าแก่

ฉบับนี้เคยถูกใช้ในสงครามกับอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1812 นาย Steve Miller รองหัวหน้า

สำนักงานหรือDeputy Chief of Staff แสดงความไม่พอใจที่คนนอกรัฐบาลวิจารณ์

ประธานาธิบดีว่าขัดคำสั่งผู้พิพากษา และว่าควรถอดถอนหรือ IMPEACH ผู้พิพากษาคนนั้น 

อันนายทรัมป์ได้นำคำ “ถอดถอน” ไปใช้ในวันที่ 18 มีนาคมด้วย ซึง่กรณทีรัมป์ไม่ยอมฟัง

คำสั่งของผู้พิพากษามีมากมาย รวมทั้งคำสั่งใหร้ะงบัการจ่ายเงินช่วยเหลือตา่งชาติหรือ 

USAID และการปลดคนทำงานให้รัฐนับแสนคนโดย Department of Government 

Efficiency-DOGE ภายใต้นายอีลอนมัสก์ ซึง่มิได้รับการแต่งตั้งจากสภาด้วย จนทำให้ John 
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Roberts ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสูงสุด ตั้งความเห็นแย้งหรือ Rebuke นายทรัมป์โดยมิได้

กล่าวนามว่า ตลอด 200 ปีมานี้การถอดถอนผู้พิพากษาเพราะเหตุดังกล่าวไม่เคยปรากฏ 

ความขัดแย้งกับฝ่ายตุลาการมีวิธีอื่น เช่นการอุทธรณ์หรือการขอให้มีการทบทวน 

 ตามความเห็นของข้าพเจ้า นายทรัมป์ได้ประกาศตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้รับเลอืกตั้งอย่าง

ชัดแจ้งแล้วว่า เขาจะเข้ามาเป็นผู้เผด็จการ “FROM DAY ONE” อันเป็นสิง่ที่ได้เกิดขึ้นจริง 

ในวันเดียวกันนี้ (18 มินาคม) นาย Raphael Glucksmann นักการเมืองจากพรรคฝ่ายซ้าย

ของฝร่ังเศสซึ่งเข้าใจว่าบัดนี้เป็นสมาชิกรัฐสภายุโรป เห็นว่า โดยที่ฝร่ังเศสมอบ Statute Of 

Liberty ให้แก่สหรัฐเพราะเป็นตัวอย่างหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตย แต่เมื่อบัดนี้ (ทรัมป์) 

แปรเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาเป็น TYRANTS ไปแล้ว ฝร่ังเศสควรย้ายเทพีกลับมา 

 ในทางปฏิบัติ บางคนกล่าวว่า โดยที่องค์การ UNESCO ไดป้ระกาศให้เทพีแห่งเสรีภาพ

เป็นมรดกโลกในทีต่ั้งปจัจบุัน คงจะย้ายไปตัง้ที่อื่นมไิด้ ซึ่งข้าพเจ้ามีมุมมองตา่งไป หากการย้าย

ด้วยเหตุผลว่าสหรัฐมิใช่สญัลักษณ์แห่งเสรีภาพที่แท้จริงซึ่งผูท้ี่เป็นเจ้าของเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

เว้นเสียว่าเขา (ทรัมป์) ไม่ปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญและไม่สละตำแหน่งเมื่อครบวาระแล้ว 

สำหรับยูเนสโก นั้น ทรัมป์ 1.0 และ 2.0 ได้ถอนตวัจากสมาชิกภาพเสมอมา แต่ท่าทีของ

ฝร่ังเศสมีน้ำหนักไม่น้อย  

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม คำวิจารณข์องวุฒิสมาชิกฝรั่งเศส

อีกคนหนึ่งถึงการเปลี่ยนท่าทีของสหรัฐ กำลังได้รบัการขานรับจากชาวฝรั่งเศสในจำนวนมาก

ขึ้น ซึ่งสอดรับกับความรูส้ึกของชาวยุโรปหลายประเทศที่พร้อมใจกันปฏิเสธการ BUY 

AMERICAN ในจำนวนมากเป็นคร้ังแรกในประวตัิศาสตร์ อันขยายขอบข่ายไปยังรถ Tesla 

จากบริษัทของนายอีลอนมัสก์ด้วย 

 ความเห็นของ Karoline Leavitt โฆษกทำเนียบขาวในวันที่ 19 มีนาคม แปลกไปอีก

ทางหนึ่ง เพราะเธออ้างบุณคุณที่สหรัฐเข้าไปช่วยรบ “ไม่เช่นนั้น ชาวฝรั่งเศสคงพูดเยอรมันไป

แล้ว” เนื่องจากทัง้วิลสั้นในสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง และเอฟดีอาร์ในสงครามโลกคร้ังที่สองส่ง

ทหารไปช่วยรบเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยทั้งคู่ ยิ่งกว่านั้น ทรัมป์เองกล่าวถึง
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ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตเมื่อไปเห็นหลมุฝังศพทหารในสุสานกลางแจ้งในฝร่ังเศสว่า “เป็น 

SUCKERS AND LOSERS” คำดังกล่าวปรากฏในหนังสือของนายจอห์นเคลลี่ย์ อดีตหัวหน้า

สำนักงานของนายทรัมป์ สมัย 1.0 ซึ่งนายทรัมป์ สมัย 2.0 ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยกล่าวเช่นนั้น 

แต่ข้าพเจ้าได้ทราบคำกล่าวเช่นนั้นของทรัมป์จากรายงานทางโทรทัศน์ ณ ทางเข้าสุสานทหาร

อเมริกันในอุทยานของฝร่ังเศสเมื่อทรัมป์ไปร่วมในพิธีรำลีกการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี ซึง่สี

หน้าของเขามิได้แสดงความภูมิใจแม้แต่น้อย 

 นาย Chuck Hegel อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นว่าความรั่วไหลของ

ข่าวที่มีชั้นความลับสูงมากเช่นที่เกิดขึ้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ประเทศพันธมิตรที่ร่วมหาข่าวกรองกับสหรัฐ (เช่น FIVE EYES) จะไม่สามารถไว้วางใจสหรัฐ

ในการเก็บรักษาความลับด้านความมั่นคงได้ต่อไป นายเฮเกลกล่าวว่า แม้สถานที่ในการหารือ

เร่ืองสำคัญที่รั่วไหลออกไปได้ก็ควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ด้วยการ

ใช้ Situation Room ในทำเนียบขาว (ซึ่งข้าพเจ้าทราบจากข่าวว่า ประธานาธิบดีโอบามาใช้

เป็นห้องประชุมหารือแผนลับที่สุดและเฝ้าติดตามการปฏิบัติการของหน่วยซีลที่เล็ดลอบเข้าไป

สังหารโอซาม่าบินลาเดนในห้องนอนที่เมืองอับบอตตาบัดในปากีสถาน และนำศพข้ามแดนไป

ยืนยันอัตลักษณ์ในอัฟกานสิถานก่อนนำไปทิ้งในทะเลตามประเพณีอิสลาม) 

 รัฐบาลนายทรัมป์ที่มิไดท้ำตามแนวทางของการรักษาความลับที่สุด กลับวางแผนจะ

คร่าชีวิตบรรณาธิการวารสาร และสั่งการให้กองกำลังสหรัฐโจมตีกลุ่มฮธูีในเยเมนต่อเนื่องกัน

อีก 17 คร้ัง เป็นเหตุให้ฮธูีตอบโต้ทัง้กองเรือสหรฐัและเรืออื่นๆ ที่ฮูธีทึกทกัวา่เช่ือมโยงกับสหรัฐ

และอิสราเอล 

   

 แหล่งข่าวที่ติดตามเร่ืองนีอ้ย่างใกล้ชิดยืนยันว่า ชาวเวเนซูเอลาที่ถูกเนรเทศไปเอลซาว

วาดอร์จำนวนมากมิได้เปน็สมาชิกของแก็งใด ที่ถกูจับและถูกกล่าวหาผิดๆ เพราะเจ้าหน้าที่

เห็นบางคนมีรอยสักตามตัว จึงทึกทกัว่าเขาเป็นสมาชิกแก็งทั้งๆ ที่เขามิใช่ และผู้พิพากษาศาล

แขวงเห็นว่า ทรัมป์ขัดคำสั่งศาลและการอ้างกฎหมายฉบับปี 1798 กระทำมไิด้ 



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฎในบทความเป็นขอคดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

42 
 

 เมื่อเรื่องการกระทำผิดใกล้ตัวเข้ามา นายทรัมป์ไดท้ำเป็นไม่รู้เรื่อง โดยแถลงว่าเขามิได้

ลงนามในประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ และป้ายความผิดให้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกรูบิโอ ซึ่ง

เป็นผูอ้อกคำสั่งถอน Green Card แต่สำนักข่าวเมริกันหลายแห่งมสีำเนาคำสั่งฝ่ายบริหารซึ่ง

ปรากฏลายนามของโดนัลด์ทรัมป์ชัดแจง้ 

 ทนายความอเมริกันที่จะช่วยผู้อพยพชาวเวเนซูเอลาที่ถูกส่งไปจองจำตามคุกของเอล

ซาววาดอรท์ั้ง ๆ ทีม่ิใช่คนอันธพาลตามที่นายทรัมป์ตั้งข้อหาผิด ๆ ยอมรับวา่จนปัญญาที่จะสู้

คดี ทั้ง ๆ ที่คนหนึง่ที่เธอพยายามปกป้องมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าและอีกหลายคนที่ถูกจับลาก

ใส่เครื่องบินไปคุมขังก็มิใช่คนร้ายแต่อย่างใด 

 ตามรายงานจากคารากัส ครอบครัวของผู้อพยพที่บัดนี้ถูกนำตัวโดยเครื่องบินเช่าเหมา

ไปส่งถงึที่จองจำในเอลซาววาดอร์ ได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว เนื่องจากพวกเขามิได้กระทำ

ความผิดแต่อย่างใด ขณะที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่กรุงวอชิงตันมีความเหน็ว่ากฎหมายปี 

1798 ว่าด้วยข้าศึกต่างชาติใช้ไม่ได้กับกรณีทีท่รัมป์อ้าง  

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งใหก้ระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ

ออกกฏเกณฑ์ว่าผูไ้ปใช้สืทธิออกเสียงต้องมีเอกสารพร้อมอยู่กับตัวเพื่อยืนยันว่าเป็นคนอเมริกัน

โดยถูกต้อง โดยถ้าเป็นหญิงที่สมรสแล้วแตห่นังสือเดินทางที่เธอถือยังมิได้ใช้ช่ือหลังสมรส กจ็ะ

ไม่มีสทิธิออกเสียง อันเปน็ปัญหามาแล้วในปี 2020 ซึ่งทรัมป์ถูกไบเดนขโมยชัยชนะไป ตามที่

พวกของทรัมป์นำไปใช้อ้างอยู่ตลอดมา แม้จะไม่มมีูลความจริงแต่อย่างใด 

  

ในวันที่ 21 มีนาคม วันนี ้ท่าอากาศยาน ฮีธโรว์ อันเป็นสนามบินใหญ่ที่สดุใน สหราช

อาณาจักรต้องปิดบริการเกือบทั้งวัน เนื่องจากเกิดไฟไหม้ที่โรงไฟฟ้าใหญ่ย่อยที่ป้อนไฟให้แก่

ท่าอากาศยาน เป็นเหตุให้เที่ยวบิน 1,351 เที่ยวของสายการบินต่างๆ ต้องถูกยกเลิก 
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 ทางการได้สอบสวนเหตุทีเ่กิดขึ้นแล้วยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ มิใช่การก่อวินาศกรรมที่ท่า

อากาศยานแต่อย่างใด แต่หน่วยงานต่อต้านการกอ่การร้ายของอังกฤษก็ไดเ้ข้าร่วมในการสืบ

หาสาเหตุอยู่ดี 

 ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม เครื่องบินของสายการบินหนึ่งได้บินขึ้นสู่อากาศ

เรียบร้อยแล้ว แสดงว่า ท่าอากาศยานฮีธโรว์สามารถเปิดทำการตามปกติไดแ้ล้ว  

 

 ในวันเดียวกันนี้ (วันศุกรท์ี่ 21)  ซีเอ็นเอ็นรายงานจากกรุงวอชิงตันว่า ทรัมป์ได้เปลี่ยน

ทัศนคติใหม่ด้วยการจะฟื้นความตกลงห้ามอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือ JCPOA ซึง่

ประธานาธิบดีโอบามาไดใ้ช้ความอุตสาหะพยายามเจรจาอย่างหนักกว่าจะสำเร็จผลในปี 2015  

 แต่เมื่อปี 2018 นายทรัมป์เองได้ประกาศถอนตัวสหรัฐออกจากความเป็นภาคีความตก

ลงทั้ง ๆ ที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพ่ิงยืนยันว่า อิหร่านได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของความตกลงทกุประการ ความพยายามของรัฐบาลไบเดนที่จะฟืน้ความตกลงด้วย

การเจรจาผ่านผู้แทนสหภาพยุโรปที่กรุงเวียนนาหลายรอบไม่สามารถบรรลุความตกลงได้ 

เนื่องจากฝ่ายอิหร่านเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ถอนตวัเช่นที่นายทรัมป์ทำไปอีก ซึ่ง

ในระบบของอเมริกัน ไมอ่าจยืนยันเช่นนั้นได้ล่วงหน้า อันเป็นปัญหาข้อกฏหมายและความ

แตกต่างระหว่างพรรคการเมือง 

 อย่างไรก็ดี มีข่าวว่า ในตอนท้ายของรัฐบาลไบเดน ทั้งสองฝ่ายไดม้ีการหารือกันทาง 

Back Channel ไม่ทราบว่า ได้มีการติดต่อโดยทางนั้นต่อมาหรือไม ่

 อยาโตลลาห์คาเมเนอิ ผู้นำสูงสุดของรัฐอิสลามอิหร่าน และนายเปเช้สเกี้ยน 

ประธานาธิบด ีแถลงในวนัที่ 31 มีนาคม ว่าอิหร่านจะไม่เจรจาโดยตรงกบัสหรัฐเพ่ือฟื้นความ

ตกลงห้ามอหิร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ์ในขณะเดียวกัน การชุมนุมแช่งอเมริกาได้ปรากฏตัว

ตามท้องถนนในกรุงเตหะรานหรือ “Death to America” อีกคร้ังหนึ่ง อันคงจะเป็นไปตาม

คำสั่งของผู้นำสูงสุด  
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 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรมัป์หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมากว่า

หนึ่งชั่วโมงแลว้ แต่คณะผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวยังมิได้ทราบเนื้อหาและสาระสำคัญของ

การหารือระหว่างสองผู้นำ 

 ถ้อยแถลงหรือ Readout ที่ออกมาจากเครมลินและจากทำเนียบขาวสร้างความงุนงง

ไปหลายแห่ง ทำให้ไม่แน่ใจว่าสาระสำคัญที่แท้จริงของการหารือทางโทรศัพท์เป็นประการ

ใดบ้าง ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น ประเด็นหนึ่งเกีย่วกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลัง

นิวเคลียร์ที่ซาโปรซิเซีย ที่เป็นปัญหาได้แก่ความทีว่่าการหยุดยิงที่โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ

แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งยูเครนกล่าวว่าในช่วงกลางคนื รัสเซียยิงโดรนจำนวนมากเข้ามา 

แต่รัสเซียอ้างว่า คำว่าแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ามไิด้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วย ยูเครนจึง

เสนอต่อมาให้สหรัฐเป็นผู้กำกับดูแลโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ซาโปริซเซียอันเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่

ที่สุดในยุโรป โดยรัสเซียสง่ทหารไปยึดไวต้ั้งแต่ระยะแรกๆ ของสงคราม เป็นจำนวนที่ซีเอ็นเอ็น

ประเมินว่า อาจถึงหนึ่งพนันายได้ขณะนี ้แต่ช่างเท็คนิกของยูเครนได้ปิดเตาปฏิกรณ์ไว้ ไม่

แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยังคงอยู ่ณ ที่นั้นต่อมา

หรือไม่ 

 ในบริบทของการเจรจา ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีน้อย

มาก แม้การเจรจาในระดับ “เท็กนกิ” ที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจะเร่ิมขึ้นในวันที่ 24 

มีนาคม ในช้ันนี้ ขอคัดหัวข้อรายงานโดยสรุปจาก CNN On Line มาดังนี้เพราะมีนัยยะ

ทำนองเดียวกับการประเมินของข้าพเจ้าข้างต้น “TRUMP THINKS THE RUSSIAN LEADER 

WANTS PEACE. UKRAINE AND EUROPE DON’T BELIEVE IT. BUT THE FORMER 

KGB AGENT’S GOALS ARE MUCH BIGGER THAN THAT” 

“US ENVOYS SAY ‘ELEPHANT IN THE ROOM’ IN PEACE TALKS IS WHETHER 

UKRAINE WILL CEDE OCCUPIED REGIONS”  
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 ซีเอ็นเอ็นรายงานด้วยว่า อดีตเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวแก่สำนักข่าวว่า “Trump’s 

presidency has emboldened Putin.” 

 Richard Haas ประธานกิตติมศักดิ์ของ Council on Foreign Relations และอดีต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวในรายการของ

ฟารีด๊ซักกาเรียทางซีเอ็นเอ็น เมื่อสักครู่นี้ว่า ทรัมป์จะมีส่วนช่วยการเจรจาหยุดยิงในยูเครนได้

ด้วยการแถลงอย่างชัดเจนว่า สหรัฐสนับสนุนเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของ

ยูเครนเท่านั้น โดยไม่จำตอ้งส่งทหารไปช่วยรบ เพราะยุโรปสามารถประกันความมั่นคงของ

ยูเครนได้ดีพอ แต่เท่าที่ได้ฟังคำกล่าวของนายวิตค็อฟฟ์แล้ว คณะของนายทรัมป์ถือตาม

แนวทางของปูตินมาตลอด 

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น นาย Witkoff ซึ่งเป็นคนหนึ่งในทีมเจรจาของนายทรัมป์ ได้

ให้สัมภาษณ์แก่ Tucker Carlson ทาง Fox News เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม ซึ่งนายริชารด์

ฮ้าสส์เห็นว่า เขาพูดตามที่ปูตินกล่าวอ้างว่า ดินแดนที่รัสเซียต้องการอันไดแ้ก่ Kherson, 

Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk มีคนอยู่ซึ่งพูดภาษารัสเซียทั้งนั้น เมื่อไหร่โลกจะยอมรับ

ว่า ควรใหร้ัสเซียไปเสีย ดังที่เขาได้ออกเสียงลงประชามติแล้ว ซึ่งรัฐบาลอเมริกันสมัยไบเดน

และวุฒิสมาชิก รวมทัง้จากพรรครีพับลิกันส่วนหนึ่ง เห็นว่า “เป็นการลงประชามติ

จอมปลอม” 

 ในประเด็นดังกล่าว ผู้แทน Carnegie Foundation for International Peace ซึ่ง

กำลังให้สัมภาษณ ์Bianna Golodryga แห่งซีเอ็นเอ็น เห็นด้วยกับข้อยตุิว่า คำกล่าวของ

วิตกอฟฟ์เป็นไปตามแนวของเครมลิน รวมทั้งข้ออ้างของปูตินที่ว่าฝ่ายรัสเซียได้ล้อมกองกำลัง

ของยูเครนในเคอร์สก์ เพราะกำลังของรัสเซียมิได้เข้าไปในเคอร์สก์เท่าใดนัก 
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 สำนักวาติกันแถลงยืนยันว่า องค์สันตะปาปาฟรานซิสซึ่งประชวรหนักและตอ้งทรงรับ

การถวายการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่กรุงโรมมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พระอาการ

ทุเลาขึ้นและจะเสด็จกลับไปยังที่ประทบัส่วนพระองค์ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม วันนี้ เป็น

ข่าวดีสำหรับชาวแคธอลิคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

 องคส์ันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรในช้ันแรกด้วยพระอาการ Bronchitis ซึ่งทรง

ประชวรมาหลายครั้ง แต่พระอาการแทรกซ้อนเช่นไตวาย กลับหนกัขึ้นเมื่อทรงเกิดพระอาการ

ปอดบวมทั้งสองข้าง ทำให้ต้องพ่นอ็อกซิเจ้นอย่างแรง และโดยที่ท่านมีพระชนมายุ 88 ชัณษา 

(?) จึงทำให้คนเป็นห่วงกนัจำนวนมาก 

 แม้จะไมไ่ด้ทราบว่าเสด็จออกจากห้องทีป่ระทับในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหรือยัง ก็มี

ข่าวว่าท่านได้ทรงทอดพระเนตรกำหนดการเสด็จไปยังตุรกีในระยะปลายเดือนพฤษภาคม แต่

ไม่มีคำแถลงยืนยันว่าจะยงัเสด็จไปหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ซึ่งยังมีการชุมนุม

ประท้วงตามเมืองใหญ่ๆ อยู่ 

 ความเห็นของแพทย์ผูถ้วายการรักษาในวันที่เสด็จกลับที่ประทับในวาตกิันมวี่า องค์

สันตะปาปาทรงประชวรหนักมาก และท่านยังไม่ “out of the woods yet” เพราะเช่นนั้น 

ท่านคงต้องทรงพักผ่อนพระวรกายไปอีกประมาณ 2 เดือน แพทย์เปิดเผยด้วยว่า ระหว่างที่

พระอาการประชวรหนักมาก ท่านได้ขอให ้“ท่านไปอย่างสงบ” แตก่็ได้ถวายการรักษาต่อมา 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ แสดงความเป็นกังวลมาหลายคร้ังแล้วถึงการที่

โดนัลด์ทรัมป์เลือกบุคลากรที่ไม่เหมาะสมหรือไมม่ปีระสบการณเ์พียงพอให้มารับตำแหน่ง

สำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยหลงตัวเองว่ารอบรู้ทุกอย่างเหนือผู้อื่น จงึไม่น่าประหลาด

ใจว่า ผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ได้ตั้งปัญหากับการกระทำของเขาอยู่แทบจะรอบด้านอยูใ่น

ขณะนี้ 
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม ศกนี ้นาย Jeffrey Goldberg นักหนังสือพิมพ์ได้รับฟงั

ข้อความแผนการโจมตีกลุ่ม Houthis ในเยเมนโดยกองกำลังสหรัฐ ซึ่งนาย Pete Hegseth 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ส่งผ่าน SIGNAL ของเอกชน โดยไม่มีชั้นความลับไป

ยังเจ้าหน้าที่ชั้นผูใ้หญ่เช่นVice President J.D. Vance, SecState Marco Rubio, Chief 

of Staff Susie Wiles, National Intelligence Director Tulsi Gabbard, CIA Director 

Ratcliffe, National Security Advisor Mike Waltz, and etc. 

คำกล่าวดูหมิ่นทหารผ่านศึกอเมริกันในหลุมฝังศพฝร่ังเศสที่ John Kelly นำลงใน

หนังสือของเขาปรากฏในรายงานของนาย Jeffrey Goldberg หัวหน้ากองบรรณาธิการ

วารสาร Atlantic ซึ่งเห็นความจำเป็นต้องเปิดเผยความลับที่สุดทางการทหารที่ถูกเปิดเผยโดย

นาย Pete Hegseth รัฐมนตรีกลาโหมที่นายทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้ง และทีป่รึกษาด้านความมั่นคง 

Waltz ได้ให้เขาร่วมได้รบัทราบโดยละเอียด เพราะสมาชิกพรรครีพับลิกันพยายามปัดให้พ้น

ตัวด้วยการกล่าวหาว่า Goldberg “hacked or lied” about the classified 

information แต่เขาก็รอจนการโจมตี Houthi ตามแผนเสร็จสิ้นไปแล้ว 

 เดิมนาย Goldberg ไม่คอ่ยเช่ือข้อความที่เขาได้รับมาทาง “Signal App chat 

group” จนเขาได้ทราบรายงานการที่ Houthis ถูกโจมตีและข้อกล่าวหาเขา เขาจึงนำความ

บางตอนลงพิมพ์ในวารสาร ส่วนที่เพิ่มตอนหลังเพราะฝ่ายรัฐบาลป้ายความผิดมาที่เขา  ส่วน

การที่นายทรัมป์อ้างว่า เขาไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อพยพชาวเวเนซูเอลาที่ถูกส่งไปคุม

ขังที่เอลซาววาดอร์ได้เพราะเป็น “TOP US SECRETS” นั้น น่าจะสร้างความงุนงงให้แก่ผู้ที่

ทราบข่าวการรั่วไหลของแผนการโจมตี Houthis ในเยเมนโดยความไม่รอบคอบในการรักษา

ความลับยิ่งด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สมจริงตามข้อสังเกตของอดีต

ผู้รับผิดชอบด้านความลับของราชการ เพราะนายทรัมป์เองก็ไดม้ีข้อหามากมายจากการนำ

เอกสารลับมาก/ลับที่สุดไปซุกซ่อนไว้ทั่วบ้านพักสว่นตัวของเขาโดยยังไมถ่กูดำเนินคดีระหว่าง

ที่เขายังอยู่ในตำแหน่ง อันทำให้หลายคนอดแคลงใจไม่ได้ว่าเขาจะพยายามรักษาตำแหน่งไว้

ต่อไป ดังที่ได้ลงทุนก่อกบฏภายในอาณาจักรหรือ INSURRECTION มาแล้วเมื่อวันที่ 6 

มกราคม 2021 
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เมื่อเวลา 0.20 น ตามเวลาในไทยของวันที่ 26-27 มีนาคม Karoline Leavitt โฆษก

ทำเนียบขาวแถลงข่าวยาวมากว่าทั้งหมดเป็นแผนให้ร้ายของเดโมแคร็ตภายใต้การช้ีนำของ

โจไบเดน แม้ Jeffrey Goldberg ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นเดโมแคร็ต ก็ได้รายงานให้ร้ายทรัมป์

ตลอดมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปราบ Houthis อย่างได้ผลตลอดหลายวันที่ผ่านมา อันเป็น

ภารกิจที่คั่งค้างมาจากรัฐบาลไบเดนซึ่งมิได้ปราบปรามฮูธีได้เลย โฆษกทำเนียบขาวว่าไบเดน

มิได้ปกป้องทหารแต่อย่างใด จนทหาร 13 คนถกูสงัหารที่ท่าอากาศยานกรุงคาบูล โดยที่คน

ภายนอกจำนวนไม่น้อยทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองอื้อฉาวที่กำลังเป็นข่าวอยู่ขณะนี้ พรรครี

พับลิกันคงไม่หลดุรอดไปง่ายๆ 

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันที่ 27 มนีาคม นายทรัมป์แถลงเกีย่วกับเรื่องรายงานลับ

ของทางราชการรั่วไหล ว่าเขาไม่ทราบเร่ืองนี้นัก และกลับไปใช้คำเดิมที่เขาถูกหาว่ามี 

“COLLUSION” กับปตูินว่า เป็นกรณี “ล่าแม่มด” หรือ “WITCH HUNT” ส่วนรัฐมนตรีเฮ้ก

เสธก็ทำหน้าที่มาอย่างดี ขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าเขาควรจะลาออกจากตำแหน่งบ้างหรือควร 

“ขึ้นศาลทหารเพราะกระทำผิดทางวินัยร้ายแรง” ตามรายงานสำนักข่าว นายพ้ีตเฮ็กเสธ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เพ่ิงเดินทางโดยเคร่ืองบินประจำตำแหน่งไปถึงกรุง

มะนิลา 

 ในชั้นแรก รัฐมนตรี Hegseth ปฏิเสธว่าเขามิได้สง่ข้อมูลดังกล่าวไปทาง “SIGNAL” 

แต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งยอมรับว่าเป็นความจริง ในขณะเดียวกัน ปรากฏรายงานว่า 

ชื่อนาย Goldberg ถูกเตมิเข้าไปในบรรดา “เป้าที่จะถูกโจมตีในแผนการโจมตีคร้ังนี้ด้วย”  

 “WAR PLANS” ที่รั่วไหลออกไปมีความละเอียดออ่นยิ่ง เพราะบรรยายถึงปฏิบัติการ

ทุกขั้นตอน หน่วยรบที่ใช ้เป้าของการโจมตี ทหารที่รับผิดชอบส่วนต่างๆ อาวุธที่จะใช้ ข้อมูล

ทั้งหมดที่เป็นอันตรายแกห่ลายฝ่าย รวมทั้งกำหนดเวลา 
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 โดยที่กลุม่คนที่จงรักภักดตี่อนายโดนัลด์ทรัมปไ์ด้กล่าวหาชาวยุโรปว่าเอาแต่ได้จาก

สหรัฐมาตลอด นายอันโตนิโอดาคอสต้า ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปจึงตอบโต้ว่า 

ประเทศในยุโรปให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนมากกว่าสหรัฐไม่ใช่น้อย  

 ในเมื่อบัดนี้ สหรัฐภายใตน้ายทรัมป์มิได้ให้ความชว่ยเหลือแก่ยูเครนเท่าใดนัก ประเทศ

ในยโุรปจึงเตรียมการจ่ายงบประมาณมหาศาลเพ่ือยูเครนและเพ่ือป้องกันตนเอง ดังที่ได้รับ

ความเห็นชอบตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว ในมูลค่าโดยส่วนรวมเกินกว่าที่

สหรัฐจะคาดหมายได้ ไมแ่ต่เท่านั้น ประเทศในยุโรปได้รวมกันเป็น COALITION OF THE 

WILLING เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งในทางต่างๆ โดยมิได้รวมสหรัฐไว้ในสมการแต่อย่างใด 

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ประธานาธิบดีมาครองได้เป็นประธานการประชุม COALITION 

ในระดับสุดยอดที่กรุงปารีส เร่ืองหนึ่งที่ตกลงกันไดแ้ก่การไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศโดยระบบ SWIFT นอกจากนี้ มาครองยังขอให้ประเทศใน

ยุโรปเตรียมคูม่ือป้องกันภยัจากการถูกโจมตีดว้ยอาวุธประเภทต่างๆ รวมทั้งอาวุธทาง

ยุทธศาสตร์ด้วย 

  

 ศาลที่กรุงปารีสได้พิพากษาว่า Marine Le Pen หัวหน้าพรรค National Rally ฝ่าย

ขวาจัดของฝร่ังเศสมีความผิดฐานยักยอกเงินของรฐัสภายุโรป ซึ่งอัยการเสนอให้จำคุกเธอ 5 ปี 

ปรับสามแสนยูโร ห้ามสมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี ในช้ันนี้ ยังมิได้รับคำยืนยันว่าศาล

พิพากษาตามข้อเสนอของอัยการหรือยัง 

 เลอเปน็เคยสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดมีาครอง 3 คร้ัง แต่มาครองไม่

สามารถลงแข่งตามกำหนดในปี 2028 ได้อีก 

 ต่อมาเมื่อประมาณ 21.30 น. ตามเวลาในไทยของวันที่ 31 มีนาคม ศาลฝรั่งเศสได้

พิพากษาคดมีารีนเลอเป็นใหล้งโทษเธอตามที่อัยการเสนอทุกประการ รวมทั้งการ “รอการลง

อาญาอีกสองปี แต่ให้อยู่ในบ้านพักโดยให้สวมใส่เครื่องตรวจความเคลื่อนไหวไว้ตลอด” มารีน
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เลอเป็นแถลงว่าเธอจะอทุธรณ์คำตัดสินของศาลฯ เพราะนอกจากเธอเองแล้วยังมีสมาชิกของ

พรรค RN อีกกว่า 15 คนที่ต้องโทษด้วย 

 

 ตามที่ได้คาดหมายไว้ในประมวลรายงานฯ หลายตอนแล้วว่า โดนัลด์ทรัมปพ์ยายามที่

จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีแม้จะครบวาระแล้ว ตามรายงานสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นในวันที่ 

31 มีนาคม นายทรัมป์ไดก้ล่าวแก่สำนักข่าวเอ็นบีซีเมื่อคินวันจันทร์ที่ 30 มนีาคม ว่าเขา

ต้องการจะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สาม “จะด้วย Methods” ใดก็ตาม โดยนาย Steve 

Bannon แกนนำฝ่ายขวาซึ่งเคยให้คำปรึกษาแก่ทรัมป์มาก่อนและเคยต้องโทษฐานกระทำ

ทุจริตเงินค่าก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนติดต่อกับเม็กซิโก แต่ทรัมป์ให้อภัยโทษออกมา กล่าว

เป็นนัยว่า “มีวิธกีารอยู่หลายอย่าง” 

 ตามบทแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญที่ 22 การได้เลือกตั้งเข้ามาเกินสองวาระไม่อาจจะทำ

ได 

 

 เมื่อเวลา 13.20 น. ของวนัศุกร์ที่ 28 มีนาคม รอยเลื่อน Sgaing หรือสะกายอันทรง

พลังยิ่งได้ไหวตัวด้วยแรงสั่นสะเทือน 7.7 ริคเตอร์ ตามการวัดของศูนย์ธรณีศาสตรส์หรัฐหรือ 

8.2 ตามมาตรของกรมอุตุนิยมวิทยาไทย ลึกลงไป 10 กิโลเมตร ใต ้   นครมัณฑะเลย์ ส่ง

แรงสั่นสะเทือนไปยังกรุงเนปิดอว์ ไปยงัเมืองพะโค หลายเมืองในประเทศไทย—

กรุงเทพมหานคร อยุธยา เชียงใหม่—แรงสั่นสะเทอืนรับรูไ้ด้ถึงมาเลเซีย—ทางเหนือไปถึงจีน

ตอนใต ้

 สะกายเป็นรอยเลื่อนอันตรายแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทอดตวัไปยาว 

1,200 กิโลเมตรจากใต้ไปเหนือ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ห่างจากมัณฑะเลย์ถงึประมาณหนึ่งพัน

กิโลเมตรต้องรบัผลรุนแรงเนือ่งจากผืนดินอ่อน แตแ่ม้จะมีอาคารระฟ้ามาก ก็มีกฎหมาย
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กำหนดโครงสร้างไว้ต้านแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิม ตึก 33 ชั้นแถบจตจุักรที่ถล่มลงหมดยงั

อยู่ระหว่างการก่อสร ้จนถึงวันอาทิตย์ยังกู้ภัยไม่ไดห้มด 

 สำหรับเมียนมาซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้ง “มหาศาล” นี้ ตัวเลขผู้เสียชีวิต

ตามประมาณการณ์ของรัฐบาลทหารจนถึงวันอาทติย์ได้แก่ 2,000+ แต่หนว่ยงานด้านธรณี

พิบัติของสหรัฐประมาณว่า ตัวเลขผูเ้สยีชีวิตคงไม่น้อยกว่าหมื่นคนข้ึนไป 

   

 

                                            ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

                     ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

        และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

1 
 

 

 

 

 

 

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนเมษายน 2025 (2568) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

2 
 

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนเมษายน 2025 (2568) 

 

 วันเร่ิมต้นของเดือนเมษายนหรือวันที่ 1 เมษายนได้รับการกล่าวถึงในระยะหลังมานี้ว่า

เป็น “April Fools’ Day” ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่และหลากหลาย รูปแบบของเร่ืองที่

นำเสนอส่วนใหญ่ได้แก่ข้อมูลอันมิใชค่วามจริง แตม่ีเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ประสบพบเห็น

หลงผิดไปว่าเป็นความจรงิในช่วงเวลาไม่นานนัก เมื่อทราบว่าถูกหลอกเล่น ก็ย่อมรู้สึกขำขัน 

แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่าทกุคนมีอารมณ์เช่นนั้นเสมอไป 

 สารานุกรมบริตานิกา ยกตัวอย่าง April Fools’ Day hoax ซึ่งนำออกทางโทรทัศน์

ของ BBC อันเป็นคร้ังแรกเมื่อปี 1957 เป็นเร่ือง Spaghetti Growing Tree in Switzerland 

ต่อมา สถานีโทรทัศน ์CNN ใหค้วามเห็นว่า “undoubtedly the biggest hoax that any 

reputable news establishment ever pulled.” 

 อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นของ NPR ในปี 1992 ที่ “ประกาศว่า Richard Nixon ซึ่งลาออก

จากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี 1974 ในกรณีอ้ือฉาวที่ Watergate was entering that 

year’s presidential race. His slogan: “Never did anything wrong, and I won’t 

do it again.” 

 ในประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง ซึ่งจำปีมไิด้ Harry Rolnick นักเขียนหนังสือพิมพ์ 

Bangkok Post เสนอรายงานในหน้า 1 ว่า New York Philharmonic Orchestra พร้อม

ด้วย (ไม่แน่ใจ) Leonard Bernstein เป็นวาทยากรมาบรรเลงที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและบรรเลงซิมโฟนีข่อง Ludwig von Beethoven ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับว่า ไม่

ทราบว่าเป็น hoax จนพักใหญ่หลังจากที่อ่านแล้วและสอบถามเพ่ือนจากสำนักเดียวกันจึง

ทราบว่าหอประชุมฯ มิไดม้ีการแสดงอะไรทั้งสิ้น 

 เมื่อคืนที่ผ่านมา นายโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับในรายการของ NBC ว่าความปรารถนาของ

เขาที่จะดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่สาม นั้น “He is not joking” แต่ในชั้นนี้ เขาไม่อยากจะ

กล่าวถึงประเด็นนี้มากนกั อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าตราบใดที่ “THIS CONVICTED 
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FELON” ยังคิดจะเป็นหัวหน้าบริหารสูงสุดของประเทศต่อไป คนอเมริกันคงต้องสู้รบใน

สงครามกลางเมืองคร้ังใหม่อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องด้วยสิ่งที่เขาปรารภออกมามิใช่ April 

Fools’ Day hoax  

 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน นิตยสาร Nikkei Asia online ได้เสนอบทสมัภาษณ์ Zin Mar 

Aung รัฐมนตรตี่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (พลัดถิ่น) ของพม่าเกี่ยวกับ

แผน่ดินไหวครั้งมหาศาลเมื่อวันศุกรท์ี่ 28 มีนาคม ซึ่งทำลายชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามเมืองทั้งในพม่าและประเทศใกล้เคียงอย่างมากมายจนไม่อาจระบุรายละเอียดได้ในชั้นนี ้

โดยประเทศต่างๆ ได้สง่บคุลากรแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงมาช่วยในการค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตอยู ่

เช่นสุนัข K9 

 โดยที่พม่าเป็นประเทศยากจน ซึง่ประสบกบัสงครามกลางเมืองอันมีต้นเหตมุาจากการ

รัฐประหารของกองทัพแห่งชาตินำโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องหล่าย  รัฐมนตร ีZin Mar Aung 

จึงขอใหน้านาชาตแิบ่งปันความช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์ไปยังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธซึ่ง

ต่างก็ครอบครองพื้นที่หลายแห่งทั่วประเทศที่ได้รบัผลกระทบรุนแรงจากธรณีพิบัติภัยคร้ังนี้ 

 คำวิงวอนของฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลชอบด้วยเหตุผล เนื่องจากรายงานที่ว่าผู้เสียชีวิต

จากเหตุแผ่นดินไหวมีไมน่้อยกว่า 2,700+ รายและอาคารในกรุงเนปิดอว์เสียหายหนัก

ประมาณ 10,000 แหง่ นัน้ มีแหล่งทีม่าจากรัฐบาลรัฐประหารเพียงฝ่ายเดียว ไม่แต่เท่านั้น บีบี

ซยีังรายงานด้วยว่า ทหารจากกองทัพได้ใช้ปืนกลหนักระดมยิงเข้าไปในกลุม่คนที่มิใช่

ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งในกรณีหลังนี้ พลเอกอาวุโสมินอ่องหล่าย หัวหน้าคณะรัฐประหาร ช้ีแจงแก้ว่า 

“เป็นพวกที่ฉวยโอกาสหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง”  

 อย่างไรก็ตาม รายงานข่าววิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเมื่อเวลา 11.00 น. เศษ

ของวันที่ 3 เมษายน กล่าวถึงการระดมยิง “ขึ้นฟ้า” ของทหารเมียนมาในเขตรัฐฉาน โดยมิได้

ระบวุ่าภาคใด และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ  

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม รัฐบาลพลัดถิ่นได้ประกาศว่ากลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

คณะรัฐประหารทั้งหมดจะหยุดยิงเป็นเวลา 2 สปัดาห์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ความช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยเคลื่อนที่ไปค้นหาผูท้ี่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้โดยปลอดภยัจากลูกหลงที่มาจาก

บางคนในกองทัพดังที่กลา่วถึงในวรรคก่อน 

 ในวนัพุธที่ 2 เมษายน รัฐบาลเมียนมาแจ้งแก่รัฐบาลไทย (ผ่านกระทรวงสาธารณสุข) 

ว่าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาผูไ้ด้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดนิไหว ในขณะที่

กองทัพเมียนมาประกาศทางโทรทัศน์ MRTV ให้มีการหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน วันนี้ ไป

จนถึงวนัองัคารที่ 22 เมษายน 

 (เฉพาะข่าวนี้เพิ่มเข้าไปในวันที่ 20 เมษายน ยังไมถ่ึงวันที่ 22 เมษายนและก่อนที่พล

เอกอาวุโสมินอ่องหล่ายจะเดินทางไปพบกับอันวาร์อิบราฮิม ประธานกลุ่มอาเซียนสำหรับปีนี้ 

เครื่องบินรบ Yak ซึ่งคณะรัฐประหารเมียนมาได้รับจากรัสเซียหลังจากที่โคน่รัฐบาล

ประชาธิปไตยแล้ว ได้ออกโจมตีทิ้งระเบิดกองกำลงั Karen People’s Liberation Army—

KPLA ที่เมืองเมยีวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอดของจังหวัดตากในประเทศไทย ทำให้มีผู้เสียชีวิต

และบาดเจ็บซึ่งเป็นพลเรือนกว่า 20 คน ที่ได้รับการรักษาพยาบาลในฝั่งไทย ไม่อาจทราบได้

ว่ามินอ่องหล่ายชี้แจงกับประธานอาเซียนและฝ่ายไทยประการใดบ้าง) 

 ในวันเดียวกันนี้ สำนักข่าวระหว่างประเทศรายงานตรงกันว่า พลเอกอาวุโสมินอ่องห

ล่าย จะมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่วันที ่3-4 เมษายน เพ่ือร่วมการประชุม    บิมสเท็คซึ่งไทย

เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ตามรายงานข่าวในวันที่ 4 เมษายน กองบัญชาการทหารสูงสุดไทยไดส้่งทหาร 55 คน 

รวมทั้งแพทย์และพยาบาล ไปช่วยผู้ประสบภัยจากการแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในพม่าโดยไปที่

นครมัณฑะเลย์ อันเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ศูนยก์ลางของรอยเลื่อนสะกายที่สุดและปรากฏรายงาน

ว่าบ้านเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พังทลาย ยงัไมไ่ด้รับรายงานว่า คณะจากประเทศไทยให้

ความช่วยเหลือไปได้เพียงใด ทราบแต่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวไดพ้ระราชทานสิ่งของ

ที่จำเป็นไปช่วยผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน ตามข่าวพระราชสำนักเมื่อคืนวัน

ศุกร์ 

 สำหรับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะช่วยประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบภัยพิบัติอยา่งมากใน

ประวัติศาสตร์ มาคร้ังนี้กลับส่งเจ้าหน้าที่มาเพียง 3 คน มิใช่เพราะเมียนมาถูกรัฐบาลอเมริกัน
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ใช้มาตรการคว่ำบาตรเพราะเกิดการรัฐประหาร เนื่องจากสหภาพยุโรปที่ได้คว่ำบาตรเพราะ

สาเหตุเดียวกันได้ประกาศจะให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่อไป แต่เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 

ทรัมป์ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับ 185 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเมยีนมาถูกอัตราสูงถึง 

44% น้อยกว่ากัมพูชาที่ 49% มากเป็นอันดับสองในโลก 

 จนถึงวันเสาร์ที่ 5 เมษายนรายงานจากกรุงพนมเปญกล่าวว่า รัฐบาลกัมพูชายังมิได้

เปิดเผยรายการภาษีตอบโต้แม้แต่รายการเดียว แต่ได้แถลงข่าวว่า นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้

ส่งหนังสือตรงไปยังประธานาธิบดีทรัมป์คงจะเพื่อเสนอให้มีการเจรจา เนื่องด้วยฮุนมาเน็ตเอง

คุ้นกับระบบอเมริกัน ด้วยเป็นนักศึกษาเก่าจากเว้สต์พ้อยท์ อันเป็นวิทยาลัยวิชาการทหาร แต่

ในวันเดียวกัน ผูแ้ทนระดบัสูงจากจีนแผ่นดินใหญก่็เดินทางมาที่สีหนวุิลล์เพื่อร่วมการฉลอง

ฐานทัพเรือเรียม ซึ่งจีนสร้างให้แก่กัมพูชาในอ่าวไทย เพ่ือใช้ร่วมกันระหว่างกองทัพเรือจีนกับ

กองทัพเรือกัมพูชา โดยในระยะเร่ิมแรกฝ่ายการทหารกัมพูชาปฏิเสธว่า การให้ต่างชาติมาตั้ง

ฐานทัพในกัมพูชากระทำมิได้ เพราะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 มาบัดนี้ ทั้งจีนและกมัพูชามิได้มีความลังเลแม้แต่นอ้ยที่จะกล่าวว่า จีนเป็นผูส้ร้างฐาน

ทัพ “เรียม” และสามารถใช้ประโยชน์ในฐานะฐานทัพเรือได้เต็มที่ ดังได้ทำมาแล้วเมื่อมีการ

ซ้อมรบทางทะเล ซึง่ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้นำเสนอทั้งในแง่ข่าวและบท

วิเคราะห์มาหลายครั้งแล้ว สำหรับบริบทของการเสนอรายงานว่าจะเกี่ยวกับการที่ทรัมป์ขึ้น

ภาษขีองสินค้าจากกัมพูชาสูงที่สุดเป็นอันดับสองในโลกหรือไม่ นั้น เป็นกรณีซับซ้อนมิใช่น้อย 

แต่ข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงที่จะไม่นำเหตุปจัจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาประกอบการพิจารณา

ในช้ันนี้  

 

 

 รัฐบาลประธานาธิบดีโดนลัด์ทรัมป์ แถลงเป็นคร้ังคราวว่าจะขึ้นพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

กับจีนแผ่นดินใหญ่เพิม่เตมิ และเม็กซโิกกบัแคนาดา ซึ่งเป็นภาคีความตกลง USMCA ร่วมกับ

สหรัฐ อันเป็นความตกลงที่ทรัมป์เองในสมัยที่หนึ่งเรยีกร้องให้มีการเจรจาแก้ไขเพ่ิมเติมจาก 

NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT—NAFTA ไม่แน่ใจว่าเพ่ือเปิดทาง
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ใหท้รัมป์ปรับขึ้นภาษตีามใจชอบหรือไม่ เนื่องจากทรัมป์มิใช่คนที่สันทัดในการวางแผน

ล่วงหน้าเท่าใดนัก จึงมีชาวแคนาดากลุ่มหนึ่งเห็นว่า การเรียกเก็บภาษีครั้งนี้น่าจะเป็นการ

ละเมิด USMCA 

  ความไม่แน่ใจสืบเนื่องมาจาก เมื่อทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยทีห่นึ่ง เขาได้ยกเลิก

ความตกลงที่เจรจาจัดทำมาด้วยความยากลำบากโดยรัฐบาลบารัคโอบามา เช่นความตกลงว่า

ด้วยเขตการค้าเสรีในเอเชีย-แปซิฟิกอันอำนวยประโยชนใ์ห้แก่การค้ามวลรวมมากที่สดุและ

ครอบคลุมมูลคา่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังให้การคุ้มครองภาคแรงงานพร้อมมูลตามที่สหรัฐ

ต้องการทุประการ  ฉบับที่สองได้แก่ความตกลงปารีสว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศซึ่งประเทศทั่วโลก 193+ ประเทศได้ลงนาม ฉบับที่สามว่าด้วยการห้ามอิหร่าน

พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีพิธีสารให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศตรวจสอบว่า

อิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อห้าม 24/7 มาบดันี้ ทรัมป์เกิดเปลี่ยนแนวคิดและพยายามจะ

หาทางตกลงกบัอิหร่าน แต่อิหร่านไม่ต้องการจะเจรจาโดยตรงกับสหรัฐ ในขณะเดียวกัน สหรัฐ

กเ็ตรียมพร้อมที่จะโจมตีอหิร่านและ Houthis ในเยเมน และที่อื่นๆ อีก โดยส่งเครื่องบินรบ 

รวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบดิแบบ B-2 ไปทีฐ่านบินบนเกาะ Diego Garcia ในมหาสมุทรอินเดีย

อีกด้วย 

 สำหรับความตกลง USMCA นั้น ประธานาธิบดีทรมัป์ ซึ่งในวาระแรกของการดำรง

ตำแหน่งเขาเองได้เรียกร้องให้นำความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรใีนอเมริกาเหนือมาเจรจา

ใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของเขาที่ทำเนียบขาวโดยทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีจสัตินทรูโดจาก

แคนาดาและอดีตประธานาธิบดีมานเวลโลเปซ-      โอบราดอร์แห่งเม็กซิโกได้มาร่วมการ

เจรจาด้วยตามการเรียกร้องของทรัมป์ แม้ทัง้สองผูน้ำจะไม่สู้เต็มใจที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ความตกลงฉบบัเดิมในสว่นใดก็ตาม 

 แต่เมื่อ TRUMP2.0 เกิดตกลงใจทีจ่ะเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่จากทั่วโลก 

เขาเกิดจำไม่ได้ว่า USMCA มีทีม่าจากไหน เขาจึงตั้งคำถามซึ่ง JON STEWART ดาราขำขัน

กล่าวในรายการเมื่อสองสามวันมานี้ว่า “WHO THE HELL MADE THESE BILLS? 

(USMCA) THEY’RE SO BAD!  
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 สำนกัข่าวได้นำเสนอโทรภาพรายงานจากทำเนียบขาวของการลงนามใน USMCA เมื่อ

ปี 2018 โดยมีประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าภาพและกำกับให้ปรับเปลี่ยนไปตามแนวที่เขา

ต้องการ 

 สำหรบัความตกลงมิให้อหิร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ นั้น ระหว่างที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์

ผูส้ื่อข่าวโดยได้หารือกับนายเนตันยาฮู เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ทำเนียบขาว เขาได้กล่าวว่าใน

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน อิหร่านจะส่งผู้แทนไปพบกบันายสตีฟวิตกอฟฟ ์ผู้แทนของทรัมป์ที่

โอมาน แต่นายเควินลฟิทัค ผู้สื่อข่าวของซีเอ็นเอ็นประจำทำเนียบขาว ไม่สามารถยืนยันในชั้น

นีไ้ด้ว่าการเจรจานี้เพ่ือฟื้น JCPOA เมื่อปี 2015 ที่ทรัมป์ถอนตวัไปตัง้แต่ป ี2018 หรือจะ

เจรจากันในประเด็นใด แต่มิใช่การเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน กอ่นหน้านั้น ฝ่าย

อิหร่านได้ออกตัวว่า อิหร่านมิได้มุ่งหมายทีจ่ะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใด (แรยู่เรเนียมที่

เพ่ิมสมรรถนะขึ้นมา) ก็เพื่อเป็นพลังงานในการทำไฟฟา้ 

 ความที่นายทรัมป์ไม่คุ้นกบัวิธีการทางการทูต เขาจึงอดไม่ได้ที่จะแสดงให้คนภายนอก

เห็นว่าคูเ่จรจายอมตกลงเพราะเกรงคำขู่ของเขาว่าจะถล่มอหิร่าน หากไม่ยกเลิกโครงการ

นิวเคลียร ์แต่ทรัมป์มิได้รว่มในการเจรจาด้วยตนเอง โดยไดม้อบหน้าที่ให้นายวิตกอฟฟ์ ผู้แทน

พิเศษของเขา ซึ่งมีส่วนในการเจรจาในปัญหาตะวันออกกลาง การหยุดยิงในสงครามรัสเซีย-

ยูเครนและในวันเสาร์ที่ 12 เมษายน การหาข้อตกลงในโครงการนิวเคลียรข์องอิหร่าน อันเป็น

ปัญหาขึ้นมาเพราะทรัมป์เองถอนตัวจากความตกลงที่รัฐบาลก่อนหน้าเขาเจรจาจนสำเร็จผล

เป็นอย่างดีมาแล้ว 

 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นาย Abbas Araghchi รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนอิหร่าน แม้ขณะนี้ (วันศุกร์ที่ 11 เมษายน) ก็ยังตกลง

กันไม่ไดว้่า จะเป็นการเจรจากันโดยตรงหรือผ่านผู้ไกล่เกลี่ยคนกลาง ความไม่ไว้วางใจซึง่กัน

และกันมีอยู่มาก เพราะอิหร่านถือว่า การที่ทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวจากความตกลง ฉบับปี 

2015 ยงัผลเสียหายร้ายแรงให้แก่การเศรษฐกิจของอิหร่าน และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ในอ่าว

เปอร์เซีย อันรวมถึงคำสั่งของทรัมป์ใหส้ังหารนายพลคนสำคัญที่สุดของอิหร่าน (นายพลโซไล

มานี)  อันเกือบนำสหรัฐและอิหร่านไปสู่สงครามระหว่างกัน ยิ่งกว่านั้น อิหร่านเห็นว่าทรัมป์ถูก

ห้อมล้อมดว้ยนักการเมือง “สายเหยี่ยว” ซึ่งต้องการใหบ้ั่นทอน “สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” 
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จากความมีสมรรถภาพทางทหารและทางด้านนิวเคลียร์อันจะท้าทายความยิ่งใหญ่ของสหรัฐ

และอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

 ตามความเห็นของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ทั้งสองฝ่ายก็คงต้องหาทางตกลง—เนื่องจาก

ภายในอิหร่าน ผู้นำทางศาสนามีสุขภาวะไม่ดีนัก ขณะที่ชื่อเสียงของกลุ่มผู้นำสหรัฐบัดนี้เสื่อม

ทรามลงอย่างมากจาก (ขอเติมให้) สงครามการค้า—เพราะทรัมป์กล่าวเมื่อคืนวันที่ 10 

เมษายนว่า ทุกอย่างจะ “จบลงอย่างสวย” 

 อย่างไรก็ดี ในวันที่ 11 เมษายน นายวิตก็อฟฟ์ได้เดินทางไปหารือกับวลาดิเมยีร์ปูตินที่

นครเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ก่อนจะเดินทางไปยงัโอมาน และในวันเดียวกันนี้ เรือบรรทุกเครื่องบิน 

USS Carl Vinson ได้ไปลอยลำอยู่นอกฝั่งโอมาน ในขณะที่สหรัฐน่าจะแสดงถึงความ

ปรารถนาสันติภาพมากกว่าอย่างอื่น ก่อนมาในน่านน้ำโอมาน เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ได้ไป

อยู่นอกฝั่งเกาหลี ด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้ เนื่องจากเกาหลีเหนือประกาศชัดว่าจะเป็นประเทศ

นิวเคลียรส์ืบต่อไป แม้ตั้งแต่การพัฒนา Ballistic Missile และ ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกใน

สมัยบิดาของคิมจองอึน เกาหลีเหนือก็ทราบดีว่า สหประชาชาติมีข้อห้ามอยู่และเกาหลีเหนือ

เป็นภาคีของสนธิสัญญาห้ามการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ Nuclear Non-Proliferation 

Treaty-NPT 

 ข้าพเจ้าเองแปลกใจที่นายทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรฐัออกจากความตกลงห้ามอิหร่าน

พัฒนาอาวุธนิวเคลียร ์ทั้ง ๆ ที่นายพลแม็ตทิส รัฐมนตรีกลาโหม และฝ่ายความมั่นคงของเขา

ทั้งหมดจะต้องการให้คงอยู่ต่อไป เพราะก่อนที่เขาจะทำผิดพลาดเช่นนั้น ผู้มีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบ อันได้แก่ผู้อำนวยการ IAEA เพ่ิงส่งรายงานว่า “อิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

ความตกลงอย่างครบถ้วน” แต่ทรัมปก์็ถอนตัวอยูด่ี  ท่านผู้อ่านรายงานนี้ย่อมจะเข้าใจการดึง

ดันของนายทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีศุลกากรแม้จะมีคนเตือนมิให้เลือกทางเดินอันจะทำให้สหรัฐมี

ฐานะด้อยอำนาจลง 

 สำนักข่าวระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่า การเจรจาคร้ังนี้จะมีขึ้นระหว่าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านซึ่งทราบประเด็นต่างๆ ในการเจรจาเป็นอย่าง

ดีเพราะมีส่วนในการเจรจา JCPOA มาประมาณ 10 ปี กับนายสตีฟวติก็อฟฟ์ อดีตนักธุรกิจ

อสังหาซึ่งมิใช่นักการทูตอาชีพ แต่นายทรัมป์เลือกให้มาเป็น Special Envoy on the 
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Middle East เร่ิมตั้งแต่วาระที่ผู้แทนของไบเดนกำลังเจรจาให้มีการหยุดยิงในกาซ่าและ

แลกเปลี่ยนตัวประกัน ต่อมาได้มีส่วนในการเจรจากับปูตินเพ่ือให้มีการพักรบในสงครามรัสเซีย

กับยูเครน ซึ่งเป็นเหตุให้เขามาถึงกรุงมัสกัสในโอมานช้ากว่าคู่เจรจา เนื่องจากเขาต้องไปพบ

กับปูตินที่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันศุกรเ์พ่ือเจรจาเกี่ยวกับการหยุดยิงในสงครามรัสเซีย-

ยูเครนเพราะยังไม่มีผลคืบหน้า 

 การเจรจารอบแรกตามกำหนดนัดในวันเสาร์ อันมิใช่การพบกันโดยตรง เป็นไปด้วยดี 

หรือ ในคำแถลงของนายวิตก็อฟฟ์ “อย่างสร้างสรรค์” ซีเอ็นเอ็นรายงานเสริมว่า ทั้งคู่เจรจามี

โอกาสพบกันเฉพาะตัวในช่วงสั้นๆ ในตอนหลงั ก่อนจะแยกย้ายกันกลบัที่พัก 

 นาย Ali Nasr ผู้สังเกตการณ์ด้านอิหร่านซึ่งเคยเป็นคณบดีที่ School of Advanced 

International Studies ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins เห็นว่าการเจรจารอบแรก

เป็นไปด้วยดี แต่ยงัไม่อาจคาดหมายว่าจะสามารถตกลงกันได้ในช้ันนี้ เนื่องจากเขาไม่แน่ใจ

ว่าทรัมป์จะยอมรับความตกลงฉบับ JCPOA หรือไม่ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรกลับไปใช้ความตก

ลงเดิมและเช่ือว่าอิหร่านคงต้องการพ้นจากมาตรการคว่ำบาตรและ Maximum Pressure ซึง่

ทรัมป์ให้รัฐมนตร ีMike Pompeo เตมิเข้าไป 

 ส่วนบทบาทในการตรวจสอบองค์ประกอบของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ นั้น ที่ทบวงการฯ ขอเข้าไปตรวจสอบสมรรถนะ

ของแร่ยูเรเนียมในอิหร่านล่าสุด มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงใหม่ทีก่ำลังเจรจากันอยู่ 

เพราะเป็นการปฏิบัติตามระบอบ Safeguard อันเป็นหน้าที่ประจำของ IAEA อยู่แล้ว แต่

ประเทศภายนอกก็ทราบกันดีว่าอิหร่านได้ Enrich แร่ยูเรเนียมมาจนเกือบถงึขั้นที่จะเป็น 

“Weapon Grade” มาพักใหญ่แล้ว แต่โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอาวุธถูก

กองทัพอากาศอิสราเอลทำความเสียหายไปมาก แม้ในระยะนั้น ประธานาธิบดีไบเดนจะได้

ขอให้เนตันยาฮูหลีกเลี่ยงเป้าหมายดังกล่าวก็ตาม 

 การเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐโดยนายสตีฟวติกอฟฟ์กับนาย Araghchi 

รัฐมนตรวี่าการต่างประเทศอิหร่าน ในบริบทของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งมีนาย 

Badr bin Hamad Al Busaidi รัฐมนตรตี่างประเทศโอมาน เป็นคนกลาง มีขึ้นที่กรุงโรมใน

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน และใช้เวลารวม 4 ชั่วโมง 
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 ตามรายงานจากรัฐมนตร ีAraghchi และทำเนียบขาวซึ่งรับทราบจากคณะผู้แทนของ

นายสตีฟวิตก็อฟฟ์อีกต่อหนึ่ง การเจรจามีความคืบหน้าไปด้วยดี เพราะตกลงกันได้ในหลกัการ

บางประการ รัฐมนตรี Araghchi กล่าวว่า “I can say that there is a movement 

forward. We’ve reached better understanding and agreement on some 

principles and goals in these Rome negotiations. A third round will be held 

Saturdayรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าการเจรจาจะมีขึ้นที่กรุงมสักสั และการประชุม

ในระดับผู้เช่ียวชาญจะเร่ิมขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 

 ก่อนที่จะถงึวันเจรจารอบสอง ปรากฏรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้

อิหร่านยุติการเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียม ซึ่งคงจะเป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจา แต่ร้อยละของ

การเพิ่มสมรรรถนะย่อมปรากฏอยู่ในความตกลง เท่าที่เห็นจากรายงานของซีเอ็นเอ็นเมื่อหลัง

เที่ยงคืนวันเสาร์ อิหร่านย้ำสิทธิที่จะ ENRICH URANIUM BUT HAS SUGGESTED IT IS 

WILLING TO NEGOTIATE SOME COMPROMISES (IN RETURN FOR SANCTION 

RELIEF TO EASE THE PRESSURE ON ITS HARD-HIT ECONOMY) อนัที่จริง นี่เป็น

ประเด็นที่คณะผู้เช่ียวชาญจะต้องพิจารณา แม้จะไม่แน่ใจว่าการเจรจาไปถงึขั้นนั้นแล้ว 

 ระหว่างวันสุดสัปดาห์ที่ผา่นมา หนังสือพิมพ์ นิวยอร์กไทมส์ไดล้งรายงานว่า โดนัลด์

ทรัมป์ได้ขอมิให้นายเนตนัยาฮูโจมตโีครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ อันเป็นคำขอ

เช่นเดียวกับไบเดนเมื่อเขายังอยู่ในตำแหนง่ ซึ่งข้าพเจ้ารายงานว่า เนตันยาฮูได้ให้โจมตีอยู่ดี 

และการข่าวของ Carrier Strike Forces ที่ไบเดนส่งไปเฝ้าหาข้อเท็จจริงใกล้อิหร่านคงนำ

ความจริงเสนอเขาแล้ว     

 

 

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ทีก่รุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินด้วยมติเอก

ฉันท์ของผู้พิพากษาทั้ง 8 คนให้นาย Yoon Suk Yeol ออกเสียงว่ายูนซ็อกยอลพ้นจาก

ตำแหนง่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีผลทันที คือตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน วันนี ้



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

11 
 

 นายยูนซ็อกยอล ซึ่งก่อนจะหันมาสู่วงการเมืองดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด อันน่าจะทำ

ให้เขาเข้าใจแง่มุมของกฎหมายดี เมื่อเขาในฐานะหัวหน้าพรรคเสียงข้างมาก แต่ไม่มากนกั ได้

ครองตำแหน่งประธานาธิบดี เขาได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการและได้รับการ

ต้อนรับจากประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยความอบอุน่ ยูนได้แสดงความเป็นพนัธมิตรด้วยการขับ

ร้องเพลง American Pie ในงานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาว ทำให้ข้าพเจ้า

เข้าใจผิดไปว่า ยูนคงไม่ทำอะไรด้วยความวู่วามและปราศจากความยั้งคิด  

 แต่เมื่อเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในเกาหลีของวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2024 ยู

นซ็อกยอลได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินและให้ใชก้ฏอัยการศึกเป็นคร้ังแรกนับแต่วาระที่

ประธานาธิบดีปักจงุฮีถกูสังหาร เมื่อปี 1980 ทั้งนี ้เพื่อป้องกันมิให้ประเทศ Fall into the 

abyss of national ruin 

 โดยที่ข้าพเจ้าเป็นผูท้ี่ติดตามสถานการณร์ะหว่างประเทศอยูต่ลอดเวลา จึงทราบแทบ

จะในทันทีว่า ยูนซ็อกยอลคงประสบปัญหาในการอ้างดังกล่าว ซึ่งนาย Jung Park อดีต

เจ้าหน้าที่ด้านเกาหลีของสำนักข่าวกรองกลางและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเห็นว่า 

นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในเกาหลีมักจะอ้างถึงการแทรกซึมของฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลี

เหนืออยู่เสมอ เช่นที่นายยูนซ็อกยอลนำมาใช้เมื่อต้องเผชิญกับจุดตันทางการเมือง 

 ที่กรุงโซล คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้รับการปฏิบัติตามในทันที โดยทีท่ำเนียบ

ประธานาธิบดีหรือ Blue House ธงประจำตำแหน่งถูกเชิญลงจากเสา ส่วนนาย Han Duck-

Soo ที่ผู้ทราบสำเนียงเกาหลีใช้คำว่า ฮานด็อค-ซู อดีตรองหัวหน้าพรรคของยูนคงอยู่ในฐานะ

รักษาการประธานาธิบดีต่อไปจนกว่าจะมีการจัดตัง้รัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งซึง่ตาม

รัฐธรรมนูญจะต้องจัดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่       ประธานาธิบดพ้ีนจากตำแหน่ง 

 ตามรายงานล่าสุด การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 3 มถิุนายน 2025 และโดยที่     ยู

นซ็อกยอลเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประกาศใช้กฏอัยการศึกโดยปราศจากเหตุผลอันควร 

พรรคที่มีชื่อว่านิยมประชาธิปไตยและไม่ยอมรับการที่เกาหลีใต้จะกลับไปสู่ระบอบการปกครอง

แบบทหารอีกน่าจะได้เปรยีบในทางการเมืองของการเลือกตั้ง  
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 กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 3 มถิุนายน ได้รับการยืนยันโดยรัฐบาลเกาหลีใตใ้นวันที่ 8 

เมษายน พร้อมคำเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนวางตัวเป็นกลาง 

 สำหรับนายยูน นั้น คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงการให้เขาพ้นจากตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศเท่านั้น แต่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลียังถูกดำเนินคดี

กบฏอีก ซึ่งศาลได้เร่ิมการพิจารณาแล้วตามรายงานจากกรุงโซลในวันที่ 21 เมษายน 

 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน นาย Benjamin Netanyahu นายกรัฐมนตรอีิสราเอล เดินทาง

โดยเครื่องบินประจำตำแหน่งไปยังกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการ ีเพื่อเยือนนายวิคเตอรอ์อร์

บาน ที่ปรึกษาพิเศษด้านความเป็นเผด็จการให้แก่นายโดนัลด์ทรัมป์ เป็นเวลา 4 วัน 

 เพ่ือผ่อนคลายความกังวลของผู้มาเยือนว่าเขาจะไม่ถูกจับตามหมายจับของศาล

อาชญากรรมระหว่างประเทศเมื่อปี 2023 ฐานกระทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ นายวิคเตอร์

ออร์บาน นายกรฐัมนตรีฮังการี จึงได้ดำเนินการถอนฮังการอีอกจากความเปน็ภาคีของ

สนธิสัญญากรุงโรมซึ่งจดัตั้งศาลอาชญากรรมฯขึ้น 

 ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน นายเนตันยาฮูเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน เพื่อหารือข้อ

ราชการกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ อีกผู้หนึ่งซึง่บีบีมั่นใจได้ว่าเขาจะไมถู่กจับตามหมาย

ของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ นายเนตันยาฮูย้ำแผนการของเขาที่รุกเข้ายึดพื้นที่

เพ่ิมเติมทั้งในกาซ่าและทีอ่ื่นๆ อันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดมาอยู่แล้ว ซึ่งเขามั่นใจได้

ว่าโดนัลด์ทรัมปจ์ะไม่คัดค้าน 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ  ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการที่อิสราเอลได้เปิดฉาก

การรุกรบใหม่ในกาซ่าอย่างรุนแรง และทุกคร้ังที่มีการเสียชีวิตซึ่งมักจะเป็นพลเริอนหรือ

บุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายปาเลสไตน์ ฝ่ายอิสราเอลจะอ้างว่าเป็นที่ตั้งกองบัญชาการของฮา

ม้าสตลอดเวลา หากช่วงนั้น นายเนตันยาฮูไม่อยู่ ข้ออ้างจากนายอิสราเอลคตัซ์ ซึ่งเนตันยาฮู

ย้ายจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม กโ็หดร้ายแบบเดียวกัน และมี

เป้าหมายไม่ต่างจากกลุ่มขวาจัดในรัฐบาลผสม 
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 ที่น่ากังวลได้แก่แนวคิดของเนตันยาฮูและคัตซ์ซึ่งเปลี่ยนโดนัลดท์รัมป์ไปในทางต่อต้าน

ปาเลสไตน์ ดังเกิดขึ้นระหว่างนี้ในการบีบบังคับมหาวิทยาลัยมีชื่อหลายแห่งซึ่งถูกสงสัยว่าให้

ความสำคัญแก่ปาเลสไตน์ และเพราะเหตุนั้น จึงกลายเป็น ANTI-SEMITIC มหาวิทยาลัย 

Columbia  Cornell  Harvard ถูกนายทรัมปก์ลา่วหาหรือตัดทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางไป

ตามๆ กัน ทั้ง ๆ ที่ทุนดงักล่าวถูกใช้ไปในการค้นคว้าและวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตรแ์ละ

วิชาการอ่ืนๆ 

 

 Maldives ประเทศเล็ก ๆ รายรอบด้วยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งประชากรเป็นมุสลิม

นิกายซุนหนี่ มกีารเศรษฐกิจอันพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ได้ตัดสินใจออกประกาศมิให้ผู้ถือ

หนังสือเดินทางอิสราเอลเข้าไปในประเทศ เพราะเหตุจากการก่อสงครามในกาซ่า อันที่จริง ก็

น่าเห็นใจชาวอิสราเอลที่ถูกต้องห้ามทั้งหมด เนื่องจากชาวอิสราเอลเป็นจำนวนไม่น้อยไม่เห็น

ด้วยกับการสงครามในกาซ่า และได้ออกมาประท้วงรัฐบาลผสมของนายเนตันยาฮูเต็มท้อง

ถนนอยู่ทุกวน ส่วนใหญ่ตระหนักดีว่า การรุกรบในกาซ่าตามคำสั่งของนายเนตันยาฮ ู

นายกรัฐมนตรี และนายอิสราเอลคัตซ์ ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหม เป็นมูลเหตุให้ยุ่งยากมากทีจ่ะ

ให้ได้ตัวประกันชาวอิสราเอลกลับมา จนจำนวนไมน่้อยได้เสียชีวิตไปแล้ว ตามการตาดคะเน

ของนายเนตันยาฮู ตัวประกันอิสราเอลที่ยังอาจมีชีวิตอยู่จนบัดนี้คงมีจำนวนเพียง 59 คน ไม่

นับนาย Edan Alexander ซึ่งมีเช้ือสายอเมริกัน-ยิว ที่ฮาม้าสอ้างว่าหาผู้ที่คุมตัวเขาไปไม่ได้ 

แต่ Jeremy Diamond ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นตั้งข้อสังเกตว่า ฮาม้าสอาจจะมไิด้กล่าวความจริง 

จึงควรรอรับข่าวต่อไป  

 

 ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเพ่ือการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่สอง โดนัลด์

ทรัมป์อ้างอยูเ่สมอว่าการเศรษฐกิจของสหรัฐที่เขาบริหารดีที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีใน

ประวัติศาสตร์ การทีส่ถานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ำลงไปอย่างไม่เคยมาก่อน เป็นเพราะ

ประธานาธิบดีไบเดน และรองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสซึ่งรับหน้าที่เป็นคู่แข่งกับเขา โดย

ต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมจากสังคมที่ไม่ยอมใช้ความพยายามที่จะเรียนรู้ความจริง 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

14 
 

 โดยที่ชาวต่างประเทศที่มไิด้เป็นศัตรูกับคนอเมริกันทราบดีถึงความเจริญรุ่งเรืองของ

การเศรษฐกิจสหรัฐสมัยไบเดน จนเป็นที่ “อิจฉา” ของประเทศพัฒนาแล้วในภูมิภาคอื่นๆ แม้

ในยามที่อัตราเงินเฟอ้ในสหรัฐจะยังสงูอยู่โดยส่วนเทียบก็ตาม  

  

 คณะหาเสียงของนายทรัมป์คงจะมไิด้ติดตามรายงานผลงานทางเศรษฐกิจในสมัยไบ

เดนว่า ดีเป็นประวัติการณ์ในรอบ 80 ปี อันหมายถึงการเปรียบเทียบย้อนหลังไปถงึสมัยที่การ

เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในปี 1929 เมื่อตลาดหุ้นลม่ เพราะทรัมป์กล่าวความเท็จมาตลอดว่าทั้งไบ

เดนและแฮร์ริสเป็นผู้ก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ โดยไม่สนใจในตัวเลขจริงว่า ได้ลดลงจาก

จุดสูงสดุที่ร้อยละ 9 มาเป็นเพียงร้อยละ 2.3 มาเป็นลำดับ อันเป็นผลของนโยบาย Build 

Back Better และการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่ว

ประเทศ ตามที่ไบเดนสัญญาไว้ในการหาเสียงและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางโดยอิสระ เนื่องจากรัฐบาลไบเดนยึดมั่นในการไม่แทรกแซงการดำเนินงานของ 

Federal Reserve Board อันต่างอย่างมากจากวธิีการของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรับตำแหน่ง

ต่อจากเขาในปี 2025 

 

 

 นิตยสาร Economist รายงานว่า น้อยคนคาดหมายว่า ประกาศเรียกเก็บพิกัดอัตรา

ภาษศีุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์ จะไปไกลถงึขนาดนี ้แม้กระนัน้ ทรัมป์ก็ได้

ประกาศต่อมา อันมีผลว่าเขาได้สร้างกำแพงปกป้องรายรอบการเศรษฐกิจเช่นเดียวกับเมื่อ

ปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1800 สมัย William McKinley ซึ่งประทับใจนายทรัมป์มากจนเขาลง

นามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันรับตำแหน่งประธานาธิบดีใหเ้ปลี่ยนชื่อพื้นเมืองของภูเขา-

Denali หรือเขาสูงที่สุดในอเมริกาเหนือ-เป็น Mount McKinley 

 ทนายความด้านกฎหมายการค้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมในชื่อ Charles Benoit ซึ่งสนับสนุน

แนวทางปกป้องการค้าหรือ Protectionism ของนายทรัมป์  ได้เขียนบทความลงในวารสาร 

American Conservative กล่าวถงึบรรดากฎหมายด้านภาษีศุลกากร-Tariff Laws-ซึ่ง
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บัญญัติออกมาในปี 1921 และ 1922 ซึ่งขึ้นพิกัดสำหรับสินค้าคงทน—Durable Goods—

ด้วยภาษ ี38.5% และใหอ้ำนาจประธานาธิบดีขึ้นหรือลดอัตราได้ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกบัก่อ

นทรัมป์ประกาศในวันพุธ (ตามเวลาที่กรุงวอชิงตัน) อัตราเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 7.4% Benoit ชม

ว่าอัตราสมัยนั้นประสบผลสำเร็จอย่างเหลือเชื่อ (1920’s)  อัตราใหม่จะนำมาซึ่งรายได้อันจะ

ช่วย fiscal space จนทำให้ทรัมป์ลดภาษีได้ เช่นที่ทำเมื่อปี 2017 ทางด้าน Revenue 

รัฐบาลมุ่งหมายทีจ่ะหามาได้ตั้งแต่ 400 พันล้านถงึ 1 Trillion ต่อปี ด้วยการขึ้นภาษี

เหล็กกล้า อาลูมินั่ม ทองแดง ผลิตภัณฑท์องแดง lumber ผลิตภัณฑ์ไม้ (ซึง่เท่าที่ทราบมา 

นำเข้าจากแคนาดา) และยารักษาโรค (ตามปกติ ในรูปของ Generic drugs อันเป็นแบบที่

สหรัฐนำเข้าจากอินเดียหรือจีน เนื่องจากมิได้มีฐานการผลิตในสหรัฐ แต่นายทรัมป์มุ่งหมายจะ

ใช้พิกัดทำให้ผู้ผลิตยามาตั้งอยู่ในสหรัฐ อันยากที่จะทำได้ในราคาต่ำ) 

 ในทัศนะของผู้เช่ียวชาญ ผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนคือราคาของในสหรัฐจะแพงขึ้น

สำหรับผู้บริโภค บางคร้ังพิกัดอัตราภาษีศุลกากรถูกเรียกว่าเป็นภาษีผู้บริโภค  ระหว่างที่

อุตสาหกรรมกำลังจะฟื้นตัว แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกบั economic growth โดยส่วนรวม? 

 ทรัมป์ยืนยันหลายครั้งว่า ในระยะเปลี่ยนผ่าน ชาวอเมริกันย่อมมีความเจ็บปวดอัน

หลีกเลี่ยงมิได้เพ่ือใหไ้ด้มาซึ่ง อเมริกาอันงดงาม’ “ตามวิสัยทัศน์ที่เขามีอยู่” ซึ่งเขาเองไม่เคยชี้

ชัดว่ามีลักษณะเช่นไร 

 แต่ทรัมป์มีความตระหนักแน่ว่า “ด้วยความฉลาดลำ้ของเขาการค้าของโลกจะไม่ย่ำแย่

ไปยิ่งกว่าที่เป็นมาอีกต่อไป” 

 หนังสือพิมพ์ Globe and Mail ของแคนาดา ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของโดนัลด์

ทรัมป์ขัดแย้งกับตรรกกะอย่างชัดแจ้ง ก็ในเมื่ออัตราเงินเฟ้อ (ในสหรัฐ) ลดต่ำลงแล้ว ทรัมป์

กลับทำให้ภาวะเงินเฟ้อกลับมาอีก รีพับลิกันเป็นพรรคที่ต้องการภาษีต่ำตามประเพณี การขึ้น

พิกัดอัตราภาษีศุลกากรจะผลักให้ภาษกีลับสูงขึ้นอกี  อัตราคนว่างงานในระดับต่ำก็ดีอยู่แล้ว 

แต่ถ้าการขึ้นพิกัดหรือ Tariff จะนำมาซึ่งการถดถอยทางเศรษฐกิจ ย่อมมีผลต่อการจ้างงาน 

หากผลการเลือกตั้งกึ่งวาระจะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านอาจดีขึ้น เช่นสมัยไบเดน 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

16 
 

 นาย Howard Lutnick รัฐมนตรีพาณิชย์ในรัฐบาลทรัมป์ซึ่งเปน็ผู้ที่มีส่วนในการวาง

แผนการข้ึนพิกัดอัตราภาษีศุลกากรคนหนึ่งได้อธิบายเหตุผลประกอบการปรับให้สูงขึ้นด้วยการ

เปิดป้ายผู้ผลิตเสื้อเชิร์ตที่หยิบมาจากถงุที่เขาถือมากับมือว่ามีแต่ “บังกลาเทศและกัมพูชา

ทั้งนั้น” ในกรณีนี้ สำนักข่าวซีเอ็นบีซีได้แสดงความประหลาดใจด้วยคำกล่าวว่า “Hard to 

believe thar the United States thinks it has the labor strength to 

manufacture shoes and apparels” รายการข่าวจากอินเดียตั้งคำถามทำนองเดียวกันว่า

สหรัฐจะมีแรงงานเพื่อผลิตสิ่งทอจากประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้หรือ 

 ประธานาธิบดีทรัมป์เองกล่าวถึงเป้าประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเพ่ิมว่าได้แก่การนำ

อุตสาหกรรมกลับมาตัง้อยู่ในประเทศ อันดูเขาจะไม่เข้าใจถึงต้นเหตุของการค้าระหว่างประเทศ

ว่า แต่ละประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนมีทรัพยากร ต้นทุน แรงงานและความสามารถที่ได้เปรียบ

กว่าประเทศอ่ืน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แต่ละประเทศจะผลิตทุกอย่างด้วยตนเองได้ยาก เว้นแต่

จะเป็นผลิตภัณฑเ์ช่นอาวุธหรือสิ่งผลิตเฉพาะกิจ และโดยที่ประเทศในโลกมฐีานะและระดับการ

พัฒนาแตกต่างกัน จึงเปน็ลักษณาการธรรมดาที่ประเทศกำลังพัฒนาเช่นบังกลาเทศจะผลิต

เครื่องนุ่งห่มง่ายๆ เช่นผลิตภัณพ์จากสิ่งทอเช่นที่รฐัมนตรีพาณิชย์สหรัฐกล่าวถึง ซึง่สหรัฐก็

สามารถผลิตเองได้ แต่ตน้ทุนจะสูงมาก และคงจะใช้เครื่องจักรกลมากกว่าแรงงาน 

 

 

 การเลือกบุคลากรมาเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับงานด้านต่างๆ ของประธานาธิบดีทรัมป์ดู

จะต่างจากรัฐบาลอื่นแมจ้ะเป็นรัฐบาลสหรัฐก็ตาม เนื่องจากทรัมป์เลือกคนทีจ่งรักภักดีต่อเขา

เป็นสำคัญ เท่าที่เป็นมาสำคัญกว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำ 

 ประมวลรายงานฯ เมื่อสองสามเดือนมาแล้วได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ได้รับการ

เสนอตลอดจนปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคในขบวนการของการพิจารณาว่าจะให้คำรับรอง

หรือไม่โดยสภา แต่โดยทีพ่รรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในทั้งสองสภาทรัมปส์ามารถระดมการ

สนับสนุนจากลกูพรรคฯ ได้ แต่ถ้าหากไมม่ีพื้นฐานที่พอจะผลักดันต่อไปได้ และทรัมป์ไม่พร้อม

ที่จะต่อสู้ให้ กย็่อมไปไม่รอด จึงปรากฏว่า นายแมต็เกตซ์ ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี
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ยุติธรรม มีปัญหากระทำผิดกฎหมายและจริยธรรมมาก และกำลังถูกสอบสวนโดย

คณะกรรมาธิการจริยธรรมอยู่ด้วย จึงได้ขอถอนตวัจากการแข่งขัน และนายทรัมป์ได้เสนอชื่อ 

Pam Bondi อดีตอัยการจากมลรัฐฟลอริด้า เป็นแทน ซึ่งกไ็ด้รบัมติเห็นชอบจากวุฒิสภา แม้

เธอจะใช้ตำแหน่งไปตามแนวที่ทรัมป์ต้องการเป็นประจำ อันเป็นกรณทีี่คาดหมายได้อยู่แล้ว  

 นาย Robert F. Kennedy Jr. ลูกชายของ BOBBY ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าชอบแพรข่่าว

ต่อต้านการฉีดวัคซีนและทฤษฎีสมคบคิดด้านสาธารณสุข อันต่างจากแนวทางของวงการ

แพทย์และสาธารณสุข เช่นการรณรงค์ต่อต้านการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กๆ โดยอ้างว่าจะทำให้เด็ก

เป็น Autism บ้าง ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและบริการมนุษย์ แต่ก็ผ่าน

ความเห็นชอบของสภา ทั้ง ๆ ทีท่ราบเบื้องหลังของเขาและผลร้ายที่เกิดขึ้น 

 ต่อมาเกิดโรคหัดระบาดหรือ Measle .ในหมู่เด็กทีม่ิได้รับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม MMR 

หรือ Mump, Measle, Rubella ซึ่งลูกสาวของข้าพเจ้าต้องรับการฉีดเมื่อเป็นนักเรียนทั้งใน

แคนาดาและสหรัฐ  เช่นเดียวกับการป้องกนัโปลิโอ แต่ขบวนการต่อต้านวัคซีนมีอยู่แพร่หลาย

ในสหรัฐ อันต่างจากในหลายประเทศซึ่งเป็นภาคบังคับ (ถ้าเข้าใจไม่ผิด ไทยเป็นประเทศหนึ่ง

ซึ่งโครงการฉีดวัคซีนได้ผลเต็มร้อยจากองค์การอนามัยโลก) การระบาดในมลรัฐเท็กซัส ฝ่าย

สาธารณสขุได้แนะนำให้รับประทานวิตามิน “เอ” ซึ่งอาจเป็นพิษสำหรับบางคน จนเกิดการ

เสียชีวิตไป 2 คน บ็อบบีจ้ึงยอมให้ใช้ยาฉีดกันและยอมรับว่าลูกเขาเองก็ได้รับวัคซีนไปแล้ว

ตั้งแต่เด็ก ตามรายงานในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เด็กอเมริกันคนทีส่ามที่ไม่เคยได้รับวัคซีน

เสียชีวิตจากโรคหัดแล้ว  

 ปัญหาใหม่ที่บ็อบบี้ไม่เหน็ด้วยได้แก่การเติม Fluoride ลงไปในน้ำดื่มสาธารณะ จนมี

การเผยแพร่คำถามต่อทันตแพทย์ว่าจะป้องกันฟนัผุอย่างไรด ีขณะนีบ้็อบบี้กำลังให้แพทย์วิจัย

มูลเหตุของ Autism ซึ่งจะทราบผลในประมาณฤดูร้อนในอเมริกาปีนี้ ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึง

ข่าวแพร่ของบ็อบบี้ว่า วัคซีนอย่างหนึ่งจะทำให้เดก็เป็น Autism ซึ่ง CDC ได้ลงทุนไปมากเพ่ือ

แย้งข่าวแพร่ของเขา อันน่าจะยุติเรื่องได้แล้ว 

 ตามรายงานจาก CDC อตัราเด็กในสหรัฐซึ่งมีอาการ autism ได้เพิ่มขึ้นมากในระยะ

หลังนี้ โดยเกิดขึ้นในเด็กหนึ่งคนจากเด็ก 31 คน เมื่อเทียบกับในสมัยก่อน คงหมายถึงในระยะ



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

18 
 

ก่อนที่บ็อบบีจ้ะแพร่ข่าวผลกระทบจากวัคซีนที่เขาอ้าง ในวันที่ 17 เมษายน บ็อบบี้ เคนเนดี้ 

ในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุข ยังยืนยันให้มีการศึกษาต้นเหตุของ Autism ให้ทราบชัด 

 ในบรรดาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในรัฐบาลทรัมป์ 2.0 นั้น เป็นการยากที่

จะเข้าใจว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของนายทรัมป์เป็นเช่นไร เนื่องจากหลายคนมักจะมปีัญหา

ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ดังเห็นได้ชดัจากการแต่งตั้งตลุซี่กับบาร์ดมาเป็น

ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ทั้ง ๆ ทีท่ราบว่า เธอมีมโนคติตามแนวของวลาดิ

เมียร์ปูตินแม้กระทั่งในกรณสีงครามของปูตินในยูเครน และไม่เห็นว่าบาชารอ์ัล-อาสสาดของ

ซีเรียเป็นเผด็จการ ยิ่งกวา่นั้น เธอไม่มีประสบการณ์ด้านข่าวกรองเท่าใดนัก 

 การแต่งตั้งให้อดีตผู้จัดรายการ FOX NEWS คือนาย Pete Hegseth เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อันเป็นองค์กรทีไ่ด้รับงบประมาณแผน่ดินมหาศาลที่สุด ซึ่ง

การขาดประสบการณด์้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความลับทางการ

ทหาร เป็นเร่ืองอื้อฉาวมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ปัจจุบันนี้ความบกพร่องร้ายแรงยังเกิดขึ้นซ้ำ

อีก ท่ามกลางเสียงเรียกรอ้งให้ปลดนายเฮ็กเสธออกจากตำแหน่งแทนทีจ่ะไปไล่คนระดับที่

ปรึกษาของเขาออกไปแล้ว 3 คน ซึ่งก่อให้เกดิความวุ่นวายไปทั่วกระทรวง ทั้งนี้ ไม่นบั

นายทหารช้ันผู้ใหญ่อีกหลายคน รวมทั้งประธานคณะเสนาธิการร่วมและนายทหารทั้งหญิงและ

ชายตามนโยบายทรัมป์ทีไ่ม่ยอมรับพวกDEI—หรือ Diversity, Equity and Inclusion ซึ่ง

นายอีลอนมัสก์ใช้เป็นข้ออ้างหนึ่งในการปลดข้าราชการประจำออกจากงาน  

 

 วันจันทร์ที่ 14 เมษายน วันนี้ นาย Nayib Bukele ประธานาธิบดีเอลซาววาดอร์ได้มา

เยือนสหรัฐ และขณะนี้กำลังร่วมใหส้ัมภาษณ์กับนายทรัมป์ที่ทำเนียบขาว โดยคณะเจ้าหน้าที่

ในรัฐบาลทรัมป์เข้าร่วมด้วยหมู่ใหญ่ อาทิ นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ ซึ่งได้เดินทางไปชมเรือนจำอันเข้มข้นที่สุดในอเมริกาใต้ที่เป็นสถานที่ที่สหรัฐส่งผู้

ต้องโทษหรือสงสัยว่าเป็นผู้ซึ่งเขาไม่ต้องการให้เข้าเมืองไปเข้าเรือนจำ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องห้าม

หรือไม่ ดังเช่นกรณีของคนเข้าเมืองจากเอลซาววาดอร์ในช่ือว่า นาย Kilmar Abrego Garcia 

ที่ถูกเนรเทศไปด้วยความเข้าใจผิดเพราะเขาไม่ได้ทำผิดในข้อหาใด นางซูซี่ไวลส์ หัวหน้า
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สำนักงาน นายสตีฟมิลเลอร ์ฝ่ายความมั่นคงประจำกระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูมิ แพม

บอนดี้ รัฐมนตรียุติธรรม รองประธานาธิบดีเจดีว้านส์ และ ฯลฯ 

 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงเร่ืองต่างๆ โดยอดมิได้ที่จะโทษไบเดนและโอบามาเพื่อยก

ตัวเอง เช่นคุยว่า สงครามในยูเครนจะไม่เกิดขึ้นถา้เขาเองเป็นผู้นำสหรัฐ ถึงขนาดเรียกว่า 

“เหตุการณ์รบที่เกิดขึ้นเป็น Biden’s War” โอบามาก็มิไดท้ำอะไรมาก ส่วนเขาเองก็ได้ให้ 

Javalin ซึ่งช่วยเซเลนสกี้อย่างดีในการปราบรถถัง เช่นเดียวกับการโจมตีของฮาม้าสเมื่อวันที่ 

7 ตุลาคม ซึ่งไบเดนก็ไม่อาจจะระงับได้ ทรัมป์เร่ือยเปื่อยไปจนถงึผลการตรวจร่างกายเขาที่

วอลเตอร์รีดในตอนเช้า ปรากฏว่าในวัย 78 ปีเช่นเขาปรากฏว่าเขาแข็งแรงเป็นเยี่ยม ตาม

รายงานที่ซีเอ็นเอ็นนำเสนอ ทรัมป์มิได้มีโรคร้ายที่ตรวจพบ นอกจากอาการเดิมคือไขมันมาก 

ซึ่งต้องรับประทานยาคุม 2 อย่างเป็นประจำ หน้าเขาแดงกว่าธรรมดา แต่การตรวจร่างกาย

ของทรัมป์นี่อาจได้ความจริงไม่ครบถ้วน 

 เมื่อทรัมป์สมัครรับเลือกตัง้แข่งกับฮิลลาร่ีคลินตันในปี 2016 มีเสียงเรียกร้องอยู่มากที่

จะทราบผลการตรวจร่างกายของเขา เนื่องจากฮิลลาร่ีคลินตันได้เปิดเผยของเธอก่อนนานแล้ว 

เช่นเดียวกับรายงานการได้รับ Income Tax Return จาก IRS สำหรับ รายงานการได้คืนภาษี

เงินได้ นั้น ทรัมป์ผัดผ่อนตลอดมาจนพ้นตำแหน่ง และศาลซึ่งพิจารณาคดีทรัมป์ฉ้อโกงด้วย

การโก่งราคาอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กและที่อื่นเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ได้เรียก

รายงานจาก IRS จึงได้หลักฐานมา ส่วนรายงานการตรวจร่างกายที่ทรัมป์ยื่นเมื่อปี 2016 

แพทย์ที่ลงนามใหส้ัมภาษณ์ว่า เขามิได้ตรวจร่างกาย เพราะเขาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้าน

ทางเดินอาหาร รายงานที่เขาลงนามไปมิใช่เป็นผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งฉบบันั้นนายทรัมป์

เขียนขึ้นเอง 

 ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการตดิตามศึกษาสถานะของการเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐ

ย่อมได้แก่ธนาคารกลางหรือ Federal Reserve Board ซึ่งเมื่อวันที่ 16 เมษายน นาย 

Jerome Powell ประธานกรรมการฯ ได้แถลงด้วยความกังวลอย่างเห็นไดช้ัดว่า การขึ้นพิกัด

อัตราภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์ประกาศออกมา “จะนำไปสู่สภาวะเงินเฟ้อ

และจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน” อันจะสร้างสภาวะ “STAGFLATION” ซึ่งเป็นคำผสม

ระหว่าง “HIGHER INFLATION” กับ “SLOWER GROWTH” อันเป็นสภาวะเสื่อมทรามทาง
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เศรษฐกิจการเงินที่ส่งผลร้ายต่อคนเป็นจำนวนมากในประเทศที่ผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจ

คาดหมายมาก่อนและปรากฏในรายงานฉบับนี้ 

 ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งหลงใหลในการขึ้น TARIFF และเคยขึ้นมาแล้วเมื่อเป็น

ประธานาธิบดีวาระที่ 1 ได้แถลงเป็นเชิงปลดประธานเจโรมพาวเวลล์ตั้งแต่เช้าวันที่ 17 

เมษายน ด้วยคำกล่าวว่า “THE TERMINATION CANNOT COME FAST ENOURH” อัน

เป็นช่วงที่ทรัมปก์ำลังทำอีกหลายอย่าง รวมทั้งการตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัย Harvard ที่จะได้รับ

การยกเว้นภาษีด้วย 

 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นตั้งข้อสังเกตว่า ตามสัญญาเจโรมพาวเวลล์จะอยู่ในตำแหน่ง

ประธานไปจนถึงปีหน้า และโดยที่ธนาคารกลางเป็นองค์กรอิสระ จึงไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะถอด

เขาออกจากตำแหน่งได้ 

 วิเคราะหข์่าวของซีเอ็นเอ็นใหข้้อมูลว่า Jerome Powell ได้รับการแต่งตั้งโดย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรมัป์เป็นประธานกรรมการธนาคารกลางสหรัฐเมื่อปี 2018 และได้รับ

การแต่งตั้งซ้ำในตำแหน่งเดิมโดยประธานาธิบดีโจไบเดนในปี 2022 ปัญหาระหว่างทรัมป์กบั

พาวเวลล์เกิดมาตั้งแต่ปี 2018 ในประเด็นที่เขาไมล่ดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อประธานาธิบดี

เห็นว่าควรตัดลด ในระยะหลังๆ มานี้ ทรัมป์หาว่าพาวเวลล์ทำตัวเป็นศัตรเูขา และเล่น

การเมืองอยู่ตลอด 

 ซีเอ็นเอ็นวิเคราะห์ต่อไปว่า การตัดสินใจของ FED เป็นไปตามข้อมูลทางการเศรษฐกิจ

หรือ Economic Data ตาม Dual Mandate ของ FED ในการรักษา Maximum 

Employment and Stable Prices แม้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะไม่เห็นด้วย อันความ

เป็นอสิระนี่เองช่วยให้ FED ประสบผลสำเร็จในการต่อต้านสภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานเมื่อ

จำเป็น 

 ตามรายงานบีบีซีในวันที่ 17 เมษายน อัยการหญิงในนิวยอร์กที่รวบรวมหลกัฐานการ

ฉ้อโกงของนายทรัมปซ์ึ่งทำให้เขาถูกพิพากษาว่ากระทำผิดตามข้อหา ถูกนายทรัมป์ยื่นฟ้องว่า

เธอกระทำผิดในการจดจำนองที่อยู่อาศัยอย่างไม่ถูกต้อง เห็นข่าวแล้วน่าจะเป็นการล้างแค้น

ของนายทรัมป์ตามนิสัยประจำตัวมากกว่า 
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 การข้ึนพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ทรัมป์เรียกเก็บจากเมก็ซิโกและ

แคนาดาซึ่งเป็นภาคีร่วมกับสหรัฐใน USMCA และมีการหยุดพักหรือ PAUSE การเรียกเก็บ

เป็นคร้ังคราว จนมีการประกาศเรียกเก็บจาก 185 ประเทศทั่วโลก แต่มีอัตราที่ทรัมป์เรียกว่า 

Base Line ร้อยละ 10 แต่บางประเทศซึ่งรวมแคนาดาและเม็กซิโกจะต้องเสยีภาษี Steele & 

Aluminum ร้อยละ 25 ประเทศที่ถูกเรียกเก็บในอัตราต่างๆ โดยไมม่ีการพักเก็บได้แก่จนี

แผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นคูส่งครามการค้ามาตั้งแต่สมัยทรัมป์ 1.0 และเป็นผู้ส่งสนิค้ามาขายให้

สหรัฐมากที่สุดในโลก ทั้งโดยตรงและโดยการสวมสิทธผิ่านประเทศอื่น ไม่แต่เท่านั้น จีนยังสง่

สินค้าไปขายโดยอ้างว่าประเทศอื่นเป็นผู้ผลิตอีกด้วย 

 เมื่อประมาณวันที่ 7 เมษายน เจ้าหน้าทีร่ะดับสูงของจีนได้วจิารณก์ารกระทำ

ของทรัมป์ว่าเป็นเช่นพฤติกรรมของ AUTHORITARIAN อันเป็นศัพท์ที่ไบเดนเคยเรียกสีจิ้นผิง

ว่าเป็น DICTATOR โดยทั่วไป ทรัมป์เองมักจะกลา่วหาจีนว่าเอาเปรียบเชิงการค้ากับสหรัฐมา

ตลอด แต่จีนได้เตือนทรัมป์ตั้งแต่สมัยที่ 1 และสมัยนี้ว่า ในสงครามดังกล่าวนี้ “ทั้งสองฝ่ายจะ

ได้รับความเสียหาย” 

 แต่ถ้อยแถลงของหลินเจยีน โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศจีน เมื่อวันอังคารที่ 8 

เมษายน มีสาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น ดังนี้ “การใช้ภาษีในทางที่ผิดของสหรัฐ 

เป็นการละเมิดสิทธิและประโยชน์อันชอบธรรมของทุกประเทศอย่างรา้ยแรง ฝ่าฝืนกฏเกณฑ์

ขององค์การการค้าโลก บ่อนทำลายระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎระเบียบเป็นพื้นฐานหรือ 

Rules-based และสร้างความไม่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลก” 

 “ไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าและสงครามภาษี และลัทธิปกป้องทางการค้าไม่นำไปสู่

ทางออกใดๆ เราไม่ได้ยั่วยุให้เกิดปัญหา และเราก็ไม่หวั่นไหวต่อการข่มขู่ การกดดันและการ

คุกคามไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการจัดการกับจีน” 

 “การกระทำเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงการฝักใฝ่ในลัทธิเอกภาคีนิยม (ซึ่งเป็นคำที่จีน

แปลมาจาก Unilateralism) การปกป้องทางการค้าและการข่มขูท่างเศรษฐกิจอย่างชัดเจน 

ซึ่งได้รับการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากนานาชาติ  
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 “จีนประณามอย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างหนักแน่น 

 “และเป็นการยกระดับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศมหาอำนาจทาง

เศรษฐกิจของโลก” 

 แม้ข้าพเจ้าไม่อาจจะอ้างตนว่าเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

แต่กพ็อจะคาดการณ์ได้ว่า นายโดนัลด์ทรัมป์คงประสบความล้มเหลวในการดึงดันทีจ่ะจัดเก็บ

ภาษกีับประเทศต่างๆ อย่างสูงเกินเหตุ เขามิได้เรียนรู้อะไรเลยหรือจากความล้มเหลวในสมัยที่ 

1 การแทรกแซงการดำเนินการกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเก่าแก่เกือบเท่าสหรัฐอเมริกาและ

ยังได้รับการยอมรับนับถอืเยี่ยง สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจวบจนทกุวันนี้ ทั้ง ๆ ที่นายทรัมป์เอง

ต้องให้คนอื่นไปนั่งสอบเข้า Wharton School ที่มหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนียแทน ส่วน 

Trump University นั้น ศาลได้สั่งยุบไปแล้ว 

 ในวรรคก่อนหน้านี ้ได้นำบทวิจารณ์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนมาแบ่งปัน

กัน แม้ตามปกติวิสัยข้าพเจ้ามักจะไม่นำแนวคิดของจีนมากล่าวอ้างบ่อยนกั แต่ครั้งนี้ นาย

ทรัมป์ได้เลือกทางเดินอันไม่ชอบด้วยเหตุและผล เมื่อเทียบกับวิธีคิดของจีน 

 ในฐานะผูส้่งสินค้ามาขายให้สหรัฐรายใหญ่ที่สุด ทั้งโดยตรงและโดยผ่านประเทศอื่นๆ 

และในฐานะผูถ้ือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดในโลก ถ้านับรวมถึงผูถ้ือรายอื่นเช่น 

Cayman Island  จะเทียบเท่าหรือเป็นรองก็เฉพาะญี่ปุ่น จีนเป็นต่อสหรัฐในด้านสงคราม

การค้ามิใช่น้อย กล่าวเฉพาะพันธบัตรสหรัฐ จีนมีเท่าใดก็เป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐเท่านั้น  

 ผูเ้ช่ียวชาญในด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังย่อมเข้าใจนัยยะของการที่ประเทศ

คู่ต้ารายใหญ่ถือครองพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐ ดงัเห็นได้จากปรากฏการณ์ในวันที่ 9 

เมษายนที่นายโดนัลด์ทรมัป์ประกาศ PAUSE การใชอ้ัตราภาษกีับ 185 ประเทศทั่วโลกเป็น

เวลา 90 วัน เนื่องจากในวันนั้นราคาหุ้นในตลาดวอลล์สตรีทและมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลหรือ 

Treasuries ล่วงลงมาต่ำมาก อันไม่ค่อยเป็นเช่นนั้นมาก่อน 

 Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการคลังในรัฐบาลไบเดนและเป็นประธานธนาคารกลางก่อน

หน้า Jerome Powell ได้ให้สัมภาษณ์แก่ซีเอ็นเอ็นว่า ผลทางลบจากนโยบายสร้างกำแพง

ภาษขีองทรัมป์เป็น “THE WORST SELF-INFLICTED PAIN” ในประวัติศาสตรข์อง
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สหรัฐอเมริกา และในวันถัดจากนั้นเธอได้ย้ำไปยังกระทรวงการคลังสหรัฐมใิห้ขายพันธบัตร

รัฐบาลอย่างเด็ดขาด 

 YELLEN ให้ความเห็นดังกล่าวด้วยความบริสุทธิใจ เนื่องจากเธอเล็งเห็นอนัตราย

ร้ายแรงที่กำลังจะมาถึง เธอเป็นห่วงในผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกโดยส่วนรวม

อยู่เสมอ แม้เธอในฐานะรัฐมนตรีว่าการคลังในรัฐบาลพรรคเดโม แคร็ตจะได้รับมอบหมาย

จากไบเดนให้ไปเจรจากับผู้นำจีนในการ DECOUPLING ภาคส่วนเศรษฐกิจสหรัฐจากจีน ซึ่ง

เธอเห็นว่า หลายประเทศจะสั่นสะเทือนไปด้วย คำเตือนของเยลเล่นจึงมีคนรบัฟัง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง นายสก็อตต์เบ้สเซ้นท์ รัฐมนตรคีลังในรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งได้แนะนำให้นายทรัมป์

ดัดแปลงคำกล่าวเกี่ยวกับจีน เพราะที่ลั่นวาจาไปแล้ว Unsustainable อันนำไปสู่ข้อสังเกตว่า 

“ทรัมป์มนี้ำเสียงอ่อนลง” และเพราะเช่นนั้นตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีทจงึดีดกลบัเป็นขาขึ้น 

หลังจากทีต่กต่อเนื่องกันมาหลายวัน ตลาดอื่นๆ ในเอเชียก็เป็นในแนวเดียวกัน 

 ก่อนประกาศอัตราภาษีใหม่ สำนักข่าวต่างๆ ได้คาดหมายว่าในทศันะของทรัมป์ สิ่งที่

เขาจะทำต่อๆ ไปไมต่่างจากการลงโทษ เนื่องจากเขาได้ให้ร้ายประเทศต่างๆ ตลอดมา เช่น

แคนาดาซึ่งมีสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ มิใชเ่พราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบังคับใหต้้องเป็นไปเช่นนั้น 

เนื่องจากทั้งคูไ่ด้เจรจากันมาอย่างยากเข็ญจนเป็นผลให้มีความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันและ

ต่อมาได้ขยายวงเป็นเขตการค้าเสรสีำหรับอเมริกาเหนือโดยรวมเม็กซิโกด้วย และนายทรัมป์

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น USMCA แต่เมื่อทรัมปต์อ้งการจะเก็บภาษีจากแคนาดา เขากล่าวหา

ว่า “แคนาดาซื้อของถูกๆ จากสหรัฐแล้วขายกลับไปให้ในราคาแพง” ทรัมป์กล่าวด้วยว่า 

แคนาดาเอาเปรียบสหรัฐทางการค้าอย่างมากตลอดมา เพื่อเป็นเหตุผลที่เขาต้องขึ้นภาษ ีก็เพิ่ง

ทราบว่าสหรัฐเสียรู้กับคู่ค้าทั้งโลก 

  

 ราคาสินค้าที่แพงขึ้นเป็นที่คาดหมายได้และได้เกิดขึ้นจริง แต่ในโลกที่ผูกพันกันด้วย

ห่วงโซ่อุปทาน เช่นโทรศัพท์มือถือ APPLE ซึ่งจีนผลิตสินค้าสำเร็จรูปประมาณร้อยละ 80 

ชิ้นส่วนอีกหลายอย่างอาจจะได้รับการผลิตโดยประเทศอ่ืน เช่นญี่ปุ่น ด้วยทรัมป์ได้กำหนดภาษี

สำหรับจีนไว้ที่ 145% และยังมีอัตราเก่าภายใต้กฎหมายการค้า SUPER 301 อีก ราคา 

APPLE จากจีนจงึอาจขึ้นไปถึงเครื่องละประมาณ แสน+ดอลลาร์ในตลาดสหรัฐ ราคาเครื่องที่
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ประกอบในอินเดียอาจจะน้อยกว่าบ้าง ส่วนโรงงานในบราซิลก็มีขนาดเล็กเกินไป ที่นำเสนอ ณ 

ที่นี้เป็นตัวอย่าง เพราะ CEO Tim Cook ของ Apple คงจะหาทางออกด้วยวิธีอื่น ซึ่งไม่อาจ

คาดเดาล่วงหน้าได ้

 อีกกรณีหนึ่งได้แก่การที่จนีระงับการรับมอบเครื่องบิน BOEING อันเป็นบริษัทสร้าง

เครื่องบินรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ และถ้าเข้าใจไม่ผิด จีนได้สร้างให้แก่โบอิ้งด้วย จึงได้เท็คโนโลยี่

การสร้างเครื่องบินขนาดใหญ่ซึ่งจีนได้เสนอต่อตลาดการบินแล้ว ตามรายงานข่าวเมื่อวันที่ 21 

เมษายน สายการบินมาเลเซียจะซื้อเครื่องบินโบอิง้ 737 MAX จำนวนหนึง่จากจีน ไม่ทราบว่า

คงจะไม่ต้องจ่ายภาษีในอัตราใหม่ เพราะจีนได้ซื้อมาก่อนแล้ว ต่อมา บริษัทซึ่งเป็นฝ่ายจัดหา

เครื่องบินให้แก่สายการบินในมาเลเซีย ได้ติดต่อกบับริษัทโบอิ้งขอซื้อเคร่ืองบินจำนวนนับร้อย

เครื่องที่จีนไม่รับจากโรงงานในอเมริกา คงจะเพราะได้รับมาเร็ว เนื่องจากการสั่งซื้อใหม่ต้องรอ

โรงงานสร้างเป็นเวลานาน 

 วันที่ 21 เมษายน วันนี้ ได้ชมโทรทัศน์ข่าวช่องไทย จึงได้รับทราบประสบการณข์องคน

ไทยซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย เขาเคยมีร้านอยู่ในนครนิวยอร์กซึ่งมีการประท้วงต่อต้าน

นโยบายหลายด้านของรัฐบาลทรัมป์เนืองแน่นเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ เขาจึงย้ายไปตั้งร้านใน

นครฮูสตัน ในมลรัฐเท็กซสัเพราะคิดว่าการที่มีชาวรีพับลิกันอยู่มาก คงปลอดจากการประท้วง 

ปรากฏว่า พวกรีพีบลิกันก็ไม่พอใจรัฐบาลเช่นกัน แต่ผู้ประท้วงมิได้เนืองแนน่เท่าที่อื่น—

หมายถึงในปจัจุบันนี ้

 แต่ที่หลีกเลี่ยงมิได้คือราคาของ ในฐานะที่เป็นภัตตาคาร เขาไม่อาจจะหลีกเลี่ยงราคาไข่

ไก่อันสูงมากมาหลายเดือน ได้ สาเหตุหลกัสืบเนื่องมาจากการขาดตลาดเพราะโรค “หวัดนก” 

ซึ่งระบาดไปในฝูงปสุสัตวด์้วย ไก่เป็นๆ นับพันล้านต้องถูกกำจัด ทำให้ต้องนำเข้าจาก

ต่างประเทศ และด้วยปัญหากับเพ่ือนบ้าน เช่นแคนาดาและเม็กซิโก จงึต้องสั่งซื้อบางคร้ังจาก

ตุรกี เขายกตัวอย่างว่า ไข่ไก่ 30 ฟองมีราคาถึง 20 ดอลลาร์ หรือบางที โหลละ 6 ดอลลาร์ 

กะทิของไทยซึ่งเคยซื้อไดใ้นราคา 28 ดอลลาร์ ตอนนี้ขึ้นไปเป็น 68 ดอลลาร์ 

 สายการเดินเรือสินค้าไปส่งที่อเมริการายงานว่าบรรทุกสินค้าไปเพียงคร่ึงเดียวของที่

เคย การท่าเรือของสหรัฐได้ขึ้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าจีนที่ไปจอดสง่สินค้าอย่างสูงมากอันมี

ผลกระทบสินค้าจากประเทศอื่น รวมทั้งประเทศไทยที่บรรทุกไปกบัเรือจีน นบัเป็นการบั่นทอน
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การค้าระหว่างประเทศอีกทางหนึ่งและเพ่ิมต้นทุนของสินค้าซึ่งจะถูกสง่ผ่านไปยังผู้บริโภค

เช่นเดียวกับภาษขีาเข้า 

 องค์การ OECD ได้รายงานผลกระทบทางลบในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจชอง

ประเทศพัฒนาแล้ว โดยหนักที่สุดได้แก่สหรัฐอเมริกาและจีน ต่อมาองค์การทางเศรษฐกิจ 

การเงินและการลงทุนทั่วโลกสะท้อนภาพแนวโน้มอันต่ำลงทั่วไป แสดงชัดวา่ภาคส่วนทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ อยู่ในสภาพน่ากังวลยิง่ ราคาทองคำ อันเป็นสินทรัพย์เพ่ือความ

ปลอดภัยในยามที่ทกุอย่างอยู่ในความไม่แน่นอน แม้อัตราภาษีที่นายทรัมป์รวบอำนาจไว้

เปลี่ยนแปลงแทบทกุวัน จนมีพยากรณว์่าฐานะทางเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐจะตกต่ำในไม่

ช้า และการที่เขาดูมุ่งมั่นจะปลดประธานธนาคารกลางให้ได้สั่นสะเทือนตลาดเงินและตลาดทุน

ทั่วไป หลายฝ่ายต่างเฝ้ามองมาที่วอลล์สตรีท และศูนย์กลางโภคภัณฑ์มีค่า อัมได้แก่ Gold 

Spot จนราคาทองแท่งทะลุ 3,350 ดอลลาร์ต่อทรอยเอ้านซ์ รายงานจาก UAE ตลาดทองคำ

ใหญ่ของโลก แจ้งว่าอาจต้องใช้การซื้อขายทองรูปพรรณหรือแม้กระทั่งเพ็ชร์แทน 

 ในที่สุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน ตลาดหุ้นวอลล์สตรทีดิ่งลงต่ำสุดโดยส่วนเทยีบเช่นสมัย

ปี 1929 อันเป็นการเริ่มต้นของ GREAT DEPRESSION ตัวเร่งที่สำคัญได้แกก่ฏหมายข้ึนภาษี

สินค้าเข้า SMOOT HAWLEY ACT เมื่อปี 1930 ซึ่งในระยะนั้นสภายังเปน็ฝ่ายกำหนดพิกัด

อัตราภาษีศุลกากรอยู่ สารานุกรมบริตานิกาบันทึกไว้ว่า สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความรุนแรง

ขึ้นจนกลายเป็นระบอบนาซีและสงครามโลกคร้ังที่สองอีก 1 ทศวรรษต่อมา 

 Fareed Zakaria ผู้จัดรายการ GLOBAL PUBLIC SQUARE-GPS ทางซีเอน็เอ็นและ

คอลัมนิสต์ทางหนังสือพมิพ์ Washington Post นักเขียนหนังสือวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์อีก

หลายเล่ม ได้นำเสนอบทความเมื่อไม่นานมานีว้่า วลาดิเมียร์ปูตินและโดนัลด์ทรัมป์ซึง่ตาม

อย่างเขาอยู่ On the wrong side of history ซึ่งข้าพเจ้าเห็นด้วย 

 ในทางตรงกันข้าม ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกบัประธานาธบิดีบารัคโอบามาที่ได้เดนิทางไป

หารือกับนายกรัฐมนตรแีองเกลาแมรเ์ค่ิลที่เยอรมนีก่อนที่เขาจะพ้นตำแหน่งเพ่ือขอร้องให้เธอ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวาระที่สี่โดยคำชื่นชมว่า She is on the right side of history จาก

เยอรมนีโอบามาได้ไปกลา่วคำปราศรัยต่อประชาชนและนักศึกษากรีกที่ PARTHENON อัน

เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของ “ประชาธิปไตย” 
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 แองเกลาแมร์เคิ่ลได้เดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มจี-7 ระดับสดุยอด  ที่ชาร์เลอรัวส์ใน

มณฑลเควเบ็คของแคนาดา ผูน้ำจากยุโรปและเอเชียไปถึงที่ประชุมและจัดทำร่างแถลงการณ์

ร่วมแล้วเสร็จ ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมปซ์ึ่งอยู่ใกล้ทีป่ระชุมที่สุดไปถงึชาร์เลอรัวส์ช้าเป็นพิเศษ

โดยอ้างว่าเขามัวแต่เตรียมตัวเพือ่ไปประชุมระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือที่

สิงคโปรใ์นวันรุ่งขึ้น ซึ่งใครๆ ก็ทราบว่าเขาไม่ต้องเตรียมอะไรมากนัก และเมือ่ไปถึงทีป่ระชุม 

แองเกลาแมร์เคิ่ลและผู้นำคนอื่นก็ได้อธิบายแถลงการณ์ร่วมให้ทรัมป์ทราบข้ามโต๊ะกลางห้อง 

นายทรัมป์เพียงแต่เสนอแนะให้เปลี่ยนกลุ่มจี-7 เปน็จี-8 โดยเพิ่มวลาดิเมียรป์ูติน ซึ่งไม่มีใคร

เห็นด้วย 

 ตั้งแต่วาระแรก ทรัมป์จะฟังข้อเสนอจากคณะที่ปรึกษาเขาว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้าขา

เข้าจากประเทศใดบ้างในอัตราเท่าไร ก่อนวันประกาศ เขาดูจะไอนเอียงไปในทาง Peter 

Navarro นักศึกษาจาก Fletcher School of Law and Diplomacy รุ่นหลังจากข้าพเจ้า

นานพอสมควร ซึ่งได้รับสมยานามว่า “เป็นสายเหยี่ยวทางด้านนโยบายการค้า” เข้าใจว่าการ

เรียกเก็บอัตราสูงยิ่งจากจนีและการเพ่ิมขึ้นอีกหากประเทศใดเรียกเก็บจากสหรัฐตามแนวทาง

ของภาษตี่างตอบแทน นาวาร์โร่คงจะเป็นคนเสนออัตราชุดแรกที่เรียกเก็บจาก 185 ประเทศ

โดยไม่คำนึงถึงความเป็นศัตรูหรือพันธมิตร ไม่แต่เท่านั้น เขามิได้แยกแยะระหว่างประเทศ

พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา และโดยที่ทรัมป์ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ ประเทศซึ่งรวมในอาเซียนด้วย จึงถูกภาษีสูงยิ่งสำหรับ Solar Panels และ Solar 

Cell  

 เมื่อปีที่แล้ว สีจิน้ผิงได้เชญิผู้นำประเทศจากแอฟริกาไปร่วมการประชุมระดับสุดยอดที่

กรุงป้กกิง่ สำนักข่าวจากประเทศตะวันตกตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ฐานะทางเศรษฐกิจของจีนไม่สู้

ดีนัก สีจิ้นผงิจึงอาจให้ความช่วยเหลือกลุ่มแอฟริกาในรูปของ Solar Panels ซึ่งจีนผลิตมาก

จนล้นตลาดโลก ปรากฏวา่ ประเทศที่สวมสิทธจิีนและผลิตสินค้าประเภทนี้ต่างถูกเรียกเก็บ

ภาษขีองโดนัลด์ทรัมป์ในอัตราที่สูงไม่น้อย เท่าที่ทราบ สหรัฐจะเรียกเก็บภาษี Solar Cell จาก

ไทย 782 ดอลลาร์ กัมพชูาและประเทศอาเซียนอื่นๆ ก็จะถูกเรียกเก็บมากหรือน้อยกว่านี ้
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 สหรัฐมีประเพณีในวงการข่าวที่จะประเมินผลงานของประธานาธิบดีที่เพิ่งเข้ารบั

ตำแหน่งเมื่อครบ 100 วนัจากวันที่ปฏญิาณตนเข้ารับตำแหน่ง 

 สำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ 2.0 กำหนดร้อยวันได้แก่วันที่ 30 เมษายน วนันี้ การ

สำรวจประชามติปรากฏว่า โดนัลด์ทรัมป์ได้เพียง 41 ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ซึ่ง

น่าจะอนุมานได้ด้วยการอา่นรายงานฉบับนี้ อันกล่าวถึงการดำเนินการตามนโยบายของนาย

ทรัมป์เอง แม้จะมิได้รายงานโดยละเอียดถึงการชุมนุมประท้วง HANDS OFF ตามมลรัฐต่างๆ 

เกือบทั่วประเทศ กล่าวโดยสรุป เร่ืองใหญ่ๆ ที่เขาก่อขึ้นได้แก่สงครามการค้า ความสับสน

อลหม่านในการบริหารรัฐกิจ และราคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่เพ่ิมสูงขี้นอย่างมาก แต่ข้าพเจ้า

ขอเพิ่มว่า การคอร์รัปชั่นตั้งแต่ระดับสูงสดุและ CONFLICTS OF INTEREST ในวงกว้าง 

 ในโอกาสร้อยวันของการดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีทรัมปไ์ด้เรียกประชุม

คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาว ไม่ทราบว่า อีลอนมัสก์เป็นผู้เข้าร่วมหมายเลขหนึ่งหรือไม ่

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ไม่เคยคาดหมายในทางที่ดีว่าโดนัลดท์รัมป์ในสมัย

ที่ 2 จะประสบผลสำเร็จในการยุติสงครามของรัสเซียในยเูครน ด้วยเหตุผลว่าทรัมป์มิได้เข้าใจ

ว่า มูลเหตุทีจู่งใจปตูินให้ส่งกำลังนับแสนไปรุกรานยูเครนมีประการใดบ้าง เนื่องจากทรัมป์

อวดอ้างอยู่เสมอว่า หากเขาเป็นประธานาธิบดีอยู่ สงครามในยูเครนย่อมไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อ

เกิดขึ้นแล้ว เขาย่อมทำให้ยตุิลงภายใน 24 ชั่วโมงที่เขากลับมาเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้า

ผู้บริหารของสหรัฐอีกวาระหนึ่งในปัจจุบัน 

 อันที่จริง โดนัลด์ทรัมปม์ิได้แสดงให้ปรากฏชัดว่าเขาได้หารือกับปูตินโดยตรง ซึ่งน่าจะ

บ่งชีว้่า ทรัมป์บ่อยคร้ังไมพ่ร้อมที่จะกล่าวว่า ปูตินเป็นผู้สั่งให้กองทัพรัสเซียบุกเข้ารุกราน

ยูเครนโดยปราศจากการยั่วยุ เพราะตั้งแตเ่ขาเร่งรัดความพยายามที่จะยุติสงคราม ทรัมป์ได้

โทรศัพท์พูดกับปูตินคร้ังหนึ่งโดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ในขณะทีท่รัมปต์ั้งคำถามเกี่ยวกับ

ความชอบธรรมของประธานาธิบดีโวโลดิมีรเ์ซเลนสกี้แห่งยูเครน รวมทั้งการกล่าวหาว่าผู้นำ

ยูเครนมิได้รับอาณัติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้ง 
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 สำหรับการปะทะคารมกันที่ทำเนียบขาว นั้น โดยที่ได้รายงานโดยละเอียดไปก่อนแล้ว 

และบัดนี้ทั้งสองฝ่ายมไิดถ้ือเป็นเรื่องสำคัญมากแล้ว จึงขอนำเสนอการที่ทรัมป์กับเซเลนสกี้นั่ง

พูดจากันตัวต่อตัวเป็นเวลา 15 นาทีก่อนเข้าร่วมพิธีพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟราน

ซิสเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายนที่มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอรจ์ากโน้ตที่แต่ละคนบันทึกไว้เองดงันี ้

 ทรมัป์บน Truth Social (มีข้อความตำหนิปูตินว่า) “ปูตินไมม่ีเหตุผลที่ยงิขีปนาวุธใส่

พื้นที่พลเมือง เมืองและชนบทต่างๆ ตลอด 2-3 วนัที่ผ่านมา 

 “มันทำให้ผมคิดว่า บางทีปูตินคงไมไ่ด้อยากจบสงครามนี้จริงๆ แค่ถ่วงเวลาผมไปเร่ือย 

ๆ ต้องรบัมือเขาด้วยทางสื่อ เช่นการคว่ำบาตรทางการเงิน หรือการคว่ำบาตรทางอ้อม? มีคน

ตายมากเกินไปแล้ว” 

 เซเลนสกี้บนเทเลแกรม “เป็นการประชุมที่ดี ตัวต่อตัว เราได้คุยกันหลายอย่าง เราหวัง

ว่า จะได้ผลลัพธ์ จากสิ่งที่เราพูดกัน เซเลนสกี้โน้ตต่อว่า หัวข้อที่ทั้งสองคุยกัน ประกอบด้วย 

การปกป้องชีวิตประชาชนของเรา การหยุดยิงอย่างถาวรและไร้เงื่อนไข ความสันติที่จะยืนยาว

และเช่ือถือได้” 

 เมื่อกำลังเสร็จการพูดจาตัวต่อตัว ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสและ

เซอรเ์คียร์สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้เดินมาทกัทายทั้งสองคน และทั่งหมด

เดินไปร่วมพิธีพระศพ 

 บันทึกของทรัมป์อาจมองได้หลายแง่ ทางหนึง่อาจเข้าใจได้ว่าเขามิได้ทราบมาเลยหรือ

ว่า ทหารของปูตินได้กระทำทารุณกรรมกับพลเรือนชาวยูเครนมาตั้งแต่ช่วงแรกของการรุกราน

ซึ่งเร่ิมขึ้นเมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2022 ด้วยการสังหารโหดใน BUCHA ดงัปรากฏหลักฐาน

มากมายที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศได้รวบรวมไว ้และสมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติ

ประณาม พฤติกรรมไร้มนุษยธรรมเช่นนี้และการใช้อาวุธต้องห้ามนานาชนิด เช่นอาวุธเคมี 

cluster and glide bombs ฯลฯ ได้เข่นฆ่า พลเรือน คนไข้ในโรงพยาบาล หญิง และเด็กที่

คารก์ิ้ฟ มารยิูโพล ซูมี และเมืองใหญ่น้อยทั่วยูเครนตลอดกว่า 3 ปทีี่ผ่านมา ความรู้สึก

ของทรัมป์ดูจะมาช้าเหลือเกิน 
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 เมื่อพิมพ์รายงานมาถึงตอนนี้ในวันที่ 28 เมษายน โทรทัศนข์่าวระหว่างประเทศ

รายงานว่า เครมลินประกาศให้มีการหยุดยิง 3 วันเริ่มแต่วันที่ 8 พฤษภาคมและขอให้ยูเครน

ร่วมหยุดยิงด้วย แม็ตธิวช้านส์ ผู้สื่อขา่วต่างประเทศอาวุโสของซีเอ็นเอ็น เพิ่มความว่า การ

หยุดยิงจะเร่ิมตั้งแต่ 24.00 น ของคืนวันที่ 7 ต่อวนัที่ 8 อันเป็นวันทีปู่ตินเรียกว่า Great 

Patriotic Day แต่ประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือเรียกว่า V.E.Day หรือ Victory Europe 

Day วันที่ได้ชัยชนะจากนาซีเยอรมนี 

 ก่อนวันนี้ รายงานข่าวกล่าวว่านายทรัมป์อ้างว่าในการพูดจากับเซเลนสกี้ที่กรุงโรม 

ผู้นำยูเครนจะร่วมในการหยุดยิง โดยจะคืนไครเมียให้รัสเซีย ซึ่งไมต่รงต่อความจริง ดังปรากฏ

ในบันทึกของทั้งเซเลนสกีแ้ละทรัมป์ที่อยู่ในหน้าเดียวกันนี้ เซเลนสกี ้กล่าวต่อมาว่า เขา 

Sceptical ในตำกล่าวของปูตินตลอดมา สิ่งที่เขาต้องการได้แก่การหยุดยิงถาวร คำพูดของ

ฝ่ายรัสเซียที่ขอเจรจาถึง “รากเหง้าของปัญหายูเครนแสดงว่าปูตินยังคงท่าทีเดิมอยู่” 

 นายโดนัลด์ทรัมป์เองเพียงแต่กล่าวว่าเขารูส้ึก “unenthusiastic” ในข้อเสนอล่าสุด

จากเครมลิน และขอเวลาทบทวนสถานการณ์อีกประมาณสองสัปดาห์ ส่วนรัฐมนตรีมาร์โกรูบิ

โอเห็นว่าสัปดาห์นี้สำคัญที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ความพยายามหาทางยุตสิงครามต่อไปหรือไม่  

 ในความเห็นของข้าพเจ้า ทรัมป์ไมม่ีบารมีเหนือปูตนิเพียงพอที่จะชักนำให้เขาเปลี่ยนใจ

ตามวิธีคิดของทรัมป์ได้ เมื่อทรัมป์ให้สมัภาษณร์่วมกับปตูินที่ทำเนียบประธานาธิบดีฟินแลนด์ที่

กรุงเฮลซิงก ิทรัมปก์็ยอมรับอย่างเปิดเผยว่า ปูตินทรงอำนาจเหนือเขาอย่างชัดแจ้ง แม้กลับไป

ถึงกรุงวอชิงตันแล้ว ทรัมป์ก็ยังตอบสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันด้วยถ้อยคำสับสน อันแสดง

ว่าการพบกันตัวต่อตัวที่เฮลซิงกินานถงึเกือบสองชัว่โมงทำให้ทรัมป์หวาดเกรงปูตินได้นาน

เหลือเกิน 

 

 ผลการเลือกตั้งในแคนาดาในวันที่ 28 เมษายน แสดงชัดว่านาย Mark Carney อดีต

ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแคนาดาและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษซึ่งมิใช่นักการเมือง

อาชีพมาก่อนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเสรีนิยม ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งตามคะแนนที่เพิ่ง
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ทราบกันเมื่อสักครู่นี้ ส่วนนายพริแอร์ปัวลีฟร์ หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม พ่ายแพ้ไป แม้เมื่อไม่กี่

เดือนมานี้ คะแนนนิยมเขาสูงกว่า นายจัสตินทรูโด อดีตหัวหน้าพรรคเสรีนิยมอย่างมาก 

 ผู้ที่มีส่วนโดยตรงในชัยชนะของการเลือกตั้งคร้ังนี้มิใช่ชาวแคนาดา แต่เป็นคนอเมริกัน

ในช่ือว่า โดนัลด์ทรัมป์ ซึง่ต้องการจะแปรสภาพแคนาดาจากความเป็นเพ่ือนบ้านใกล้ชิดที่ไว้ใจ

ได้ ให้เป็นมลรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกา และได้เรียกเก็บภาษีสินต้าเข้าจากแคนาดา 

เช่นเดียวกับเม็กซโิกกบัเรียกร้องให้แคนาดาปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟ็นตา

นิล ทั้ง ๆ ที่ยาพวกนี้มีผ่านชายแดนแคนาดา-สหรัฐเพียงร้อยละไม่ถึงหนึง่ 

  

 

 การทีโ่ดนัลด์ทรัมป ์ประธานาธิบดีคนที่ 47 แห่งสหรัฐอเมริกา สบประมาท

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขั้นนำอันลือชื่อในวงการระหว่าง

ประเทศมาแต่เก่าก่อน มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขา อันได้แก่

ประธานาธิบดีแอนดรูแจ็คสัน ประธานาธิบดีคนที่ 7 ของสหรัฐ 

 ตามบทความของ Stephen Collinson and Caitlin Hu แจ็คสัน ซึ่งเป็นหัวหน้า

พรรค Whig ประสงค์ที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ๋จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด แม้

เขาจะมิได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าทรงคุณวุฒิทางวิชาการในด้านใด  เมื่อถูกเมินโดย

มหาวิทยาลัย แจ็คสันจงึใช้วาทกรรมกล่าวร้ายฮาวาร์ด อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้ John 

Quincy Adams ซึ่งชนะแจ็คสนัในการเลือกตั้งเมื่อปี 1824 เขียนลงในไดอาร่ีว่า “My 

darling Harvard disgrace herself by conferring a doctor’s degree upon a 

barbarian who could barely spell his own name.” 

John Quincy Adams ใช้คำพูดเบาลงเมื่อ Andrew Jackson กลับเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในปี 1828  

แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งช่ืนชมประธานาธิบดีสหรัฐที่มีประวัติอันไม่ควรใช้เป็นตัวอย่าง กลับ

เลือกคนที่ไม่น่านิยม ดงัเห็นได้ว่าเขาเขียนประณาม Harvard ในทางที่ร้ายแรงยิ่ง (จาก 

Truth Social) ดังนี ้
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Harvard เป็นที่ของ “radical left, idiots and birdbrains who are only capable of 

teaching FAILURE to students and so-called ‘FUTURE LEADERS’. 

 

Harvard can no longer be considered even a decent place of learning and 

should not be considered on any list of the world’s great universities or 

colleges. Harvard is a JOKE, teaches Hate and stupidity, and should no longer 

receive Federal Funds.”  

 

 

เมื่อเวลา 7.35 น. ตามเวลาที่สำนักวาติกันของวันจันทร์ที่ 21 เมษายน คริสต์ศกัราช 

2025 Cardinal Kevin FERRELL ประกาศว่า ‘AT 7.35 THIS MORNING, THE BISHOP 

OF ROME, FRANCIS, RETURNED TO THE HOME OF THE FATHER. HE TAUGHT US 

TO LIVE THE VALUES OF THE GOSPEL WITH FAITHFULNESS AND UNIVERSAL 

LOVE, ESPECIALLY FOR THE POOREST AND MOST MARGINALISED.” 

 รายงานจากสำนักวาติกันแจ้งว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สิ้นพระชนม์ขณะที่มี

พระชนมายไุด้ 88 พรรษา กำลังพกัฟื้นจากพระอาการปอดบวมซ้ำสอง (double 

pneumonia) จึงมิได้เปน็องค์ประธานในพิธีสวดสำหรับเทศกาลอี้สเตอร์ อันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

ที่สุดสำหรับคริสตจักร ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที ่20 แต่ท่านก็ได้ปรากฏพระพักตร์ทางพระบัญชร

ของมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอรเ์พียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนสิ้นพระชนม์ 

 ท่านสันตะปาปาฟรานซิส ในพระนามเดิมว่า Franciscus ย้ายจากอิตาลีไปยัง

อาร์เจนตินา ด้วยท่านตัดสินใจเป็นพระในนิกาย Jesuit และได้เป็น Cardinal ตั้งแต่

พระชนมายเุพียง 36 ท่านโปรดการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ และอุทิศเวลาให้แกผู่้ยากไร้เป็นพิเศษ 

ดังเห็นได้ว่าเมื่อท่านได้เปน็สันตะปาปา ท่านได้ประทับอยู่ในอพาร์ตเม้นท์เล็กๆ แทนที่จะเปน็

ห้องประทับในวาติกัน รถพระที่นั่งก็เป็นรถคล้ายมินี่ แม้ขณะเสด็จไปเยือนตา่งประเทศ ท่านได้
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ขอให้บรรจุพระศพในหีบไม้ธรรมดาและฝังในดินธรรมดา กล่าวโดยสรุป ท่านขอให้ทุกอย่าง

เป็นไป “อย่างเรียบง่าย” 

 พระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งได้รับเลือกจากคณะสังฆราชเมื่อปี 2013 เป็นสมเด็จพระ

สันตะปาปาองค์แรกและองค์เดียวจากภูมิภาคละตนิอเมริกา ได้ทรงมีบทบาทในการสร้างความ

ปรองดองและสัมพนัธภาพอันดีในหลายประเทศ เช่นระหว่างสหรัฐกับควิบา (สมัยค้าสโตรกับ

โอบามา) ในโคลอมเบีย (สมัยประธานาธิบดีซานโต้ส) ทรงมี บทบาทชั้นนำในการรณรงคใ์ห้มี

การต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศและทรงร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาใน

การชักนำให้สีจิ้นผิงร่วมดว้ยจนกลายเป็นความตกลงปารีสในปี 2015 เสด็จเยือน

สหรัฐอเมริกา สมัชชาสหประชาชาติ โดยได้ทรงร่วมกับผู้นับถือศาสนาจากทั่วโลก ณ อนสุรณ์

สถานในเหตุโศกนาฏกรรม 9/11 ในนครนิวยอร์ก เสด็จไปทรงพบกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม

และอื่นๆ ในอิรัก เสด็จไปทรงเยือนฟิลิปปินส์หลังเผชิญภัยพิบัติจากพายุไตฝุ้่นมหาศาล 

เช่นเดียวกับปาปัวนิวกินี และประเทศอื่นๆ ในเอเชียและแปซิฟิก โดยเป็นสนัตะปาปาที่เคย

เสด็จไปไกลที่สดุในแปซฟิิก จนมีข่าวลือถึงความเป็นไปได้ทีส่ันตะปาปาองคท์ี่ 267 อาจเป็น

สังฆราชพระชนม์น้อยที่สุดจากฟิลิปปินส์ (ขอย้ำซ้ำว่าเป็นข่าวลือซึ่งมาจากการคาดคะเนของ

นิคโรเบิร์ตสันแห่งซีเอ็นเอ็น) เพราะคณะสังฆราชจากทั่วโลกหรือ CONCLAVE จะเร่ิม

กระบวนการคัดเลือกในการประชุมลับใน SISTINE CHAPEL ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะไม่เป็น

ที่ทราบกันจนกว่าควันสีขาวจะออกมาทางปล่องบนหลังคาของโบสถ ์

 พิธีฝังจะไมจ่ัดขึ้นที่วาติกนั แต่จะเป็นที่มหาวิหารเซ็นต์แมรี่มาจอเร่ในกรุงโรม อันต่าง

จากสันตะปาปาองค์อื่นทีถู่กฝังในปรมิณฑลของวาติกันทั้งนั้น  ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น 

“สันตะปาปาติดดิน” และทรงเมตตาแก่คนอพยพเข้าเมืองอย่างมาก -อันเป็นมโนคติต่างอย่าง

ตรงกันข้ามกับทรัมป์**โดยได้เสด็จไปให้การดูแลผู้คนที่พยายามหาแหล่งพักพิงในทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียนที่ ลัมปาดูชา 

 ระหว่างที่โดนัลด์ทรมัป์หาเสียงและประกาศความตั้งใจที่จะสร้างกำแพงในบริเวณ

ชายแดนด้านใตเ้พ่ือป้องกันผู้อพบพเข้าเมือง พระสันตะปาปาฟรานซิสมีรับสั่งว่า มวลมนุษย์

ควรสร้างสะพานให้คนไปมาหาสู่กัน แทนการสร้างกำแพงกีดกันคน อันเป็นมโนธรรมเดียวกบั

ที่นำท่านไปหาทางช่วยคนอพยพที่ลัมปาดูซา 
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 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พระดำรัสสุดท้ายของสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรานซิสก่อนสิ้นพระชนม์ได้แก่ PEACE AND END OF FIGHTING (IN 

UKRAINE GAZA) ก่อนถึงช่วงนั้น ขาวปาเลสไตนจ์ากกาซ่าได้โทรศัพท์กบัท่านด้วยความ

ปรารถนาที่จะเห็นการหยุดยิง ท่านทรงห่วงชาวปาเลสไตน์ในกาซ่าอย่างยิ่งโดยรับสั่งถาม

บาทหลวงแคธอลิคในกาซ่าว่า เขามีอะไรทานหรือไม่ เพราะทรงทราบว่ากองกำลังอิสราเอลได้

ปิดกั้นมิให้รถลำเลียงสมัภาระทางมนุษยธรรมผ่านเข้าไปในกาซ่า โดยท่านมิได้กล่าวถึง

อิสราเอลโดยตรง 

 และแล้วก็ถึงวาระสุดท้ายด้วยพระอาการ stroke/heart failure ตามการตรวจของ

คณะแพทย์ และสำนักวาติกันแถลงต่อมา 

 ขณะนี ้เร่ิมแต่เวลา 10.00 น ตามเวลาในกรุงโรมของวันพุธที่ 23 เมษายน เจ้าหน้าที่

ได้นำหีบไมบ้รรจุพระศพออกจากห้องรับรองของที่ประทับส่วนพระองค์มาตั้งที่ลานด้านนอก

มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอรเ์พ่ือให้คนทั่วไปถวายการเคารพ ซึ่งสำนักข่าวรายงานว่า จะมีจอร์เจีย

เมโลนี เอ็มมานูเอลมาครอง ส่วนโดนัลด์ทรัมปจ์ะมาตามที่มีข่าวก่อนนี้หรือไม่ ยังไม่ได้รับการ

ยืนยัน พระศพจะตั้งอยู่ 3 วันและจะถูกเคลื่อนไปฝงัในบริเวณมหาวิหารเซ็นต์แมรี่มาจอเร่

ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 

 รัฐประมุข เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จากรัฐบาลต่างๆ รวม 150 คน และประชาชนประมาณ

สองแสนห้าหมื่นไดม้าร่วมในพิธีปลงพระศพอย่างเนืองแน่น ส่วนพิธีเป็นไปอย่าง “เรียบง่าย” 

ตามที่รับสั่งไว้ใน “พินัยกรรม” ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

 พระ Cardinals 135 ท่านจะมาร่วม CONCLAVE เร่ิมแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเพ่ือออก

เสียงเลือกสมเดจ็พระสันตะปาปาองคใ์หม่ โดยการประชุมลับใน SISTINE CHAPEL และจะไม่

สามารถพบกับใครได้จนกว่าจะเลือกองคใ์หม่ไดด้ว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จึงไม่อาจกำหนดวัน

ล่วงหน้าได ้
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                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนพฤษภาคม 2025 (2568) 

 

นาย Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ และ Yulia 

Svyrydenko รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการเศรษฐกิจของยูเครน ได้ร่วมการลงนามในความตก

ลงว่าด้วยแร่ธาตุหายากโดยที่สหรัฐจะใช้ประโยชน์จากสินแร่ซึ่งมีอยู่ในครอบครองของยูเครน

และร่วมในการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ภายในยูเครน โดยยูเครนยังคงเป็นเจ้าของทรัพยากร

ดังกล่าวอยู่เช่นเดิม 

เมื่อนายโดนัลด์ทรัมปเ์ข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 และจะต้องหาทางยุติ

สงครามในยูเครน ในส่วนที่เกี่ยวกับยูเครน เดิมททีรัมป์ต้องการให้ประธานาธิบดโีวโลดิมีร์เซ

เลนสกี้ชดใชค้วามช่วยเหลือทางอาวุธที่ได้รับจากสหรัฐซึ่งทรัมปเ์ข้าใจว่ามีมลูค่ามากถึง 850 

พันล้านดอลลาร์ในรูปของแร่หายากหรือ Rare Earth แต่เซเลนสกี้แย้งว่า ความช่วยเหลือที่

สหรัฐสมัยไบเดนจัดให้เปน็การให้เปล่ามิได้มีเงื่อนไขให้ต้องใช้คืน และทั้งอดีตประธานาธิบดีไบ

เดนและรัฐมนตรีบลินเก้นก็ย้ำหลายครั้งว่า อาวุธทั้งหมดผลติโดยผลงานของช่างในโรงงานใน

อเมริกาทั้งนั้น ไมม่ี ส่วนใดที่ซื้อมาจากต่างประเทศเลย 

ในแง่มูลค่า ทรัมป์อ้างตัวเลขจากแหล่งใดไม่อาจทราบได้ เนื่องจากยูเครนต้องประสบ

ปัญหาในการรบอยู่หลายเดือนเพราะทรัมป์สั่งใหส้มาชิกพรรครีพับลิกันสายเขาขัดขวางการนำ

วาระการช่วยเหลือยูเครนเข้าสู่การพิจารณาของสภาล่าง แม้วุฒิสภาจะได้ใหค้วามเห็นชอบ

อย่างล้นหลามมาเป็นเดือนแล้วก็ตาม แต่ยุโรปมิไดน้ิ่งนอนใจ เพราะประเทศในยุโรปโดย

ส่วนรวมให้ความช่วยเหลือยูเครนมากกว่าสหรัฐกว่าเท่าตัว และต่อไปจะรับภาระไปทั้งหมด 

เนื่องจากท่าทีของสหรัฐภายใต้ทรัมป์หาความแน่นอนไม่ได้ ส่วนแร่ธาตุหายาก นั้น จีนซึ่งมี
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มาก ได้ห้ามมิให้ส่งไปที่สหรัฐเพ่ือตอบโต้การที่ทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษสีินค้าขาเข้าจากจีนใน

อัตรามหาศาล 

สหรัฐจึงเจรจากับยูเครนต่อมา แม้จะมปีัญหาความเห็นไม่ตรงกันมาตลอด จนนาที

สุดท้าย ก่อนจะตกลงและลงนามกันดังที่กล่าวถงึในวรรคแรกของรายงานฉบับนี ้

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งเป็นวันครบ 100 วันของการทีป่ระธานาธิบดีทรัมป์เข้ามา

ครองตำแหน่ง คามาล่าแฮร์ริส อดีตรองประธานาธิบดีและผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเดโม

แคร็ต ซึ่งมิได้กล่าวคำปราศรัยทางการเมืองระดับชาติตั้งแต่การแถลงยอมรับผลของการ

เลือกตั้งด้วยคำมั่นสัญญาจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น ได้กล่าว

สุนทรพจน์ในวันชุมนุมใหญ่ของชมรม EMERGE เพื่อส่งเสรมิให้สตรีของพรรคเดโมแคร็ตเข้าสู่

วงการเมือง แต่เธอมิไดย้นืยันว่า เธอเองจะเลือกอนาคตทางการเมืองไปทางใด 

สุนทรพจน์ของคามาล่าแฮร์ริสได้ประณามแนวทางบริหารรฐักิจของประธานาธิบดี

โดนัลด์ทรัมป์ที่ล่วงเกินสทิธิอันชอบธรรมของปวงชน ขูเ่ข็ญคุกคามนักศึกษาทั้งที่เป็นชาว

อเมริกัน และต่างชาติที่มาศึกษาด้วยทุนของรัฐบาลสหรัฐหรือทุนส่วนตัว เนรเทศคนกลุ่มนี้ไป

ยังเรือนจำในเอลซาววาดอร์ในอเมริกากลาง โดยปราศจาก DUE PROCESS และเมื่อศาลสั่ง

ใหร้ัฐบาลใช้ความพยายามนำตัวผู้ไม่มีความผิดกลบัมา ทรัมป์กไ็ม่ปฏิบัติตามโดยเลี่ยงบาลีไป

ว่า ศาล-รวมทั้งศาลสูงสุด-ตีความต่างจากเขา อันแสดงชัดว่าการใช้อำนาจของประธานาธิบดี

ไม่มีขีดจำกัด ซึง่เป็นวิธีคดิของเผด็จการ 

เพ่ือความชัดเจนและเพ่ือให้ท่านผู้อ่านรายงานซึมซับพฤติกรรมและมโนคติของนาย

ทรัมป์ใหถ้ึงแก่นแท ้จึงขอคัดความบางตอนจากสุนทรพจน์ของคามาล่าแฮร์ริสมาดังต่อไปนี ้
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“Trump’s reckless tariffs, unconstitutional demands and efforts to 

stoke a climate of fear to silence his dissenters.เป็นการกระทำของโดนัลด์ทรัมป ์

Harris accused Trump of breaking his campaign promise to lower costs. 

Instead the president is hurting working families and paralysing American 

businesses with his “reckless tariffs” 

But Harris placed the greatest emphasis on how spreading courage 

could dispel the climate of fear that she said Trump has tried to create in 

Washington. But what Trump and his allies have overlooked is that fear isn’t 

the only thing that’s contagious. Courage is contagious. 

Democrats have fulminated about their leaders’ inability to do more 

to show Trump’s agenda, including his mass deportation efforts and his 

sweeping up hundreds of people he alleged to be gang members and 

shipped some of them to foreign country without due process. 

Harris added that she admired Americans who dared say that it is not 

okay to violate Court order. …Not okay to detain and disappear American 

citizens without due process. 

Harris said she was inspired by judges who uphold the rule of law in 

the face of those who could jail them and universities that defy 

constitutional demands 

เธอกล่าวถึง Tactic ของทรัมป่ว่ารีบเร่งสร้างปัญหาหรือ high velocity event that 

is being used to slash public educations and shrink government before 

privatizing its services. 
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What is happening “is the implementation of a decades-long agenda 

on the right that is a  narrowly self-serving vision of America where they 

punish truth-tellers, favor loyalists, cash in on their power, and leave 

everyone to fend for themselves” 

ตามกระแสข่าวจนถึงสิ้นเดือนเมษายน คามาล่าแฮร์ริสอาจจะกำลังพิจารณาลู่ทางที่จะ

สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผูว้่าการมลรัฐแคลิฟอรเ์นีย สืบต่อจาก Gavin Newsom ซึ่งเป็นมา 2 

วาระแล้ว  

 

นาย Mike Waltz ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเปน็

คนเชิญใหห้ัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร Atlantic ไปร่วมรับฟัง Signal Chat Group  สื่อ

ความลับทางทหารหรือ Attack Plan ก่อนถูกนำไปใช้จริงในการโจมตกีบฏ Houthi ในเยเมน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมอันเป็นแผนจากนาย Pete Hegseth รัฐมนตรีว่าการกลาโหม อัน

กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวต่อมา ได้แสดงความพร้อมใจที่จะลาออกจากตำแหนง่ ซึ่งจะเป็น

เจ้าหน้าทีอ่าวุโสคนแรกที่พ้นหน้าที่ 

ผู้จัดรายการของซีเอ็นเอ็นตั้งคำถามในวันที่ 1 พฤษภาคมว่า โดยที่เรื่องความลับทาง

การทหารรั่วไหลนีไ้ด้รับการเปิดโปงในที่สาธารณะมาพักใหญ่แล้ว นายว้อลทซ์ทำอะไรอยู่

ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงเวลาที่ทำรายงานนี้ ยังไมม่ีคำตอบจากผู้ใด แต่เริ่มมีการ

คาดคะเนถึงอนาคตของว้อลทซ์กันก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรใีนโอกาส 100 วันของรัฐบาล

ทรัมป์ 2.0 แล้ว 

คณะเจ้าหน้าที่ของทรัมป์หลายคนมีความเห็นว่า ไม้ค์ว้อลทซ์มีอุดมการณ์ต่างจากพวก

เขา ซูซี่ย์ไวลด์ หัวหน้าสำนักงานของทรัมป์ ไม่ยอมรับแนวทางของว้อลทซ์ซึง่เธอเห็นว่าเขา 

“เป็นสายเหยี่ยว” เกินไป 
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ในวันที่ 1 พฤษภาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ก็แตง่ตัง้ให ้Mike Waltz เป็น

เอกอัครราชทตูฯผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติ ซึ่งหากเขาไปรับตำแหน่งได้จริง ที่

ทำงานหลักของว้อลทซจ์ะอยู่ที่นครนิวยอร์ก มิใช่ในเวสต์วิงของทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน

อีกต่อไป 

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนบุคคลชัน้นำในคณะรัฐบาลด้วยการย้ายนายไม้ค์ว้อลทซ์ ที่

ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ ไปเป็นผูแ้ทนถาวรประจำสหประชาชาติ อันเป็นตำแหน่งที่

ต้องได้รับมตยิืนยันจากวฒุิสภา แต่ตำแหน่งดังกลา่วนี ้ทรัมป์มิได้ใหค้วามสำคัญเท่าใดนัก 

เนื่องจากเขาเคยตั้งให้ Nikki Haley เป็นผูแ้ทนถาวร ส่วนการเป็นรัฐมนตรีด้วยนั้น มี

ข้อยกเว้นบางสมัย เพราะนาย John Bolton ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตฯผู้แทนถาวร มาวาระ

หนึ่งเห็นว่าหากถือว่าผู้แทนถาวรอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วย ก็อาจจะซ้ำซ้อนกบัรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเมื่อเขาไปร่วมการประชุมสหประชาชาติ 

ในตอนแรกที่เขารับตำแหน่ง ทรัมป์ได้เสนอชื่อ  Elise Marie Stefanik 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันจากเขตเลือกตั้งที่ 21 ในนครนิวยอร์กใหเ้ป็น

ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้รายงานไปแล้ว แต่ทราบต่อมาว่าทรัมป์เป็น

ห่วงว่า เสียงของพรรคฯ ในสภาจะน้อยเกินไป เขาจึงเปลี่ยนเป็นให้ Stefanik อยู่ในสภาต่อไป 

ตำแหน่งในสหประชาชาติจึงยังว่างอยู่ แต่ผู้สังเกตการณ์ก็ทราบดีว่า ทรัมป์มิได้สนใจในด้าน

พหนุิยมเท่าใดนัก 

สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ นั้น ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งนาย

มาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้ควบตำแหน่งเป็นการชั่วคราวไปก่อน  

ในระยะหลังมานี้ ,มาร์โกรูบิโอได้รับความไว้วางใจจากทรัมป์เป็นพิเศษ โดยเป็นคนแรก

ที่ถูกมอบหมายให้ไปเยือนประเทศที่ทรัมป์กล่าวถงึในเชิงคุกคามและหรือจะใช้ประโยชน์ตาม

นโยบายของเขา เริ่มด้วยปานามา (ซึ่งทรัมป์ขู่ว่าอาจยึดกลับมาบริหารเอง) เอลซาววาดอร์

ภายใตป้ระธานาธิบดี Nayib Bukele ที่มีเรือนจำแข็งแกร่งอันอาจเหมาะกบัคนอพยพเข้าเมือง

ที่ทรัมป์จะเนรเทศไปฝากขัง กรีนแลนด์ที่ทรัมปม์ุ่งหวังจะเข้าครอง เมื่อการเจรจายุติสงครามใน
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ยูเครนไม่มีความคืบหน้า รูบิโอเป็นคนลั่นวาจาว่าคงต้องเลิกความพยายาม ก่อนที่ทรัมปจ์ะพูด

กับเซเลนสกี้ตัวต่อตัว จนการเจรจาร่วมมือกับเซเลนสกี้ในการใช้ประโยชนจ์ากแร่หายาก 

ประสบผลสำเร็จในทางที่ยูเครนจะไม่เสียเปรียบแต่ฝ่ายเดียว 

อย่างไรก็ดี รบูิโอเป็นรัฐมนตรคีนเดียวที่คุ้นกับงานด้านการต่างประเทศมากกว่าคนอ่ืน 

รวมถึงทรัมป์ด้วย ในฐานะที่รูบิโอเป็นกรรมาธกิารด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ

วุฒิสภามาหลายปี และเคยเป็นที่ทราบกันว่าเขาโอนเอียงไปในทางต่อต้านจนีแผ่นดินใหญ่ ซึ่ง

ทรัมป์เองดูจะเหน็ด้วย ดงัเห็นได้จากภาษทีรัมป์ทีจ่ีนเป็นเป้าหมายสำคัญ 

สำหรับผู้ที่อาจมารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ นั้น มีการเก็งการณ์ใน

ระดับเจ้าหน้าทีท่ำเนียบขาวกันมาก ชื่อหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงได้แก่นาย Steve Miller รอง

หัวหน้าสำนักงานหรือ Deputy Chief of Staff ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปช่วยในการจัดการ

กับผู้อพยพ แต่ถ้าหากซูซีไ่วลด์ หัวหน้าสำนักงานไม่พอใจนายไม้ค์ว้อลทซ์ เพราะเขาเป็น 

“สายเหยี่ยวคือนิยมความรุนแรงมากเกินไป” นาย Miller ยิ่งเป็นไม่น้อยกว่านั้น ดังเห็นไดจ้าก

การกระทำค่อคนอพยพจำนวนมาก ล่าสุดนอกจากข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรือนจำสุดโหดในเอลซาว

วาดอร์ในอเมริกากลางแล้ว ทรัมป์กำลังส่งคนไปตรวจคุก ALCATRAZ บนเกาะโดดเดี่ยวนอก

ฝั่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย อันเป็นเรือนจำที่คุมขังนักโทษเช่นอลัคาโปนเน่ หัวหน้ามาเฟีย มาแล้ว 

ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันที่ 6 พฤษภาคม ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นชอบด้วยกับ

การส่งผู้ที่รัฐบาลทรัมป์เหน็ควรให้จำคุกสถานหนักไปที่ Alcatraz 

 

 

การเลือกตั้งทั่วไปในออสเตรเลีย ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม วันนี้ ปรากฏผล

เช่นเดียวกับแคนาดา โดยพรรคกลางซ้ายได้รับชัยชนะ ทำให้นาย Anthony Albanese 

หัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งปฏิญาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 แห่งออสเตรเลียในวาระแรก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2022 ได้เป็นหัวหน้ารฐับาลอีกวาระหนึ่ง 
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สื่อกระแสหลักของออสเตรเลียซึ่งคาดหมายในทางเดียวกันเห็นว่าคะแนนของนาย 

Peter Dutton หัวหน้าพรรคร่วม Liberal-National ที่ในออสเตรเลียถือว่าเป็นพรรคอนุรักษ์

นิยม น้อยกว่าพรรคแรงงานมาก และเห็นด้วยว่านโยบายภาษีของโดนัลด์ทรมัป์เป็นปจัจัย

ส่งเสริมให้ผลการเลือกตั้งไปในทางของ Albanese ทำให้เขาและพรรคแรงงานได้รับชัยชนะ

อย่างถล่มทลาย อันนำไปสู่การลาออกของปีเตอรด์ัตตันและการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเลือกผู้หญิง

เป็นหัวหน้าพรรคเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม 

เพ่ือจะแย้งความเห็นเช่นว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จงึแถลงเมื่อวันที ่4 พฤษภาคมว่าเขา

ยินดีที่ Albanese ชนะการเลือกตั้งในออสเตรเลียเพราะเขารู้จักดี  

วันที่ 3  พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งในสิงคโปร์เช่นกัน แม้คนภายนอกจะคิดว่าถึง

อย่างไร พรรค People’s Action Party-PAP ซึ่งครองเสียงข้างมากมาตั้งแต่ที่สิงคโปร์เป็น

เอกราชเมื่อปี 1965 ก็ย่อมได้ชัยชนะ  

การเลือกตั้งคร้ังหลังสุดนี ้นาย Lawrence Wong นายกรัฐมนตรี ซึ่งมิใช่คนเชื้อสาย

สกุล “ล”ี ต้องการได้ Mandate ใหม่ ในขณะที่เขาต้องรับมือกับ “ภาษีทรัมป์” อันท้าทาย

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียนที่รวมสิงคโปร์ด้วย ส่วนนายหลี

เซียนลุง ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ได้มาช่วยหาเสียง 

ผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นทีท่ราบกันในเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่า พรรค “กจิประชาชน” 

ภายใต้การนำของนาย Lawrence Wong ได้ SUPERMAJORITY ในการเลือกตั้ง คือได้ 87 ที่

นั่งในรัฐสภาที่มี 97 ที่นั่ง หรือเหนือกว่าพรรคอื่น 10 ที่นั่ง ทำให้รัฐบาลของนายหว่องเป็นฝ่าย

บริหารสิงคโปรไ์ปอีก 5 ป ี

ส่วนนาย Mark Carney นายกรัฐมนตรคีนใหม่ของแคนาดา ซึ่งได้ชัยชนะในการ

เลือกตั้งเนื่องจากโดนัลดท์รัมป์คุกคามแคนาดาในทางที่ผู้นำสหรัฐไม่เคยทำเช่นนั้นมาก่อนมี

กำหนดจะพบปะพูดจากบัทรัมป์ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งคาร์นีก่ล่าวไว้ก่อนนี้ว่า เขาจะ

พูดกับผู้นำของประเทศทางใต้ต่อเมื่อยอมรับเอกราชและอธิปไตยของแคนาดาอย่างชัดแจ้ง 
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ตามกำหนด ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรมัป์ได้ใหก้ารต้อนรับนายมาร์คคาร์นี ่

นายกรัฐมนตรีแคนาดาที่ประตูทางเข้าทำเนียบขาว เมื่อเขานั่งรถลิมูซีนประดับธงชาติแคนาดา

และสหรัฐมาถึง ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ก่อนไปหารือกันในห้องทำงานรูปไข ่อันเป็นเรื่องภายใน 

การถ่ายทอดสดเริ่มต่อมา โดยคาร์นี่นั่งเก้าอี้เดี่ยวเอียงข้างจากเก้าอีข้องทรัมป์ที่หน้า

เตาผิง ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยเช่นรองประธานาธิบดีเจดีแว้นส์ รัฐมนตรตี่างประเทศมาร์

โกรูบิโอ รัฐมนตรีคลังสกอ็ตต์เบ้สเซ้นท์ นอกจากนีม้ีผู้สื่อข่าวจำนวนมาก 

เท่าที่ได้ฟังมา ประธานาธิบดีทรัมป์เรื่มต้นด้วยการอ่านโน้ตสั้นๆ ว่า กบฏฮุตีไ้ด้สื่อสาร

มาถึงเขาว่าจะไม่รบกบัสหรัฐอีกต่อไป รายงานทางสื่อออนไลน์กล่าวว่า ฮูตีจ้ะยุติการโจมตีเรือ

ที่เข้าไปในทะเลแดงและช่องแคบบาบเอลมันเดปโดยกองกำลังสหรัฐจะไมโ่จมตีในเยเมนอีก

ต่อไป ส่วนอิสราเอล นั้น ไม่มีการกล่าวถงึ อันหมายความว่า ข้อความที่สื่อมา ใช้เฉพาะสหรัฐ

เท่านั้น และเป็นผลของการไกล่เกลี่ยโดยโอมาน ซึง่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง อันเป็นวิถืทางการ

ทูตของโอมานตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

ในการแถลงประเด็นสำคัญของสารที่เขาอ่านให้ทุกคนทราบเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 

นายทรัมป์คงจะถือโอกาสกล่าวอ้างเพ่ือแสดงว่าเขาเป็นฝ่ายชนะโดยใช้คำพูดหลายครั้งว่า ฮูตี้

ต้องยอมจำนนหรือ CAPITULATE เนื่องจากในสมยัของไบเดน สหรัฐและสหราชอาณาจักรส่ง

เครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่ตัง้ของฮูตีในเยเมน ในลักษณะของการตอบโต้เมื่อมกีารโจมตีเรือใน

ทะเลแดง ตามแผนการร่วมที่บาห์เรน อย่างไรก็ดี การโจมตีตัง้แต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นมา 

กบฏฮูตีท้ราบชัดว่า Attack plans ตามที่นาย Pete Hegseth แจกจ่ายไปทั่วและเกิดรั่วไหล

ขึ้น ใช้เคร่ืองบินและอาวุธยุทโธปกรณ์รุนแรงหนักและบ่อยคร้ังขึ้น จนฮูตี้อาจเห็นว่าไม่คุ้ม

เนื่องจากผู้บังคับบัญชาหลายคนต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จงึเห็นด้วยกับข้อเสนอของ

โอมาน 

แต่โดยที่อิสราเอลมิได้เลิกราการโจมตีในทุกทิศทุกทาง—ซีเรีย กรุงเบรุตของเลบานอน 

กับยังเร่งรัดการเข้ายึดเขตต่างๆ ในกาซ่าและปิดลอ้มมิให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผ่าน

เข้าไปในกาซ่าตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ฮูตี้จึงคงโจมตีเป้าหมายต่างๆ ภายในอิสราเอล รวมทั้ง
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บริเวณใกล้ท่าอากาศยานเบ็นกูเรียนของอิสราเอลด้วย อันเป็นการยืนยันว่า อิสราเอลเป็น

ต้นเหตุของความไม่สงบทัว่ภูมิภาคตะวันออกกลางทุกวันนี้ ล่าสุด ในช่วงกลางคืนก่อนรุ่งเช้า

วันที่ 13 พฤษภาคม อิสราเอลโจมตีโรงพยาบาลที่ข่านยูนิสอีก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยปาเลสไตน์กำลังค้นหาพลเรือนภายใตซ้ากปรักหักพังที่เกลื่อนกราดในเขตโรงพยาบาล 

เสียงระเบิดจากการโจมตขีองอิสราเอลที่ข่านยูนิสคร้ังนี้ดังสนั่นและรุนแรงมาก แสดงว่า

เป้าหมายคงจะเป็นอุโมงคล์ึกลงไปใต้ดิน ต่อมามีขา่วว่า Mohammad Sinwar น้องชายของ 

ยายาห์ซินวาร์ อดีตหัวหน้ากลุ่มฮาม้าสซึ่งตายในการรบกับไอดีเอฟ เป็นเป้าของการโจมตี แต่

คงใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะยืนยันอัตลกัษณไ์ด้ 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายเบ็นจามินเนตันยาฮูกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับหลายเรื่อง

เนื่องจากรัฐบาลของเขาและพรรคร่วมฝ่ายขวาจัดกำลังทำตัวอันยากที่ประชาคมระหว่าง

ประเทศจะยอมรับได้ ไดถ้อืโอกาสกล่าวถึงความเปน็ไปได้ทีก่ารโจมตทีางอากาศของอิสราเอล

อาจเป็นเหตุให้โมฮมัหมดัซินวาร์ถึงแก่ชีวิต แต่เขาออกตัวว่า สิ่งที่เขากล่าวมิใชเ่ป็นการ

ยืนยันอัตลักษณ์ซึ่งยังไมท่ราบชัด 

ในวนัที่ 28 พฤษภาคม นายเบ็นจามินเนตันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงย้ำ

ความตั้วใจที่จะโจมตกีาซา่ต่อไป และเป็นคนแรกทีย่ืนยีนว่าโมฮัมหมัดซินวาร์       น้องชาย

ของยาห์ย่าซินวาร์ แกนนำของฮาม้าส “ถูกกำจัด” ไปแล้ว เกี่ยวกบัเรื่องนี้ นายเจเรมีไดอา

ม่อนด์ ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นประจำอิสราเอล รายงานว่าเนตันยาฮูเป็นคนเดียวที่แถลง แม้

ตามปกติการสังหารระดับผู้นำเช่นนี้ กลุ่มฮาม้าสจะเป็นฝ่ายยืนยัน แตจ่นบัดนี้ ฮาม้าสยังมิได้

กล่าวถึงระดับผู้นำแต่ประการใด ไดอาม่อนด์กล่าวด้วยว่า โมฮมัหมัดซินวาร์เป็นผู้แจ้งว่าจะ

ปล่อยเอดานอเล็กซานเดอร์ ตัวประกันอเมริกันเฃือ้สายยิวที่เดินทางกลับไปยังสหรัฐแล้ว แต่

เขายึดแนวทางแข็งกล้าวต่ออิสราเอลเช่นเดียวกับพี่ชายเขา 

 

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ฉบับก่อนนี้ไดร้ายงานข้อสังเกตของสำนักข่าว

อเมริกันหลายแห่งว่า เมือ่นายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิญาณตนข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคน
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ที่ 47 ในวันที่ 20 มกราคม 2025 นั้น เขามิไดว้างมือบนคำภีร์ไบเบิ้ล ซึ่งดเูขาตั้งใจจะไม่ให้

คำมั่นว่า เขาจะเคารพในหลักการสำคัญของบทบญัญัติอันเป็นกฏหมายสูงสุดของสหรัฐ 

นักรัฐศาสตรแ์ละนักนิติศาสตร์หลายคนได้เฝ้ามองพฤติกรรมของนายทรัมปอ์ย่าง

ใกล้ชิด และส่งสัญญาณเตือนเป็นระยะๆ ว่าทรัมปล์ะเมิดหลักการของรฐัธรรมนูญอีกแล้ว เพ่ือ

ป้องปรามมิให้โดนัลด์ทรมัป์รวบรัดนำประเทศไปสู่ระบอบอำนาจนิยมหรือเผด็จการที่เขา

ประกาศตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งว่า เขาจะเป็นในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งหรือ FROM DAY 

ONE 

Mike Pence รองประธานาธิบดีของโดนัลดท์รัมปส์มัยที่ 1 ซึ่งไม่ยอมรายงานคะแนน

เลือกตั้งปี 2020 ด้วยความเท็จตามคำขอ (หรือสั่ง) ของทรัมป์ ไดเ้ขียนลงในหนังสือที่

วางตลาดในวันที่ 6 พฤษภาคม วันนี้ อันมีความตอนหนึ่งว่า การที่ทรัมป์ใหอ้ภัยโทษนักโทษที่

ถูกจำคุกจากการก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 “เป็นการสื่อสารที่ขัดต่อ

ความชอบธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแหง่สหรัฐอเมริกา โดยสำนักข่าวได้นำเสนอข่าว

นีพ้ร้อมเสียงประกอบจากเหตุการณ์ 6 มกราคมวา่ “HANG MIKE PENCE!” ในวันนั้น 

Pence ซึ่งยังเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มหีน้าที่ประกาศคะแนน Electoral College 

ตามที่เป็นจริง ซึ่งยืนยันชดัว่าไบเดนชนะการเลือกตั้ง 

อาจจะเป็นเพราะมีคนจับตาดพูฤติกรรมของเขาอยู ่ประธานาธิบดีทรัมป์จงึให้

สัมภาษณ์ในประเด็นสำคัญ ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม ดังต่อไปนี ้

1 เขาจะไม่สมัครเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 3 เพราะเขายอมรับว่ามีข้อห้ามอยู่ใน

ประเด็นเดียวกันนี้ นักวิเคราะห์ของ ซีเอ็นเอ็น รายงานตามการสำรวจโพลล์ว่าร้อยละ 76 ไม่

เห็นด้วยกับการสมัครอีก ในขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันร้อยละ 53 ก็ไม่เหน็ด้วย ที่ทรัมป์จะ

เป็นอีกสมัย 

2 เขาไม่เชื่อว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ทรัมปก์ล่าวเช่นนี้

โดยมิได้อ้างถึงคำปฏิญาณตนของเขาในวันที่ 20 มกราคม แต่มิได้ให้เหตุผลชัดแจ้งว่าทำไมถงึ

ไม่เชื่อ 
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เมื่อประธานาธิบดีทรัมปป์ระกาศขึ้นอัตราภาษีศลุกากรกับประเทศทั่วโลก ในวันที่ 2 

เมษายน เขาถือว่าเป็นการประกาศการปลดปล่อยแห่งชาติหรือ DAY OF NATIONAL 

LIBERATION เนื่องจากเขาถือว่า นานาชาติได้ใช้การเอาเปรียบทางการค้ามากดขี่สหรัฐตลอด

มา กล่าวอีกนัยหนึ่ง สหรฐั ซึ่งเป็นประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก อาศยัการนำสินค้าเข้าจาก

ประเทศต่างๆ สามารถผลิตและส่งออกไดด้ี จนสหรัฐขาดดุลการค้าในมูลค่าประมาณ 1 ล้าน

ล้านดอลลาร์ อันการได้เปรียบหรือเสียเปรียบดุลการค้า นั้น เป็นเรื่องปกติวิสัยของการค้า

ระหว่างประเทศ จะไปโทษประเทศผู้ส่งออกมิได้ แต่โดนัลด์ทรมัป์มกัหลงเชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้

โดยใช้มาตรการทางภาษี แม้สหรัฐจะไดบ้ัญญัตกิฎหมายเพ่ือคุ้มครองการค้าของตนมาหลาย

ฉบับแล้ว ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ได้ เพราะเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐมาก่อน 

ในฐานะนั้นและในฐานะประธาน ASEAN Washington Group ช้าพเจ้าต้องไปพบกับ

ผู้แทนพิเศษทางการค้าหรือ USSTR หลายต่อหลายครั้งเพ่ือคลี่คลายปัญหาทางการค้า และ

ตระหนักดีถึงมาตรการฝ่ายเดียวของสหรัฐที่จะเฝ้าตรวจตราพฤติกรรมด้านการค้าของประเทศ

ที่อยู่ใน Watch List ของสหรัฐ ไม่แต่เท่านั้น เอกชนอเมริกันจำนวนไม่น้อยยังเดินทางไปยงั

ประเทศต่างๆ เพื่อตรวจตราว่าประเทศคู่ค้ารายใดกระทำการในข่ายของการทุ่มตลาด อันมี

บทลงโทษที่สหรัฐเองและองค์การการค้าโลกวางหลักเกณฑ์ไว้ เช่นเดียวกับ Subsidies และ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในประเด็นหลังนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้บัญญัติศัพท์นี้ใน

ภาษาไทยเมื่อปี 1977 ขณะเป็นทูตและผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา 

โดยที่ราคาสินค้าเข้าสหรัฐมักมีราคาสูงเป็นด้วยปจัจัยหลายอย่าง เพราะสหรัฐจ่ายค่า

สินคา้ตามที่ตกลงกบัผู้ขาย ขอยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย ซึ่งจากต้นทาง ราคา

ต่อหนึ่งตันย่อมน้อยกว่า 6,000 ดอลลาร์ที่ผู้นำเข้าในสหรัฐจ่ายให้แก่ฝ่ายไทย สว่นต่างเป็นใคร

บ้าง และค่าขนส่งเท่าไหร่ข้าพเจ้าไม่ทราบในชั้นนี ้เพราะประธานสภาการค้าอาวุโสไทย (คุณ

สนั่น อังอุบลกุล) ไปธุรกจิในต่างประเทศอยู่ขณะนี้ 
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ในช่วงที่ทุกอย่างอยู่ในความไม่แน่นอนนี ้คุณชูเกียรติ์ โอภาสวงศ์ (ขออภัย หากสะกด

ชื่อและสกุลไม่ถกูต้อง) นายกสมาคมผู้ค้าข้าว ให้ข้อมูลเมื่อต้นเดือนมถิุนายนว่า ข้าวหอมมะลิ

ซึ่งสหรัฐสั่งซื้อจากไทยเปน็ประจำ นั้น ยังคงค้าขายได้ตามปกติ แต่ข้าวประเภทอื่นต้องรอ

ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างๆ อยู่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด อัน

ได้แก่อินเดีย นั้น ได้พ้นจากการงดเว้นการส่งออกด้วยเหตุผลภายในประเทศในปีนี้แล้ว 

ในเดือนนี้ ดร. ศุภชัย พาณิชภักดิ์ ได้เสนอทางแกป้ัญหาภาษีทรัมป์ด้วยการจัดประชุม

การค้าโลกรอบใหม่ ทำนอง Kennedy Round หรือ Doha Round ซึ่ง ดร. ศุภชัยก็ทราบดี

ว่า โดนัลด์ทรัมปไ์ม่มทีางยินยอมเข้าร่วม แม้องค์การการค้าโลกก็ไม่สามารถเปิดทำการได้อยู่

นาน เนื่องจากทรัมป์ขัดขวางการตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ จนหมดวาระของทรัมป์ การตอบโต้

ภาษีทรัมป์อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็บ่งชัดว่า โดนัลดท์รัมป์เป็น 

UNILATERALIST และทัศนะคติของเขาที่จะ Make America Great Again-MAGA ก็

ขัดแย้งกับ Multilateralism อย่างชัดแจ้ง 

 

เมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลาที่นครรัฐวาติกันของวันที่ 7 พฤษภาคม บรรดา 

CARDINALS จำนวน 133 องค์ได้เข้ามาที่ SISTINE CHAPEL ในชุดแดง เพื่อปฏิญาณตนที่จะ

รักษาความลับในการออกเสียงเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ สืบแทนสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการประชวรเมื่อวันที่ 21 เมษายน และได้มี

พิธีปลงพระศพแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน “อย่างเรียบง่าย” ตามพระประสงคข์องท่าน 

ผู้สังเกตการณพ์อจะคาดเดาได้ว่า CARDINALS ทา่นใดอยู่ในกลุ่ม Front Runners 

แต่ไม่อาจระบุว่าท่านใดมโีอกาสดีที่สุด เนื่องจาก Cardinals ที่เป็นอิตาเลียนซึ่งเคยเป็นส่วน

ใหญ่เมื่อก่อนนี้ ปจัจุบันนี้มีเพียงหนึ่งในสาม พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงตั้งพระราชาคณะ

จาก Global South มากขึ้น เช่นจากตองกา มองโกเลีย เมียนมา และอีกหลายท่านจาก

แอฟริกา จึงเป็นไปได้ที่อาจเป็น Cardinal จากโลกที่สาม ในขณะทีบ่างท่านจากสหรัฐดจูะอยู่

ในข่ายเหมือนกัน ไม่ทราบว่าการที่ทรัมป์กำลังเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและการคลังอยู่ใน
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สหรัฐขณะนี้ จะเป็นอุปสรรคหรือไม่ ก็คงต้องเฝ้าดูสีควันจากปล่องเหนือ Sistine Chapel 

เพ่ือความแน่นอนไปก่อน 

การออกเสียงของ CONCLAVE คร้ังที่ 1 เมื่อคืนวันที่ 7 พฤษภาคม ไมป่รากฏว่าตกลง

กันได้ เพราะควันที่ออกมาจากปล่องเป็นสีดำ จนชว่งเช้าของวันที่ 8 พฤษภาคม ก็ยังไมม่ีควัน

ขาวเช่นเคย ชาวโรมันแคธอลิคประมาณสามหมื่นคนได้ชุมนุมรอผลอยู่ที่จัตรุัสเซ็นต์ปีเตอร ์ไม่

มีใครบอกได้ว่าจะทราบผลกันในวันใด และโดยที่ Cardinals ถูกปิดอยู่ในวิหารจนกว่าจะตก

ลงกันได้ จึงไม่มทีางที่จะทราบว่าท่านใดได้รับเสียงสนับสนุนเกินสองในสาม 

เมื่อเวลา 6.05 P.M. ตามเวลาในนครรัฐวาติกันของวันที่ 8 พฤษภาคม 2025       

ควันขาวก็ออกมาจากปลอ่งบนหลังคาของวิหารซีสตีน แสดงว่าคณะ CARDINALS สามารถ

เลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 267 ได้แล้ว ท่ามกลางเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดาของ

ผู้คนหลายหมื่นที่อยู่กันเนอืงแน่นบนลานของจัตุรัสเซ็นต์ปีเตอร์ แต่ไม่มีการประกาศว่าท่าน

ผู้ใดได้รับเลือกเป็นองค์สันตะปาปา โดยสายตาหลายคู่ต่างจ้องไปที่ VATICAN BALCONY ซึง่

ยังมีม่านด้านในปิดอยู ่

อีกพักหนึ่งต่อมา วงดุริยางคใ์นชุดลายสีน้ำเงินอ่อนได้เข้าประจำที่บนลานจัตรุัสใต้ลงมา

จาก Balcony ตามด้วยแถว Swiss Guards กองเกียรติยศ และวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ ทั้งหมด

นี ้ตั้งแถวอยู่เรียงรายกัน ประกาศแรกของสำนักวาติกันเป็นภาษาละตินได้แก่ HABEMUS 

PAPAM หมายความว่า We Have A Pope แตม่ไิด้เปิดเผยพระนาม 

ประมาณเวลา 7.05 P.M. คณะนักบวชจากวาติกันได้ออกข่าว ว่า ผูไ้ด้รับเลือกเป็น

พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นพระคาร์ดินาลจาก Chicago ชื่อว่า Robert Prevost อายุ 

69 ปี  เป็นนกับวชสาย St. Augustine  เคยเป็นพระราชาคณะที่โบสถ์ ณ เปรูอยู่ 20 ปี โดย

ได้รับสัญชาติเปรูด้วยเมื่อปี 2015  โดยท่านจะเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มาจาก

สหรัฐอเมริกา และทรงทราบภาษาหลายภาษา นอกเหนือจากละตินและอติาเลียน สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรานซิสได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระคาร์ดินาลจากชิคาโกเมื่อ 2 ปมีาแล้ว  
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เมื่อได้รับเลือกแล้ว ท่านได้ทรงเลือกพระนาม LEO XIV ตามแนวทางของ LEO XIII ซึ่ง

ทรงเป็นพระประมุขแห่งคริสตจักรสมัยที่มีการปฏิวตัิอุตสาหกรรม โดยท่านได้ทรงมีบทบาท

สำคัญในการปฏิรูปสังคมเพื่อความยุติธรรมและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาคแรงงาน 

เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาฟรานซิส ความเป็นนักปฏิรูปของท่านเลโอ 14 เป็นที่

ทราบกันในคริสตจักร 

HIS HOLINESS POPE LEO XIV ปรากฏพระองค์ที่ Balcony เมื่อเวลา 7.12 P.M. 

เพ่ือรับสั่งกับปวงชนประมาณนับแสนที่เนืองแน่นอยู่เต็มจัตุรัส เท่าที่ได้รับฟังมาพระประมุข

แห่งชาวโรมันแคธอลิค 1.4 พันล้านคนทั่วโลก ทรงกล่าวถึงการนำมาซึ่งสันตภิาพทั่วโลก การ

สร้างสะพานเชื่อมคนทั่วไป การเปิดโอกาสให้ม ี  Dialogue ระหว่างชนทกุฝ่าย กล่าวโดย

สรุปท่านมีความโน้มเอียงไม่ต่างจากองคก์่อนหน้าท่าน แต่พระสันตะปาปาแต่ละท่านย่อมมี

วิธีการของท่าน 

ตามที่ได้ให้ความเห็นก่อนหน้านี้ว่า การที่โดนัลด์ทรมัป์เป็นผู้นำสหรัฐคงจะเปน็การยาก

ที่คณะพระคาร์ดินาลจะเลือกพระคาร์ดินาลอเมริกันใน Conclave มาเป็นพระสันตะปาปา

พระองค์ใหม่ ปรากฏว่า ท่านที่ได้รับเลือกหลงัจากการออกเสียงคร้ังที่ 8 ในวันที่ 2 ได้แก่พระ

คาร์ดินาลจากชิคาโก ซึ่งแม้จะมีสญัชาติเปรเูพ่ิมในปี 2015 ก็เกิดในอเมริกา 

สำนักข่าวระหว่างประเทศรายงานว่า ท่านมีความเชื่อมั่นในความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาฟรานซิส ท่านทรงห่วงกงัวลในความเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภมูิอากาศ ซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงลิขิตไว้ใน Encyclical อันได้รับการสาน

ต่อในความตกลงปารีสเมื่อเดือนธันวาคม 2015 พระคารด์ินาลได้ให้สำนักวาติกันติดตั้งโซล่า

เซลล์บนหลังคามหาวิหาร ให้วาติกันใช้รถไฟฟ้า กับโพสต์ข้อความต่อต้านเจดีแว้นส์และ

นโยบายเนรเทศผู้อพยพ ซึ่งสำนักข่าวเห็นว่าพระดำริเหล่านี้อาจเป็นประเด็นใหเ้กิดความ

ขัดแย้งกับทำเนียบขาวตอ่ไป แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทรงมีความแนบเนียนพอที่จะไม่ให้เกดิ

ปัญหากับผู้นำประเทศใด 
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ในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น พระสันตะปาปาเลโอได้ทรงประทานพรแก่ผูฟ้ังเป็นภาษาอังกฤษ 

หล้งจากนั้น ได้ไปเคารพหลุมพระศพพระสันตะปาปาฟรานซิสที่มหาวิหารซานตามาเรยีมาโจเร ่

และในโอกาสต่อมา ท่านตรัสว่าท่านจะสานต่อมรดกอันล้ำค่าที่ท่านทรงให้ไว้หรือ Precious 

Legacy ดังปรากฏในพระดำรัสของท่านว่าจะเอาพระทัยใส่ “ผู้ที่ถูกทอดทิง้และปราศจากผู้

เหลียวแล” อันเป็นพันธกจิที่โดดเด่นของพระสันตะมาปาปาฟรานซิสตลอดพระชนม์ชีพของ

ท่าน 

สำนักวาติกัน แถลงว่า พระสันตะปาปาเลโอ 14 ทรงเป็นพระประมุขแห่งคริสตจักร

โรมันแคธอลิคองคท์ี่ 2 จากทวีปอเมริกา เนื่องจากองค์ที่ 1 ได้แก่พระสันตะปาปาฟรานซิส 

(จากอาร์เจนติน่า) 

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ 14 ทรงดีพระทัยที่อินเดียกับปากีสถานบรรลุข้อตกลงหยดุ

ยิงระหว่างกัน และทรงหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะคงยั่งยืนสืบไป  

ท่านได้มีพระดำรัสต่อผู้ฟงัแน่นขนดัที่จัตุรัสเซ็นต์ปเีตอรเ์มื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 

โดยรับสั่งถงึการสิ้นสุดของสงครามโลกคร้ังที่สองในภาคพื้นยุโรปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 80 ปี

มาแล้ว อันคร่าชีวิตคนไปถึงประมาณ 70+  ล้านคน และได้มีการรบราฆ่าฟันกันต่อมา โดยมี

การกล่าวถึงสงครามโลกคร้ังที่ 3 ด้วย พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงประกาศว่า NEVER 

AGAIN WAR. ท่านก็ขอประกาศเช่นเดียวกัน ณ ที่นี้ ว่า “NEVER  AGAIN WAR”     

ในวันจันทร ์ที่ 12 พฤษภาคม รายงานข่าวในทางที่แสดงชัดถึงการผ่อนคลายความตึง

เครียดระหว่างประเทศได้ทยอยเข้ามาเป็นลำดับจนถึงเวลา 16.00 น. ในประเทศไทย พอ

ประมวลโดยสรุปได้ดังนี ้

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ 14 ซึง่เมื่อวันอาทิตย์ ทรงเรียกร้องให้ทั้งโลกยุตกิาร

สงครามกันเสียที ได้โปรดให้สื่อมวลชนมาร่วมกันรบัการประทานสัมภาษณ์ที่สำนักวาติกัน อัน

คงจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้ ซึ่งคงจะทรงใหทุ้กฝ่ายหันหน้ามาพูดจาทำความเข้าใจกันโดยมี 

Constructive Dialogue 
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กบฏฮูตี้ในเยเม็นได้แจ้งผา่นโอมานว่าจะยุติการโจมตีตอบโตก้องเรือสหรัฐในทะเลแดง 

แต่ยังจะโจมตีอิสราเอลตอ่ไป เนื่องจากอิสราเอลยังคงโจมตีกาซ่าโดยไม่ลดราความเข้มข้นลง 

อันที่จริง ฮูตี้เริ่มเข้าร่วมในสงครามฮาม้าส-อิสราเอลมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2023 ด้วยการ

แทรกแซงการเดินเรือในทะเลแดงของเรือสินค้าที่ฮูตี้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ของอิสราเอล ซึ่งมิได้หมายความว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเสมอไป ส่วนความขัดแย้ง

ระหว่างฮูตี้กับอิสราเอลในระยะหลังมานี้เป็นความขัดแย้งทางอาวุธอันต่างจากต้นเหตุเดิม   

 

ส่วนการหาทางยุติสงครามรุกรานของรัสเซียในยูเครน ซึ่งอยู่ในสภาวะชงักงนัเนื่องจาก

ปูตินยังไม่พร้อมที่จะยุตกิารรบ แม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยก็ตาม โดย

ขณะที่พิมพ์รายงานอยู่นี ้ทรัมป์กำลังโทรศัพท์หารือกับปูตินอยู่ ตามที่ทรัมปก์ล่าวไว้เมื่อเขา

กลับจากการเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา 4 วัน ปูตินคงมีท่าทีชัดขึ้นหลงัจากได้พบกับเขา

แล้ว แต่ข้าพเจ้ามีมุมมองต่างจากนี้ กล่าวคือเมื่อทรัมป์ได้พูดจากับปูตินแล้ว เขาจะดำเนินการ

อย่างไรต่อไป ย่อมสุดแลว้แต่ขั้นตอนที่เขาได้รับจากปูติน เพราะตั้งแต่ Helsinki Summit ซึ่ง

ปูตินพบกับทรัมป์ตัวต่อตวันานถึงเกือบสองชั่วโมง ทรัมป์ดูจะยอมตามจอมเผด็จการรัสเซียอยู่

หลายปี ก่อนหน้านั้นทรัมป์ก็มิไดก้ล่าวในเชิงลบเกีย่วกับปูติน และไม่มปีระจักษ์พยานใดอัน

แสดงว่าทรัมป์มีอิทธิพลทางความคิดเหนือปูติน 

ซีเอ็นเอ็นรายงานด้วยว่า ก่อนจะพูดกับปูติน ทรัมปไ์ด้พูดกับเซเลนสกี้ ซึ่งมิได้คิดว่าการ

ใหปู้ตินยุติสงคราม จะไดร้ับการตอบสนองด้วยดี เนื่องจากคณะผู้แทนยูเครนที่ได้พบกับคณะ

ผู้แทนรัสเซียที่นครอีสตันบูลได้ทราบแล้วว่า รัสเซยีต้องการได้ดินแดนยูเครนมากกว่าที่ได้ยดึ

ครองไปในสงคราม ซึ่งทุกฝ่ายที่ติดตามแนวทางของ  เครมลินมาตลอดใช้คำเดียวกันว่า 

“Maximalist Demand” 

การประเมินล่วงหน้าของข้าพเจ้าดูจะถูกต้อง เนื่องจากทรัมป์ใช้เวลาหารือกับปูตินนาน

ถึงสองชั่วโมง เพียงแค่ไดท้ราบแน่ว่าปูตินแนะนำให้เขาไปศึกษา ROOT CAUSE ของสิ่งทีปู่ติ

นออกเป็นบทบัญญํติให้เรียกว่า “ปฏืบตัิการพิเศษทางการทหาร” ซึ่งนาย Ivo Daarlder อดีต
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เอกอัครราชทตูสหรัฐประจำนาโต้ เห็นว่า “การใช้โทรศัพท์บอกให้ผู้รุกรานมีสันติภาพ” นั้น ไม่

น่าสำเร็จผล ซึ่งทรัมป์น่าจะทราบล่วงหน้าแล้ว ส่วนข้าพเจ้าเลือกที่จะอธิบายว่า หากการยุติ

สงครามได้แก่การขจัด “รากเหง้าของปัญหาหรือ ROOT CAUSE ของสงครามย่อมได้แก่การ

ขจัดปูตินนั่นเอง” เพราะ      ปูตินคนเดียวเป็นต้นเหตุของการจะ “SUBJUGATE Ukraine” 

เนื่องจากก่อนวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2022 แม้ว่าปูตนิจะได้ส่งทหารนับแสนไปเตรียมพร้อมอยู่

เกือบรอบยูเครน คนใกล้ชิดปูตินก็มไิด้ทราบว่า การเริ่มรุกรานจะเป็นวัน-เวลาใด เพราะปูติน

เก็บกำหนดการไว้เฉพาะเขาคนเดียว 

เมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ตามเวลาในประเทศไทย คริสเตียนอามันพอรแ์ห่งซีเอ็น

เอ็นได้สัมภาษณ ์Briget Brink อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนซึ่งเคยเป็น

เอกอัครราชทตูโดยการแต่งตั้งของประธานาธิบดี 5 คนจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโม

แคร็ต แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากทีไ่ด้เห็นประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจ

ดีแวน้ส์ปะทะคารมกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในหอ้งทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว แม้เธอจะ

ได้ให้ความเห็นในขณะนั้นไปตามครรลองของตำแหน่ง ได้ยืนยันว่าการจะให้การรุกรานของ

ปูตินยุติลง ต้องมั่นคงในการปกป้องยูเครน เพ่ือความอยู่รอดของประชาธิปไตยและเสรีภาพ 

เธอเป็นกังวลอย่างมากที่เรียกว่า “สงครามยุเครน-รัสเซีย” ทัง้ ๆ ที่เป็นสงครามรุกรานยูเครน

โดยรัสเซียอย่างชัดแจ้งและการหาทางยุติการรบโดยกดดันยูเครนเป็นความผิดพลาดอย่างมาก 

ตั้งแต่หลายฝ่ายพยายามจะให้รัสเซียตกลงหยดุยิงในยูเครน รัสเซียได้เพิ่มการโจมตีกรุง

คิ้ฟและเมืองต่างๆ ทั่วยูเครนอย่างหนัก โดยเป็นเป้าหมายซึ่งมใิช่ทางการทหารแต่อย่างใด แม้

จะเป็นการหยุดยิงโดยความริเริ่มของรัสเซียเอง เช่นในโอกาสวันฉลองชัยชนะเหนือกองทัพนา

ซ ีนับแต่นั้นมา การโจมตโีดยขีปนาวุธวิถีไกลและโดรนนานาชนิดก็เกิดขึ้นเป็นประจำ ล่าสุด

การโจมตีของรัสเซียระหว่างวันสุดสัปดาห์ที่เพ่ิงผา่นมาในวันที่ 24-25 พฤษภาคมดว้ย

ขีปนาวุธและโดรนมากถึง 367 เคร่ือง เป็นเหตุให้ชาวเมืองหลวงของยูเครนเสียชีวิตไม่น้อย

กว่า 12+ คน บาดเจบ็อีกมากกว่า ทรัมป์เกดิไม่พอใจขึ้นมาและกล่าวว่า เขารูจ้ักปูตินมานาน 

“ทำไมจงึบ้าคลั่งเช่นนี้-Absolutely Crazy”  
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ผูส้ื่อข่าวซีเอ็นเอ็นตั้งข้อสังเกตว่า คำกล่าวของทรัมป์เป็นเชิงให้ความเห็นมากกว่า 

เนือ่งจากมิได้แสดงถึงความตั้งใจจะตอบสนองด้วยมาตรการควำ่บาตรทุติยภูมิ-Secondary 

Sanction-แต่อย่างใด คงเป็นด้วย Emotional Overload มากกว่าซึ่งเขาไม่ชอบเลย ตาม

ความเห็นของอดีตพลเรือเอกจอห์นสต้าฟริดิสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ

สัมพันธมิตรนาโต้ ทรมัปค์วรดำเนินการตอบโต้อย่างเป็นรูปธรรมให้ปรากฏชัด แทนการใช้

อารมณแ์สดงความไม่พอใจ อีกประการหนึ่ง ทรัมป์ไม่ควรตำหนิเซเลนสกี้ทีไ่ด้ตอบโต้ไปใน

วงจำกัด อันทำให้ไม่แน่ใจในความประสงค์แท้จริงของทรัมป ์

รัสเซียได้ถลม่เมืองต่างๆ ทั่วยูเครนแทบไม่เว้นแต่ละวัน แม้ในระหว่างที่ทรัมป์พยายาม

จะหาทางให้มีการหยุดยงิทั้งในช่วงสั้น คือ 30 วัน ดังที่เซเลนสกี้ตกลงกบัรัฐมนตรีรูบิโอในนาม

คณะผู้แทนของทรัมป์ ในที่สุด ฝ่ายรัสเซียสื่อสารมาถึงทรัมป์ว่า ปูตินจะมีขอ้เสนอเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งด้วยอาวุธในวันที่ 2 มถิุนายน ซึ่งคณะผู้แทนรัสเซียกับยูเครนในระดับที่มิใช่สูงสดุ

จะเจรจากันที่อิสตันบูลเปน็คร้ังที่ 2 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ยูเครนได้ใช้โดรนวิถีไกลประกอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึง่ซุกซ่อน

ไว้ในที่เร้นลับมาถึงประมาณ 18 เดือนออกไปทำลายเคร่ืองบินทิ้งระเบิดของรัสเซียที่ฐานบิน 7 

แห่งในรัสเซียบางแห่งไกลถึงไซบีเรีย โดยรัสเซยีไมส่ามารถป้องกันได้ ทำความเสียหายให้แก่

ฝ่ายรัสเซียเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่า 7 พันล้านดอลลาร ์ปูตินแถลงปฏกิิริยาด้วยความโกรธว่า 

“บัดนี้ไม่มีที่ใดในยูเครนที่เป็นเส้นแดงอีกต่อไป” 

สมาชิกสภานิติบัญญตัิยูเครนกล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวมีชื่อว่า “SPIDERWEB” 

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือน  DAVID and GOLIATH”  หรือที่คนไทยใช้ว่า 

“แจ็คผู้ฆ่ายักษ์” อันอาจเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสงครามอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจาก

รัสเซียได้รับความเสียหายอย่างมาก เกินความคาดหมายใดๆ ทัง้สิ้น วงการภายนอกทราบว่า

ยูเครนสร้างความสูญเสียอย่างมากให้แก่รัสเซียคร้ังนี้ด้วยความสามารถของยูเครนเอง ด้วย

การใช้โดรนราคา “ถูกกับเท็คโนโลยี่ง่ายๆ ที่คิดเองและความอดทนรอจังหวะอันเหมาะสม
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ที่สุด” แมส้ำนักข่าวบีบีซจีะยังไม่แน่ใจในตัวเลขมลูค่าความเสียหายที่ 7 พันล้านดอลลาร์ที่

ยูเครนอ้างในวันแรก แต่บีบีซีก็ยอมรับในขอบข่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 

แต่การเจรจาระหว่างคณะผู้แทนรัสเซียกับยูเครนรอบที่ 2 ที่นครอิสตันบูลในวันถัดจาก

การถูกลอบโจมตีกม็ิไดม้ีผลคืบหน้าที่สลักสำคัญแต่ประการใด 

 

  

คณะผู้แทนสหรัฐนำโดยรัฐมนตรีคลังสก็อตต์เบ้สเซน้ท์กับคณะผู้แทนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนนำโดย He Lifeng รองนายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณร์่วมที่นครเจนีวาในวัน

จันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2025 ว่า เริ่มแต่วันพุธที่ 14 พฤษภาคม สหรัฐจะปรบัลดอัตราภาษี

ต่างตอบแทนที่จะเรียกเกบ็จากสินค้าจีน 145% เป็นร้อยละ 30 ในขณะที่จนีจะปรับลดจาก

ร้อยละ 125 เป็นเพียงร้อยละ 10 เท่ากับเป็นการยุติสงครามทางการค้าระหว่างกัน อันเป็นไป

ตามความคาดหมายของข้าพเจ้าก่อนหน้านี ้ซึ่งเข้าใจว่าจีนเองก็คาดว่าในที่สุดทรัมปจ์ะเลือก

แนวทางของการเจรจา แม้ทีมทรมัป์ “สายเหยี่ยว” จะคุยโวว่า กำหนดอัตราสูงไว้ก่อน แล้ว

คอยดูว่า ฝ่ายใด “Will Blink First” ซึ่งข้าพเจ้าทำนายไว้ว่าสหรัฐจะต้องหาทางให้จีนหันมา

พูดจากัน จึงได้อ้างหลายคร้ังว่า การพบปะพูดจาระหว่างการประชุมร่วมไอเอ็มเอฟ/

ธนาคารโลกประจำปีที่กรุงวอชิงตันเป็นการเจรจาหาข้อตกลงด้านการค้า ซึ่งมิใช่ และ

เจ้าหน้าที่จีนที่กรุงปักกิ่งกย็ืนยันว่าการเจรจาด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังมิได้เริ่มขึ้น 

 ในวันเดียวกันนี้ กลุม่ฮามา้สได้ประกาศจะปล่อยนาย Edan Alexander ตัวประกัน

ชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลคนสุดท้าย ตามรายงานของเจเรมีไดอาม่อนด์จากซีเอ็นเอ็น 

มารดาของ Alexander จะเดินทางถึงท่าอากาศยานอิสราเอลในไม่ช้านี้ ส่วนตัวประกัน

อิสราเอลอีก 58 คน นั้น ฮาม้าสมิได้กล่าวถึง แต่ขา้พเจ้าเชื่อว่าเนตันยาฮูและพรรคร่วมฝ่าย

ขวามุ่งมั่นทีจ่ะได้เข้ายึดทัง้ฉนวนมากกว่าการได้ตัวประกันกลับมา  
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เมื่อวันที่ 22 เมษายน ชาวอินเดีย 26 คนต้องเสียชวีิตจากอาวุธซึ่งอินเดยีกลา่วหาว่า

อยู่ในเขตความรับผิดชอบของปากีสถานในพ้ืนที่พิพาทจัมมูและแคชเมียร์บนเทือกเขาหิมาลัย 

โดยทั้งสองประเทศได้เคยทำสงครามระหว่างกัน จนต้องมีการกำหนดเส้นในชื่อว่า Line of 

Control 

เมื่อสหราชอาณาจักรถอนตัวจากชมภทูวีปในปี 1947 การแบ่งเมืองขึ้นออกจากกัน

ตามศาสนาระหว่างอินเดียกับปากสีถานไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ ความขัดแย้งระหว่าง

อินเดียกับปากีสถานจึงเกดิขึ้นหลายครั้ง สร้างความกังวลให้แกป่ระเทศอืน่ๆ ในโลก เนื่องจาก

ทั้งอินเดียและปากีสถานต่างครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กันทั้งคู ่แม้แต่ละฝ่ายจะไม่เคยก้าวล่วง 

nuclear threshold ของแต่ละฝ่ายก็ตาม แต่คราวล่าสุดนี้ ซึ่งมีการโจมตเีข้าไปในดินแดน

ของกันและกัน โดยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน กับยังมีเคร่ืองบินไอพ่นทันสมัย

ด้วย ความเสี่ยงที่จะเกิดอนัตรายร้ายแรงจึงทำให้มหาอำนาจ เช่นสหรัฐ ต้องเร่งรัดความ

พยายามทางการทูตโดยไม่อาจจะสนใจกับความตา่งของเวลา จนประสบความสำเร็จ อันต้อง

ให้เครดิตกับนายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การหยุดยิงได้รับการปฏิบตัิตามจากอินเดียและปากสีถานโดยไมม่ีการละเมิดจนถึงวันนี้

ที่ 16 พฤษภาคม แต่มกีารกล่าวหาซึ่งกันและกันดว้ยวาจาแทบจะทกุวัน ล่าสุด อินเดียวิจารณ์

ปากีสถานว่ามิได้กำกับดแูลอาวุธนิวเคลียรอ์ย่างระมัดระวังตามมาตรการระหว่างประเทศดีพอ 

อาจจะเพ่ือแสดงว่าอินเดียเฝา้ตรวจการณ์คลังเก็บอาวุธทางยุทธศาสตร์ของปากีสถานอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งจะจริงเพียงใด ไม่อาจหยัง่รูไ้ด้ ทราบเพียงว่า ปากีสถานตกลงหยุดยิงเนื่องจาก

การโจมตีคร้ังสุดท้ายของอินเดีย ใกล้จุดอ่อนไหวทางอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานแห่งหนึ่ง

อย่างมากจนไมน่่าวางใจ 

 

วลาดิเมียร์ปูตินไดจ้ัดงานใหญ่ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม เพ่ือฉลองวันที่ปูตินเรียกว่า

เป็นวันแห่งชาติที่ยิ่งใหญ ่อันได้แก่วันที่สหภาพโซเวียตได้ชัยชนะกองทัพนาซีซึ่งรัสเซยีถือว่า
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ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม ในขณะที่สหรัฐและประเทศต่างๆ ในยุโรปใช้วัน Victory Europe-

VE Day ในวันที่ 8 พฤษภาคม 

ตามประวัติศาสตร์ แม้สหภาพโซเวียตจะมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสัมพันธมิตรใน

ภาคพื้นยุโรป แต่คงเป็นการยากที่จะหาหลักฐานมายืนยันส่วนเกื้อกูลของกองกำลังโซเวียตใน

สมรภูมิสำคัญภายนอกดนิแดนของ USSR เนื่องจากสหภาพโซเวียตพยายามที่จะแยกตัวจาก

ประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ก่อนสงคราม ด้วยการจัดทำความตกลง “ลับ” ที่ทราบกนัต่อมาในชื่อ 

“MOLOTOV-RIBBENTROP AGREEMENT” ซึง่มิได้มีผลใช้บังคบันานเท่าใดนัก หลังจากนั้น 

กองทัพนาซีก็ได้เปดิฉากการโจมตีสหภาพโซเวียต และทำให้คนใน USSR เสียชีวิตไปประมาณ 

27 ล้านคน แต่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ทางหนึ่งผ่านโครงการที่มีชื่อว่า LEND-

LEASE  ตั้งแต่ก่อนหน้าทีส่หรัฐจะเข้าร่วมในสงคราม ไม่แน่ใจว่าสหภาพโซเวียตชดใช้เงินคืน

หรือเปล่า 

ระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหภาพโซเวียตซึ่งโชคดีที่           มิคาอิ

ลกอร์บาชอฟเป็นผู้นำ ข้าพเจ้าได้ไปร่วมในการสวนสนามในวันที่ 9 พฤษภาคม อันมิใช่การ

ฉลองเอิกเกริกเท่าใดนัก และไม่มีการแสดงแสนยานุภาพเช่นสมัยสงครามเย็น งานใหญ่ได้แก่

การเลี้ยงรับรองบนอาคาร Supreme Soviet  .ในเครมลิน อันเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าได้

สนทนาอย่างเป็นกันเองกบัประธานาธิบดีกอรบ์าชอฟตัวต่อตัว ก่อนหน้าที่ขา้พเจ้าจะได้เชิญ

ทูตอาเซียนคนอ่ืนมาร่วมด้วย และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการร่วมมือกันในการ

แก้ปัญหาในภูมิภาคขณะนั้น  

วลาดิเมียร์ปูตินตั้งใจที่จะแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่ารัสเซียมิไดถู้กโดดเดี่ยวจากนานาชาติ 

จงึไดเ้ชิญผู้นำจากหลายประเทศมาร่วมในพิธ ีคนแรกที่ไปถึงกรุงมอสโกและปูตินให้

ความสำคัญเป็นพิเศษได้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์ชั้นนำของรัสเซีย แม้สจีะปฏิเสธมาตลอดว่า จีนมไิด้ให้ความช่วยเหลือทาง

อาวุธแก่รัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน รัฐประมุขคนอ่ืนที่ไปร่วมพิธีมีประธานาธิบดีลูล่า

ดาซิลว่าแห่งบราซิล นายนิโคลัสมาดูโร ่ผู้นำจากเวเนซูเอล่า ประเทศจากเครือรัฐเอกราชบาง
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แห่ง ส่วนเกาหลีเหนือที่สง่ทหารไปช่วยรบในยูเครน นั้น ใหน้ายพลอาวุโสในชุดทหารรัสเซีย

เต็มยศเป็นผู้แทนอยู่ในแถวนายทหาร เนื่องจากคิมจองอึนมิได้เดินทางไปยงักรุงมอสโก แต่

สำนักข่าว K.C.N A ของเกาหลีเหนือยังคงย้ำความพร้อมที่จะโจมตีตอบโต้ประเทศต่างๆ ด้วย

อาวุธทันสมัยอยู่เสมอ ยิง่ในเมื่อบัดนี้ได้กลบักลายเป็น “ประเทศผู้ให้” แล้ว และเรียกตัวเองว่า

เป็นประเทศ “นิวเคลียร์” ประเทศหนึ่ง 

พิธีสวนสนามที่จตัุรัสแดงคร้ังนี้ยิ่งใหญ่กว่าในหลายปีที่ผ่านมา มีการแสดง

แสนยานุภาพอย่างเต็มที่ ทั้งขีปนาวุธ และโดรนจำนวนมาก รวมทัง้รุ่นที่ผลติจากอิหร่านด้วย 

การแสดงในปนีี ้ต่างจากเมื่อสองปีก่อน ซึ่งปูตนิสั่งให้ลดหย่อนการแสดงแสนยานุภาพ โดยให้

นำรถถังเล็กๆ รุ่นเก่ามาร่วมขบวนสวนสนาม อันสอดคล้องกับการอ่อนกำลังทางยานเกราะใน

สงครามกับยูเครน ซึ่งในปัจจุบนันี้ รถถังรุ่น T-90 ก็ถูกทำลายไปมากในสงครามจากโดรน

พิฆาตของยูเครน 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม วันนี้ เป็นวันที่สองของการทีป่ระธานาธิบดีโดนัลด์ทรมัป์เดินทาง

เยือนตะวันออกกลาง 3 ประเทศ เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่เมืองริยาดห์ ใน

ซาอุดิอาระเบีย 

เมื่อประมาณ 5 นาทีมานี้ Air Force One เคร่ืองบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีได้

เคลื่อนมาส่งทรัมป์ที่ท่าอากาศยานโดฮา ในกาตาร์ ซึ่งได้สัง่บริษัทโบอิ้งของอเมริกาให้สร้าง

เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตแบบ 747 เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทรัมป์ อันเป็นเรื่องอื้อฉาวอยู่ขณะนี้ 

สมาชิกสภาหลายคนเห็นว่าประธานาธบิดีทรัมป์ไมค่วรรบัของขวัญราคาสูงเช่น

เครื่องบินประจำตำแหน่ง ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าทรัมป์เองเคยแสดงความประสงค์ที่จะได้เครื่อง

ใหม่มาตั้งแต่สมัยที่ 1.0 และเคยบ่นว่า การสร้างเครื่องใหม่ต้องใช้เวลามากเหลือเกิน อันเป็น

เหตุผลเดียวกบัที่ทรัมปก์ล่าวแก่กาตาร์ จึงน่าสืบทราบว่า กาตาร์สั่งสร้างเครื่องที่บัดนี้เสร็จ

เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อใด 
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สำนักข่าวหลายแห่งและวงการเมืองสหรัฐเห็นว่า การที่โดนัลด์ทรัมปย์อมรับของขวัญ

จากกาตาร์ที่ปรากฏต่อสาธารณชนเป็นเคร่ืองบินเช่นเดียวกับ Air Force One ในมูลค่าไม่

น้อยกว่า 400 ล้านดอลลาร์ สร้างปัญหาหลายด้าน รวมทั้งด้านความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน

กฎหมายและรัฐธรรมนูญ ด้านความเหมาะสม ด้านเกียรติแ์ละศักด์ศรีของสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำโลก 

ด้านจริยธรรม และด้านอื่นๆ อีก ซึง่ทรัมปม์ิไดม้ีชื่อว่าเขาสามารถรักษามาตรฐานสำคัญเหล่านี้

ได้ 

ตามข่าวจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 20 พฤษภาคม กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีส่วนในการ

พยายามจะสั่งสร้าง Air Force One ให้ประธานาธิบดีทรัมปเ์ช่นกัน แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุ

ใดจึงกลายเป็นของขวัญจากกาตาร์เมื่อเป็นเครื่องสำเร็จรูป เชื่อว่าจะได้ความจริงต่อไปในไม่ช้า 

เมื่อทรัมป์ในสมัยที ่1.0 เดินทางเยือนต่างประเทศเป็นคร้ังแรกโดยเริ่มที่ราชอาณาจักร

ซาอดุิอาระเบีย พระราชวงศ์ซาอไุด้มอบของมีค่าแก่เขาซึ่งตามกฏหมายของสหรัฐ เขาจะต้อง

รายงานต่อรัฐสภาว่าได้รับอะไรมาบ้างและไม่นำไปเก็บไว้เป็นของส่วนตัว ซึ่งพระบาทลมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบกฎหมายดังกลา่วดีและบรรดาของขวญัทุกชิ้นที่พระราชทาน

ประธานาธิบดีสหรัฐได้ถกูเก็บรักษาไว้เป็นอย่างรอบคอบที่กองจดหมายเหตขูองสหรัฐ และ

ข้าพเจ้าได้เคยไปชมมาแล้ว แต่ของขวัญที่นายทรัมป์ได้รับมาไม่มกีารดำเนินการตามกฎหมาย

แต่อย่างใด 

ก่อนหน้านี้ ก็มีข่าวแพร่ไปทั่วว่า ทรัมปก์ำลังจะขอระงับการใชห้ลักการทางกฎหมายว่า 

HABEAS CORPUS สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจากกระทรวงความ

ปลอดภัยของมาตุภมูิจบักมุนาย Ras Baraka นายกเทศมนตรีของนคร Newark ในมลรัฐ

นิวเจอร์ซี 
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ฝ่ายที่เป็นคนจับตั้งข้อหาในชั้นแรกว่า บาราก้า Trespass เข้าไปในที่หวงหา้ม ซึ่งเขา

ปฏิเสธ 

ในภาพรวม ทรัมป์ทำตัวมาตลอดว่าเขามิใชเ่ป็น “Law abiding citizen”เมื่อเชาลง

นามในคำสั่งฝ่ายบริหารนับร้อยฉบับในทันทีทีเ่ขากลับมาเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สอง 

หลายสิบคำสั่งได้รับการขัดขวางโดยผู้พิพากษาหลายคน แต่ผู้พิพากษาศาลสูงหรือ Supreme 

Court ฝ่ายอนุรักษน์ิยม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม จงใจเลี่ยงการตัดสินในสารัตถะ ด้วยการ

วินิจฉัยว่าศาลที่สั่งให้ยุติเรื่อง มิใช่ระดับสูงพอที่จะให้คำสั่ง INJUNCTION ใช้บังคับใน

ระดับชาติ อันเป็นการพยายามช่วยนายทรัมป์ให้พ้นจากการกระทำที่ขัดกับรฐัธรรมนูญ 

ประเด็นปัญหาได้แก่ BIRTHRIGHT ซึ่งบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที ่14 หรือ 

FOURTEENTH AMENDMENT ระบวุ่าบุคคลที่เกิดในสหรัฐอเมริกาย่อมไดส้ัญชาติโดย

กำเนิด—มิได้มีเงื่อนไขอิ่นใด บทเดียวกันนี้คุ้มครองผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันตามที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนหลังจากที่พำนักอยู่ในประเทศนีด้้วย 

คำสั่งของทรัมป์ตัดสิทธดิงักล่าวโดยอัตโนมัติ ด้วยการเติมเงื่อนไขต่างๆ เข้าไป ซึ่งอาจ

มีผลประการหนึ่งในการเปิดทางให้สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้โดย “คำสั่งฝ่ายบริหาร” เท่านั้น 

อันยืนยันชัดถึงขีดจำกดัของคำสั่งฝ่ายบริหาร 

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพ่ิงเกิดขึ้น ได้แก่คำสั่งจากรัฐบาลทรัมป์ให้สอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อ

นายเจมส์โคมี่ย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ Federal Bureau of 

Investigation-FBI ซึ่งถกูทรัมป์ปลดจากตำแหน่งเพราะมิได้ยืนยันว่าจะจงรักภักดีต่อเขา แต่

ยืนยันว่าเขาได้ปฏิญาณตนที่จะภักดีต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา—เหตุเกิดขึ้นก่อนที่

ทรัมป์จะเดินทางไปซาอุดอิาระเบียในสมัยทรัมป์ 1.0 ข้อหาครั้งนี้กล่าวหาว่าโคมี่ย์เป็นผู้หนึ่งซึง่

อาจจะอยู่ในกลุ่มทีว่ิจารณ์ทรัมป์ทางอินสตาแกรม แม้จะมิได้เป็นหัวหน้ากลุม่ก็ตาม 

ผู้ตั้งข้อหาได้แก่ Pam Bondi ซึ่งทรัมป์ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ทีท่ราบกันว่า

เธอได้ทำหน้าที่เป็น Lobbyist ให้แก่มกฏราชกุมารบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบีย ไม่ทราบ

ว่าเกี่ยวกับคดีสังหารจามาลคาช็อคกี้ คอลัมนิสต์วอชิงตันโพสต์ หรือเปล่า 
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ตามข่าวเพ่ิมเติมที่ได้รับในวันที่ 16 พฤษภาคม เพ่ือนๆ ของเจมสโ์คมี่มิได้ลงข้อความ

ใดๆ เพียงแต่เขียนเป็นตัวเลขว่า “86 47” แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเห็นว่าเป็นการ

คุกคามจะทำร้ายทรัมป์ เพราะเลข 47 เป็นลำดับประธานาธิบดีของโดนัลดท์รัมป์ ซึ่ง Tulsi 

Gabbard ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเห็นด้วยว่า ควรจำคุกโคมี่เพราะคุกคาม

ประธานาธิบดี เจมส์โคมี่เห็นว่าเรื่องไม่มีมูลกำลังสร้างความเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้ว เขาจึงลบ

รอยเขียนไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ไม่ทราบว่าฝ่ายรีพับลิกันจะร้องเรียนต่อ

หรือไม่ เพ่ือเตือนความทรงจำ Tulsi Gabbard เป็นผูน้ำประชาคมข่าวกรองในสหรัฐ ซึ่ง

ยืนยันว่า บาชาร์อัล-อาสสาดมิได้เป็นเผด็จการในซีเรีย และท่องตาม talking points ของ

ปูตินมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นยูเครน 

 

:   

กรณีรับของขวัญเป็น Air Force One นั้น เป็นปญัหามาตั้งแต่ก่อนทรัมปอ์อกเดินทาง

แล้ว ซึ่งทรัมปก์ล่าวถึงความล่าช้าของการสร้างเครื่องใหม่โดยบริษัทโบอิ้ง เขากล่าวด้วยว่า 

“ถ้าไม่รับก็โง่” เมื่อ Becky Anderson แห่งซีเอ็นเอ็นถามนายกรัฐมนตรีอัลธานีแห่งกาตาร์

ระหว่างที่ทรัมป์แวะเยือน 1 วัน คำตอบที่เขากล่าวก็คือ เปน็การให้ด้วยใจรักหรือ “A gift of 

love” มิใช่เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด—NOT A QUID PRO QUO—เพราะกาตาร์ได้สั่งซื้อ

เครื่องบินโดยสารจากโบอิ้งมากถึง 160-200 เครื่องเพ่ือมาใช้สำหรับ Qatar Airways นับเป็น

คำสั่งซื้อมากที่สุดที่โบอิ้งได้รับมา นอกจากนี้ กาตาร์ยังจะใช้เงินมากมายในการลงทุนในสหรัฐ

ด้วย 

สำนักข่าวอเมริกันรายงานว่า เมื่อทรัมป์ไปเยือนประเทศอ่าวคร้ังที่ 1 เขาได้กล่าวว่า 

กาตาร์ให้ความสนับสนุนแก่ “กลุม่ก่อการร้าย” เนื่องจากวัตถปุระสงค์ในการเยือนคร้ังนั้น 

ได้แก่การประชุมประเทศอิสลามที่ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งประมวลรายงานและวเิคราะห์ข่าวฯ ของ

ข้าพเจ้าได้ตั้งข้อสังเกตว่าน่าแปลกใจที่ไมม่ีการเชิญซุนหนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิรักซึ่งร่วมกัน

ปราบปรามไอซิสไปจากโมซูลในอิรักและรักก้าในซีเรียอย่างได้ผลดียิ่งให้ไปร่วมการประชุม 
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ที่นครริยาดห์ มกุฎราชกุมารบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียได้เชิญให้ประธานาธิบดีอา

เหม็ดอัล-ชาร์รามาหารือกับทรัมป์และทรมัป์ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ยกเลิกมาตรการคว่ำ

บาตรซีเรียทั้งหมด รวมทัง้ค่าหัว 10 ล้านดอลลาร์ด้วย อันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าควรทำมา

นานแล้ว เพราะอัล-ชาร์ร่าได้ตัดความเชื่อมโยงกับอัลเคดาห์มาหลายปีแล้ว และไม่เคยยอมรับ

ความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามมาแต่แรก 

ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม Kaja Kallas หัวหน้าสงูสุดด้านการต่างประเทศของสหภาพ

ยุโรป ได้ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรรัฐบาลอาเหม็ดอัล-ชาร์ราและแสดงความพร้อมที่จะ

ร่วมมือกับซีเรียในด้านต่างๆ รวมทัง้การพลังงานซึง่เป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ สำหรับ

ข้อห้ามคงให้ใช้ต่อไปเฉพาะฝ่ายบาชาร์อัล-อาสสาด ส่วนชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ยุโรปหวังว่าอัล-

ชาร์ราจะทำตามสัญญาแต่แรกว่าจะเป็นไปตามหลกัการของ Inclusiveness 

 

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานในวันที่ 19 พฤษภาคม ว่าคณะแพทย์ตรวจพบว่า อดีต

ประธานาธิบดโีจไบเดนซึง่ขณะนี้มีอายุ 82 ปีมีโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมากอันมีอาการ

แพร่กระจายเข้าไปในกระดูก แต่โดยที่เป็นโรคร้ายประเภท Hormone-sensitive แพทย์ผู้

เชียวชาญจึงให้การเยียวยาตามหลักวิชา โดยอดีตประธานาธิบดียังพักผ่อนอยู่ที่บ้านส่วนตัวใน

มลรฐัเดลาแวร ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ว่า โรคร้ายประเภทนี้พบได้ในคนสูงอายุ บางทีก็อาจ

เยียวยารักษาได้ หากร่างกายตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลด้วยดี ผลการตรวจของแพทย์

เป็นที่ทราบกันในวงกว้างวันก่อนหน้าที่นาย Jake Tapper ผู้จัดรายการอาวุโสของซีเอ็นเอ็น

จะให้วางจำหน่ายหนังสือ ‘Original Sin” ซึ่งเขาเขียนร่วมกับ Alex Thompson จากสำนัก

ข่าว AXIOS กล่าวหาว่าโจไบเดนปดิบังสุขภาวะอนัทรุดโทรมของตนเองทัง้ๆ ที่เขาประกาศว่า

จะลงแข่งเพ่ือสกัดมิให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีก 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม คริสเตียนอามันพอร์แห่งซีเอ็นเอ็นสอบถามนาย John Kerry 

ว่าเขามีความเห็นเช่นไร Kerry อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศสมัยโอบามาและ
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เป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านภูมิอากาศของไบเดน ขอกล่าวว่า ผลงานของไบเดนเป็นที่เชิดชูอย่าง

ยิ่ง เพราะเหนือกว่าประธานาธิบดีคนอ่ืน เทียบได้ไม่น้อยกว่า Lyndon Johnson ตลอดวาระ

ที่เป็นประธานาธิบดี ไบเดนได้ทำให้สหรัฐกลบัเปน็ผู้นำโลกเสรเีช่นสมัยที่ได้ชัยชนะเหนือเผด็จ

การนาซีและพวกและสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่สัมพันธมิตรนาโต้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

สำหรับมะเรง็ต่อมลูกหมาก นั้น เขาเองก็เคยเป็นตอนอายุยังน้อยกว่า จึงไดผ้่าตัดเสีย สมัยนี้

วิทยาการก้าวหน้าไปมาก ไบเดนคงได้รับการเยียวยารักษา 

 

คริสเตียนอามันพอร์ แห่งซเีอ็นเอ็นสัมภาษณ์ Wendy Sherman อดีตรองรัฐมนตรี

ต่างประเทศสหรัฐถึงผลการเดินทางเยือนสามประเทศในตะวันออกกลางของประธานาธิบดี

โดนัลด์ทรัมป์ ว่าเธอเห็นว่าตกลงกันได้เป็นมูลค่ามหาศาลอันจะเป็นประโยชน์แก่สหรัฐหรือไม่ 

เธอตอบว่า แทนที่จะเป็นผลดีในทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อตกลงดูจะเปน็ผลได้ทางธุรกิจทัง้ส่วนตัว

กับครอบครัวและธุรกิจของผู้ใกล้ชิดมากกว่า 

ในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าคณะในการไปหารือกับรัฐบาลชัว่คราวในซีเรีย เธอเห็นว่า 

การที่ทรัมป์ทำตามคำแนะนำของเอ็มบีเอสโดยยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก็ดีแล้ว แม้ข้าพเจ้า

จะเห็นว่า ควรเป็นความริเริ่มของสหรัฐเอง แต่ดูจากโทรภาพของการสนทนาระหว่างอา

เหม็ดอัล-ชาร์ราโดยมีมกฎุราชกุมารบินซาลมานนั่งกำกับอยู่ตลอดเวลา ค่อนข้างมั่นใจว่า 

ทรัมป์ไมท่ราบความเป็นมาของผู้นำซีเรียเท่าใดนัก 

 

ตามรายงานจากตะวันออกกลาง หลายคนคิดไปว่า ในการปรับท่าทีต่อประเทศใน

ตะวันออกกลาง—ที่นายทรัมป์เชื่อว่าเขาเป็นคนวิเศษในสายตาของผู้นำในภูมิภาค บางทีเขา

คงไม่ทราบว่า โครงการต่างๆ ที่เขาเปิดโอกาสให้อภิมหาเศรษฐีไปลงทุนร่วมกับ OLIGARCH ที่

ไปในคณะของทรัมป์ นั้น ตรงตามวิสัยทัศนข์องเอ็มบีเอส กาตาร์และยูเออีทุกประการ ที่กล่าว

เช่นนี้เพราะ Professor Jeffrey Sachs จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้วิเคราะห์ Vision 2030 
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ของ MBS ไว้โดยย้ำว่า ทา่นมีทุนมากเกินพอ ส่วนความสามารถ นั้น สหรัฐช่วยได้เนื่องจากมี

เท็คโนโลยี่ขั้นสูงพร้อมอยู่ 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ผู้เชี่ยวชาญกิจการตะวันออกกลางเห็นว่า สหรัฐไม่ควรจะ

วางใจได้ว่า เมื่อประเทศในอ่าวมีสมรรถภาพเต็มทีต่ามเท็คโนโลยี่ชั้นสูงที่ไดร้ับ จะเป็น

พันธมิตรกับสหรัฐ และจะอยู่ข้างสหรัฐตลอดไป และในช่วงเวลาที่สหรัฐภายใต้ทรัมป์กำลังตี

ตัวห่างจากยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยเช่นขณะนีน้ั้น ยุโรปก็กำลังปลูกฝงัความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ภูมิภาคอื่นอย่างแนบเนียน เช่นการประชุมเพ่ือความร่วมมือกับเอเชียกลางเมื่อเดือนเมษายน

ซึ่งอูร์ซูลาฟอนแดร์เลเย่น ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีบทบาทอย่างมาก และขณะนี้

สหภาพยุโรปโดยมีสเปนเป็นแกนนำกำลังประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศจากตะวันออกกลางอยู่ 

แม้จะไม่เป็นข่าวใหญ่เช่นการไปเยือนของโดนัลด์ทรัมป์ก็ตาม ในการประชมุระดับสุดยอดของ

อาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อสัปดาห์ก่อน GCC ก้ได้มาร่วมการประชุมกับอาเซียนด้วย 

ความเคลื่อนไหวทางการทูตดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายโดดเดี่ยวตนเองของโดนัลด์

ทรัมป์ อันหลีกเลีย่งได้ยากเพราะเขาเน้นหนักในนโยบาย Make America Great Again—

MAGA อันมีนัยยะว่า Alone again นั่นเอง ในขณะที่บรรษัท Alliance และนักลงทุนระหว่าง

ประเทศเสนอรายงานในวันที่ 26 พฤษภาคมว่า สหรัฐอเมริกามิใชเ่ป็นประเทศที่ควรมาลงทุน

อีกต่อไป เพราะบรร.ยากาศในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการลงทุนอีกแล้ว ความก้าวร้าวต่อนักศึกษา

ต่างชาติที่ทรัมป์ทำต่อสถาบันการศึกษาชั้นนำเช่นฮาร์วาร์ดและที่อื่นในประเทศเท่ากับเป็นการ

ตอกย้ำความรังเกียจพวกมีพรสวรรคห์ากมิใชเ่ป็นคนอเมริกัน  

 

ขณะนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับพายุหมุนซึ่งเกิดขึน้บ่อยคร้ังกว่าประเทศอ่ืน อาจจะ

ร้ายแรงมากเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในปีที่แล้วพายุเฮอร์ริเคนเฮลีน

และอืกลูกหนึ่งซึ่งเข้ามาทางแทมป้าในมลรัฐฟลอริด้า เป็นภัยพิบัติที่ทำให้หน่วยงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FEMA-Federal Emergency Management 

Administration ต้องมีภารกิจหนักเป็นพิเศษ ทำให้ประธานาธิบดีไบเดนและรอง
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ประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริส ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหาเสียง ต้องแบ่งเวลาในการบริหาร

จัดการกับพินาศภัยของเฮลีนที่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมลรัฐ

นอร์ธแคโรไลนา รุนแรงยิ่งกว่าที่เคย 

นายทรัมป์ซึ่งตระเวณหาเสียงอย่างเดียวใช้แนวทางโดยตลอดด้วยการกระจายข่าวว่า 

ทั้งไบเดนและแฮร์ริสมิได้เหลียวแลความเดือดร้อนของประชาชนแม้แต่น้อย และได้เพ่งเล็ง 

FEMA ว่ามิไดเ้อาใจใส่ชาวเมืองที่เดือดร้อนทั้งจากความวิปริตทางธรรมชาติและจากเพลิงซึ่ง

โหมไหม้พื้นที่มหาศาลในมลรัฐแคลิฟอร์เนียต่อมา อันเป็นข้อหาเท็จทั้งนั้น 

เมื่อนายทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี สมัยทีส่อง ความไม่พอใจใน FEMA ยงัคาใจเขาอยู่ 

เพราะเขาได้ใช้อำนาจปลดบุคลากรที่เคยทุ่มเทปฏบิัติงานให้แกห่น่วยงานนี้ ขณะที่ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่อย่างสาหัส เนือ่งจากฤดูเฮอร์ริเคนมา

เร็วกว่าปกติอันได้แก่เดือนมิถุนายน แต่พายุได้เริ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว และประชาชนผู้ต้อง

ประสบภัยต่างเรยีกหา FEMA ซึ่งมิได้ตอบสนองเนื่องจากต่างกระจดักระจายกันไปหมดแล้ว  

 

ภาษีทรัมป์ที่เขาประกาศใช้กับ 185 ประเทศทั่วโลกเมื่อวันที่ 2 เมษายน แมจ้ะมีการ

ปรับเปลี่ยนในไม่กี่วันต่อมาใหพ้ักไว้ 90 วันได้รับการประเมินชั้นแรกโดยนาย Peter Navarro 

ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ “สายเหยี่ยว” ของเขา ว่าจะนำมาซึ่งรายได้ถึง 6 ลา้นล้านดอลลาร ์

ภายในระยะไม่ถึง 10 ปี อันต่างจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจการเงินคนอ่ืน 

ซึ่งเตือนว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลไบเดนสร้างไว้จนดทีี่สุดในโลกจะชะลอลง จนอาจเป็น

ภาวะถดถอยในไม่ช้า และส่งผลกระทบไปทั่วโลก 

Jerome Powell ประธานธนาคารกลางหรือ Federal Reserve Board ซึง่มีภารกิจ

หลักในการติดตามรักษาเสถียรภาพทางการเงินและสภาวะทางเศรษฐกิจ ให้ขอ้สังเกตสำหรับ

เดือนมีนาคมว่าจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้และไม่สามารถจะลด   อัตราได้ ตามที่

ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้อง อันทำให้หัวหน้าฝ่ายบริหารหาว่า “เขาทั้งช้าและโง่ โดยขูจ่ะ

ปลดเขาออกจากตำแหน่ง” ภายในไม่กี่วัน ระดบัราคาสินค้าได้ขยับสูงขึ้น และโดยที่ทรัมปจ์ะ
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เรียกเก็บภาษีมหาศาลจากจีนซึง่เป็นตลาดสินค้าขาเข้ารายใหญ่ของสหรัฐ จีนจึงเลกิค้าขายกับ

ตลาดสหรัฐ ความปั่นป่วนจึงกระจายไปทั่วโลก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานทัง้หลาย เนื่องจาก

ประเทศที่สวมสิทธกิับจีนก็ต้องปรับเปลี่ยนให้รับมอืกับภาษีทรัมป ์

หากความสับสนอลหม่านในตลาดทั่วโลกสร้างความเจ็บปวดให้แก่สหรัฐ Janet 

Yellen อดีตรัฐมนตรคีลังในรัฐบาลไบเดนและอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐก่อนหน้าเจโรม

พาวเวลล์กล่าวชัดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น “THE WORST SELF-INFLICTED PAIN IN US 

HISTORY” 

. 

ตามความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ไทยคนหนึ่ง ผลร้ายอีกประการหนึ่งของภาษีทรัมป์

ได้แก่เงินลงทุนจำนวนมากในโครงการ ESG หรือ Environment, Sustainability and 

Good Governance ซึ่งเริ่มมาในสมัยรัฐบาลไบเดน แต่ถูกยกเลกิโดยคำสั่งฝ่ายบริหารของ

นายทรัมป์อันเกี่ยวกับเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ตามรายงานที่ข้าพเจ้าได้รับ รัฐบาลไบเดนได้

มอบเงินลงทนุมหาศาลไปยังเขตที่พรรครีพับลิกันครองอำนาจบริหาร จึงยากที่จะคำนวณได้แน่

ชัดว่า ฝ่ายรีพับลิกันปรับเปลี่ยน ESG ไปมากน้อยเพียงไร 

ผู้เชี่ยวชาญจำต้องเตือนอย่างตรงไปตรงมาด้วยความตระหนักดีมานานว่าปญัหา

ร้ายแรงของการเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่ภาระหนี้ภาครัฐอันสูงเกินความสามารถที่พรรคการเมือง

ทั้งสองจะแก้ไข—ดังที่ฟาร๊ีดซักกาเรียกล่าวว่าพรรครีพับลิกันจ่ายงบประมาณไปอย่างหมดสิ้น

ซึ่งความยับยั้งในขณะที่พรรคเดโมแคร็ตได้ทุ่มเทงบประมาณเพ่ือโครงการทางสังคมโดยมิได้หา

รายได้ให้เพียงพอ ด้วยเหตเุหล่านี ้สำนักจัดอันดบัเครดิตเช่น Standard and Poor ซึง่เมื่อปี 

1962 ให้ CREDIT RATING สหรัฐที่ AAA มาบดันี้ Moody’s ประกาศลดลงมาเหลือ AA1 

แสดงว่า การเศรษฐกิจสหรัฐมีความน่าเชื่อถือลดต่ำลงอย่างน่าห่วง 

ความตกต่ำนีเ้กี่ยวเนื่องไปถึงค่าของเงินสกุลดอลลาร์ดังเห็นได้จากการลดลงของ

ดรรชนีดอลลาร์หรือ Dollar Index จึงเห็นได้จากการที่จีนรีบขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน ซึ่ง
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จีนครอบครองไว้มากเปน็อันดับสองในโลก แต่ญีปุ่น่ซึ่งครอบครองไว้มากที่สดุในโลกได้รวบซื้อ

ไว้ เข้าใจว่าคงจะใช้ประโยชน์ในการเจรจาการค้ากับสหรัฐต่อไป 

สำหรับราคาสินค้าในท้องตลาดทั่วสหรัฐ นั้น ห้างจำหน่ายสินค้าผู้บรโิภคทีม่ีสาขาอยู่

ทั่วสหรัฐเช่น Walmart แถลงเมื่อปลายสัปดาหก์อ่นว่าจะต้องขึ้นราคาสินค้าในห้างครั้งใหญ่ 

ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเพ่ิงเดินทางกลบัจากการเยือนตะวันออกกลางต้องสั่งให้สก็อตต์

เบ้สเซ้นท์ รัฐมนตรีคลังไปเจรจากับวัลมาร์ต แต่คงจะไม่เปน็ผลเนื่องจากภาษีทรัมป์ย่อมมีผล

ต่อราคา ดังที่กล่าวถึงมาก่อนนี้ว่า พิกัดของทรัมปเ์ป็น “ภาษีต่อผู้บริโภค” 

ในวันที่ 20 พฤษภาคม บรรษัทธุรกิจ JPMorgan Chase ได้แถลงผลการประชุมคณะ

เจ้าหน้าทีท่ั้งกลุม่ซึ่งเห็นพ้องกันว่า ภาษีทรัมป์จะผลักดันสภาวะเงินเฟ้อให้หนักขึ้นในระยะที่

การเศรษฐกิจชะลอตัวอยา่งเห็นได้ชัด เกิดสถานะ STAGFLATION ซึง่จะเปน็อันตรายต่อการ

เศรษฐกิจของสหรัฐไปอีกนาน บรรษัทฯ มิได้เสนอทางแก้ไขอื่น นอ กจากการส่งสัญญาณให้

ยกเลิกนโยบายของนายทรัมป์ 

อันที่จริง คำแถลงของ JPMorgan Chase เป็นการยืนยันปัญหาใหญ่ยิ่งของภาคส่วน

ต่างๆ ในสหรัฐ อันรวมทัง้สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเช่น Bank of America, Wells 

Fargo, etc. กำลังผ่านพบมา สถานะที่ทุกฝ่ายหวาดเกรงคือความตกต่ำที่ดูจะร้ายแรงยิ่งกว่า 

HAMBURGER CRISIS  เมื่อปี 2008 หลายเท่า เนือ่งจากคร้ังนีผ้ลกระทบแพร่กระจายไปทั่วโลก 

ประเทศไทยซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกับภาษทีรัมป์ต้องรับผลจากมูลค่าที่ตกต่ำลงของเงินสกุล

ดอลลาร์ต้องเผชิญกับค่าของเงินบาทที่แข็งขึ้นถึง 32.5 บาทในวันที่ 22 พฤษภาคม วันนี้ 

หลังจากทีม่ีค่าอยู่ที่ 33 มาพักใหญ่ ค่าเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาคก็แข็งขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน

อันย่อมมีผลต่อมลูค่าสินค้าขาออกในทำนองเดียวกัน เชื่อว่าความเชื่อถือในการเศรษฐกิจสหรัฐ

จะลดน้อยลงอกี เพราะนายทรัมป์ได้งบประมาณใหม่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี ้ด้วยคะแนน

เสียง 215 ต่อ 214 ซึ่งจะเพ่ิมภาระหนี้อีก 4 ล้านล้านดอลลาร์ จากที่เกินขีดจำกัดอยู่แล้ว แต่

รัฐบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ซึ่งผ่านสภาล่างหลังจากสมาชิกอดนอนกันมา 2 วันกว่าอย่าง

เฉียดฉิว จะต้องเผชิญกับการพิจารณาโดยวุฒิสภา ซึ่งมกีารต่อต้านอยู่ไม่น้อย แม้จากสมาชิก
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พรรครีพับลิกันที่คงจะเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมอีกมาก เช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโม

แครต็ เพราะมีงบต่อต้านด้านสังคมอันเป็นแนวทางของพรรคตามปกติ เช่นการยกเลิก 

Medicaid ที่จะกระทบคนประมาณ 14 ล้านซึ่งจะถูกตัดเงินประกันสุขภาพ 

 

ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความละเลยของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อความไรม้นุษยธรรมของ

อิสราเอลทั่วกาซ่า รวมทั้งการที่ทรัมป์จะให้ชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพจากบา้นของตนเองไป

อาศัยอยู่ในลิเบีย ทั้ง ๆ ทีพ่วกเขายอมอยู่ในซากปรักหักพังภายในกาซ่าด้วยน้ำมือของเนตัน

ยาฮุและพวกขวาจัดต่อไป อาจทำให้ถูกหมายจับจากศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ แม้

ตัวเองอาจจะไม่ยอมให้ถกูจับกต็าม ด้วยสหรัฐมิไดใ้ห้สัตยาบันแก่สนธิสัญญากรุงโรมซึ่งตั้งศาล

ดังกล่าวขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่จะเกดิการปะทะกันระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กบัไต้หวันก็

สูงมาก ตามการประเมินของกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม วันนี้ ตามแผนไม่เป็นทางการของจีน การโจมตีไตห้วันอาจเป็นไปได้ในปี 2027 ซึ่ง

จะประจวบกับวาระที่สีจิน้ผิงจะเป็นประมุขของจนีเป็นวาระที่สี่  วิกฤตการณ์ดังกล่าวจะ

เกิดขึ้นหรือไม่ ยากทีจ่ะคาดเดาในช้ันนี้ที่แทบทุกประเทศกำลังต้องเผชิญปัญหาอันหนักหน่วง

ยิ่ง อันรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย 

 เมื่อประมาณสองปีมานี้ ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้นำเสนอวิเคราะห์จาก

แหล่งมิใชท่างการจากจีนแผ่นดินใหญ่ว่า ในกรณีที่ถูกโจมตี ไต้หวันอาจโต้กลับด้วยการยิง

ขีปนาวุธทำลายจุดที่อ่อนไหวมากที่สดุของจีนอันได้แก่เขื่อนสามผาทีเ่ก็บน้ำของจีนในปริมาณ

มหาศาลทำให้มวลน้ำท่วมท้นประเทศจีนในชุมชนและที่ตั้งทางการทหารสำคัญยิ่ง—ซึ่ง

จุดอ่อนนี้ได้รับการเตือนโดยผู้เชี่ยวชาญทางอุทกศาสตร์ระหว่างที่มีการอภิปรายในสมัชชา

ประชาชนแห่งชาติแล้ว แต่เสียงข้างมากสามารถผลักดันญัตติว่าด้วยเขื่อนสามผาให้ได้รับ

ความเห็นชอบไปได ้
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  รัฐบาลไต้หวันภายใต้ประธานาธิบดีสายอิ้งเหวินเปน็ต้นมาได้ใช้งบประมาณเป็นจำนวน

มากสร้างเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งด้วยการใช้เท็คโนโลยี่ขั้นสูงทีม่ีอยู่ภายในเกาะและการ

ปรับปรุงอาวุธเช่นเครื่องบินรบตามยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งจากสหรัฐและประเทศอื่นที่ก้าวหน้าใน

ด้านนี ้ไม่แต่เท่านั้น ไต้หวันได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหม่เพ่ือตั้งรับฝ่ายรุกรบที่เข้ามาในเกาะ โดย

ใช้ประโยชนจ์ากภูมิประเทศในเกาะใหม้ากที่สุด 

  บรษิัท Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทเท็คโนโลยี่ขั้นสูงของสหรัฐที่ต้องเสียธุรกจิหลายพันล้าน

ดอลลาร์ในจีนเพราะข้อห้ามที่มากับภาษีทรัมป์ ไดต้กลงใจส่วนหนึ่งทีจ่ะจดัตั้งศูนย์วิจัยทาง

ภาคเหนือของไต้หวัน ตามรายงานในวันที่ 21 พฤษภาคม รายละเอียดมิได้รับการเปิดเผยมาก

นัก นอกเหนือจากข้อมูลว่าผู้จัดการใหญ่ของ Nvidia เป็นคนไต้หวัน 

  ตามวิเคราะห์ข่าวโลกของฟาร๊ีดซักกาเรีย ปัญญาประดษิฐ์หรือ AI ซึ่งแข่งขันกันมาก

เมื่อปลายปีที่แล้ว มาบัดนี้ดูจะมีความนิยมน้อยลงมาก แต่จีนไดก้้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

หลังจากทีว่ัยหนุม่คิดค้น Deepfake ได้สำเร็จในราคาที่ถูกมาก แม้ในช่วงแรก Nvidia ซึ่ง

ก้าวหน้าที่สุดก็แปลกใจ แต่ในที่สุดก็ทราบว่ามิใช่เป็นเท็คโนโลยี่ล้ำลึกอะไร 

  แต่การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านต่างๆ ทำให้เอไอเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเกาหลีใต้ ตามรายงานข่าวเศรษฐกิจในวันที่ 29 พฤษภาคม ราคาของ Nvidia ใน

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้ปรับสูงชึ้นเป็น 140 ดอลลาร์ แสดงว่าปัญญาประดิษฐ์ยังมีอนาคตที่

แจ่มใสพอสมควร 

  ตามรายงานของสำนักข่าวระหว่างประเทศ รวมทั้ง True Vision ในประเทศไทย 

บริษัท Microsoft ได้ใช้ AI ในการพยากรณอ์ากาศอย่างแม่นยำ โดยที่เป็นเรื่องเท็คโนโลยี่ขั้น

สูง ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดมากกวา่นี้ได้ เนื่องจากในประเทศไทยซึ่งสำนักงาน

ดาวเทียม Gisda ก็มีส่วนช่วยในการสำรวจสภาวะอากาศอยู่แล้ว ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง

โดยอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวชให้เป็นผู้แทนไปติดต่อกับอดีตประธานาธิบดีนูรซ์ุลต่าน

นาซาบาเยฟ็แห่งคาซัคสถานเพื่อขออนุญาตอาศัยดินแดนว่างเปล่าแห่งหนึง่เป็น “DROP-

ZONE” ของจรวดรัสเซียซึ่งจะนำดาวเทียมของไทยไปในอวกาศ แต่ท่านประธานาธิบดีมี
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ราชการด่วน ต้องไปจากอัลมาตี้ในวันนั้น แต่ข้าพเจ้าก็ได้ขอใหร้ัฐมนตรชี่วยว่าการต่างประเทศ

คาซัคสถานและรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียซึง่ไปร่วมการประชุมกับข้าพเจ้าช่วย จนทุก

อย่างประสบความสำเร็จตามความประสงค์ของจิสด้า ไม่ทราบว่าดวงปจัจบุันนี้เป็นดวงที่

เท่าไหร่แล้ว 

 

  นักต่อสู้เพ่ือปกป้องศักด์ศรขีองสตรีใหค้วามเห็นแก่คริสเตียนอาร์มันพอร์แห่งซีเอ็นเอน็

ว่าในฐานะที่เธอได้ทราบการพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาหลายปีและได้สร้าง Deepfake 

และ platform อื่นๆ มา เธอ (L. Bates) เสนอใหม้ีการออกกฏข้อบังคับเพ่ือควบคุมการใช้

ปัญญาประดิษฐ์เป็นการด่วน เพราะเท็คโนโลยี่ด้านนี้ได้ล่วงเกินสทิธิ์และศักดิศ์รีแห่งความเป็น

สตรียิ่งขึ้นทุกวัน 

  การกำหนดระเบียบและกฏเกณฑค์วบคุมการพัฒนาและการประยกุต์ใช ้

“ปัญญาประดิษฐ์” นั้น ข้าพเจ้าได้ย้ำความจำเป็นมาหลายครั้งแล้ว เมื่อบัดนี้มีการพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถ “คิดและวินิจฉัยได้เอง” ยิ่งน่ากังวลมากขึ้น ในวรรคก่อนหน้านี้ได้

กล่าวถึงประเด็นด้านจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน แตภ่ยันตรายที่อาจมีต่อมวลมนุษยชาติยังมี

อีกมากมาย  

 

  วลาดิเมียรป์ูตินไม่เคยล้มเลิกความไฝ่ฝันที่จะฟื้นความยิ่งใหญ่ไห้แก่รัสเซีย แม้เท่าที่

ผ่านมานับแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งเขาน่าจะเลง็เห็นแล้วด้วยตนเองจากการ

พังทลายของกำแพงเบอร์ลินขณะที่เขาเป็นหัวหน้าฝายราชการลับหรอื KGB ในเยอรมัน

ตะวันออก 

  การอบรมทางการเมืองอยู่หลายเดือนเมื่อปูตินกลบัมาอยู่บ้านเกิดที่เซ็นต์       ปีเตอร์

สเบิร์กโดยอาจารย์ Anatoly Sobchak ซึ่งนิยมนกัประชาธิปไตยเช่น Dr. Martin Luther 

King Jr.และเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญให้รัสเซียฉบบัหนึ่ง ไมม่ีผลในการเปลี่ยนโลกทัศน์ของปูติน
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แม้แต่น้อย ความนิยมในการใช้ความรุนแรง อันปรากฏชัดในการปราบปรามเช็คเช่น กลายเป็น

ปมเด่นที่ทำให้บอริส เยล้ทซิ่นเลือกเขาให้มาสืบอำนาจ ซึ่งปูตินยังครองอยู่ตลอด 25 ปทีี่ผ่าน

มา ส่วนรองนายกรัฐมนตรีคู่กับปูติน คือบอริสเนียมสอบ ซึ่งทราบแผนการยึดยูเครนของปูติน

และตั้งใจจะเปิดเผยต่อสาธารณขนในวันรุ่งขึ้น ถูกมือปืนสังหารขณะเดินข้ามสะพานข้าง

กำแพงเครมลินตอนหัวค่ำ จนบัดนี้ก็ยงัหามือปืนไม่ได้—วงการระหว่างประเทศ รวมทั้งอดีต

นายกรัฐมนตร ีJohn Major แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งไปร่วมพิธีศพด้วย แตเ่ข้าไปไม่ถึง เชื่อว่า

ปูตินมิได้ไรเ้ดียงสาในการลอบสังหาร เมื่อหมดเนียมสอบไปแล้ว เย้ลท์ขิ่นก็เหลือปูตินคนเดียว

ที่เขาจะเลือกใช้ 

  ดินแดนหลายแห่งในอดีตสหภาพโซเวียตประสบปญัหาจากการพยายามขยายอาณา

เขตของรสัเซียภายใต้วลาดเิมียร์ปูติน ทียงัเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ได้แก่ยูเครนซึ่งนายทรัมป์

โทรศัพท์หารือกับปูตินนานถึงเกือบสองชั่วโมง คำชี้แจงจากทรัมปม์ิได้ยอมรับว่า ล้มเหลว 

ล่าสุด พระสันตะปาปาเลโอทรงรบัที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให ้แต่ฝ่ายที่มิใชพ่วกทรัมป์ไมเ่ชื่อ

ว่าปูตินจะยอมยตุิสงครามนอกจากจะยึดดินแดนของยูเครนได้เพิ่มมากขึ้น 

 

  สหราชอาณาจักร แคนาดาและสหภาพยุโรปได้ร่วมกันกำหนดมาตรการคว่ำบาตร

อิสราเอลที่ได้ใชก้ำลังปราบปรามปาเลสไตน์ในกาซา่และปิดกั้นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

มิให้เข้าไปบรรเทาความหิวโหยในกาซ่า ทางฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอีกบางประเทศได้

ประกาศความตั้งใจที่จะรับรองรัฐปาเลสไตน์ในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนเคียร์สตาร์เมอร ์

นายกรัฐมนตรสีหราชอาณาจักร แถลงต่อสภาสามัญเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม แสดงความ 

Horrified ที่ทหารอิสราเอลสังหารเด็กทารกที่กาซา่และชาวปาเลสไตน์อีกมากมาย 

  เนตันยาฮูได้ใช้วาทกรรมอย่างรุนแรงในการโจมตีสหราชอาณาจักร แคนาดาและ

ฝร่ังเศส โดยนายทรัมป์ซึง่เข้าข้าง “บีบี” อยู่แล้วได้ถิอท่าทีเช่นเดียวกัน และหันไปหาเรื่อง

สหภาพยุโรปอีก ว่าเจรจาทางการค้าในทางที่ทรัมป์ยอมรับไม่ได้ หากไม่แก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เขา
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ต้องการภายในวันที่ 1 มถิุนายน นี้เขาจะเรียกเก็บภาษสีินค้าเข้าจากยุโรปทั้งหมดในอัตราร้อย

ละ 50 

  โดยที่สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ด้วยมูลค่าประมาณ 972 พันล้าน

ดอลลาร์ ภาษดีังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรป กรรมาธิการ

ยุโรปได้ชี้แจงว่า สหภาพยุโรปพร้อมที่จะเจรจาด้วยหากทั้งสองฝ่ายจะให้ความเคารพซึ่งกัน

และกัน แทนการข่มขู่เช่นที่เกิดขึ้น สหรัฐมุง่แต่จะกอบโกยผลประโยชน์แต่ฝา่ยเดียว การเจรจา

ทีผ่านมาจึงไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 

  อย่างไรก็ดี อูรซ์ูลาฟอนแดร์เลเย็น ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้หาโอกาส

ที่เธอเห็นว่าเหมาะสมระหว่างวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเธอได้หารือกับประธานาธิบดีทรัมป์

ทางโทรศัพท์ถึงการแก้ปัญหาทางการค้าหลังจากที่ทรัมป์ขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีสูงถึงร้อยละ 50 

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน หากไม่มกีารเจรจาระหว่างกัน สหภาพยุโรปมิได้แถลงรายละเอียดของ

การหารือ แต่ทรัมป์เองกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม ว่า เขาตกลงจะใหม้ี

การเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปในวันที่ 9 กรกฎาคม อันเป็นเวลานานเพียงพอ 

  แต่แม้จะยังไม่ถึงวันเจรจา หลายฝ่ายก็สับสนกันไปทั่ว เพราะโดนัลด์ทรัมปไ์ด้ปรับอัตรา

ภาษใีหม่อย่างไม่จบไม่สิ้น ก่อนวันสิ้นเดือนพฤษภาคม เขาเกิดเห็นตวามจำเป็นที่จะปกป้อง

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าภายในประเทศ ซึ่งเขาตั้งกำแพงภาษีไว้ก่อนแล้วที่ร้อยละ 25 โดยให้ใช้

อัตรานี้กับอลูมีเนียมด้วย ตามแนวคิดใหม่ ทรัมป์กำหนดใหม่ด้วยการขึ้นภาษีสำหรับเหล็กกล้า

และอลมูีเนียมไปเป็นร้อยละ 50 ซึง่ย่อมเป็นปญัหาต่อสินค้าขาเข้า เช่นรถยนต์ และต่อภา

คอสังหา โดยจะทำให้ค่าก่อสร้างสูงขึ้น จึงมีเสียงประท้วงมาจากสหภาพยุโรปแทบจะในทันท ี

  นายทรัมป์ประกาศอัตราภาษีศุลกากรในสมัยที่ 2 ของการดำรงตำแหน่งโดยอ้าง

กฏหมาย International Emergency Economic Powers Act เมื่อปี 1977 ต่อมาในวันที่ 

29 พฤษภาคม ผู้พิพากษาสามคน (คนหนึง่แต่งตั้งโดยทรัมป)์ ของศาลการค้าระหว่างประเทศ

ได้วินิจฉัยว่าประธานาธิบดีกระทำการเกินขอบเขตและอัตราภาษีที่ประกาศออกไปมิได้อยู่ใน
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กรอบของกฏหมาย IEEPA คณะของนายทรัมป์ได้ยื่นอุทธรณ์ และ Federal Circuit Court 

of Appeal 

 

 

 

  นายอลีอนมัสก์ ชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งมาทำธุรกิจในสหรัฐจนเป็นอภิมหาเศรษฐี ซึ่งทุม่เงิน

เป็นจำนวนมหาศาลเพ่ือผลได้ทางการเมืองให้แก่โดนัลด์ทรัมป์ จนได้เป็นทีป่รึกษาทางนโยบาย

ให้แก่ทรัมป์ โดยมีส่วนอยา่งสำคัญในการขับข้าราชการฝ่ายต่างๆ หลายหมื่นคนออกจากงาน

โดยเขาไปคุมงานองค์กรใหม่ในช่ือว่า Department of Government Efficiency-DOGE 

ซึ่งมิได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย แต่ได้ปลดข้าราชการและพนักงานไปหลายหมื่นคนโดยไม่มี

การดำเนินการตามขั้นตอนของระบบราชการ   เคยมีส่วนทีม่ิได้รับการเปิดเผยในการตัดความ

ช่วยเหลือทางสาธารณสุขให้แก่ประชาชนขาวแอฟริกาใต้ (เข้าใจว่าเป็นคนผิวดำ) คนอเมริกัน

จำนวนไม่น้อยเชื่อว่ามัสกเ์ป็นคนเหยียดผิว 

  อีลอนมัสก์ไดส้ร้างความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศต่างๆ ในยุโรป โดยเข้าไปปลุก

ระดมกลุ่มการเมืองฝ่ายขวา ทั้งในโรมาเนีย และเยอรมนี โดยนายมัสกไ์ด้ไปปราศรัยหาเสียงให้

พรรคขวาจัดหรือ AFD ซึง่นิยมระบอบนาซี ในระยะก่อนการเลือกตั้งคร้ังสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ 

โดยที่พรรคซึ่งเป็นพันธมติรกับตะวันตกต้องมภีาระในการหาเสียงหนักมาก ผลการเลือกตั้ง

ปรากฏว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยนำโดยนายฟรีดดริคแม้สได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง พรรคขวาจัด 

AFD ได้คะแนนเป็นที่สอง แต่แม้สประกาศชัดว่า จะไม่นำพรรคขวาจัดมาร่วมรัฐบาลผสม

อย่างเด็ดขาด เขาจึงร่วมกับพรรค CDU ซึ่งเป็นรัฐบาลมาก่อนมาร่วม 

  ในขณะเดียวกันศาลในฝรั่งเศสพิพากษาให้จำคุก Marine Le Pen หัวหน้าพรรคขวา

จัดในฝร่ังเศส ฐานยักยอกเงินของรัฐไปใช้ในการเลือกตั้งและห้ามมิใหเ้ธอลง สมัครรับเลือกตั้ง

อีกในช่วงเวลาอันจะทำให้เธอไม่อาจจะแข่งขันเปน็ประธานาธิบดี ได้แม้เอม็มานูเอลมาครองไม่
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สามารถจะลงแข่งขันได้เนื่องจากครบวาระแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์และนายอืลอนมัสก์ได้

แสดงความไม่พอใจในคำตัดสินของศาลฝร่ังเศสทางสื่อสังคมของตน 

  Romania ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนด้านหนึ่งของยูเครนได้จัดการเลือกตั้งขึ้น โดยในรอบ

แรกนาย Calin Georgescu ฝ่ายขวาจัดได้คะแนนนำอย่างมากทั้งๆ ทีเ่ขาไมเ่ป็นที่ รูจ้ักเท่าใด

ในวงการเมืองของรูมาเนีย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหีลักฐานว่าเขาได้รับการ

สนับสนุนจากมหาเศรษฐีในกลุ่มของรัสเซียภายใตปู้ติน คณะกรรมการฯ จึงประกาศว่าชัยชนะ

ของเขาเป็นโมฆะ เขาพยายามจะต่อสู้โดยขอความช่วยเหลือไปที่คนใกล้ชิดกับอีลอนมัสก์

และทรัมป์ในสหรัฐ แต่คณะกรรมการฯ ไม่ยินยอมให้เขาลงสมัครอีก 

  ในสัปดาห์ที่แล้ว การเลือกตั้งคร้ังใหม่ในรูมาเนียไดม้ีขึ้น ปรากฏผลว่านาย Nicosur 

Dan นักการเมืองสายกลาง ที่นิยมสหภาพยุโรป ได้รับชัยชนะอย่างใสสะอาดและจะเป็น

ประธานาธิบดีต่อไป  

  

  ประมวลรายงานฉบับที่แล้วกล่าวถึงการที่นายทรัมป์และพวกโจมตมีหาวิทยาลัยฮาร์

วาร์ด สองสามวันมานี้ หวัหน้ากระทรวงความปลอดภัยของมาตุภูม ิได้ออกคำสั่ง

นอกเหนือจากการตัดเงินอุดหนุนการวิจัย ซึง่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันชั้นนำแห่งนี้ ด้วยการ

สั่งให้ฮาร์วาร์ดยกเลิกการรับนักศึกษาจากต่างชาติ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 6,724 คน มหาวิทยาลัยได้

ยื่นฟ้อง และศาลในมลรัฐแม้สซาชูเส็ทส์เพ่ิงตัดสินเป็น   การชัว่คราวว่า ทำเนียบขาวภายใต้

ทรัมป์ไม่สามารถสัง่มหาวทิยาลัยได้ตามรัฐธรรมนญู สมดังภาษิตดั้งเดิมของฮาร์วาร์ดว่า 

VERITAS หรือ “ความจริงแท้” ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาที่มีชื่อในสหรัฐต่าง

สนับสนุนแนวทางของฮาร์วาร์ดทั้งนั้น 

  Columbia ที่นครนิวยอร์กเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ถูกรฐับาลทรัมป์กลั่นแกล้งด้วยวิธีต่างๆ 

นับแต่วาระที่มีการชุมนุมประท้วง ซึ่งในช่วงนั้นอาจจะสับสนเพราะมีการแทรกแซงโดยกลุ่ม

นิยมอิสราเอลที่ไม่ยอมรับการเรียกร้องของกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน ์
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  ผลเสียอันหลีกเลี่ยงมิได้ของการแทรกแซงสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ความอ่อนแอของ

ผลงานด้านค้นคว้าวิจัย เป็นเหตุให้สหรัฐมิใช่เป็นประเทศชั้นนำในวิชาการด้านต่างๆ อันอาจ

เปรียบเทียบได้กบัภาวะสมองไหลหรือ BRAIN DRAIN และการพลาดโอกาสที่จะได้รับรางว้ล 

Nobel  และรางวัลอื่นๆ  โดยส่งผลข้างเคียงไปยังความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีนัยยะ

สำคัญในการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ซีเอ็นเอ็นได้ส้มาษณศ์าสตราจารย์ David Liu เชื้อสายจีน ซึ่ง

ค้นพบการตัดแต่งพันธุ์กรรม-Genetic Editing ดว้ยการผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็น

ผลสำเร็จในการรักษามะเร็ง ทำให้ช่วยชีวิตคนป่วยด้วยโรคร้ายทั้งในอเมริกา สหราชอาณาจักร

และที่อื่น เมื่อทราบข่าวการขับไล่นักศึกษาต่างชาติตามนโยบายของทรัมป์ เขากำลังคิดที่ย้าย

ไปต่างประเทศหรือกลับไปยังประเทศจีน แต่ยังมิได้ตัดสินใจแน่นอน 

  นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกคำสั่งไปยังสถานทูต

สถานกงสุลในต่างประเทศให้ระงับการตรวจลงตราให้แก่นักศึกษาและนักเรียนต่างชาติ ตาม

แนวทางการต่อต้านมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันอื่นของโดนัลด์ทรัมป ์ข่าวบางกระแส

กล่าวว่าข้อห้ามมุ่งหมายนักเรียนจีน รวมทั้งจีนฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ความสับสนใน

ข้อห้ามได้สร้างความปั่นป่วนให้แก่นักเรยีนทุนจากประเทศไทยซึ่งสอบได้ทนุไปเรียนต่อใน

สหรัฐ ตามที่เห็นจากหัวขา่วหนังสือพิมพ์ อันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ 

  ข้าพเจ้าเห็นว่า หากการไปศึกษาต่อในสหรัฐจะเป็นปัญหา ก็อาจเปลี่ยนไปเรียนต่อใน

แคนาดาก็ได้ 

 

  ชีวิตการทำหน้าที่ระหว่างประเทศด้วยการได้รับเลือกให้เป็นประธานการประชุมที่

สำคัญเช่นการประชุมใหญ่สมัยที่ 25 ของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศซึ่งเสร็จ

สิ้นลงด้วยความราบรื่น แม้หนังสือพิมพ์ Die Welt ของเยอรมนีจะคาดหมายในหน้าแรกว่าจะ

เป็น THE MOST EXPLOSIVE IN AGENCY’S HISTORY ก็ตาม เนื่องจากก่อนวันประชุม 
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อิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบ F-16s ไปทิ้งระเบิดเตาปฏิกรณ์เพ่ือการวิจัยของอิรักที่ Osirak จน

เสียหายหมด 

  ในเรื่องโภคภัณฑ์ ภายในกรอบของ UNCTAD อันมีจุดเริ่มต้นมาจากข้อมติ 93 ของ

การประชุมอังค์ถัดคร้ังที่ 4 ที่กรุงไนโรบคีรอบคลุมโภคภัณฑ์ 18 รายการ รวมยางธรรมชาติ

ด้วยนั้น แม้ข้าพเจ้าจะมิใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ได้พยายามสั่งสมประสบการณ์มาเงียบๆ ด้วยการ

ที่ได้เดินทางผ่านไร่ยางตลอดทางจากจงัหวัดสงขลาไปสู่ทักษิณราชนิเวศน์ในจังหวัดนราธิวาส

เพ่ือไปรับพระราชทานพระราชสาส์นตราตั้งก่อนจะไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศ

แคนาดา ในใจก็คิดเงียบๆ ว่าคงมีทางช่วยให้ชีวิตของเขา (ชาวไร่) ดีขึ้น แม้ในระยะนั้นจะยัง

ไม่เห็นลู่ทาง 

  สมัยที่ยังเป็นเอกอัครราชทูตฯผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็น

ประธานคณะกรรมการ Legal Drafting Committee ซึง่มีหน้าที่ยกร่างความตกลงว่าด้วย

ยางธรรมชาติระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 หรือ INRA-1 แต่ระยะนัน้ยังมไิด้คิดไกลมาก เนื่องจาก

ทราบว่า มาเลเซีย ซึ่งเปน็ผู้ผลิตยางชัน้หนึ่งหรือ RSS ONE ยงัเป็นผู้นำในด้านยางธรรมชาติ 

โดยมีโรงงานทดลองการใช้ยางในทางต่างๆ อยู่ในประเทศอังกฤษและคณะผู้แทนมาเลเซียได้

นำภาพยนตรแ์สดงการดำเนินงานของโรงงานทดลองนั้นมาให้ชมกันในทีป่ระชุมด้วย 

  ระหว่างที่มีโอกาสขับรถยนต์ Daimler ซึ่งท่านอดตีรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณมอบ

ให้แก่ข้าพเจ้าที่ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมไปสว่นหนึ่งเนื่องจากท่านจอดทิ้งไว้ในบ้านของท่านที่เจนี

วา เพ่ือไปรบัการดูแลที่กรุงลอนดอน ทราบว่า ทางหลวง M-1 จากโดเวอร ์ดูเหมือนจะใชย้าง

ธรรมชาติเป็น rubber block รองพ้ืนส่วนหนึ่งหรอืมีข้อเสนอใหใ้ช้ยางแทน เพ่ือมิให้ของแขง็

เช่นคอนกรตีกระทบกับพืน้ถนนอันแข็งแกร่งเช่นกนั ประเด็นนี้อาจเป็นวิธีคิดของข้าพเจ้า

หลังจากที่เป็นประธานยกร่าง INRA-1 ก็ได้ หรืออาจได้รับการกล่าวถึงในภาพยนตร์จาก

โรงงานทดลองของมาเลเซีย  

  อีกหลายปีต่อมา ประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้ยางธรรมชาติเห็นควรให้มีการประชุม

เพ่ือจัดทำความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยยางธรรมชาติ ฉบับที่ 2 ขึ้นและตกลงให้ปีเตอรไ์ล
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จากมาเลเซียเป็นประธาน ซึ่งระยะนั้นข้าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงอ็อตตาวาอยู่แล้ว

และต้องทำหน้าที่เป็น Associate Commissioner-General สำหรับ  EXPO ’86 ที่นครแวน

คูเวอรอ์ีกด้วย  

  ต่อมาในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 (2529) ซึง่ข้าพเจ้าและภริยาได้ไปร่วมพิธีเปิด

มหกรรมโลกโดยเจ้าฟ้าชายชารล์ส์กับเจ้าหญิงไดอาน่าที่นครแวนคูเวอร ์สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงอ็อตตาวาได้รายงานแก่ข้าพเจ้าว่าที่ประชุมร่วมผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ ณ 

สำนักงานใหญ่ของ INRO ที่กรุงกัวลาลมัเปอร์ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ขอใหข้้าพเจ้าไปเป็น

ประธานการประชุมเพ่ือจัดทำความตกลงว่าด้วยยางธรรมชาติระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะ

เริ่มขึ้น ณ นครเจนีวา ในช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤษภาคม 

  ยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะตอบรับ เจ้าหน้าทีด่้านโภคภัณฑ์จากอังค์ถัดไดส้่งอีเมล์ดว่นผ่าน

สถานทูตวิงวอนขอมิให้ขา้พเจ้าปฏิเสธ เพราะทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้มีความประสงคอ์ย่างแรงกล้าที่

จะใหค้วามตกลงฉบับที่ 2 เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงหารือกับฝ่ายต่างๆ และได้รับคำแนะนำว่า 

ข้าพเจ้าสามารถจะลัดการเดินทางจากนครแวนคเูวอรไ์ปยุโรปด้วยการบินข้ามขั้วโลกเหนือ อัน

ในที่สุดข้าพเจ้าจึงไปถึงโรงแรมที่เจนีวาได้ในช่วงเย็นของวันที่ 4 พฤษภาคม เพ่ือรับฟัง

บรรยายสรุปจากคณะจากอังค์ถัดและทำหน้าที่ประธานได้ในช่วงเช้าวันที่ 5 ตามคำขอของทุก

ฝ่าย 

  ตามพื้นฐานของคำบรรยายซึ่งมิได้ช่วยให้ข้าพเจ้าทราบถึงปัญหาที่ยงัคั่งค้างมาจากการ

หารือที่ INRO  ข้าพเจ้าต้องกำหนดโจทย์เอง และยกร่างคำกล่าวเปิดการประชุม โดยไม่อาจ

ทราบไดในชั้นนั้นว่า ข้าพเจ้าจะต้องเป็นประธานการประชมุไปถึง 3 สมัย จนแล้วเสร็จในเวลา 

03.00 น.ของวันหนึ่งในเดือนมีนาคม ปีต่อมา  โดยผูร้่วมประชุมมิได้รับประทานอาหารเย็น

และอากาศที่ค่อนข้างหนาวเนื่องจากระบบความอุ่นปิดไปตัง้แต่หัวค่ำ มีแตค่ณะผู้แทน

ประชาคมยุโรปที่มีบริการอาหารว่างมาถึงห้องที่เขาอ้างว่า “ประชุมภายใน” 

  ประเด็นสำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าได้แก่บทที่ว่าดว้ยการปันเงินไปเพื่อการวิจัย “INTO 

END USES OF NATURAL RUBBER นอกเหนือจากการใช้ยางธรรมชาติเพ่ือป้องกันพิบัติภัย
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จากแผ่นดินไหว ซึ่งในระยะนั้น ญี่ปุ่นไดม้ีพิธีเปิดอาคารสูงในภาวะแผ่นดินไหวที่กรุงโตเกียว 

แต่ไม่ทราบว่าได้ใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติหรือไม่ เพราะได้มีการทดสอบจากแผ่นดินไหว

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว ปรากฏว่ากระแสการสั่นสะเทือนมิได้เป็นคลื่นที่แน่นอน จึงมีข้อ

สงสัยว่าจะป้องกันไดจ้ากความยืดหยุ่นของแท่นยาง อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทดลอง

ต่อไป 

  ในมหกรรมโลกที่โอซากา ซึ่งจะมีไปถงึเดือนตุลาคม ปีนี้ ประเทศไทยได้จัดที่แสดงเป็น

ในด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งแสดงถึงสมุนไพรไทย รวมทั้งความสำเร็จชั้นเยี่ยมในการแสดง

ถึงการใช้เซรุ่มจากน้ำยางพาราในการรักษามะเร็ง อันได้ผลก่อน EXPO แลว้และกำลัง

ตรวจสอบอยู่กับ FDA ในสหรัฐอยู่ในขณะนี ้แต่ข้อมูลที่ได้รับมานับเป็นข่าวดีมาก ซึ่งข้าพเจ้า

จะติดตามความคืบหน้าจากนักวิจัยต่อไป เนื่องจากขณะนี้ไทยเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกและไร่

ยางได้กระจายไปทางภาคอิสาน แทนที่จะจำกัดอยู่เพียงในภาคใต้ 

  ความตกลงว่าด้วยโภคภณัฑเ์ช่น INRA ทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เป็นมาตรการอันควร

ส่งเสริมแม้ในกรณีของยางธรรมชาติซี่งจำกัดอยู่เพียงการใช้มูลภัณฑก์ันชนหริอ Buffer Stock 

เพราะหลักการสำคัญได้แก่การให้มีความร่วมมือกนัระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช ้อนัเป็นผลพลอยได้

จาก North-South Dialogue การต่อต้านความตกลงประเภทนี้ด้วยการอ้างว่าเป็นการ

แทรกแซงกลไกการตลาด นั้น น่าจะเป็นการเข้าใจผิดในสาระสำคัญ  

  สิ่งที่ข้าพเจ้าเสียดายอย่างมากได้แกก่ารที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จากจงัหวัดภาคใต้

เรียกร้องให้ไทยถอนตัวจากความตกลง ซี่งนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคฯ ไม่สามารถทัด

ทานได้ ทั้งๆ ที่ประเทศญีปุ่่น เบลเยี่ยม และผูใ้ช้อื่นๆ ได้ทำหนงัสือทางการทตูมาว่า ไม่ควร

ออกในชั้นนั้น เพราะราคาในมูลภัณฑ์กันชนกำลังขึ้นเป็นอย่างดี แต่ ส.ส. คนนั้นจงใจสวน

กระแสโดยไม่เข้าใจการทำงานของความตกลงแม้แต่น้อย สำหรับนายชวนฯ สมัยเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งดแูลเรื่องยางธรรมชาติด้วย ยอมรับว่าไม่ทราบเรื่องยาง

นัก และได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งขณะนั้นย้ายกลับจากต่างประเทศมาเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจใน
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กระทรวงช่วยชี้แจงแทนในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกืจทีม่ีคุณเปรมฯ เป็นประธาน ซึ่งข้าพเจ้า

ได้ช่วยให้ด้วยด ี

 

 

ปัญหามูลฐานของโดนัลดท์รัมป์ได้แก่ความเข้าใจผดิของคนทั่วไปว่า เพราะเขามีชื่อ

เป็นคนแต่งหนังสือ THE ART OF THE DEAL จึงเช้าใจกันว่าทรัมป์เชี่ยวชาญในการเจรจา 

แต่เขาถูกอัยการนิวยอร์กดำเนินคดฉี้อโกงเพราะทรัมป์ได้โกง่ราคาอสังหาริมทรัพย์เกินความ

จริง รวมทั้ง Trump Tower ในนครนิวยอร์ก และสินทรัพย์ที่เขาซื้อมาจากรัฐบาลเช่นโรงแรม

อินเตอร์แนชชันแนลในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเขาถูกเปรยีบเทียบปรับไป 355 ล้านเหรียญ โดยคดนีี้

เขาถกูตัดสินว่ามีความผดิ แต่ไม่มโีทษถึงจำคุก ดว้ยเป็นคดีแพ่ง มีรายงานว่าเขากำลังอุทธรณ์

อยู่ซึ่งคงจะไม่ง่ายนักเพราะมีหลักฐานมากมายซึ่งบ่งชัดว่าเขาฉ้อโกง 

  ธุรกิจอีกด้านหนึง่ ซึ่งในสมัยที่ 1.0 ทางการเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฏหมาย ได้แก่การ

ครอบครองและซื้อ-ขาย Crypto currency ระหว่างนี้ทรัมป์กำลังจะจัดงานฉลองใหญ่โดยจะ

มี MEMECOIN เป็นรางวลั พ่อค้า Crypto จะมาร่วมด้วย ซึ่งวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren 

จากพรรคเดโมแคร็ตเห็นว่า งานที่ทรัมป์จะจัดเป็น ORGY OF CORRUPTION ซึ่งเธอตงจะนำ

กรณอีื่นมารวมด้วย 

  เพ่ือจะแสดงว่าเขารอบรู้ทางวิชาการ เขาได้จัดตั้ง Trump University ขึ้น แต่เพราะ

การขาดพ้ืนฐานทางวิชาการ คณะผูจ้ัดตั้งจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการด้านมาตรฐาน ซึ่งได้

ออกคำสั่งให้ปิดมหาวิทยาลัยเสียก่อนเปิดทำการ อันที่จริง ประมวลฯ ก่อนหน้านี้ได้เคย

นำเสนอการเปิดเผยของญาติผู้ใหญ่ของนายรัมป์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นนักกฎหมายและแมรี่ทรัมป์ 

Clinical Psychologist หลานของเขา ซึ่งกล่าววา่ นายทรัมป์ได้จ้างให้คนอื่นไปนั่งสอบเข้า 

Wharton School of Business and Management ที่มหาวิทยาลัยเพ็นน์ซิลเวเนีย และ

มหาวิทยาลัยฯ ได้นำการเปิดเผยดังกล่าวไปถอนความเกี่ยวข้องของนายทรัมป์กับ
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มหาวิทยาลัยในทุกทาง ภมูิหลังเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจให้นายทรัมป์ขัดขวาง

สถาบันการศึกษาต่างๆ ในสมัยสุดท้ายทีเ่ขามีอำนาจเช่นขณะนี ้

  ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม วันนี้ โดนัลดท์รัมป์และพวกพยายาม

จะให้ฮาร์วาร์ดส่งรายชื่อนักศึกษาต่างชาติเพ่ือจะไปตรวจสอบ แตม่หาวิทยาลัยยังมิได้สง่ไปให้ 

แต่ในวนันี ้ศาลสหพันธ์จะเปิดรับฟังคดี จึงต้องรอฟังความคืบหน้าก่อน แต่กลุ่มนักศึกษา

อเมริกันได้รวมกันจัดตัง้ “นักศึกษาเพื่อสิทธิเสรีภาพ” ในการคุกคามของรัฐบาลทรัมป์อีกทาง

หนึ่ง 

  สำนักข่าวระหว่างประเทศรายงานในวันที่ 31 พฤษภาคม ว่าบรรดามหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ซึ่งเกรงจะถูกนายทรัมป์ขม่ขู่เช่นฮาร์วาร์ด ได้วิ่งเต้นไปพบเจ้าหน้าที่ผูช้่วยของนายทรัมป์เพ่ือ

ปกป้องมิให้เผชิญภัยคุกคามเช่นเดียวกัน ข่าวมิได้ระบุชื่อสถาบันดังกล่าว ซึง่ข้าพเจ้าเห็นว่า

เป็นการไม่สมควรไปขอพวกนายทรัมป์ แต่ควรยืนหยัดต่อต้านด้วยหลักการของความเป็น

อิสระทางวิชาการ 

  นักประสาทวิทยาเชื้อสายจีนซึ่งค้นพบวิธกีารช่วยให้นอนหลับโดยระบบประสาท จน

เป็นที่ยอมรับนับถือของ US Academy of Neurological Research เมื่อเห็นว่ารัฐบาล

สหรัฐกำลังแทรกแซงงานศึกษาและวิจัยของสถาบันเก่าแก่เช่นฮาร์วาร์ด เธอจึงตัดสินใจจะย้าย

ไปใช้ประโยชนง์านวิจัยของเธอในประเทศจีน ขณะที่มหาวิทยาลัยในฮ่องกงได้เปิดรับนักศึกษา

ที่กำลังถูกกีดกันจากฮาร์วาร์ดให้ไปประจำที่นั่น สำหรับโครงการเดิมระหว่างฮาร์วาร์ดกับเยน

ชิงที่มหาวิทยาลัยปกักิ่งอาจได้รับการฟ้ืนฟขูึ้นมาอีก แต่ยังไม่ได้ข่าวในช้ันนี้ เพราะศาลสหพันธ์

ซึ่งบางแห่งในประเทศไทยใช้ว่า “ศาลรัฐบาลกลาง” นั้น อาจจะใหก้ารตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 

29 พฤษภาคม ศกนี้ อย่างไรก็ดี ในวันที่ 27 พฤษภาคม วันนี้ ทรัมป์ได้สัง่ตัดเงินอุดหนุนการ

วิจัยซึ่งตั้งไว้ให้ฮาร์วาร์ดจำนวน 3 พันล้านดอลลาร ์อันเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดเท่าไรนัก 
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  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม ฟารี๊ดซักกาเรีย ผู้จัดรายการ Global Public 

Square ได้เชิญนาย Bill Gates ผูร้ิเริม่มูลนิธิเกตส์มาสอบถามว่าเพราะเหตุใดเขาจึงมอบเงิน 

200 พันล้านดอลลาร์อันเป็นจำนวนทั้งหมดที่เหลืออยู่ เพ่ือการกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สาธารณสขุในการค้นคว้าและจัดยารักษาโรคให้แก่คนรายได้  น้อยในประเทศกำลังพัฒนาใน

เอเชีย-แอฟริกา อันจะเป็นงวดสุดท้ายจากเขาซึ่งคงจะใช้หมดใน 20 ป ี

  บิลล์เกตส์ตอบว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปวงชนนับพันล้านในประเทศยากไรไ้ด้รับ

ความข่วยเหลือจาก USAID มูลนิธิจากต่างประเทศและมูลนิธิของเขาเอง จนพ้นจากการ

คุกคามของโรคร้ายนานาชนิด แต่เมื่อ USAID ยุตกิารให้ความช่วยเหลือไปอย่างกะทันหัน และ

อัตราคนป่วย-ตายเพิม่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาเองไม่สามารถรับแทนได้หมด จงึตัดสินใจ

มอบเงินเท่าที่พอจะรวบรวมได้ ดงัที่จะให้เพ่ือใช้ไป 20 ปี กว่าจะถึงวันสุดท้าย คงจะมีจากที่

อื่นมาเพ่ิม สภาพการณ์คงขะดีขึ้นกว่าขณะนี ้

 ฟารีด๊ซักกาเรียได้กล่าวถึงภาษีทรัมป์เพ่ือขอทราบความเห็นเขาในฐานะนักธุรกิจ บิลล์

เกตส์ขอกล่าวเพียงว่า ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกดิขึ้นเป็นภาวะที่นักธุรกจิคงจะลังเลทจีะ

ลงทุน เขากล่าวเพียงเท่านี้ 

 เมื่อสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมา สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามได้ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิด

สมัยประชมุรัฐสภาแคนาดา ในพระฐานะกษัตริยแ์ห่งแคนาดา เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระนาง

เจ้าเอลิซาเบธที่ 2 ไดท้รงพระราชทานต่อรัฐสภาแคนาดาเมื่อปี 1957 

 พระราชดำรัสจากพระบัลลังก์คร้ังนี้เป็นการแสดงถงึความเป็นแคนาดาที่มีเอกราชและ

อธิปไตยตลอดจนความเป็นหนึ่งเดียวของปวงชนทั้งพื้นเมืองเก่าแก่และคนที่มาที่หลังซึ่ง

ทั้งหมดได้บูรณการเข้าด้วยกัน เป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่ง ด้วยค่านิยมอันเป็นที่

ยอมรับและหวงแหนยิ่ง 

 พระราชดำรัสครั้งนี้ได้รับการยกร่างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพ่ือสื่อ

ความหมายไปยังผูน้ำของประเทศใกล้ชิดซึ่งอาจจะหลงคิดไมซ่ื่อต่อแคนาดา และวางแนวทาง
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ใหม่สำหรับแคนาดาในโลกกว้าง และโดยที่เป็นพระราชดำรัสเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา จึงมี

แผนงานที่นายกรัฐมนตรีจะดำเนินงานในกรอบเวลาที่กำหนดไว้รวมอยู่ดว้ย 

 โดยที่รายงานฉบับนี้จะไปถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุอ็อตตาวาและได้รับการส่ง

ต่อไปยังทมีประเทศไทยในแคนาดา จึงขอให้ท่านทูตชายช่วยเร่งรัดให้การเจรจาความตกลง

การค้าเสรกีับอาเซียนเสรจ็เรียบร้อยก่อนที่ท่านทูตชายจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 

ศกนี ้ข้าพเจ้าเองได้ริเริ่มเรื่องนี้ไว้ก่อนจะถกูย้ายไปอยู่ ณ กรุงมอสโกสมัยมิคาอิล กอร์บาชอฟ 

ซึ่งประทับใจในความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่ได้ไปชมทัว่แคนาดาและยังให้

เอกอัครราชทตูโซเวียต ณ กรุงอ็อตตาวาไปเป็นที่ปรึกษาด้วย 

 เกี่ยวกับเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา นั้น วันนี้ได้รับบันทกึละเอียดจากกรม

อาเซียน ซึ่งลกูสาวข้าพเจ้าเป็นรองอธิบดีอยู่ ยืนยนัว่าจะทำให้แล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งคิดว่าท่าน

ทูตชายคงได้รับแล้ว แต่จะสำเนามาให้อยู่ดี 

 

 
Speech from the Throne to open  

the first session of the 45th Parliament of Canada 

 

Honourable Senators, 

Members of the House of Commons, 

It is with a sense of deep pride and pleasure that my wife and I join you here today, as we witness Canadians coming 
together in a renewed sense of national pride, unity, and hope. 

I would like to acknowledge that we are gathered on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabeg people. This 
land acknowledgement is a recognition of shared history as a nation. While continuing to deepen my own understanding, it 
is my great hope that in each of your communities, and collectively as a country, a path is found toward truth and 
reconciliation, in both word and deed. 

This is my 20th visit to Canada, spread over the course of more than half a century, and my first as Sovereign. As I have said 
before, “Every time I come to Canada… a little more of Canada seeps into my bloodstream – and from there straight to my 
heart.” I have always had the greatest admiration for Canada’s unique identity, which is recognized across the world for 
bravery and sacrifice in defence of national values, and for the diversity and kindness of Canadians. 
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To the First Nations, Inuit, and Métis Peoples – you have welcomed my family and myself to your traditional lands with 
great warmth and hospitality, for which I am humbly grateful. 

This year, we mark the 80th anniversary of V-E Day and V-J Day. On Juno Beach, at Dieppe, on the Somme, at Beaumont-
Hamel, at Ypres, and on Vimy Ridge… At those places, and many others, forever etched into our memories, Canadians 
fought and died alongside our closest allies. 

Today, I see representatives from every part of Canada – from St. John’s, Newfoundland and Labrador, to Victoria, British 
Columbia, and Arviat, Nunavut. I see the guardians of the fundamental rights and freedoms guaranteed in the Canadian 
Charter and, as King, I thank you for your service to your fellow Canadians, across the length and breadth of this vast and 
great nation. 

You speak for your communities, representing an incredible richness of cultures, languages, and perspectives. We owe it to 
this generation, and those who succeed us, to think and act for the greater good of all. While the world faces 
unprecedented challenges, generating uncertainties across the continents with regards to peace and stability, economics, 
and climate change, your communities have the skills and determination to bring a wealth of solutions. 

By fostering collaboration and engaging in respectful, constructive debates, you will ensure this Government is capable of 
bold and fair action to support Canadians. 

It has been nearly 70 years since the Sovereign first opened Parliament. In the time since, Canada has dramatically 
changed: repatriating its Constitution, achieving full independence, and witnessing immense growth. Canada has embraced 
its British, French, and Indigenous roots, and become a bold, ambitious, innovative country that is bilingual, truly 
multicultural, and committed to reconciliation. 

The Crown has for so long been a symbol of unity for Canada. It also represents stability and continuity from the past to 
the present. As it should, it stands proudly as a symbol of Canada today, in all her richness and dynamism. 

Opening 

When my dear late mother, Queen Elizabeth II, opened a new Canadian Parliament in 1957, the Second World War 
remained a fresh, painful memory. The Cold War was intensifying. Freedom and democracy were under threat. Canada was 
emerging as a growing economic power and a force for peace in the world. In the decades since, history has been 
punctuated by epoch-making events: the Vietnam War, the fall of the Berlin Wall, and the start of the War on Terror. 
Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination, and freedom are 
values which Canadians hold dear, and ones which the Government is determined to protect. 

The system of open global trade that, while not perfect, has helped to deliver prosperity for Canadians for decades, is 
changing. Canada’s relationships with partners are also changing. 

We must be clear-eyed: the world is a more dangerous and uncertain place than at any point since the Second World War. 
Canada is facing challenges that are unprecedented in our lifetimes. 

Many Canadians are feeling anxious and worried about the drastically changing world around them. Fundamental change is 
always unsettling. Yet this moment is also an incredible opportunity. An opportunity for renewal. An opportunity to think 
big and to act bigger. An opportunity for Canada to embark on the largest transformation of its economy since the Second 
World War. A confident Canada, which has welcomed new Canadians, including from some of the most tragic global 
conflict zones, can seize this opportunity by recognising that all Canadians can give themselves far more than any foreign 
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power on any continent can ever take away. And that by staying true to Canadian values, Canada can build new alliances 
and a new economy that serves all Canadians.    

Building new relationships with the United States and the world 

The Prime Minister and the President of the United States, for example, have begun defining a new economic and security 
relationship between Canada and the U.S., rooted in mutual respect and founded on common interests, to deliver 
transformational benefits for both sovereign nations. 

In parallel, the Government is working to strengthen its relationships with reliable trading partners and allies around the 
world, recognizing that Canada has what the world needs and the values the world respects. 

Canada is ready to build a coalition of like-minded countries that share its values, that believe in international co-operation 
and the free and open exchange of goods, services, and ideas. In this new, fast-evolving world, Canada is ready to lead. This 
will be demonstrated in June, when Canada convenes the G7 Summit. 

Building a more affordable Canada 

The Government is guided by its conviction that the economy is only truly strong when it serves everyone. Many Canadians 
are struggling to get ahead. The Government is responding, reducing middle-class taxes and saving two-income families up 
to $840 a year. It will cut the GST on homes at or under $1 million for first-time homebuyers, delivering savings of up to 
$50,000. And it will lower the GST on homes between $1 million and $1.5 million. 

The Government will protect the programs that are already saving families thousands of dollars every year. These include 
child care and pharmacare. In addition to these, the Government has recently expanded the Canadian Dental Care Plan to 
cover about eight million Canadians, saving the average person more than $800 per year. 

Building a stronger Canada 

The Government’s overarching goal – its core mission – is to build the strongest economy in the G7. That starts with 
creating one Canadian economy out of thirteen. Internal barriers to trade and labour mobility cost Canada as much as 
$200 billion each year. The Government will introduce legislation to remove all remaining federal barriers to internal trade 
and labour mobility by Canada Day. 

Numerous premiers have already taken vital steps to break down provincial and territorial barriers to trade. Together, we 
will build on that progress to deliver free trade across the nation by Canada Day. This is critical to unlocking Canada’s full 
economic potential, but it’s not enough. 

To build Canada strong, the Government is working closely with provinces, territories, and Indigenous Peoples to identify 
and catalyse projects of national significance. Projects that will connect Canada, that will deepen Canada’s ties with the 
world, and that will create high-paying jobs for generations. 

Given the pace of change and the scale of opportunities, speed is of the essence. Through the creation of a new Major 
Federal Project Office, the time needed to approve a project will be reduced from five years to two; all while upholding 
Canada’s world-leading environmental standards and its constitutional obligations to Indigenous Peoples. 
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The Government will also strike co-operation agreements with every interested province and territory within six months to 
realize its goal of “one project, one review.” 

When Canadians come together, Canada builds things that last. 

By removing these barriers that have held back our economy, we will unleash a new era of growth that will ensure we 
don’t just survive ongoing trade wars, but emerge from them stronger than ever. It will enable Canada to become the 
world’s leading energy superpower in both clean and conventional energy. To build an industrial strategy that will make 
Canada more globally competitive, while fighting climate change. To build hundreds of thousands of good careers in the 
skilled trades. And to build Canada into the world’s leading hub for science and innovation. 

Critically, the Government will undertake a series of measures to help double the rate of home building while creating an 
entirely new housing industry – using Canadian technology, Canadian skilled workers, and Canadian lumber. The 
Government will introduce measures to deliver affordable homes by creating Build Canada Homes. This mission-driven 
organization will act to accelerate the development of new affordable housing. It will invest in the growth of the 
prefabricated and modular housing industry. And it will provide significant financing to affordable home builders. The 
Government will make the housing market work better, including by cutting municipal development charges in half for all 
multi-unit housing. The Government will drive supply up to bring housing costs down. 

Building a safer and more secure Canada  

To be truly strong, Canada must be secure. To that end, the Government will introduce legislation to enhance security at 
Canada’s borders. Law enforcement and intelligence agencies will have new tools to stop the flow of fentanyl and its 
precursors. The Canada Border Services Agency will be given new powers to examine goods destined for export, to prevent 
the transport of illegal and stolen products, including cars. 

The Government will protect Canada’s sovereignty by rebuilding, rearming, and reinvesting in the Canadian Armed Forces. It 
will boost Canada’s defence industry by joining ReArm Europe, to invest in transatlantic security with Canada’s European 
partners. And it will invest to strengthen its presence in the North, which is an integral part of Canada, as this region faces 
new threats. 

The Government will discharge its duty to protect Canadians and their sovereign rights, from wherever challenges may 
come at home or abroad. To keep communities safe, the Government will hire 1,000 more RCMP personnel. It will change 
firearms licensing and strengthen enforcement of yellow and red flag laws. Weapons licences for those convicted of 
intimate partner violence and those subject to protection orders will be revoked. Through the deployment of scanners, 
drones and helicopters, additional personnel, and K-9 teams, the Government will stem the tide of illegal guns and drugs 
across the border. 

It will take these steps while protecting the rights of law-abiding gun owners and Indigenous Peoples’ longstanding hunting 
traditions. 

The Government will bring a renewed focus on car theft and home invasions by toughening the Criminal Code to make bail 
harder to get for repeat offenders charged with committing these crimes, along with human trafficking and drug smuggling. 

Building a united Canada 

During this time of great change, Canadians are uniting behind what makes Canada unique. 
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The French language and the Quebec culture are at the heart of the Canadian identity. They define the country that 
Canadians and I love so much. Canada is a country that respects and celebrates its official languages and Indigenous 
languages. The Government is determined to protect the institutions that bring these cultures and this identity to the 
world, like CBC/Radio-Canada. It will protect the people who give us access to fresh, healthy, and quality food: agricultural 
producers. And it will protect supply management. 

Nature is core to Canada’s identity. In 2022, Canada convened COP15 in Montréal, which concluded with 196 countries 
striking a historic agreement to protect 30 percent of their lands and 30 percent of waters by 2030. To this end, the 
Government will protect more of Canada’s nature than ever before through the creation of new national parks, national 
urban parks, marine protected areas, and other conservation initiatives. 

The Government will always protect the rights and freedoms that the Charter guarantees for every Canadian. 

The Government will be a reliable partner to Indigenous Peoples, upholding its fundamental commitment to advancing 
reconciliation. Central to this commitment is the creation of long-term wealth and prosperity with Indigenous Peoples. For 
that reason, the Government will double the Indigenous Loan Guarantee Program from $5 billion to $10 billion – enabling 
more Indigenous communities to become owners of major projects. As Canada moves forward with nation-building 
projects, the Government will always be firmly guided by the principle of free, prior, and informed consent. 

Canada’s immigration system has long been a source of pride for Canadians and of dynamism for the economy. The 
Government is dedicated to rebuilding the trust of Canadians in immigration by restoring balance to the system. 

The Government will cap the total number of temporary foreign workers and international students to less than five 
percent of Canada’s population by 2027. By doing this, the Government will attract the best talent in the world to build 
our economy, while sending a clear message to Canadians working abroad that there is no better time to come home. 

Building Canada Strong by spending less and investing more 

In all of its actions, the Government will be guided by a new fiscal discipline: spend less so Canadians can invest more. 

Day-to-day government spending – the government’s operating budget – has been growing by nine percent every year. The 
Government will introduce measures to bring it below two percent. 

Transfers to provinces, territories, or individuals will be maintained. The Government will balance its operating budget over 
the next three years by cutting waste, capping the public service, ending duplication, and deploying technology to improve 
public sector productivity. 

In parallel, the Government will take a series of measures to catalyse new investment to create better jobs and higher 
incomes for Canadians. The scale of the Government’s initiative will match the challenges of our times and the ambitions 
of Canadians. 

Conclusion 

Honourable Senators, 

Members of the House of Commons, 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 
 

52 
 

When my dear late mother addressed your predecessors seven decades ago, she said that in that age, and against the 
backdrop of international affairs, no nation could live unto itself. It is a source of great pride that, in the following decades, 
Canada has continued to set an example to the world in her conduct and values, as a force for good. 

I wish to express to you and to the people of Canada my heartfelt gratitude, and that of my wife, for the warmth of the 
welcome which we have received. 

As the anthem reminds us: The True North is indeed strong and free! 

Members of the House of Commons, you will be asked to appropriate the funds to carry out the services and expenditures 
authorized by Parliament. 

May you honour the profound trust bestowed upon you by Canadians, and may God bless and guide you in all your duties. 

 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมิถุนายน 2025 (2568) 

 

 อัตราภาษศุีลกากรสำหรับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมซึ่งนายโดนัลดท์รัมป์เพ่ิมขึ้นเท่าตัว

จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 เร่ิมมีผลบงัคับใช้ในวันที่ 4 มถิุนายน วันนี้ ทา่มกลางการ

คัดค้านจากประเทศคู่ค้าจากทุกมุมโลก ปฏิกิริยาจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบอย่าง

มาก นั้น ได้กล่าวถึงแล้วในรายงานเดือนพฤษภาคม แต่ในวันนี้ นายหวังเหวินทา 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำเรื่องภาษีฝ่ายเดียวของทรัมป์

เข้าสู่การพจิารณาในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกที่ประเทศฝรั่งเศส 

 สำหรับเหล็ก แตนาดาเคยเป็นผู้ส่งออกไปสหรัฐมากที่สุด ส่วนเหล็กทกุประเภท นั้น จีน

เป็นผูส้่งออกอันดับหนึง่ ตามด้วยญี่ปุ่นและเกาหลใีต ้เพราะเหตุที่อยู่ติดต่อกันและมี

ความสัมพันธ์ฉันมิตรใกลช้ิดมาชั่วศตวรรษ การค้าขายของแคนาดาร้อยละ 80 จึงอยูก่ับสหรัฐ  

 รัฐมนตรีหวังจากจีนไดถ้ือโอกาสหารือในเรื่องภาษีทรัมป์กับกรรมาธิการการค้าของ

สหภาพยุโรป รัฐมนตรีการค้าของแคนาดา รวมทั้งรัฐมนตรีจากดอมินกิันรีพับลิค ซึ่งเพ่ิงเริ่ม

ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมและจะต้องเผชิญกับกำแพงภาษทีั้งเหล็กกล้าและอลูมิเนียมทีท่รัมป์

ประกาศใช้พอดี โดยจีนตอ้งการให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาทางพหุนิยม อันเป็นแนวทางของ

สหรัฐอเมริกาที่นายทรัมป์ไม่ยอมรับและปรับเปลีย่นไปในทาง Unilateralism ซึ่งสอดคล้อง

กับวิถีทาง MAGA หรือ MAKE AMERICA GREAT AGAIN 

  

คณะผู้แทนญี่ปุ่นซึ่งเจรจาการค้ากับคณะของทรัมป์มา 5 รอบแล้ว กำลังใช้ความ

พยายามคร้ังใหม่โดยกำหนดจะไปถึงกรุงวอชิงตันในวันที่ 4 มถิุนายน วันนี้ อันเป็นวันที่นาย
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ทรัมป์ขีดเส้นให้ทุกฝ่ายนำเสนอตามแนวทางของตน โดยขู่ว่าถ้าไม่เสนอก็จะให้จ่ายภาษีตาม

อัตรา “ต่างตอบแทน” ทีเ่ดิม “พักรบ” ไป 90 วัน 

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับคู่ค้าคืบหน้าไปช้ามาก ที่ตกลงกันไดม้ีเพียง สหราช

อาณาจักร ส่วนจีน นั้น จงัหวะของการเจรจาข้ึนอยู่กับความพร้อมของทั้งสองฝ่าย เท่าที่ผ่าน

มา จีนยอมไปเจรจากับผูแ้ทนสหรัฐ 2 รอบจนบดันี้—ที่นครเจนีวาและกรุงลอนดอน ทั้งสอง

ฝ่ายบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญได้ เช่นในกรณีการเข้าถึง “แร่หายาก” หรือ Rare Earths 

ซึ่งตั้งแต่แรกของการเรียกเก็บ “ภาษีทรัมป์” จีนได้ห้ามบริษัทจีน 11 แห่งขายให้แก่สหรัฐ 

ตามข้อตกลง ณ กรุงลอนดอน จีนได้ยกเลิกข้อห้าม แต่มิได้มกีารเปิดเผยรายละเอียดจนกว่าจะ

ได้รับการลงนามโดยโดนลัด์ทรัมป์และ     สีจิ้นผิง 

ข่าวสำคัญของวันที่ 20 มิถุนายน 2025 ได้แกก่ารที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมปต์กลงอนุมัติให้ 

Nippon Steel ของภาคเอกชนญี่ปุ่นซื้อกิจการ US Steel ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง 

Pittsburgh ในมลรัฐเพ็นซิลเวเนีย ในมูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทยอมรับเงื่อนไข

ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการความมั่นคงแห่งชาติและใหป้ระธานาธิบดีทรัมป์ได้รับ GOLDEN 

SHARE อันหมายความว่า เขาจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบรษิัท-Director- ซึง่จะมีอำนาจใน

การตัดสินใจไปลงทุนในทีต่่างๆ นอกเหนือจากในสหรัฐ 

Nippon Steel เป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าใหญอ่นัดับ 4 ของโลก นิปปอนสตีลได้

เสนอที่จะซื้อ US Steel คร้ังหลังสุดมา 18 เดือนแล้ว คร้ังแรกโดนัลด์ทรัมปไ์ม่เห็นด้วย และ

ระหว่างหาเสียงโจไบเดนได้ไปเยือนคนงานที่พิททส์เบอรก์และคงจะเกรงการเสียคะแนน จึงได้

ตัดสินใจมิให้ขายกจิการโดยอ้างมติคณะกรรมการว่าด้วยการลงทุนฯ นิปปอนสตีลเองก็ผิดหวงั

อย่างมาก เนื่องจากตั้งใจจะมอบหมายให้นักธุรกจิอเมริกันชั้นนำเป็นผู้บริหารสำคัญอยู่แล้ว 

เงื่อนไขที่ตกลงกับทรัมปด์จูะใกล้เคียงกับที่ตกลงลา่สุด 

สมัยที่ทรัมป์ครองแหน่งประธานาธิบดีวาระที่หนึ่ง คำสั่งแรกๆ ที่เขาลงนามได้แก่การ

ห้ามคนจากประเทศอิสลามจำนวนหนึ่งเข้าสหรัฐ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เขาได้ออกคำสั่ง

คล้ายกันอีกมิให้คนจากประเทศในภูมิภาคต่างๆ 12 ประเทศเข้าสหรัฐ และในวันถัดมา เขาได้
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เพ่ืมจำนวนอีก 7 ประเทศซึ่งมีเงื่อนไขบางประการที่จะต้องดำเนินการก่อนจะได้รับการตรวจ

ลงตรา 

 คร้ังนั้น นาย Steve Bannon แกนนำกลุ่มขวาจัดซึ่งมาเป็นที่ปรึกษาให้ทรมัป์ไดจ้ัดทำ

ร่างคำสั่งให้ทรัมป์ลงนามที่โต๊ะทำงานในห้องรูปไข ่ 

..  

 ในขณะเดียวกัน นายทรัมป์ได้กล่าวหาว่าคำสั่งต่างๆ ที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนาม

ตลอด 4 ปทีี่เป็นผู้นำสหรัฐ ได้ใช้ปากกาซึ่งเซ็นเองหรือ “Auto Pen” โดยทรัมป์กล่าวเท็จว่า 

สมองไบเดนใช้การไม่ได้ ซึ่งไบเดนได้โต้กลับในทันที แต่นายทรัมป์ว่า Auto Pen มีอยู่ทั่วไป

โดยเด็กเด็กใช้เซน็อยู่ทกุวนั 

 ความสามารถทางสมองของผู้นำหรือประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นั้น เป็นประเด็น

สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังมิใหบ้างคนนำประเด็นดังกล่าวไปใช้เพ่ือ  ผลทาง

การเมือง อันพอเห็นได้จากเจตนาของนายทรัมป์ เนื่องจากเขากล่าวถึงอดึต ประธานาธิบดีซึ่ง

พ้นตำแหน่งไปหลายเดือนแล้ว 

 คนแรกที่กล่าวถึงปัญหาความทรงจำของไบเดนไดแ้ก่นาย Robert Hur อัยการเช้ือ

สายเกาหลีซี่งรัฐมนตรี Merrick Garland จากพรรคเดโมแคร็ตตั้งให้เป็น “อัยการพิเศษ” 

เพ่ือสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่มีชั้นความลับสมัยทีไ่บเดนเป็นรองประธานาธิบดี

หรือช่วงที่เขาเร่ิมเป็นประธานาธิบดีแล้วบางส่วนที่หลงไปอยู่ในบ้านหรือโรงรถส่วนตัว และไบ

เดนได้ส่งไปยังกองจดหมายเหตุตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว ปัญหามิได้เกี่ยวขอ้งกับตัวเอกสาร 

แต่เป็นข้อสังเกตประโยคหนึ่งในรายงานของนายเฮอร์ว่า (Biden) “is a well-meaning 

elderly man with a poor memory.” 

 เป็นธรรมดาที่ไบเดนย่อมไม่พอใจที่อัยการเฮอรไ์ด้นำความดังกล่าวไปรวมไว้ในบันทึก

ทางการ เนื่องจากวันที่เฮอรต์ั้งข้อสังเกตเช่นว่า เป็นวันที่ 7 ตุลาคม ซึง่ฮามา้สและพวกได้

ระดมการโจมตีอิสราเอลอย่างหนัก ทำให้ไบเดนตอ้งโทรศัพทต์ดิต่อกับหลายฝ่ายและใช้
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ความคิดวางแผนในด้านต่าง ๆ ซึ่งสำคัญยิ่ง อันเป็นจังหวะที่นายเฮอร์ถามเขาถึงวันที่โบ 

บุตรชายของเขาถึงแก่ชีวิตและเขียนในรายงานว่าไบเดนจำวันที่ลูกชายคนโปรดเสียชีวิตไม่ได้

ทั้งๆ ทีไ่บเดนจำวันนั้นไดแ้ม่น และโดยที่นายเฮอร์เป็นรีพับลิกันด้วย สมาชิกพรรคเดียวกันจึง

นำเรื่องเข้าสภา ประเด็นนี้จึงกลายเป็นข้อถกเถียงทางการเมือง เนื่องจากนายทรัมป์ถูกข้อหา

มากมายในการยักย้ายถ่ายเทเอกสารลับมากและลับที่สุดไปไว้ที่บ้านพักมาร-์อา-ลาโก้ในมล

รัฐฟลอริด้าจำนวนมากมาย แทนที่จะส่งให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติตามขอ้บังคับ เข้าใจว่า 

ฝ่ายกฏหมายของรัฐบาลกลางจะนำหลักฐานการกระทำผิดมาดำเนินคดีเมื่อทรัมป์พ้นตำแหน่ง 

ซึ่งจะได้ผลที่ถกูต้องหรือไม่ เพราะทรัมป์พยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะลม้ทุกคดี รวมทั้งยงัไม่เคย

ลดละความตั้งใจทีจ่ะให้กระบวนการยุติธรรมถือว่าเขามีความคุ้มกันจากอำนาจศาล 

  

  

 นายทรัมป์นำเร่ืองสมองของไบเดนมากล่าวถงึในช่วงนี้คงมิใช่เพ่ือหวังผลทางการเมือง 

เนื่องจากไบเดนมไิด้ดำรงตำแหน่งใดๆ  ในปัจจุบัน แต่คงจะเพ่ือให้ปรากฏว่าคำสั่งฝ่ายบริหาร

หลายร้อยฉบับที่เขาลงนามโดยไม่เคยอ่านเลยนั้น “มีผลทางกฏหมาย” แมห้ลายฉบับจะถูกนัก

กฏหมายแย้งว่าขัดกับรัฐธรรมนญหรือหลักนิติศาสตรก์็ตาม การโต้คารมกันระหว่างนัก

กฎหมายกบั Kristi Noem รัฐมนตรคีวามปลอดภัยของมาตุภูมิในประเด็นวา่ HABEAS 

CORPUS คุ้มครองฝ่ายใด เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่า อันตรายมีเพียงไรหากผู้ใช้กฎหมายไม่

เข้าใจหลักการเก่าแก่ของตัวกฏหมาย (กษัตริย์อังกฤษใช้หลักการทางกฏหมายนี้ใน Magna 

Carta เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 12 แต่เช่ือว่า ภาษิตกฎหมายนี้อาจมมีาตั้งแต่สมัยโรมัน)  

 การใช้ความเท็จเพ่ือกล่าวหาคนอื่นเป็นนิสัยประจำตัวของนายโดนัลด์เจ.ทรัมป์ตั้งแต่

เขายังเป็นวัยรุ่น ช่วงเดียวกับที่เขาเร่ิมแสดงว่าเป็นคนรังเกียจผิวซึ่งเคยรายงานไว้ในประมวลฯ

ก่อนนีแ้ล้ว ระหว่างที่เขาเป็นผู้นำสมัยที่ 1.0 นายทรัมป์กล่าวหาบารคัโอบามาหลายเร่ือง

ด้วยกัน อาทิ โอบามาไมม่ีคุณสมบัติที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ เพราะมิได้กำเนิดในดินแดน

สหรฐั โดยทรัมป์ไดจ้ัดตั้งขบวนการ Birtherism ขึ้นเป็นพืน้ฐานของทฤษฎีสมคบคิดหรือ 
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Conspiracy Theory ซึ่งใช้แพรก่ระจายข่าวปลอม จนกระทัง่ทรัมป์เองได้เห็นหลักฐาน

ชัดเจนว่า โอบามาเกิดในมลรัฐฮาวายในสหรัฐอเมริกา อีกข้อหาหนึ่งได้แก่การปั้นเรื่องขึ้นมาว่า

โอบามาได้ตั้งเครือข่ายดักล้วงความลับส่วนตัวของนายทรัมป์มาตลอด ซึ่งประชาคมข่าวกรอง

ของสหรัฐยืนยันว่าไม่มหีลักฐานใดๆ ตามข้อกล่าวหา 

  

 

 นายอีลอนมัสก์ อภิมหาเศรษฐีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาใต้ ที่ปรึกษาพิเศษของนาย

ทรัมป์ ซึ่งเคยเป็นคนใกลช้ิดและทรงอิทธิพลมากในรัฐบาลทรัมป์ตั้งแต่ระยะหาเสียง  แต่ผู้

สังเกตการณ์ทางการเมืองในสหรัฐก็พอจะคาดการณไ์ด้ถูกต้องว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรแท้

ระหว่างทรัมป์กับมัสก์คงไม่ยั่งยืนเท่าไรนัก เนื่องด้วยแต่ละคนมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนเหนือสิ่ง

อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัมป์ต้องการความจงรักภักดีต่อเขาอันหมายรวมถงึวาระงานใหญ่

ยิ่งที่เขาพยายามต่อสู้ให้สัมฤทธิ์ผลโดยไปร่วมพิจารณาในสภาล่างด้วยตนเองแม้จะต้องอดนอน

ถึง 2 คืน อันได้แก่ “One Big Beautiful Bill-BBB” ซึ่งอันที่จริงรวมงบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่

จะต้องแสดงรายรับ-รายจ่ายไว้เพ่ือดำเนินการตามนโยบายของทรัมปท์ุกรายการเพราะเขาได้

ให้รวบรวมไว้ในร่างงบประมาณฉบับเดียว แทนทีจ่ะแยกเป็นญัตติต่างหากเป็นวาระไป คงจะ

เนื่องจากความมั่นใจว่าชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีน้ำหนักมากพอทีจ่ะผลักดัน Agenda 

หลากหลายของเขาให้ได้รับความเห็นชอบในรวดเดียว 

 อีลอนมัสก์เห็นต่างจากทรัมป์ เมื่อวันอังคารที ่3 มถิุนายน เขาพิมพบ์น X “Just can’t 

stand it anymore. This measure Congressional spending bill is a disgusting 

abomination.” วุฒิสมาชิกหลายคน เช่น Thomas Massie (R-KY), Rand Paul (R-KY), 

Mike Lee (R-Utah) กลา่วว่าวุฒิสภาจะต้องแก้ไขรา่งให้ดีขึน้ มัสก์กล่าวเสริมในตอนนีว้่า 

“ควรถอดถอนทรมัป์ได้แล้ว” และกล่าวในอีกบริบทหนึ่งว่า ถ้าปราศจากเขาซึ่งได้จ่ายเงินไป 

290 ล้านดอลลาร์ นายทรัมป์คงไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาหรอก—ตัวเงิน 290 ล้านเป็นจำนวนที่

กรรมการการเลือกตั้งเสนอรายงาน แต่ไม่รวมถึงเงนิจำนวนอื่นที่นายมัสก์ใหเ้ป็นรางวัลเชิง
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เสี่ยงทาย ซึ่งฝ่าย Super Pac นำไปดำเนินการและนายมัสก์ไม่เคยไปชี้แจงตามที่มีหมายเรียก

มา 

 ในระยะแรกของรัฐบาลทรัมป์ อีลอนมัสกท์ำตัวราวกับเป็นคู่แฝดของโดนัลด์ทรัมป์ จน

มีข่าวว่าเขาอาจจะย้ายไปอยุ่กับทรัมปท์ี่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก้ในมลรัฐฟลอริด้า มัสก์ได้ไป

ปรากฏในที่ต่างๆ ทำให้เกิดข่าวลือหลากหลาย ว่ามัสก์คงจะรับผิดชอบด้านความมั่นคง

แห่งชาต ิเนื่องจากเขาอยู่ในทีซ่ึ่งทรัมปจ์ะหารือกับโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครน ตามด้วยข่าว

ว่าเขาได้ไปพบกับผู้แทนของอิหร่านที่โรงแรมในนครนิวยอร์ก ระหว่างที่ทรัมป์กำลังเสนอชื่อผู้

ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตร ีมัสกก์็ปรากฏตัวเป็นประจำในห้องทำงานรูปไข่อันเป็นห้อง

ทำงานของประธานาธิบดี แต่ทรัมป์ก็รีบบอกปัดว่า มัสกจ์ะไมม่ีทางเป็นประธานาธิบดีเพราะ

เขามิได้เกิดในสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ผู้ที่รู้จักทรัมป์ดีย่อมทราบว่าข้อนี้เป็นประเด็นแรกสุด

ที่ทรัมป์จะต้องสืบหาก่อนให้ใครมาสนิทสนมกับตน 

 เมื่อทรัมป์เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวเป็นคร้ังแรก อีลอนมัสก์ซึ่งสวมเพียง

เสื้อเชิร์ตและนั่งที่แท่นไมข้้างหน้าต่าง ได้เป็นผู้เข้าร่วมหมายเลขหนึ่ง เหนือกว่ารัฐมนตรีคนอ่ืน

ทั้งคณะและเป็นคนแรกที่ได้ยืนบรรยายแนวทางต่างๆ ที่เขาเห็นควรดำเนินการ โดยเขาชีแ้จง

ถึงความจำเป็นที่จะต้องจดัระบบงานของรัฐบาลกลางใหม่  

 หน่วยงานใหม่ทีท่รัมป์จะใช้มีชื่อว่า DEPARTMENT OF GOVERNMENT 

EFFICIENCY—DOGE โดยให้อีลอนมัสก์เป็นหัวหน้า แต่ทั้งหน่วยงานและผูคุ้มงานมิได้รับการ

จัดตั้งและยืนยันตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเปิดเผย อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ 

สำนักงานนีไ้ด้ดำเนินการปลดคนในระบบราชการไปนับแสนโดยมไิด้คำนึงถงึประวตัหิรือ

ผลงานของแต่ละบุคลากร จึงสร้างความเจ็บแค้นให้แก่ผู้คนจำนวนมหาศาล และมีผลให้

รถยนต์เท้สล่าของนายมัสก์มีราคาหุ้นและยอดขายตกต่ำลง และโดยผลของภาษีทรัมป์ ความ

นิยมในรถประเภทนี้ลดต่ำลงในตลาดอื่นและยุโรปอย่างมาก แต่ในระยะนั้น ทรัมป์ได้เอาใจนาย

มัสก์ด้วยการซื้อรถเท้สล่าสีแดงมาจอดให้ทกุคนเห็นที่หน้าทำเนียบขาว แต่เมื่อเขาเร่ิมมีความ
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ร้าวฉานกับมัสก์ดังที่ต่างโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมวิพากษ์วืจารณ์ซึ่งกันและกัน รถเท้สล่า

มิได้ปรากฏว่าจอดอยูท่ี่ทำเนียบขาวอีกต่อมา 

 พฤติกรรมของอีลอนมัสกใ์นระยะหลังมานีแ้สดงถึงความโน้มเอียงของเขาไปในทาง 

Apartheid ดังเห็นไดจ้ากการตัดความช่วยเหลือจากสหรัฐที่จะให้แก่ชุมชนผิวดำใน

แอฟริกาใต้ ต่อมาเมื่อประธานาธิบดีทรมัป์เชิญประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa แห่ง

สาธารณรัฐแอฟริกาใตใ้ห้มาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเพ่ือจะ “RESET” ตวามสัมพันธ์

ระหว่างสองประเทศ ปรากฏว่า อาคันตุกะกลับต้องถูก “ซุ่มโจมตหีรือ ambushed” ด้วย

รายงาน “ข่าวปลอม” วา่คนผิวขาวถูกคนแอฟริกันทำร้าย และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้เปิดวิ

ตีทัศนฉ์ายเข้ามาในห้องทำงานรูปไขแ่สดงชาวนาแอฟริกันรุมสังหาร “WHITE AFRIKANER” 

ซึ่งนำไปสู่การปะทะคารมระหว่างทรัมป์กับแขกผู้มาเยือน เนื่องจากเขาได้ปฏิเสธเสียงแข็งว่า 

เหตุทั้งหมดทีท่รัมป์กล่าวและฉายมิได้เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ 

 สำนักข่าวระหว่างประเทศรายงานเช่นเดียวกันว่า ข่าวที่ทรัมป์รวบรวมมาเป็นข่าวเก่า

จากที่อิ่น ส่วนวดิิทัศน์ นัน้ เป็นภาพในอดีตจาก Democratic Republic of Congo ข้าพเจ้า

เองเช่ือว่า คนที่มีส่วนในการนำหลักฐานดังกล่าวมาให้ทรัมป์โจมตีผู้นำจากแอฟริกาใต้น่าจะ

ได้แก่อีลอนมัสก ์

 การใช้ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวในการปะทะคารมกับแขกต่างประเทศเช่นที่เกิด

ขึ้นกับโวโลดมิีร์เซเลนสกีแ้ห่งยูเครนและเป็นประสบการณ์อันไม่น่าเกิดขึ้นระหว่างการเยือน

ของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ทำให้ภาพพจน์ของ Oval Office ภายใต้ทรมัป์มีความ

น่าเช่ือถือเสื่อมทรามลงอย่างมาก 

 ต่อมามัสก์เห็นความจำเป็นที่จะดำเนินธุรกิจของเขาอย่างเต็มที่ เนื่องจากการใช้เวลา

ส่วนใหญ่ไปในการช่วยนายทรัมป์มิได้ผลกัดันให้เขาเองได้รับงานของรัฐบาลกลางแต่อย่างใด 

ความต้องการของเขาด้านหนึ่งได้แกก่ารเป็นเจ้าของโครงการสำรวจและตั้งอาณานิคมบนดาว

พระอังคาร ซึ่งแม้เขาจะลงทุนไปมาก แต่โครงการ Artemis ของรัฐบาลก็ยังเป็นของ NASA 

อยู่ และเมื่อมัสกม์ีความขัดแย้งส่วนตัวกบัทรัมปด์ังที่ได้รายงานก่อนแล้ว ประธานาธบิดีทรัมปฺ
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ได้สั่งถอนชื่อคนที่มัสก์เสนอเพ่ือรับตำแหน่งหัวหน้าของสำนักงานบริหารการบินและอวกาศ

แห่งชาติหรือ NASA 

 ไม่แต่เท่านั้น อีลอนมัสกไ์ด้ย้ายไปตั้งถินฐานที่เมือง Austin .ในมลรัฐเท็กซัส ซึ่งในช้ัน

แรกคนภายนอกเข้าใจว่าจะเป็นศูนย์กลางโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท้สล่าในสหรัฐแห่งใหม่ 

เพราะโรงงานผลิตรถเท้สล่าใหญ่อีกแห่งหนึ่งตัง้อยูใ่นจีนแผ่นดินใหญอ่ันย่อมถูกกำแพงภาษี

ของรัฐบาลทรัมป์ เช่นรถยนต์ BYD ของจีนที่ขายได้เป็นอันดับหนึ่งเหนือกวา่เท้สล่า และรถ 

EV อื่น แต่อีลอนมัสก์ได้รวบซื้อที่ดินในออสคินไปอย่างมาก จนชาวเท็กซัสเริม่หวาดเกรงว่า 

ความต้องการของเขาอาจจะมากกว่า การครอบครองดินแดนเพียงเพื่อขยายโรงงานสร้าง

รถยนต์เท่านั้น 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับความขดัแย้งกับโดนลัด์ทรัมป๋ นัน้ เมื่อไม่นานมานี้ อีลอนมัสก์ไดโ้พสต์

ในสื่อสังคมเอก็ซ์ของเขาเองว่า “บางทีเขาอาจจะใช้ถ้อยคำรุนแรงมากไปหน่อย” ซึ่งทรมัป์

ตอบแบบคนมีนิสัยอาฆาตว่า “ก็แล้วแต่” ประมาณ 2 สัปดาหผ์่านไปแล้ว ทั้งทรัมป์และมัสก์

ต่างก็มิได้ย้อนกลับมา “คืนดี” ต่อกัน    

  

 

 วันที่ 3 มถิุนายน เป็นวันเลือกตั้งประธานาธืบดีสาธารณรัฐเกาหลีอันเป็นตำแหน่งที่ว่า

งอยู่หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้นายยนูซ็อคยอลพ้นจากตำแหน่งและให้มีการ

เลือกตั้งใหม ่

 ผลปรากฏว่า นาย E Jae Myaung ซึ่งมีอุดมการณ์กลาง-ซ้ายจากพรรคประชาธิปไตย

แห่งเกาหลี เป็นผู้ชนะและได้เป็นประธานาธิบดี ซึง่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่ง

ราชอาณาจักรไทยได้ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปย้งประธานาธิบดีอีเจมิยองแล้วเมื่อ

วันที่ 3 มถิุนายน ตามข่าวในพระราชสำนัก 
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 นายอีเจมิยองมิได้เปน็นักการเมืองระดับชาติมาก่อน แต่เคยเป็นนายกเทศมนตรีนอก

กรุงโซลมาสมัยหนึ่ง เปน็คนจากครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนมาก่อน ระหว่างทำงานในฐานะ

ลูกจ้าง อีเจมิยองประสบอุบัติเหตุสองสามคร้ัง 

 โดยที่ความสับสนทางการเมืองภายในเกิดขึ้นนับแต่วาระที่นายยูนซ็อกยอล อดีต

ประธานาธิบดี ประกาศให้ใชก้ฎอัยการศึกและเกาหลีใต้ไม่มีผู้นำประเทศเว้นแต่ผู้รักษาการ 

สถานะทางการเงินและการคลังจึงตกต่ำลง ในขณะที่นายอีเจมิยองเพ่ิงรับตำแหน่ง

ประธานาธิบดีและยังมิไดแ้ต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่  แต่เขาอาจจะหารือ

กับผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลี ซึ่งกำลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเงินวอนอยู่ เนื่องจาก

เกาหลีใต้ก็ต้องเตรียมท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐเพราะเหตุจาก “ภาษีทรัมป์” 

เช่นเดียวกับประเทศอืน่ๆ ในโลก อันมีผลกระทบไปยังหลายประเทศ 

 ตามรายงานจากกรุงโซลเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน เกาหลีใต้จะส่งคณะผู้แทนนำโดย

รัฐมนตรีคลังคนใหม่ไปเจรจาการค้ากับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันต่อจากที่เจรจามาแล้ว 2 รอบ 

เนื่องจากเวลาที่สหรัฐ Pause ไว้ 90 วันใกล้จะหมดลงแล้ว แต่เป็นไปได้ว่า ทรัมป์จะขยาย

เวลาออกไปอีกหลังจากกลับจากการประชุมนาโตท้ี่เนเธอร์แลนด์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพราะ

ดูเหมือนคณะผู้แทนสหรัฐที่ไปเจรจากบัจีน ณ กรงุลอนดอนจะได้เสนอกับทรัมป์ให้เพ่ิมเวลา 

ซึ่งข้าพเจ้าเองเห็นว่าควร เพราะภาคเอกชนของไทยเองก็ใคร่จะได้ทราบว่า ทีมเจรจาของไทย

ที่มีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าไดน้ำเสนอกรอบการเจรจาของฝ่ายไทย 5 

ประการใหค้ณะอเมริกันพิจารณามานานแล้ว แต่จนบัดนี้คณะผูเ้จรจาอเมรกิันที่ได้แจ้งแก่ฝ่าย

อื่นว่าพอใจในข้อเสนอของไทยกม็ิได้แจง้กำหนดนดัวันเจรจากับฝ่ายไทย พอ่ค้าและนักธุรกิจ

ไทยต้องการทราบว่า ภาษีต่างตอบแทนที่คณะของนายทรัมป์จะเรียกเก็บจากไทยร้อยละ 36 

และต่อมาอาจเปลี่ยนเป็นร้อยละ 18 นั้น ในที่สุดจะเป็นอัตราเท่าใด ร้อยละ 18 นั้น เป็นเพียง

สมมติฐาน มิใช่อัตราจริงตามคำชีแ้จงของรัฐมนตรคีลังของไทย ในฐานะที่ได้ศึกษา

ประวัติศาสตร์มา สหรัฐควรจดจำให้ขึ้นใจไว้ว่า ราชอาณาจักรสยาม (หรือไทย) เป็นประเทศ

แรกในเอเชียที่รับรองความเป็นรัฐเอกราชของสหรัฐอเมริกาและคงความเป็นมิตรประเทศสืบ

ต่อมาจนทุกวันนี ้
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 ตามรายงานสถานโีทรทัศน์ไทยในวันเสารท์ี่ 28 มถินุายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังไทยแจง้ว่า คณะผู้แทนไทยประมาณ 10 คน จะไปเจรจาการค้ากับคณะ

ผู้แทนสหรัฐที่กรุงวอชิงตนัในสัปดาห์หน้านี้ ส่วนกรอบการเจรจาซึ่งฝ่ายต่างๆ ได้หารือกันเป็น

ระยะแล้วนั้น ฝ่ายไทยมีพันธะสัญญากับฝ่ายอเมริกนัที่จะสงวนเป็นความลับไว้ก่อน อันเป็นที่

เข้าใจได้ ขอให้รีบเจรจาด้วยความรอบคอบก็แล้วกัน 

 

 

 การควบคุมคนอพยพเข้าเมืองเป็นปัญหาสำหรับโดนัลด์ทรัมปม์าทั้งในวาระทรัมป์ 1.0 

และ ทรัมป์ 2.0 ส่วนหนึง่เนื่องจากพรรครีพับลิกันถือว่าการกำหนดระบบคนเข้าเมืองเป็นเร่ือง

ของพรรครีพับลิกัน เช่นเดียวกับฝ่ายขวาจัดหริออนุรักษ์นิยมในยุโรปบางสาย ส่วนในสหรัฐ 

นัน้ มีมมุมองต่างไปบ้างเพราะเห็นว่า ระบบคนเข้าเมืองในสหรัฐนั้นใช้การไม่ได้มานานป ี

 เมื่อปี 2024 ประธานาธิบดโีจไบเดนได้ตัดสินใจเปลีย่นแนวทางตามประเพณีของพรรค

เดโมแคร็ตในประเด็นคนอพยพเข้าเมืองโดยร่วมมอืกับวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันในการยก

ร่างกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทั้งระบบแบบที่น่าจะมีมานานแล้วและจะแก้ปมที่เป็นปํญหา

โดยเบ็ดเสรจ็ วฒุิสมาชิกจากทั้งสองพรรคได้ให้ความเห็นชอบอย่างยินดี 

 แต่เมื่อร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้ไปสู่สภาผู้แทนราษฎรและนายโดนัลด์ทรัมปท์ราบเนื้อหา 

เขาได้สั่งมิให้ประธานสภาล่างนำเสนอเพื่อลงมติ โดยกล่าวว่าหากให้ความเห็นชอบไปกจ็ะเป็น

ผลดีต่อไบเดนในการเลือกตั้งอย่างแน่นอน ซึ่งเขา (ทรัมป์) ยอมรับไม่ได้ ประเด็นตนเข้าเมือง

จึงเป็นปัญหาสืบต่อมาจนบัดนี้ เพราะทรัมป์ได้ชูเร่ืองปัญหาคนอพยพเข้าเมิองมาก่อความชั่ว

ร้ายไปทั่วสหรฐัอเมริกาอันเนื่องจากความละเลยของไบเดนและพรรคเดโมแคร็ตเป็นประเด็น

หลักในการหาเสียง อันทีจ่ริง คณะหาเสียงของทรัมปไ์ด้ “ผูกขาดเร่ืองคนเข้าเมือง” ไว้เป็น

ประเด็นหลักในการเลือกตั้งของเขาและพรรครีพับลิกัน โดยถ้าเขาชนะ ก็จะมีการเนรเทศคน

เข้าเมืองที่มีเอกสารไม่ครบจำนวนมหาศาลหรือ Massive Deportation ซึง่ผูเ้ช่ียวชาญ

คำนวณแล้วจะต้องใช้งบประมาณอย่างมากมาย 
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 ระหว่างการรณรงค์หาเสียง นายทรัมป์ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขจัดคนเข้าเมืองมา

ตลอด ในสมัยทีห่นี่ง คำสั่งแรกๆ ที่เขาลงนาม ได้แก่การห้ามคนจากประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐ 

แต่ (ถ้าจำไม่ผิด) นายรูดี้จิวลิอาน ีอดีตที่ปรึกษากฎหมายของทรัมป์ แนะนำให้ตัดคำกล่าวถึง

ศาสนาออก เพราะจะทำให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึง่ทรัมป์ดัดแปลงคำสั่งตามคำแนะนำ แต่โดยที่

เป็นข้อห้ามกะทันหัน ผู้ทีถู่กห้ามบางคนอยู่ระหว่างเดินทาง จึงมาถึงปลายทางในสหรฐัและถูก

ส่งกลับ 

                    

 ตั้งแต่วันแรกๆ ที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมยัที่ 2 ทรัมป์ได้แต่งตั้งคนทีไ่ม่ลังเลที่

จะใช้อำนาจเข้มข้นมาทำหน้าที่ปราบปรามทั้งที่ชายแดนด้านใต้และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 

โดยเน้นเป็นพิเศษในเขตที่คนสังกัดพรรคเดโมแคร็ตเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อการนี้ รัฐมนตรี

ความปลอดภัยของมาตุภมูิจึงมืพื้นที่ควบคุมมากขึน้กว่าสมัยใด 

 โดยที่เป็นคนแบบ “อำนาจนิยม” ทรัมป์รู้สึกไม่ไดด้งัใจมาตั้งแต่การเริ่มขึ้นของ Black 

Lives Matter—BLM เมือ่เกิดการจลาจลขึ้นในปี 2020 หลังจากที่ George Floyd ชาวมินนิ

เอโปลิสผิวสีตอ้งขาดใจตายเพราะตำรวจท้องที่ใช้เข่ากดที่คอแม้ฟลอยด์จะบอกเขาว่าหายใจ

ไม่ออกก็ยงักดอยู่เช่นเดิม เมื่อเขาถึงแก่ความตาย ประชาชนจึงแสดงความไม่พอใจ จนเกิดการ

ประท้วงซึ่งแผ่กระจายไปทั่ว ประธานาธิบดีทรัมปพ์ยายามจะสั่งให้ทหารประจำการออกมา

จับกมุผู้ประท้วง แต่ Mark Esper รัฐมนตรีว่าการกลาโหมในรัฐบาลทรัมปค์้านว่า จะใช้ทหาร

มาปฏิบัติการ “ภายในประเทศ” ไม่ได้ 

 ทรัมป์ 2.0 ได้สัง่การให้ล้างแค้นของเขาในมลรัฐที่คนสังกัดพรรคเดโมแคร็ตเป็นเจ้าถิ่น

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม แคลิฟอร์เนียเป็นแห่งแรก เนื่องด้วยมีการประทว้งในนครลอสแอง

เจลีส ซึ่งตำรวจท้องที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่รัฐมนตรีความปลอดภัยของมาตุภมูิ

กลับอ้างว่า เหตุการณ์ประท้วงต้องการกำลังมากขึ้น ทรัมป์จงึสั่งการให้ National Guard 

4,000 คนไปเสริมกำลัง อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะอยู่ในอำนาจของผู้ว่าการ แต่นาย
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ทรัมป์อ้างว่า เขาสั่งเอง เพราะจะให้กำลังส่วนนี้ไปดูแลทรัพย์สินส่วนที่เป็นของ Federal ไม่

แต่เท่านั้น ทรัมป์ได้สั่งใหน้าวิกโยธินอีก 700 คนไปเตรียมพร้อมที่จะทำหนา้ที่ซึ่งได้ฝึกซ้อมมา

เป็นอย่างดี Governor Gavin Newsom แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ยื่นฟ้องการก้าวก่ายเขต

อำนาจของเขาแล้ว ในขณะเดียวกัน Karen Bass นายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลีสได้

ประกาศห้ามออกนอกสถานที่ในยามวิกาล ทั้งผู้ว่าการและนายกเทศมนตรีเป็นคนจากพรรคเด

โมแคร็ตทั้งนั้น ในสายตาของนายทรัมป์มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น Blue State 

 ในยามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังโชว์กำลังทางทหารอยู่นี้ ในวันที่ 14 มิถนุายน เขาก็

สั่งให้ทหารบกหลายพันคน พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์—ยานเกราะ รถลากปืนใหญ่ รถบรรทุก

ขีปนาวุธ ฯลฯ—ออกไปสวนสนามบน Constitution Avenue ในกรุงวอชงิตันเนื่องในโอกาส

วันครบรอบปีที่ 250 ของการจัดตั้งกองทัพบกซึง่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดปีที่ 79 ของโดนัลด์

ทรัมป์พอด ีมีการยิง Salute 21 นัดด้วย—ค่าใช้จ่ายหลายพันล้าน โดยนายทรัมป์เองไม่เคย

ชืน่ชมในทหารที่เสียชีวิตในสนามรบต่างแดน และตัวเขาเองไม่ยอมเข้ารับการเกณฑ์ทหารใน

ชีวิต นาย John Kelly ขณะที่เป็นหัวหน้าสำนักงานหรือ Chief of Staff ได้ยินคำกล่าว

ของทรัมป์ที่ทางเข้าลานฝังทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสนามรบในฝร่ังเศสว่าเป็น Sucker and 

Loser ทรัมป์ดหูมิ่น อดตีวุฒิสมาชิกจอหน์แม็คเคน รีพับลิกันจากมลรัฐแอริโซน่าเช่นเดียวกัน

เพราะเขาเคยถูกขังคุกใต้ดินในเวียดนามในฐานะเชลยศึก และทรัมป์โกรธแม็คเคนที่ทรัมป์

โทรศัพท์ให้เขาเดินทางจากเตียงป่วยหนกัด้วยมะเร็งในสมองมาออกเสียงให้ล้มโครงการ 

Medicaid และเขาก็อุตส่าห์มาจนถึงสภาและออกเสียงให้โครงการที่มีคุณค่าคงอยู่ต่อมา 

 ความแค้นของนายทรัมป์ยังคงปรากฏ เนื่องจากในร่าง One Big Beautiful Bill-BBB 

ซึ่งจะได้รายงานต่อไปในส่วนที่กล่าวถงึนายอีลอนมัสก์ ทรัมป์ได้สัง่ให้ตัดงบอุดหนุน Medicaid 

ไว้ด้วย โดยไม่สนใจกับชาวอเมริกันประมาณ 14 ลา้นชีวิตที่ต้องพึ่งหลักประกันสขุภาพตาม

โครงการนี้อยู่ ขณะนี้ (28 มิถุนายน 2025) วุฒิสภาซึ่งรีพับลิกันเป็นเสียงข้างมากยังมีสมาชิก

หลายคนไม่เห็นด้วยกบัร่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่ตัดงบอุดหนุน Medicaid แต่นายทรัมป์

กำลังพยายามบีบบังคับให้ผ่านวุฒิสภาให้ได ้
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายทรัมป์ รองประธานาธิบดเีจดีแว้นส์และคนใกล้ชิดในพรรคจึง

โทรศัพท์ถึงวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ยังไม่เห็นดว้ยกับร่างล่าสุดซึ่งวฒุิสภาได้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงหลายประการด้วยกัน โดยยอมเสียเสยีงจากฝ่ายรีพับลิกันไป 3 เสียง เพ่ือให้ผ่าน

ร่างนี้ไปก่อน ก่อนถึงเย็นวันเสาร์ ตามเวลาในภาคตะวันออกของอเมริกาเหนือ ร่างนี้ก็ผ่าน

วุฒิสภาไปได้อย่างเฉียดฉวิ แต่เนื่องจากมกีารแก้ไขเพิ่มเติม หลายข้อบท สภาผู้แทนราษฎรจึง

ต้องพิจารณาใหม่ว่าจะยอมรับได้เพียงไร ก่อนทีจ่ะเสนอประธานาธิบดีลงนาม ซึ่งคงจะไม่

ทันว้นฉลองเอกราชที่ 4 กรกฎาคม ตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ 

 ร่างที่ผ่านการพิจารณาก่อนนี้ เป็นวาระ “สะบัญญัติ” วุฒสิภาได้เร่ิมพิจารณาร่างทั้ง

ฉบับซึ่งมีความยาวถึง 940 หน้า โดยเป็นทีท่ราบกันว่า วุฒิสมาชิกทอมทิลลสิ รอนจอห์นสัน 

และ รอน พอล ไม่เห็นด้วย แม้จะถกูทรัมปก์ล่าวว่าพวกนี้เป็นคนทรยศก็ตาม นายทิลลิสป

ระกาศล่วงหน้าว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรครีพับลิกันอีกต่อไป อย่างไรก็ดี 

วุฒิสภาแจ้งว่าการอ่านร่างเสร็จในเวลา 16 ชั่วโมง แต่ซีเอ็นเอ็นและสำนักงานอื่นสำรวจ

ความเห็นของชาวอเมริกันแล้ว ส่วนใหญ่รับไม่ได้กบัร่างดังกล่าว 

ดังที่ได้รายงานก่อนนี้ถงึการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ สั่งให้มีการสวนสนามคร้ังใหญ่ใน

กรุงวอชิงตันไม่แน่ว่าเพ่ือฉลองวันครบรอบ 250 ปขีองการจัดตั้งกองทัพบกหรือเพ่ือฉลองวัน

คล้ายวันเกิดปีที่ 79 ของตัวเขาเอง ตามความเป็นจริง นายทรัมป์เองรู้สึกชอบทหารเดินสวน

สนามคร้ังแรกใน Bastille Day ของฝรั่งเศสตามคำเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมา

ครองที่กรุงปารีส  

  

 

 การใช้อาวุธยิงสังหารในโรงเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐอเมริกา แต่เหตุร้ายดังกล่าว

ไม่ค่อยปรากฏในประเทศอื่น รวมทั้งในยุโรป อย่างไรก็ดี เมื่อนักเรียนใช้อาวุธยิงนักเรียน

ด้วยกันใน Graz เมืองใหญ่ที่สองของออสเตรียในช่วงกลางวันของวันที่ 10 มิถุนายน วันนี้ 
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นักเรียน 400 ในจำนวนทั้งหมด 500 คนต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจ เพราะเหตุร้ายที่

เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก เนื่องด้วยนักเรียนรู้สึก Shocked ไปตามๆ กัน 

 ตามรายงานของสำนักข่าวระหว่างประเทศ นักเรียนในวัยรุ่นได้ใช้อาวุธปืนยิงนักเรียน

เอายุระหว่าง 14-17 เสียชีวิต 9 ศพ บาดเจ็บกว่า 21 คน รายงานต่อมาเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิต

เป็น 10 เพราะครเูสียชีวิตเนื่องจากทนพิษจากความบาดเจ็บมิได ้มือปืนอายุ 21 ยิงตัวเอง

เสียชีวิตที่ห้องน้ำภายในโรงเรียนนั่นเอง รายงานไม่สามารถยืนยันในชั้นนี้ได้ว่าเขาเป็นนักเรียน

เก่าของโรงเรียนนี้หรือไม่ 

 ทางการได้ประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา 3 วัน จนถงึวันพุธที่ 11 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่ประจำถิ่นยังไม่สามารถหามูลเหตุจูงใจของการสังหารหมู่คร้ังนี้ได้ซึ่งคงจะ

เป็นการยากเพราะไม่มีใครได้พูดจากับมือปินมาก่อนที่เขาจะไปก่อเหตุร้าย 

 

 Greta Thunberg เป็นเด็กนักเรียนชาวสวีเดนซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการระหวา่งประเทศ

ว่าเป็นผูต้่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเดินทางโดยเรือใบจากกรุง

สต็อคโฮล์มข้ามมหาสมุทรแอต็แลนติกไปยังนครนิวยอร์ก เพ่ือกล่าวคำปราศรัยต่อ

สหประชาชาติถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบของ   Climate Change ตามคำเชิญของ

เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเธอทราบดีว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาไม่เช่ือจนได้สมยา

นามว่าเป็น Climate Denier 

 เกรตาทุนเบอรก์ได้แถลงทัศนะของเธอต่อสาธารณชนในวงกว้าง และได้ทา้ทายให้นาย

โดนัลด์ทรัมป์มาอภิปรายกับเธอ ซึ่งมิได้เกดิขึ้น ตรงกันข้าม ประธานาธิบดีทรัมป์กลับประกาศ

ถอนตัวสหรัฐจากความตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภมูิอากาศปี 2015 อันได้รบัความสนับสนุน

จากสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรานซิส ประธานาธิบดีโอบามา ประธานาธิบดสีีจิ้นผิง และ

ประเทศทั่วโลกอีกกว่า 190 ประเทศ จนทำให้ประธานาธิบดีไบเดนต้องเร่ิมโครงการใหม่ทุก

ด้าน โดยตั้งให้ John Kerry อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยโอบามา เป็นที่

ปรึกษาพิเศษด้านอากาศ ฟืน้โครงการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศโดย
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ลงทุนเป็นจำนวนหลายแสนล้านดอลลาร์และร่วมมือกับจีนเช่นเดมิ ทำให้ระหว่างประเทศตก

ลงกันทีจ่ะเลิกใช้เชือ้เพลิง Fossil ในการประชุม COP ที่ดไูบ แต่ในการประชุม COP ต่อมาที่

บากู เมืองหลวงของอาเซอรไ์บจันในเอเชียกลาง นายทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของ

สหรัฐ  ความกระตือรือร้นที่ปรากฏแจ้งชัดในสมัยไบเดนกลับเหือดหายไปมาก แต่ก็สามารถ

ระดมทุนระหว่างประเทศได้พอสมควรด้วยการช้ีนำของผูเ้ช่ียวชาญจากสหประชาชาติซึ่งตาม

เร่ืองตลอดมา 

 การที่ทรัมป์ “ขวางโลก” นั้น เป็นนิสัยประจำตัว มิใช่เพราะเขาเห็นว่าเขาเลือก

ทางเดินที่ถูกและควร ดังปรากฏชัดในการที่เขาถอนสหรัฐออกจากความตกลงห้ามอิหร่าน

พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในสมัย “ทรมัป์ 1.0” แตม่าเปิดความพยายามเจรจาจัดทำความตกลง

ใหม่ในสมัย “ทรัมป์ 2.0” อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่การจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรจาก 185 

ประเทศ ซึ่งเขาขู่ว่าจะคอยดูว่าฝ่ายตรงข้าม (คือจีน) จะ “Blink” เมื่อใด ปรากฏว่า ทั้งสอง

คร้ัง ทรัมป์ต้อง “BLINK” เพราะทนคอยไม่ไหว 

 Greta Thunberg และนกัเรียนกับนักศึกษารุ่นใกล้เคียงกันได้ไปปรากฏตวัใกล้บริเวณ

ที่ประชุมเร่ืองสภาพภูมิอากาศทุกแห่ง โดยย้ำความจำเป็นที่จะต้องให้มกีารเลิกใช้ Fossil Fuel 

และลดการก่อภาวะก๋าซเรือนกระจก ต่อมาเมื่อเกิดสงครามในกาซ่าอันนำไปสู่วิกฤตการณ์ด้าน

มนุษยธรรมในกาซ่าและความอดอยากขาดแคลนจนเป็นเหตุให้มกีารล้มตายในหมู่ชาว

ปาเลสไตน์เป็นจำนวนมาก ทุนเบิร์กและเพ่ือนได้รวมกันเป็นนักเคลื่อนไหวเพ่ือนำอาหารลงเรือ

จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คร้ังหนึ่งเรือที่เธอและพวกถูกกองเรือ

อิสราเอลยิงล่มใกล้เกาะมอลต้า ทุนเบิร์กและเพ่ือนไม่ได้รับบาดเจบ็ ทั้งหมดมิได้เลิกลม้ความ

ตั้งใจทางมนุษยธรรม โดยได้นำเรือใหม่ไปอีก แต่เรืออิสราเอลได้ตามล่า และรุมจับเธอและ

คณะไปคุมขังบนฝั่ง  

 อีกหลายวันต่อมา เกรตาทุนเบิร์กซึ่งตอนนี้อายุ 22 ปีและเพ่ือนได้รับการปล่อยตัวและ

ถูกนำไปที่ประเทศในยุโรป เพื่อจะให้กลับไปสวีเดน ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น 
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เนื่องจากไมม่ีโอกาสติดตามข่าว เพียงแต่อยากจะทราบว่า อิสราเอลใช้สิทธิอันใดไปจับเขา

เหล่านั้นในทะเลหลวง 

 

 

 ช่วงกลางวันของวันพฤหสับดีที่ 12 มถิุนายน วันนี ้เคร่ืองบิน Boeing 787 “Dream 

Liner” ของสายการบิน Air India พร้อมผู้โดยสาร 242 คนและลูกเรือ 12 คน เกิดเหตุร้าย

ขณะจะบินขึ้นจากท่าอากาศยาน Ahmedabad ในแคว้นคุจ้ะราจทางตะวันตกของอินเดียเพื่อ

จะไปยังท่าอากาศยาน Gatwick ในกรุงลอนดอน ตามรายงานขั้นต้น นักบินได้ส่งสัญญาณ 

MAY-DAY เพียง 32 วินาทหีลังจาก Take Off ลกูล้อทั้งหมดยังมิได้ถูกเก็บ เครื่องพุ่งเข้าไปที่

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และหอพักสำหรับแพทย์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาคารบ้านเรือนจำนวนมาก 

เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้พวยพุ่งเป็นลูกไฟ จงึคาดหมายกันว่า ผู้โดยสารทั้งหมดและลกูเรือ

คงเสียชวีิต ส่วนผู้ที่อยู่บนพื้นจะเสียชีวิตและบาดเจ็บไปกี่คน ไม่อาจนำมารายงานได้ในชั้นแรก

นี ้

 อีก 8 ชั่วโมงต่อมา คนชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียซึง่อยู่ในเคร่ืองยอมตามคำขอของ

ผู้โดยสารอีกคนหนึ่งสลับที่นั่งไปยังเก้าอีท้ี่ 11 A พอจะนั่งลงก็ได้ยินเสียงคลา้ยกับจะเกิด

อุบัติเหตุ เขาจึงถลาไปเปดิประตู “ฉุกเฉิน” ซึง่อยูด่้านข้างเพ่ือกระโดดออกจากเครื่องและ “โซ

ซัดโซเซ”หรือ Limping ไปรับการพยาบาลที่ด้านล่าง จึงเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตอย่าง

ปาฏิหาริย์  ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์เขาแล้ว  อีก 2 ชั่วโมงต่อมาอีก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า ผู้เสียชวีิตทั้งหมดมี AT LEAST 290 แสดงว่า คนที่อยู่ในหมู่บ้านด้านล่างเสยีชีวิตไปหลาย

สิบคน (รายงานสำนักข่าวตะวันตกแหง่หนึ่งแจง้วา่ 38 คน) 
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 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันว่าสหรัฐได้สั่งให้ 

Non Essential Personnel ของสหรัฐในตะวันออกกลาง ทั้งจากสถานเอกอัครราชทูต สถาน

กงสุลและฐานกำลังเช่นจากอิรัก บาห์เรน กาตาร์ คูเวตและที่อื่น ถอนตัวออกไปอยู่ในที่

ปลอดภัย เนื่องจากเป็นทีค่าดหมายว่าอิสราเอลจะถล่มเป้าหมายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์

ภายในอิหร่าน และคงจะมีการตอบโต้จากอหิร่าน 

 ตั้งแต่ประมาณ 03.00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 มถิุนายน อิสราเอลได้เปิดฉากการโจมตี

อิหร่านทางอากาศ โดยเครื่องบินประจัญบานอีกไมน่้อยกว่า 200 เครือ่งและ    โดรนอีกกว่า 

100 เครื่อง ด้วยการเล็งเป้าไปยังกรุงเตหะราน เมอืง Natanz เมืองอิสฟาฮาน และเมืองต่างๆ 

อีก 5 แห่ง ซึ่งมีสว่นในโตรงการอาวุธนิวเคลียรข์องอิหร่าน นักวิทยาศาสตร๋นิวเคลียรข์ั้นนำ

อิหร่าน 6 คน เสนาธิการสูงสุดและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติและ Qud Force ที่

กำกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ถูกสังหารหมด ตามข่าวกรองที่อิสราเอลมีอยู่ทั่วอิหร่าน 

 นายเนตันยาฮูตั้งชื่อปฏิบตัิการคร้ังนี้ว่า “สิงห์ผงาดหรอื RISING LION” ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น

ในวันนี้เปน็การเริ่มต้น การโจมตีจะมีต่อไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ และย้ำว่า อิสราเอลเป็นฝ่าย

โจมตีแต่ฝ่ายเดียว นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงว่า 

อิสราเอลจะทำการโจมตีโดยพลการ สหรัฐมิได้มสี่วนร่วมด้วย แต่ประธานาธบิดีทรัมป์ได้

กล่าวถึงความเป็นไปได้ทีอ่ิสราเอลจะเปิดฉากการโจมตี ฉะนั้น อิหร่านได้ประกาศชัดว่า สหรัฐรู้

เห็นเป็นใจกับเหตทุี่เกิดขึน้ แม้เนตันยาฮูก็ดึงการที่อิหร่านยืนกรานมิให้สหรัฐจำกัดการเพ่ิม

สมรรถนะของยูเรเนียม อันทำให้การเจรจาต้องชงักลง 

 เนตันยาฮูสรุปวัตถุประสงค์ของการโจมตีคร้ังแรกว่าได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานด้าน

นิวเคลียรข์องอิหร่าน (2) โรงงานผลิตขีปนาวุธ และ (3) ลดขีดความสามารถทางการทหาร

ของอิหร่าน 

 อิสราเอลได้เปรียบอิหร่านเนื่องจากหน่วยข่าวกรองได้แทรกซมึเข้าไปยังเป้าหมายต่างๆ 

ทั่วอิหร่านเพ่ือชี้เป้าและประสานกับฝ่ายโจมตีเพ่ือเจาะจงได้ ไม่แต่เท่านั้น ในการโจมตีคร้ังก่อน 

เช่นที่อิสฟาฮาน นักบินอิสราเอลได้ทำที่หมายไว้ แม้จะยับยัง้การทำลายเป้าไวส้ำหรับ
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ปฏิบัติการเมื่อก่อนรุ่งเช้าวันที่ 13 สว่นที่ Natanz ซึ่งเป็นที่ Centerfuge อนัเป็นเครื่องเพ่ิม

สมรรถนะแรยู่เรเนียม นั้น อิสราเอลคุ้นกับสถานที่ดี เพราะได้เคยสกัดกรรมวิธีด้วยปฏบิัติการ

เร้นลับ ซึ่งแม้นักวทิยาศาสตร์ชาวอิหร่านก็อดชมเงียบๆ ไม่ได้ว่า “ทำไดอ้ย่างไร!” แต่ในการ

โจมตซีึ่งกันและกันคร้ังนี้ ฝ่ายอิหร่านได้นำวัสดุเพ่ือสร้างอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปไปเก็บในอุโมงค์

ใต้ดิน ซึ่งสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า คงเป็นการยากที่อิสราเอลจะโจมตหีากไม่มีระเบิดชนิด 

Bunker Buster แต่ในเลบานอน อิสราเอลสามารถถล่มระเบิดอย่างหนกัจนลงไปสังหารฮาส

ซาน น้าสรัลล่าห์ หัวหน้าเฮซโบลลาหจ์นได้ วธิีการได้แก่การถล่มระเบิดให้เปน็หลุมระเบิดหรือ 

Crater แล้วระเบิดต่อจนหลุมลึกถึงเป้า คร้ังนั้น เฮซโบลลาห์ใช้เวลา 3-4 วนัก่อนยืนยันการ

เสียชีวิตของหัวหน้าใหญ ่ส่วนในฉนวนกาซ่า นั้น อิสราเอลใช้ทุกวิธีและไม่เคยแยกแยะว่าเป็น

พลเรือน เนื่องจากเป้าประสงค์เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ลา่สุด เนตันยาฮูและพรรคร่วมขวาจัดมุ่ง

หมายที่จะเข้าครองทั้งฉนวนและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ด้วยการขยายเขต 

settlements เพ่ิมขึ้น แม้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่ชอบด้วย

กฏหมาย 

 อิหร่านได้ตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลด้วยการระดมยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่พืน้และ

อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ปรากฏภาพทางรายงานของซีเอ็นเอ็นว่ามิใชเ่พียงประปราย แต่

นับร้อย ซึ่งอิสราเอลได้ยิงสกัดด้วย Iron Dome และอาวุธป้องกันภัยทางอากาศอืน่ๆ แต่มี

บางลูกที่รอดจากการถูกสกัดและทำความเสียหายให้แก่ตึกรามบ้านเรือน รายงานทางการแจ้ง

ว่าชาวเมืองในอิสราเอลเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บประมาณ 6 คน 

 ในช่วงกลางคืนวันเสาร์ ฝูงบินอิสราเอลได้ โจมตีเปา้หมายต่างๆ ทั่วอิหร่านอกี รวมทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน เช่น South Pars Gas Field ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่ง

ก้าซธรรมชาติใหญ่อีกแห่งหนึ่งเพียง 200 กิโลเมตร และตึกทำการกระทรวงกลาโหมในกรุง

เตหะรานกับตึกกระทรวงยุติธรรม เนตันยาฮูแถลงเจตนาว่า “จะทำลายระบอบอยาโตลลา” 

ใหห้มดสิ้น ในการโจมตีทางอากาศรอบไหม่นี้ ฝ่ายอิสราเอลได้แจ้งให้ผู้อยู่ในบริเวณที่จะเป็น

เป้า “ย้ายไปยังที่ทีจ่ะปลอดภัย” เช่นเดียวกับที่ไอดีเอฟปฏิบัติในฉนวนกาซา่และในเลบานอน 
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 ต่อจากนั้น อิหร่านออกข่าวว่า ในการโจมตีตอบโต ้อิหร่านจะใช้ขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่

ซึ่งอิหร่านคงจะทราบว่าอาวุธป้องกันภัยระบบ THAAD หรือ PATRIOT ที่สหรัฐติดตั้งให้

อิสราเอลตั้งแต่สมัยไบเดน ไม่อาจจะสกัดได ้การโจมตีของอิหร่านจึงทำความเสียหายให้แก่

อิสราเอลมากกว่าความคาดหมาย Clarissa Ward แห่งซีเอ็นเอ็น ได้รายงานภาพอาคารสูง 

14 ชั้นและ Bak Yam กบัเมืองท่าไฮฟาห์ในอิสราเอล ซึ่งถูกขีปนาวุธ Qassem อันเป็นชื่อแรก

ของอดีตผู้บัญชาการโซไลมานีที่ถูกกองกำลังสหรัฐสังหารที่ด้านนอกของทา่อากาศยานกรุง

แบ็กแดดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ สมัย 1.0 ซึง่ฝ่ายความมั่นคงเสนอขึ้นมา 

 Ward รายงานว่าอิสราเอลไม่อาจจะคาดคิดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตามรายงาน

ทางการผูเ้สียชีวิตมีเพียง 10 คนแต่บาดเจ็บมากถึง 280 อาจจะเพราะส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ใน

หลุมหลบภัย นายเนตันยาฮูพยายามจะให้สหรัฐเข้าร่วมด้วย แต่ประธานาธิบดีทรัมปม์ิได้

ต้องการจะมีส่วน เพราะเขาได้ขอมิให้สังหารอยาโตลลาคาเมเนอิ ก่อนที่ทรัมป์จะออกเดินทาง

ไปร่วมการประชุมระดับสดุยอดของกลุ่ม จี-7 ที่แคนาดา 

 การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและการที่อิหร่านได้ใช้สื่อในการแพร่ข่าวที่เกิดขึ้น

ในวงการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและตะวันออกกลาง  กระตุ้นเตือน

ใหท้รัมป์เห็นความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องมีกระบอกเสียงที่สามารถควบคุมเนื้อหา จึงเป็นข่าวดี

สำหรับเครือข่ายของ Voice of America-VOA เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ประมาณ 70 

คนต้องกลับไปปฏิบัตหิน้าที่เช่นเดิมเร่ิมแต่วันสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมา อันน่าจะหมายรวมถึง 

Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia และอื่นๆ ด้วย ส่วนสถานีวิทยุ

เอเชียเสรีหรือ Voice of Free Asia ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการอยู่ 7 ปีตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2511 นั้น เป็นของรัฐบาลไทยแต่ฝ่ายเดียว ในระยะหลัง กระทรวงการต่างประเทศได้เปลี่ยน

ชื่อเป็นวิทยุสราญรมย์ภายใต้กรมสารนิเทศ เข้าใจว่ายังกระจายเสียงอยู่จนทุกวันนี ้

 อันที่จรีง นายทรัมปม์ิได้ให้ความสำคัญกับ “เสียงอเมริกามาตั้งแต่สมัย “ทรัมป์ 1.0” 

เนื่องจากเหตุผลส่วนตวั เพราะมีคนในกลุ่มที่สนับสนุนเขาซึ่ง “เป็นนักการเมอืงหน้าใหม่” ว่า

สื่อของรัฐบาลดังกล่าวมกัเสนอรายงานในทางที่มิได้ชื่นชมเขา หมายความว่า เสียงอเมริกา
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รายงานเหตุการณต์่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นนโยบายของสถานีมาตั้งแต่เริ่มแรก 

แต่ทรัมป์มิใช่เป็นฝ่ายนิยมประชาธิปไตยและสื่อเสรีมาตั้งแต่ต้น แม้ในระยะที่ทรัมป์ยังหาเสียง

เพ่ือสมัครเข้าแข่งขันเป็นผู้นำทางการเมือง เจ้าชายซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอับดัลลาห์ที่ 

2 แห่งฮัชไมต้จ์อร์แดน ในฐานะข้าหลวงใหญ่กิจการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้ขึ้น

บัญชีทรัมป์เป็นคนกลับกลอกทางการเมือง เช่นเดียวกับนายวิคเตอร์ออร์บานจากฮังการี สตีฟ

แบนนอนจากสหรัฐอเมรกิา และพวกขวาจัดอีกจำนวนหนึ่ง 

 ความเคลื่อนไหวที่น่าห่วงกังวลได้แก่ข่าวว่า โดนัลด์ทรัมป์มอบหมายให้ Tulsi 

Gabbard ผูอ้ำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งอ่อนประสบการณ์ด้านการข่าว และคล้อย

ตามแนวคิดของวลาดิเมียร์ปูตินมาตลอด ไปกำกบัการเสียงอเมริกาอีกด้านหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เธอมี

ชื่อว่าไม่เห็นว่าบาชาร์อัล-อาสสาด “เป็นเผด็จการ” แต่อย่างใด และเธอไปหาริอกับบาชาร์ที่

ทำเนียบเขาในกรุงดามัสกัสในวันที่ทรัมป์สัง่ให้กองเรือที่ 5 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยิง

ขีปนาวุธ Tomahawk 58 ลูกไปถล่มฐานบินของอาสสาดเพื่อเป็นการลงโทษที่เขาสั่งให้ทิ้ง

ระเบิดเคมีลงไปที่โรงเรียนทางภาคเหนือของซีเรีย                                         

 ในช่วงกลางคืน ของวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้เพ่ิมกำลังจากหน่วยข่าวกรอง 

Mossad ในการแทรกซึมไปทั่วอิหร่าน นายทหารระดับสูงที่เพิ่งได้รับแตง่ตั้งมาแทนผู้

บัญชาการลำดับถัดจากผูน้ำสูงสุดซึ่งถกูสังหารในการโจมตีระลอกแรก ก็ตกเป็นเหยื่อของ

อิสราเอลตามยุทธวิธี Decapitation ที่อิสราเอลใช้มาทุกสมรภูมิ ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ-

IRLD-ถูกฝงูบินอิสราเอลทิ้งระเบิดลงมาทีห่้องส่งโดยผู้ประกาศรายการหญิงได้รายงานเหตุที่

เกิดขึ้นสดๆ ความกล้าหาญของเธอทำให้ชาวเตหะรานเรียกเธอว่าวีระสตรี แต่ที่ตั้งสถาน ี

ระบบคอมพิวเตอร ์ดิจิตัลและอุปกรณท์ั้งหมดถูกทำลายจนราบ ในขณะที่อิสราเอลแถลงว่า 

กองกำลังทางอากาศของอิสราเอลสามารถควบคุมน่านฟ้าได้หมดแล้ว เครื่องบินที่ใช้ทั้งฝูง

ใหญ่เป็นแบบ F-35 ซึ่งซือ้มาจากสหรัฐเร่ิมมาแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามา และล่องหนได้

จากระบบเรด้าร์ F-35s เป็นเครื่องบินที่สหรัฐขายให้แก่พันธมิตรหลายประเทศ เช่น

ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฯลฯ แต่ในระยะหลังมานี้ สหรัฐกำลังพัฒนา 

Fighter รุ่น F-47 ซึ่งทรมัป์คุยว่า “ล้ำยุคยิ่งกว่าของประเทศอื่นใดทั้งสิ้น” และเพราะฉะนั้น 
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ทรัมป์จึงอ้างว่าที่เป็นไปได้เพราะเขา ทั้งนี้เนื่องจากทรัมป์มิใช่เป็นผู้สันทด้ดา้น Aero-Space 

ความจริงคนที่น่าจะทราบพัฒนาการโดยตรงคงจะเป็น General Dan Caine ประธานคณะ

เสนาธิการร่วมสหรัฐคนใหม่ แต่เขาเพิ่งได้รับแต่งตัง้เมื่อเดือนเมษายน 2025 โดยมียศนายพล

จากกองทัพอากาศ และยังเป็นหัวหน้าผู้บริหารของบริษัท venture capital อีกด้วย ไม่ทราบ

ว่า เขาทุ่มเทเวลาให้กับกองทัพหรือธุรกิจด้านการลงทุน ที่ให้รายละเอียดไวม้ากก็เพ่ือให้เข้าใจ

ว่า ผูค้้นคิด F-47 คงเป็นผู้เช่ียวชาญจากบริษัทการบินมากกว่า และกว่าจะแล้วเสร็จคงต้องใช้

เวลาอีกนาน 

 ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเดนิทางไปร่วมการประชุมระดับสุดยอดของกลุ่ม จี-7 ที่แตนา

ดา บ่นเช่นเคยว่า หากปูตินมาร่วมเป็นกลุม่ 8 สงครามในยูเครนคงไม่เกิดขึ้น อันที่จริง ทรัมป์

มิได้ลงนามในเอกสารใดๆ อันเกี่ยวกับกลุ่มจี-7 แม้การลงนามในความตกลงทางการค้า

ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหรัฐจะเกิดขึ้น แต่การเจรจาระหว่างมารค์คาร์นีแ่ห่งแคนาดากับ

โดนัลด์ทรัมป์จะได้เร่ิมขึ้นด้วยการทักทายกันโดยไมม่ีการเข้าถึงสาระสำคัญ เนื่องจากทรัมปไ์ม่

แน่ใจในเหตุการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจึงเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน ระหว่างอยู่ใน

เครื่องบินเขาพดูว่า คนที่อยู่ในกรุงเตหะรานควรหลบหนีไป ทิ้งท้ายว่า อิหรา่นควรนำเสนอ

ข้อตกลง. . .และเมื่อกลับถึงทำเนียบขาว ทรัมป์ได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในห้อง

ติดตามสถานการณ์หรือ Situation Room และหลังจากนั้น ทรัมป์ดัดแปลงคำกล่าวบาง

ประการ เช่นความเสียเปรียบของอิหร่านในการรับมือกับการโจมตีของอิสราเอลทุกคืน และ

การแนะนำให้อิหร่าน “ยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข” และยอมรับข้อตกลงตามที่สหรัฐเสนอ ส่วน

ความเกี่ยวข้องของสหรัฐกับการปะทะกันระหว่างอสิราเอลกับอิหร่าน นั้น ผู้จัดรายการของซี

เอ็นเอ็นตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อทรัมป์กล่าวถึงการควบคุมน่านฟ้าทัง้หมดของอหิร่าน นั้น เขาใช้คำ

ว่า “WE” อันย่อมแสดงว่าหมายรวมถึงสหรัฐด้วย มิใช่อิสราเอลแต่ฝ่ายเดียว ที่แน่ ๆ ก็คือลูก

ระเบิดหลายขนาดเป็นอาวุธที่ไดม้าจากสหรัฐสมัยไบเดน ซึ่งได้ระงับระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์

เพ่ือมิให้ทหารใต้บัญชาการชองเนตันยาฮูใช้ถล่มในกาซ่า แต่เมื่อโดนัลด์ทรมัป์เข้ามาเป็นแทน 

เขาได้สั่งให้ส่งแก่อิสราเอลใช้ทั้งในเลบานอนและกาซ่า 
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 สำนักข่าวอื่นๆ มีข้อสังเกตเช่นเดียวกัน ผู้เชีย่วชาญทางการเมืองระหว่างประเทศเป็น

ห่วงว่า หากสหรัฐจะเข้าไปร่วมการโจมตีอหิร่าน ก็เท่ากับเป็นการกระพือรังแตนหรือ Open A 

Pandora’s Box สงครามยืดเยื้อที่มทีางจะตามมา อาจไม่สิ้นสุดเมื่อครบวาระของทรัมป์แล้ว 

 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายนถึงวันพุธที่ 17 มิถุนายน อิหร่านได้โจมตีอสิราเอลด้วย

อาวุธทางอากาศ 400 ชุด ซึ่งรวมขีปนาวุธนำวิถดีว้ย ในวันพุธ อยาโตลลาคาเมเนอิ ผู้นำสูงสุด

และโดยตำแหน่งเป็นผู้บญัชาการทหารสูงสุดของอิหรา่น แถลงชัดว่า ไม่มทีางที่อิหร่านจะยอม

จำนนอย่างแน่นอน อันเป็นถ้อยแถลงคร้ังแรกของผู้นำสูงสุดต่อประชาชนชาวอิหร่าน แต่มี

เฉพาะเสียง มิได้ปรากฏภาพ ผู้ชุมนุมประท้วงตามท้องถนนไดโ้ห่ Death to America เช่นที่อ

ยาโตลลาให้โห่เรียกร้องทุกคร้ังที่ประณามสหรัฐ   

 ในช่วงกลางคืนของวันที่ 17 ต่อ 18 มิถุนายน เครื่องบินอิสราเอลได้ออกปฏบิัติการใน

การโจมตีทีต่ั้งด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในบริเวณกรุงเตหะรานรวม 50 เที่ยวบิน และนายเน

ตันยาฮูได้โทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ โดยทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่า หารือ

กันในเร่ืองอะไรบ้าง 

 เมื่อเวลา 18.07 น. ตามเวลาในประเทศไทยของวันที่ 18 มิถุนายน Aleyna Treene 

ผูส้ื่อข่าวทำเนียบขาวของซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เร่ิมโอนเอียงไป

ในทางจะช่วยอิสราเอลในการทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งเสียงในพรรครีพับลิกัน

แตกออกเป็นสองฝ่าย แมเ้จดีแว้นส์ รองประธานาธิบดี และสมาชิกพรรคฝ่ายหัวรุนแรงเช่นมา

เจอรี่ย์เทเลอรก์รีน ก็ไม่อยากให้สหรัฐไปพัวพันด้วย แต่รายงานอีกกระแสหนึ่งกล่าวถึงความ

เคลื่อนไหวของกองกำลังอเมริกันเข้าไปในอาณาบริเวณ CENTCOM เช่นเครื่องบิน KC-135 

อันเป็นเครื่องเติมน้ำมันกลางอากาศ เคร่ืองบิน B2 BOMBER ในกรณีที่จะทิ้งระเบิดชนิด 

Bunker Buster เพ่ือทำลายเป้าที่อยู่ลึกลงไปใต้ดนิหรือช่องเขา สำหรับเคร่ืองบินทิ้งระเบิดไป

เตรียมพร้อมที่เกาะ Diego Garcia .ในมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าฝ่าย

ยุทธการของสหรัฐจะใช้ฝูงนั้น เนือ่งจากการปฏิบตักิารคร้ังแรกเพือ่ทำลาย FORDOW นีค้ง

ต้องใช้ฝูงบินเฉพาะกิจซึ่งได้รับมอบภารกิจ “ลับทีสุ่ด” ก่อนออกไปทำหน้าที่  



ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความเป็นขอคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

24 
 

 แม้อิสราเอลจะได้ระดมการโจมตีอิหร่านอย่างหนัก อันเป็นเหตุให้อิหร่านได้ตอบโต้ไม่

เพียงแต่ในช่วงกลางคืนเท่านั้น เพราะในช่วงกลางวัน รวมทั้งโรงพยาบาล Sodoka อันเป็น

โรงพยาบาลประจำสำหรับระดับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

อิสราเอล ก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่อิหร่านมี ล่าสุด เนตันยาฮู 

และอิสราเอลคัสต์ซ รัฐมนตรีกลาโหม แถลงชัดว่า ผู้นำสูงสุดวัย 86 ปีก็เปน็เป้าหนึ่ง เนื่องจาก 

“ผู้นำสูงสุดทำให้อิหร่านใช้ระบบที่ BRUTAL ตลอดมา เขาจึงจะถึงจุดจบเสยีที” 

 อิสราเอลถือว่า การที่อิหร่านโจมตีโรงพยาบาลชั้นนำในอิสราเอลเป็นการ Crossing 

the RED LINE นั้น จะถอืว่า การทีอ่ิสราเอลโจมตีโรงพยาบาลทั้งหมดในกาซ่าคร้ังแล้วครั้งเล่า

มีความชอบธรรมหรือ 

 ก่อนหน้านี ้ทรัมป์ได้เคยเตือนเนตันยาฮูว่า ไม่ควรทำร้ายอยาโตลลา แต่หลังๆ มานี้ เขา

กล่าวว่า ทราบว่าผู้นำสูงสุดไปหลบซ่อนอยู่ที่ใด แต่มิได้เสริมว่าจะทำอะไรต่อไป อาจจะเพราะ

เขาทราบว่า อิสราเอลคงจัดการเองหากมีโอกาส 

 Fareed Zakaria แห่งซีเอ็นเอ็นและวอชิงตันโพสต์ลงบทความ Global Briefing ทาง

ออนไลน์ว่าในการรบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน นั้น อิสราเอลเป็นตัวนำ แม้ทรัมปจ์ะยังมไิด้

เข้าไปช่วย แต่เขาก็เกรงว่าจะถูกกันมิให้ได้แสดงบทบาทแต่อย่างใด ฟารีด๊ใช้คำว่า FOMO 

หรือ Fear of Missing Out เนื่องจากทรัมป์ได้วางตัวว่าขอเวลาอีก 2 สัปดาห์เพ่ือตัดสินใจ 

แต่ Kevin Liptak ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอน็ประจำทำเนียบขาวถามทรัมป์ว่าจะให้เนตันยาฮูทำย่าง

ไรต่อไป ก็ได้รับคำตอบวา่ KEEP GOING 

 แต่แม้ทั้งทำเนียบขาวและนายเนตันยาฮูจะไม่เปิดเผยว่า ผู้นำทั้งสองได้หารือกันในเร่ือง

อะไร ข้าพเจ้าก็เข้าใจว่า เนตันยาฮูคงจะเร่งเร้าให้ทรัมป์ช่วยทำลายแหล่งเพิ่มสมรรถนะ

ยูเรเนียมในโอกาสแรก เพราะผู้ที่ติดตามข่าวการเมืองระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทราบดีว่า 

สหรัฐเป็นมหาอำนาจประเทศเดียวในโลกที่สามารถใช้ระเบิด Bunker Buster ลงไปทำลาย

ที่ตั้งวัสดุในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ ส่วนการประกาศของทรัมป์ที่ขอเลื่อนวัน
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ตัดสินใจไปอกีสองสัปดาห์ จะได้รับการหารือหรือไม่ ข้าพเจ้าไม่มีทางคาดเดาได้ ข้าพเจ้าเช่ือ

ว่า ทรัมป์เห็นตามที่เนตันยาฮวูางแผนมาตั้งแต่แรกแล้ว 

 

 รายงานด่วนพิเศษ สหรัฐเข้าร่วมสงครามอิสราเอล-อิหร่าน 

 เมื่อวันก่อนวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน เครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของสหรัฐพร้อมระเบิด 

GBU-57s ได้ออกจากฐานบินในมลรัฐจอร์เจียไปยงัเกาะกวมเพ่ือเตรียมการข้ันสุดท้ายก่อนไป

ยังเป้าหมาย ตามวิธีคิดของข้าพเจ้า สหรัฐเปิดเผยว่า B-2 จะใช้เวลาบิน 18 ชั่วโมงกว่าจะไป

ถึง FORDOW แต่ฝ่ายทหารสหรัฐไม่เคยเปิดเผยอย่างแจ้งชัดว่าบินจากไหน แม้ด้วยเหตุผล

ของความปลอดภัย เครื่องรุ่นนี้เป็น Stealth หรือ “ล่องหน” ได้ อิหร่านคงไม่มีทางสกัด

เส้นทางบินของเครื่องได้ 

 เวลาประมาณ 03.13 น. ในภาคตะวันออกของสหรัฐในวันที่ 21 ต่อ 22 มถินุายน 

2025 เคร่ืองบิน B-2 6 หรือ 7 เครื่อง ได้ทิ้งระเบิด GBU-57s ขนาด 30,000 ปอนด์ 

“BUNKER BUSTER”  14 ลูก ลงไปที่ Fordow Fuel Enrichment Plant ภายใต้ 

MIDNIGHT HAMMER หรือ ปฏิบัติการ “ขว้างค้อนยามเที่ยงคืน” นับเป็นคร้ังแรกที่มีการใช้

ระเบิดประเภทนี้ในการรบ ในระยะใกล้เคียงกัน (ไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลัง เรือใต้น้ำพลัง

นิวเคลียร์ของสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธ Tomahawk เข้าไปทำลาย Natanz Enrichment 

Complex และ Isfahan Technology Center เพิ่มเติมจากทีถู่กอิสราเอลโจมตมีาหลาย

ระลอกแล้ว นับเป็นการที่สหรัฐได้เข้าร่วมในสงครามอิสราเอล-อิหร่านอย่างเปิดเผย 

 ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “Iran’s key nuclear 

enrichment facilities have been ‘totally obliterated.” และเขาไดแ้สดงความ

ขอบคุณเนตันยาฮูที่เปิดทางให้ทรัมป์ได้มสี่วนในการทำลายความพยายามของอิหร่านที่จะ

ครอบครองอาวุธร้าย โดยกล่าวด้วยว่าอิสราเอลจะเป็นมหาอำนาจสำคัญในภมูิภาคตะวันออก

กลางต่อไป 
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 ยุทธการครัง้นี้เปิดโอกาสให้นาย Pete Hegseth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้

ออกมาเป็นผู้แถลงในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายนในนาม Pentagon เป็นคร้ังแรก แม้ว่า

นายทหารที่กำกับปฏิบัตกิารครั้งนี้จะได้แก่นายพลระดับแม่ทัพและ General Dan Caine 

ประธานคณะเสนาธิการร่วม ข้าพเจ้ามิได้ฟังการแถลงข่าวของนาย Hegseth เพียงแต่ได้ยิน

เขากล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มิได้มุง่หมายให้มกีารเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือ 

Regime Change  ในอิหร่าน อันเป็นประเด็นที่ทรัมป์กล่าวแต่แรกแล้ว 

 ตามรายงานในวันที่ 23 มิถุนายน โดนัลด์ทรัมป์ใช้วาทกรรมว่า สหรัฐเห็นว่าอิหร่านคง

มุ่งหมายทีจ่ะ MIGA หรือ MAKE IRAN GREAT AGAIN ทำให้วงการผู้สื่อข่าวในวอชิงตันตั้ง

คำถามว่า สหรัฐยังมุ่งหวงัให้มี REGIME CHANGE ในอิหร่านอีกหรือไม่ 

 

 

  ซีเอ็นเอ็นรายงานก่อนรุ่งสางวันที่ 24 มิถุนายนว่า ตามการสำรวจคะแนนนิยมชาว

อเมริกันล่าสุด เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า “Enough is Enough” สถานการณ์ควรสงบได้แล้ว 

ก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีแห่งกาตาร์ได้หารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่า จากการที่ IRGC 

ของอิหร่านได้ระดมยิงขีปนาวุธจำนวนเท่ากับลูกระเบิดที่สหรัฐถลม่ Fordow เข้ามาทีฐ่านบิน 

Al Udeid ของกาตาร์ (ซึ่งสหรัฐใช้มานาน) และกาตาร์จะตอบโต้เนื่องจากอยู่ภายใต้อธิปไตย

ของกาตาร์ แต่แทนที่จะทำอย่างนั้น จึงขอเสนอให้ใช้วิธีการทางการทูตด้วยการให้ทั้งอิหร่าน

และอิสราเอลหยุดยิงและให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสูโ่ต๊ะเจรจาเพื่อให้อิหร่านไม่พัฒนาอาวุธ

นิวเคลียร์ต่อไป ตั้งแต่การโจมตีทีฐ่านบินในกาตาร์ สงครามอิสราเอล-อิหร่านจึงได้รับการ

กล่าวถึงว่าเป็น “Twelve-Day War” การหยุดยงิจึงเป็นสำหรับชื่อใหม่นี ้

 กาตาร์ถือว่าข้อเสนอดังกล่าวมีผลใช้บังคับในทันที แต่ทรัมป์ถือว่าการหยุดยิงที่ควรจะ

เกิดขึ้นเป็นความริเร่ิมของเขา โดยไม่ให้เครดิตแก่กาตารเ์ลย ปรากฏว่า อิสราเอลได้ละเมิด

ข้อตกลง 1 คร้ัง ซึ่งทรัมปแ์ถลงว่า “เขาไม่ชอบเลยที่อิสราเอลละเมิด และเสริมว่าอิหร่านก็

ละเมิดเช่นกัน แต่เขา (ทรัมป์) จะยืนยันให้ “the cease-fire holds” ก่อนเขาจะขึ้น
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เฮลิคอปเตอร์ “Marine One” ไปต่อ Air Force One เพ่ือไปร่วมการประชุมนาโต้ระดับสุด

ยอดที่เนเธอร์แลนด์ 

 ข่าวที่ได้รับมาไม่นานก่อนถ้อยแถลงประกาศชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ได้แก่การที่

รถบรรทุกจำนวนหนึ่งได้ไปขนแร่ยูเรเนียมเพ่ิมสมรรถนะแล้วจาก Fordow แล้วนำไปเก็บไว้ที่

อื่น จึงมิได้ถูกทำลายเมื่อฝูงบินทิ้งระเบิด B-2 ถล่มด้วยระเบิด Bunker Buster ต่อมาในวันที่

ประธานาธิบดีทรัมป์กำลงัจะขึ้นเฮลิค็อปเตอรเ์พ่ือไปยัง Joint Base Andrews  และต่อ

เครื่องบินไปร่วมการประชุมนาโต้ที่กรุงเฮก ซีเอ็นเอ็นได้เสนอรายงานข่าวกรอง “ระดับต่ำ” 

(low-level Intel) ว่าการถล่มฟอร์โดวมิไดท้ำลายวัสดุเพ่ือใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียรท์ั้งหมด 

Karoline Leavitt โฆษกทำเนียบขาวได้แถลงข่าวแย้งการประเมินดังกล่าวอย่างดุเดือด  

 ประธานาธิบดีทรัมป์ ต้องตอบปัญหาเดียวกันแก่ผู้สื่อข่าว ณ อาคารที่ประชุมนาโต้เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน ด้วยการย้ำว่าภาพถ่ายที่ถูกระเบิดแสดงถงึความแหลกราญทั่วพื้นใต้ดิน ไม่

มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยหรือ TOTALLY OBLITERATED ที่ทรัมป์ใช้ตั้งแต่แรก และสบประมาท 

NBC New York Times CNN  ได้แพร่กระจาย FAKE NEWS เช่นเคย ส่วนรายงานที่อ้างว่า

มาจาก “ข่าวกรองระดับต่ำ” ก็คงเป็นพวกที่ “ปั้นข่าว” ออกมาทำคะแนน มิใช่พวกที่ “รู้

จริง” หรือ “เห็นจริง” แต่อย่างใด ทรัมป์เข้าใจไปว่า ข่าวที่แพร่ออกไปอ้างผิดๆ ว่าระเบิดทำ

ความเสียหายให้แก่ทางเข้าและมิได้กล่าวถึงการทีอ่ิหร่านอาจย้ายศูนย์ให้อยู่ลึกลงไปมากจน

แรงระเบิดเจาะลงไปไม่ถงึ 

 ดังที่กล่าวถงึแล้ว ข่าวกรองชั้นแรกกล่าวถึงการย้าย Enriched Uranium ออกจาก 

Fordow ไปไวท้ี่อื่น ซึ่งทรัมป์และพวกมิได้ชี้แจงฉากทัศนน์ี ้เพ่ือความเข้าใจถูกต้อง การสร้าง

อาวุธนิวเคลียรต์้องมีองค์ประกอบมากกว่า Enriched Uranium อิหร่านถึงได้ Bluff มา

ตลอดว่า แม้นักวิทยาศาสตร์จะถูกสงัหารไปบ้าง แต่มันสมองยงัมีชีวิตอยู่ อิหร่านตั้งใจจะใช้

นิวเคลียร์มาประมาณ 70 ปีแล้ว เร่ิมแต่สมัยพระเจา้ชาห์ซึ่งได้เริ่มการเสริมพลังแก่แรยู่เรเนียม 

และชาวเปอร์เซียทุกสมัยมั่นใจว่า พวกตนก้าวหนา้ทางวิทยาการที่สุด 
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 ในวันที่ 25 มถิุนายน นายแร็ตคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการ CIA แถลงในกรณีเดียวกันว่า การ

ระเบิดศูนย์ด้านนิวเคลียร์เมื่อคืนก่อนทำความเสียหายอย่าง Severe และจะทำให้อิหร่านต้อง

ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเริ่มพัฒนาด้านนิวเคลียร์ที่ได้เคยทำมาได้ ส่วนนายทรัมป์ได้

เปลี่ยนโฟกัสจากการทิ้งระเบิดมาเป็นการชื่นชมบรรดานักบินที่ไปปฏบิัติการคร้ังนั้น 

 อีกหลายวันต่อมา นายราฟาเอลกร้อสซี่ ผู้อำนวยการทบวงการพฃังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนา แถลงว่า จากการประเมินของทบวงฯ ความเสียหายที่ศูนย์ด้าน

นิวเคลียรข์องอิหร่านหนักมาก แต่ไมถ่ึงกบัทำให้อิหร่านไม่อาจ Enrich ยูเรเนียมได้หมดถ้า

ต้องการ เนื่องจากไดม้ีการโยกย้ายพัสดุออกไปได้ แต่การพัฒนาอาวุธ—ถ้าสิ่งนั้นเป็นที่

ต้องการ—ก็ต้องใช้เวลา “หลายเดือน” นายกร้อสซี่กล่าวต่อมาว่า “แก่น (Core) ของ

โครงการมิได้ถูกทำลาย” รัฐสภาอิหร่านได้ลงมติมิให้ทบวงการเข้าไปในอิหร่านอีก ด้วยเหตุผล

ประการหนึ่งว่ารายงานลำเอียงไปทางตะวันตก ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ระหว่างที่ทบวงทำหน้าที่

ตรวจว่าอิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของ JCPOA มากน้อยเพียงไร รายงานของทบวงยืนยัน

อย่างชัดแจ้งว่าอิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างไมม่ีที่ติ แต่ประธานาธิบดทีรัมป์ก็ตัดสินใจถอน

ตัวจากความตกลงในปี 2018 อยู่ดี แม้อดีตพลเอกเจมส์แม็ตทีส รัฐมนตรีกลาโหม นายเร็กซ์

ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง และคณะกรรมาธิการการ

ต่างประเทศและประเทศพันธมิตร จะเสนอแนะว่าไม่ควรถอนตัวจากความตกลง 

 หาก JCPOA ยังคงใช้บังคับอยู่ต่อมา สถานการณ์ระหว่างประเทศคงไม่อยู่ในความตึง

เครียดเช่นปัจจุบันนี้  

 ทรัมป์ ซึ่งต้องการความแตกแยกในสังคมตลอดมา แจ้งแผนการโจมตีศนูย์สำคัญตาม

โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้เฉพาะสมาชิกสภาฝ่ายรีพับลิกันทราบเท่านั้น โดยมิไดใ้ห้ส่วน

ที่เป็นพรรคเดโมแคร็ตทราบแต่อย่างใด  สมาชิกรัฐสภาซึ่งรวมทั้งจากพรรตรีพับลิกันบางคน

ด้วยเห็นว่า สิ่งทีท่รัมป์สั่งให้ทำแก่อิหร่านเป็นสภาวะสงครามอย่างไม่มีปัญหา ซึ่งจะต้องได้รับ 

“คำแนะนำและความเห็นชอบ” จากสภา 
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 หลังจากสงครามโลก คร้ังที่ 2 ทั้งในภมูิภาคยุโรปและในเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้นมา 

สหรัฐได้ส่งทหารไปร่วมรบในหลายสมรภูมิ แต่ประธานาธิบดีหลายคนถือว่าทหารอเมริกันนับ

แสนที่ไปปฏิบตัิการในเกาหลีไปช่วยรัฐบาลเกาหลีใตต้ามนัยยะข้อมติของคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประขาชาติ แต่สถานะของสงครามรุกราน ที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 

1950 ยงัคงมีอยู่ เนื่องด้วยการรบระงับไปด้วย Armistice Agreement of 27 July 1953.  

ส่วนประธานาธิบดีคนอื่นๆ ก็มไิด้ดำเนินการตามขั้นตอนของการประกาศสงคราม แม้บ่อยคร้ัง

จะต้องขออนุมัตงิบประมาณด้านการทหารจากสภาก็ตาม กรณีที่ต้องใชท้หารเป็นจำนวนมาก

ในสถานะ “หน่วยปฏบิัตกิารพิเศษ” ก็มิใช่การรบกับกองกำลงัของต่างประเทศ แต่เป็นการ

ปราบปรามการก่อการร้าย ดังเช่นการช่วยอิรักขับกองกำลังไอซสิออกจากนครโมซูลของอิรัก 

หลังจากทีถู่กกลุ่มก่อการร้ายครอบครองมา 2 ปี และร่วมกับกองกำลังท้องถิน่ของซีเรียและพล

พรรคอื่นในการขับส่วนที่เหลิอออกจากรัคก้าในซีเรีย ทั้งหมดมิใช่การสงครามตามปกติ  

 สมาชิกพรรคเดโมแคร็ต ไม่เห็นด้วยกบัการใช้กำลังกับอิหร่านอย่างรุนแรง 

Alexandria Ocasio-Cortez ได้ยื่นฟ้อง (หรีอกำลังจะยื่นฟ้อง) ว่าโดนัลดท์รัมป์ละเมิด

กฎหมายว่าด้วยอำนาจในการทำสงครามในการสั่งให้มีการถล่มโรงงานด้านวัสดุนิวเคลียร์ของ

อิหร่าน อันเป็นการก่อสงครามโดยมิได้รับความเห็นชอบจากสภา ไม่แต่เท่านั้น เขาได้ปิดบังอำ

พรางสภาด้วย 

 เมื่อซีเอ็นเอ็นตั้งคำถามว่า อยาโตลลาหายไปที่ไหนหลายวันแล้วโดยมไิด้คาดเดาในทาง

ร้ายแค่อย่างใด ทางอิหร่านได้นำเสนอถ้อยแถลงจากผู้นำสูงสุดพร้อมด้วยภาพ แสดงความ

มั่นใจในความแข็งแกร่งของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ในขณะที่นายทรัมป์และสาวก

ทั้งหลายซึ่งเรียงหน้ากันออกมาแถลงข่าว ส่วนนายทรัมป์ซึ่งกลับจากการประชุมนาโต้แล้วด้วย

ความพอใจเพราะภาคีนาโต้ยอมตามคำเรียกร้องของเขาในการเพ่ิมงบป้องกันประเทศเป็นร้อย

ละ 5 ของจดีีพ ีโดยไม่ไดช้ี้แจงว่า ประเทศเช่นสเปนไม่อาจจ่ายมากปานนั้นได้ ขณะที่สหรัฐเอง

จ่ายอยู่เพยีงร้อยละ 3 ขณะนี้คงมีเยอรมนีเท่านั้นที่จ่ายมากที่สดุ 
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 ประธานาธิบดีเปเซ้สเกี้ยนแห่งอิหร่านได้เดินทางไปหารือกับวลาดิเมียร์ปูตนิแต่มิได้

รับคำมั่นว่าจะช่วยอิหร่านได้ในทางใด แต่นายดมติรีเป้สกอฟได้ให้สัมภาษณ์ประชดโดนัลด์

ทรัมป์ว่าคงจะได้รางวัลโนเบลเพิ่อสันติภาพกระมัง—จากการทีถลม่ศูนย์พัฒนานิวเคลียร์ของ

อิหรา่น 

 ความเปลี่ยนแปลงแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์จากการพบปะกันกับโวโลดมิีร์เซเลนสกี้

แห่งยูเครนระหว่างการประชุมนาโต้ได้แก่การที่เชาจะให้จรวด Patriot ในการป้องกันภัยทาง

อากาศจากรัสเซยี เนื่องด้วยรัสเซียยังถลม่เมืองต่างๆ ของยูเครน เช่นคิ้ฟ คาร์กิฟ ซูมี ปอร์

กร็อบ โอเดสซา และอ้างว่ายึดชุมชนหรือหมู่บ้านในโดเนสก์ แทบไม่เว้นแตล่ะวัน เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน ยูเครนยืนยันว่า รัสเซียได้ระดมยิงโดรนหลายสิบเครื่องเข้าทำให้

เครื่องบิน F-16 ตก 1 เคร่ือง นับเป็นเครื่องที่สาม  

 ทางอิหร่าน ทรัมป์พยายามจะเจรจากบัคณะผู้แทนอิหร่านต่อจากที่ได้ระงับไปเพราะ

สงคราม 12 วัน โดยมีรายงานอยา่งไม่เป็นทางการว่า นายสตีฟวิตต์กอฟฟ์ได้พบกับผู้แทนของ

อิหร่านเป็นคร้ังคราว แต่ทางการของทั้งสองฝ่ายยังมิได้ยืนยัน 

 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้รายงานเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลให้ระงับ

คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยกเลิกสัญชาตทิี่ไดม้าเพราะการเกิดในสหรัฐ 

หรือ “Birth-right Citizenship” ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 

 วันที่ 27 มิถุนายน วันนี้ ผู้พิพากษาศาลสูงสุดฝ่ายอนุรักษ์นิยม มิได้แตะต้องประเด็น

ชอบหรือไม่ชอบกับบทบญัญัตืของรัฐธรรมนูญ เพ่ือจะช่วยนายทรัมป์ ด้วยการช้ีไปว่าศาลใน

มลรัฐหนึ่งไม่อาจระงับคำสั่งให้มลรฐัอื่นปฏบิัติตามได้ 

 Sally Yates อดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐ เห็นว่า การที่ศาล Circuit Court ออก 

INJUNCTION ในเรื่องที่เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นั้น ปฏิบัติกันมากวา่สองร้อยปีแล้ว 
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การทีผู่้พิพากษา Supreme Court จงใจเลี่ยงประเด็นที่เป็นสาระสำคํญอันได้แก่บทบญัญัติ

ของรัฐธรรมนูญ นั้น เธอเห็นว่าเทียบได้กบั HYPOCRISY ซึ่งฝ่ายบริหารย่อมเห็นด้วยเพราะทำ

ให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากชึ้น ดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขอ้สังเกตไว้ก่อนแล้วว่า นายทรัมป์ย่อมยินดี

ที่คำสั่งของเขาสามารถล้มล้างหลักการของรัฐธรรมนูญได้ เนื่องด้วยคำสั่งของเขาละเมิด

กฏเกณฑ์ว่าด้วยการได้สญัชาติโดยการเกิดหรือ BIRTHRIGHT CITIZENSHIP       

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

 


